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รองเล็ก “ใจถึงพึ่งได้” 
พร้อมรับทุกปัญหา
ทั้งในเมืองพัทยา
และพื้นที่รอยต่อ

ท้องถ่ินไทย
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบรางวัลพระปกเกล้าทองค�า 
ประจ�าปี 2567 เมือ่วนัที ่24 ธนัวาคม 2567 โดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน 15 แห่ง ซึง่ได้รับรางวลั
พระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จ�านวน 4 แห่ง ด้านการเสรมิสร้าง
สนัตสิขุ และความสมานฉันท์ จ�านวน 3 แห่ง และด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
จ�านวน 8 แห่ง เข้ารับรางวลัจาก นายวทิวัส ชัยภาคภมู ิเลขาธกิารสถาบันพระปกเกล้า

จากการตดัสินของคณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น เพือ่รบัรางวลัพระปกเกล้า
ทองค�า ประจ�าปี 2567 ซึง่ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว ตามทีส่ถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลยัพฒันา 
การปกครองท้องถิน่ จดัให้มโีครงการมอบรางวลัพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น ด้านความโปร่งใส
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสรมิสร้างเครอืข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และด้านการ
ลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม เพ่ือการพัฒนาการปกครองท้องถิน่ให้เป็นรากฐานทีม่ัน่คงของการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย อันมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข

เปิด 15 รางวัลพระปกเกล้าทองค�า ปี 2567
1 อบจ./13 เทศบาล/1 อบต. “ท้องถิ่นดีเด่น”

“กรมการข้าว” ตีปี๊บเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว
เปิดจ�าหน่ายราคาถูก กิโลกรัมละ 3-5 บาท

คาด ปี 68 รายได้กรมอุทยานฯ พุ่งถึง 3 พันล้าน
“หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี” ยังครองแชมป์

วุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ มารศรี ใจรังษี

กกร.ส่องเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
คาดปี 2568 จีดีพีไทยจะขยายตัว 2.4-2.9%

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 

มองว่า เศรษฐกจิโลกในปี 2568 จะมอีตัราการเตบิโต

ใกล้เคยีงกบัปี 2567 ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในปี  

2568 มแีนวโน้มว่า JDP จะขยายตวัได้ 2.4-2.9% ขณะท่ี 

การส่งออกในปี 2568 จะขยายตัว 1.5-2.5% ซึง่ต�า่กว่า

ปี 2567 ส่วนอตัราเงนิเฟ้อมแีนวโน้มอยูใ่นระดบัต�า่ที่ 

0.8-1.2% โดยในคร่ึงปีแรกเศรษฐกจิไทยจะได้อานสิงส์ 

จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครัฐ อย่างไรกต็าม 

ภาคเอกชนต้องเร่งปรับตัว จากปัญหาความขัดแย้ง 

ด้านภมิูรัฐศาสตร์ท่ีอาจท�าให้ราคาพลงังานในตลาดโลกปรับตวัสงูข้ึน

เมือ่เรว็ๆ นี ้นายสน่ัน องัอบุลกลุ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานการ

ประชมุคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) โดยม ีนายทว ี ปิยะพฒันา รองประธานอาวโุส  

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายผยง ศรีวณชิ ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมแถลงข่าว  

โดยทีป่ระชมุกล่าวถงึปัญหาภาพรวมของเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก 

ด้านการค้า การลงทนุ ปัญหาหนีค้รัวเรอืน และความขดัแย้งด้านภมูรัิฐศาสตร์ 12
อรรถพล เจริญชันษา

‘วราวุธ’ ชูนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤติประชากร
ยึดหลักธรรมาภิบาล หนุนพันธกิจ 9 ด้าน
นายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.
พม.) เปิดงานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้
แนวคดิ “พม. สูใ้ห้สดุ หยดุการโกง (Fight Against 
Corruption)” พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ผนึกก�าลัง 
พม. ยดึหลกัธรรมาภบิาล เร่งผลกัดนั 5x5 ฝ่าวกิฤติ
ประชากร” และมอบโล่รางวัลบุคลากร “1 คนดี  
มจีริยธรรม 1 หน่วยงาน” ให้ 9 คน จาก 9 หน่วยงาน 
ราชการระดบักรมหรอืเทยีบเท่าสังกดักระทรวง พม.  
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วราวุธ ศิลปอาชา

สนั่น อังอุบลกุล

โดยม ีนายอนกูุล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ระทรวง พม.  
เข้าร่วมในงาน จากนัน้ ทัง้หมดได้ร่วมกนัถ่ายภาพแสดงสญัลกัษณ์ต่อต้านการทจุรติ “จติพอเพยีง รวมใจต้าน 
การทจุริต” ณ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ สะพานขาว  
กทม.
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คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2568 รายได้ของ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้จากการ

จัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากผู้เข้าไปท่องเที่ยวในเขต

อุทยานต่างๆ ทั่วประเทศ จะขยับไปถึง 3,000 ล้านบาท  

มากกว่าปี 2567 ที่จัดเก็บได้ 2,200 ล้านบาท จากการ

ฟื้นตัวในภาคการท่องเที่ยวไทย โดยอุทยานแห่งชาต ิ

หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ยังคงครองแชมป์

การจัดเก็บรายได้สูงสุดต่อเนื่อง

วิทวัส ชัยภาคภูมิ
18

ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ 

ข่าวดี “อธิบดีกรมการข้าว” ตีปี๊บโครงการฯ เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ 

ปี 2568 ในราคาถกู 3-5 บาท/กก. ให้กบัศนูย์ข้าวชมุชน แปลงใหญ่ 

ชาวนาอาสา สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ 

อตัราไร่ละไม่เกนิ 15 กโิลกรัม รายละไม่เกนิ 450 กโิลกรัม สนใจตดิต่อ 

ศนูย์เมลด็พนัธ์ุข้าวจงัหวดั

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เผยถึง “โครงการ 

ส่งเสรมิการเปลีย่นเมลด็พนัธ์ุข้าวปี 2568” มุง่เน้นให้ชาวนาเปลีย่นมาใช้

เมล็ดพันธ์ุดใีนการเพาะปลกู เพือ่ยกระดับประสทิธภิาพการผลติข้าวให้มี

คุณภาพ และได้ปริมาณทีม่ากขึน้ ชาวนาสามารถจ�าหน่ายข้าวเปลอืกได้ 

ในราคาที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  โดยกรมการข้าวจะจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาถูก อาทิ   

ข้าวขาวหอมมะลิ 105 กข15 จ�าหน่ายในราคากโิลกรมัละ 5 บาท หรอื 125 บาทต่อกระสอบ ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง/

ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง3 บาทต่อกโิลกรัม (กก.) หรือ 75บาทต่อกระสอบ และข้าวหอมไทย 

4 บาทต่อกโิลกรัม หรอื 100 บาทต่อกระสอบ



ท้องถ่ินไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 444 วันที่ 16-31 มกราคม 2568
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เปิด 15 รางวลัพระปกเกล้าทองค�า ปี 2567
1 อบจ./13 เทศบาล/1 อบต. “ท้องถิน่ดีเด่น”

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบัน
พระปกเกล้า จัดพธิมีอบรางวัลพระปกเกล้าทองค�า 
ประจ�าปี 2567 เมือ่วันที ่24 ธนัวาคม 2567 โดย
มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�านวน 15 แห่ง ซึง่
ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและ 
ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน จ�านวน 4 แห่ง 
ด้านการเสริมสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์ 
จ�านวน 3 แห่ง และด้านการเสรมิสร้างเครอืข่าย
รฐั เอกชน และประชาสังคม จ�านวน 8 แห่ง เข้า
รบัรางวลัจาก นายวทิวสั ชยัภาคภมู ิ เลขาธิการ
สถาบนัพระปกเกล้า

จากการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณา 
คดัเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดีเด่น เพือ่รบั
รางวลัพระปกเกล้าทองค�า ประจ�าปี 2567 ซึง่ได้
ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว ตามที่สถาบัน
พระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครอง 
ท้องถิ่น จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้า 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น ด้านความโปร่งใส 
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน ด้านการ
เสรมิสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสงัคม 
และด้านการลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม เพือ่การ
พฒันาการปกครองท้องถ่ินให้เป็นรากฐานทีม่ัน่คง 
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ 

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้า
ร่วมโครงการ ซึง่คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อรับรางวัล
พระปกเกล้าทองค�า ประจ�าปี 2567 ได้พจิารณา 
คดัเลอืกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ป็นเลศิเสรจ็สิน้ 
แล้ว จึงประกาศผลการตัดสินของคณะกรรมการ
พจิารณาคดัเลอืกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดเีด่น 

‘สมศักด์ิ’ MOU ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ อสม.
ดอกเบ้ียต�า่ รายละไม่เกิน 2 หม่ืนบาท

ธ.ก.ส.กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
อสม. แห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ 
(MOU) การใช้โปรแกรมระบบงานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์และการให้บริการสินเชื่อ 
แก่สมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่ง
ประเทศไทย โดย ธ.ก.ส. จะจัดสรรงบประมาณ 
1 หมื่นล้านบาท เพื่อให้กับสมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) และอาสา
สมคัรสาธารณสขุ กรงุเทพมหานคร (อสส.) กู้
ผ่านโครงการ “สนิเชือ่เงนิด่วนคนดี”  ในอตัรา
ดอกเบ้ียต�า่

นายสมศกัด์ิ เทพสทิุน รมว.สาธารณสขุ (สธ.) 
เปิดเผยว่า หลงัจากได้หารือกับผูบ้ริการธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) แห่งประเทศไทย ก็ได้ความ
ชดัเจนในการที ่ ธ.ก.ส.จะปล่อยกูด้อกเบีย้ต�า่ให้กบั 
อสม. ซึง่ได้ลงนามกันแล้ววนัท่ี 6 ม.ค. 2568 โดยม ี
พธิลีงนามความร่วมมอื (MOU) การใช้โปรแกรม
ระบบงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และการให้
บรกิารสนิเชือ่แก่สมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 
อสม. แห่งประเทศไทย ระหว่าง ธ.ก.ส. กับ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม. แห่งประเทศไทย ซึง่เมือ่ 
มกีารลงนามเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถปล่อยกู้ 
ได้ในช่วงเดอืนถดัไป ถอืเป็นอกีข่าวดทีีช่าว อสม. 
รอคอยกันมา จากการท่ีเม่ือปีท่ีผ่านมาได้ลงพืน้ท่ี
รณรงค์การป้องกันโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง (NCDs) และ
ทาง อสม. มเีสยีงเรยีกร้องในเรือ่งน้ีเป็นอย่างมาก 
จึงได้พยายามเร่งรัด และขับเคลือ่นต่อรองกับทาง 
ธ.ก.ส. จนท�าให้ได้ดอกเบีย้ต�า่ส�าเร็จ

“ถือเป็นการผลักดันอีกหนึ่งภารกิจได้ส�าเร็จ
ให้กบัชาว อสม. ซึง่ผมเลง็เหน็ถงึความเดอืดร้อน
และความต้องการเป็นอย่างด ีอกีทัง้ในปีนี ้เราต้อง

อาศยัความร่วมมอืท่านให้ช่วยขบัเคลือ่นการป้องกนั 
NCDs ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ก็อยากจะสร้างก�าลัง
แรงใจให้พี่น้องส่วนหนึ่ง และถือเป็นการขอบคุณ 
ทีทุ่ม่เทท�างานอย่างหนกัในช่วงโควดิทีผ่่านมา จนได้
รบัค�าชืน่ชมในศกัยภาพเป็นทีป่ระจกัษ์ หวงัว่าในปีนี้
เราจะร่วมมอืกนัสร้างสขุภาพทีด่ใีห้พีน้่องประชาชน
ด้วยกัน” นายสมศักดิ ์กล่าว

นายสมศกัด์ิ กล่าวว่า นอกจากเงินกูด้อกเบ้ียต�า่ 
แล้ว ปีนี้ก็พยายามติดตามเร่งรัดผลักดันร่าง 
พ.ร.บ.อสม. ให้ผ่านเข้าสูก่ารพจิารณาของสภาผู้แทน 
ราษฎรโดยเรว็ เพือ่เป็นการยกระดบัคุณภาพชวิีต
ชาว อสม. ให้ดยีิง่ข้ึน เพราะ อสม.คือหวัใจส�าคัญ
ของสาธารณสขุมลูฐานของประเทศไทย

 อนึ่ง ส�าหรับโครงการนี้ทางธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้จดังบประมาณ 
1 หมืน่ล้านบาท ให้สมาชกิอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) และอาสาสมคัรสาธารณสขุ 
กรุงเทพมหานคร (อสส.) ผ่านโครงการสินเชื่อ 
เงนิด่วนคนด ีเพือ่สนบัสนนุการเข้าถงึแหล่งเงินทนุ
ในการอปุโภคบริโภคแทนการกูเ้งนินอกระบบ โดย
ให้กู้รายละไม่เกิน 2 หมืน่บาท คดิอตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ 0.67 ต่อเดอืน หรือร้อยละ 8 ต่อปี แบบลดต้น 
ลดดอก ผ่อนช�าระเดือนละ 500 บาท สงูสุดไม่เกิน 
48 เดือน หรือไม่เกิน 4 ปีนบัตัง้แต่วนัทีกู้่ 

 โครงการสินเช่ือเงินด่วนคนดี เพื่อสมาชิก 
อสม. และ อสส. เป็นโครงการที ่ธ.ก.ส. ต้องการให้ 
ความช่วยเหลอื และให้ก�าลงัใจ อสม. และ อสส. 
ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเป็นผู้เสียสละท�าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
เกษตรกร ประชาชน และสังคมส่วนรวม โดย
สนบัสนุนให้กลุม่ อสม. และ อสส. ได้เงินทนุ เพ่ือน�าไป 
ใช้ในการอปุโภคบรโิภคในอตัราดอกเบีย้ท่ีเป็นธรรม 
สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครวัแทนการกูเ้งนิ
นอกระบบ 

“ส�าหรับเงือ่นไขผูกู้้ต้องเป็นสมาชิก อสม. และ 
อสส. ทีถื่อบัตร Smart card ของ ธ.ก.ส. รวมถงึ
เป็นบคุคลทีม่ ีความสามารถตามกฎหมาย มสีมาชกิ 
อสม. และ อสส. เป็นผูค้�า้ประกัน (ค�า้ได้คราวละ  
1 คน) สมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์
ได้ที ่ ธ.ก.ส. ทกุสาขาทัว่ประเทศ ตัง้แต่วนัน้ีจนถงึ 
31 มนีาคม 2568” 

เพือ่รบัรางวัลพระปกเกล้าทองค�า ประจ�าปี 2567  
โดยมทีัง้สิน้จ�านวน 15 แห่ง ดงัต่อไปนี้

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จ�านวน 4 แห่ง

1. เทศบาลเมอืงเขาสามยอด อ�าเภอเมืองลพบรุี 
จงัหวัดลพบรุี

2. เทศบาลต�าบลป่าแมต อ�าเภอเมืองแพร่ 
จงัหวัดแพร่

3. เทศบาลต�าบลเกาะคา อ�าเภอเกาะคา จงัหวดั
ล�าปาง

4. เทศบาลต�าบลทุง่หวัช้าง อ�าเภอทุง่หวัช้าง 
จงัหวัดล�าพนู

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสงัคม จ�านวน 3 แห่ง

1. เทศบาลนครยะลา อ�าเภอเมอืงยะลา จงัหวดั
ยะลา

2. เทศบาลต�าบลท่าคันโท อ�าเภอท่าคันโท 
จงัหวัดกาฬสนิธ์ุ

3. เทศบาลต�าบลเชียงคาน อ�าเภอเชียงคาน 
จงัหวัดเลย

ด้านการลดความเหลื่อมล�้าในสังคม จ�านวน 
8 แห่ง

1. องค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล
2. เทศบาลนครนนทบรุ ี อ�าเภอเมืองนนทบรุี 

จงัหวัดนนทบรุี

คาด ปี 68 รายได้กรมอทุยานฯ พุ่งถงึ 3 พันล้าน 
“หาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะพพี”ี ยงัครองแชมป์

>> ต่อจากหน้า 1 <<

3. เทศบาลนครพิษณโุลก อ�าเภอเมอืงพษิณโุลก 

จังหวดัพษิณโุลก

4. เทศบาลเมอืงบ้านสวน อ�าเภอเมอืงชลบรุี 

จังหวดัชลบรีุ

5. เทศบาลเมืองร้อยเอด็ อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ 

จังหวดัร้อยเอด็

6. เทศบาลเมืองล�าพูน อ�าเภอเมืองล�าพูน 

จังหวดัล�าพนู

7. เทศบาลต�าบลก้อ อ�าเภอลี ้จังหวดัล�าพูน

8. องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลาไชย 

อ�าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรุี

ส�าหรบัเกณฑ์การพจิารณารางวลัพระปกเกล้า

ทองค�า จะให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการ 

และการด�าเนนิงานเพือ่พัฒนาในท้องถ่ิน ซึง่เกณฑ์

ต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ตามทีก่ฎหมายก�าหนด และ

เกีย่วข้องกบัรปูแบบและวธีิการบรหิารจัดการและ 

การพัฒนางานตามความเหมาะสมของแต่ละ 

ท้องถ่ินเป็นหลกั ประกอบกับการพจิารณาถงึบริบท

การจดัการกบัความเปลีย่นแปลงของสงัคม ทีส่่งผล 

กระทบต่อการด�าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และจัดการกบัความท้าทาย ใหม่ๆ ในการ

ด�าเนินงาน เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่อืน่

ส�าหรับรางวลัพระปกเกล้าทองค�า เป็นรางวลั
ทีร่เิริม่ขึน้ในปี 2549 เพือ่เป็นแรงจงูใจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่คยได้รับรางวลัพระปกเกล้า 
มีการพัฒนาต่อยอดการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
และสร้างสรรค์นวตักรรมทางการบริหารงานท้องถิน่ 
อยู่เสมอ ทั้งนี้ รางวัลพระปกเกล้าทองค�าจะเป็น
เครือ่งหมายเชดิชอูงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ว่าเป็น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานและ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพืน้ที ่อย่าง 
โดดเด่นต่อเนือ่ง รวมถึงมกีารสร้างสรรค์นวตักรรม
ทางการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างท่ีดี 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่ในประเทศไทย

 ทัง้นี ้ หลกัเกณฑ์การมอบรางวลัพระปกเกล้า
ทองค�า จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ คือเกณฑ์ 
ขัน้พ้ืนฐานและเกณฑ์ขัน้นวตักรรม  ส�าหรบัเกณฑ์ 
ขัน้พืน้ฐาน จะพจิารณาจากการด�าเนนิการตามภารกจิ 
หน้าที่และความสุจริตขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ ส่วนขัน้นวตักรรม จะพจิารณาจากตวัชีวั้ดตาม 
ประเภทรางวลัพระปกเกล้า ได้แก่ด้านความโปร่งใส  
และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน ด้านการ
เสรมิสร้างเครอืข่ายรฐั เอกชน และประชาสังคม 
และด้านการลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม

ประเภทรางวลัท่ี 1 : เป็นรางวลัพระปกเกล้า
ทองค�า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน เพือ่ส่งเสริมกระตุ้นให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตระหนักถงึหลักธรรมาภบิาล
ในการปกครองท้องถิน่ โดยเฉพาะหลกัความโปร่งใส
ในการบริหารงานและหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประเภทรางวลัที ่2 : รางวลัพระปกเกล้าทองค�า  
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ 
ประชาสงัคม เพือ่ส่งเสรมิองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในฐานะหน่วยงานหลกัทีท่�าหน้าทีบ่รหิารจดัการท้องถิน่ 
ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที ่
ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการ 
ร่วมมอืพฒันาท้องถิน่ไปสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนืร่วมกัน

ประเภทรางวลัที ่3 : รางวลัพระปกเกล้าทองค�า 
ด้านการลดความเหลื่อมล�้าในสังคม เพื่อเป็นการ 
ส่งเสริมและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ด�าเนินงานขับเคลื่อนการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลือ่มล�า้ทัง้ด้านการเมอืง เศรษฐกจิ
และสงัคมในระดบัพืน้ที่

นายอรรถพล เจรญิชันษา อธิบดกีรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ในปี 
2567 กรมอุทยานฯ มีรายได้จากการจัดเก็บค่า
ธรรมเนยีมต่างๆ รวมประมาณ 2,200 ล้านบาท 
ขยบัเพิม่ขึน้จากปี 2566 ประมาณ 732 ล้านบาท  
สาเหตุมาจากการฟื ้นตัวของตลาดท่องเที่ยว 
ในประเทศไทย และนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศให้ความสนใจการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความสวยงาม 
ของอทุยานแห่งชาตใินประเทศไทย ทัง้อทุยานแห่งชาติ 
ทางบกและทางทะเลของเรา 

ทัง้นี ้ รายได้จากการท่องเทีย่วในอทุยานแห่ง
ชาตฯิ ในปีงบประมาณ 2567 (ตลุาคม 2566– 
กันยายน 2567) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพนัธุพื์ช มรีายได้รวมประมาณ 2,200 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้จากปีงบประมาณ 2566 ทีมี่รายได้
ประมาณ 1,467 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนประมาณ 
732 ล้านบาท ส�าหรบัอทุยานแห่งชาติทีมี่รายได้
สงูสดุ 5 อนัดบัแรกในปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ 

1. อทุยานแห่งชาตหิาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะ
พพี ีจ.กระบ่ี รายได้ประมาณ 629.9 ล้านบาท

2. อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสมิลินั จ.พงังา รายได้ 
ประมาณ 243.7 ล้านบาท 

3. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสมด็ จ.ระยอง รายได้ประมาณ 164.9 ล้านบาท 

4. อทุยานแห่งชาติอ่าวพงังา รายได้ประมาณ 
149.2 ล้านบาท

5. อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ รายได้ประมาณ 
129.6 ล้านบาท 

นายอรรถพล กล่าวว่า เมือ่ลงไปดรูายละเอยีด
ของจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยาน
แห่งชาต ิในปีงบประมาณ 2567 พบว่า มจี�านวน
ประมาณ 18.6 ล้านคน เพ่ิมขึน้จากปีงบประมาณ 
2566 ที่มีจ�านวนประมาณ 15.8 ล้านคน หรือ 
เพิม่ขึน้ประมาณ 2.8 ล้านคน 

คาดว่าการจัดเก็บรายได้ จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมอุทยานฯ ใน
ปีงบประมาณ 2568 จะขยบัขึน้ไปถงึ 3,000 ล้าน
บาท เพราะในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(วนัที ่ 1 ตลุาคม 2567-30 พฤศจกิายน 2567) 
รวม 2 เดอืน กรมอทุยานฯ สามารถจดัเกบ็รายได้
แล้วประมาณ 371 ล้านบาท โดยอทุยานแห่งชาติ 
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จัดเก็บรายได้  
รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 117 ล้านบาท และมจี�านวนสถติิ
นกัท่องเทีย่วในช่วงเวลาเดียวกัน รวม 330,248 คน 

การจัดเก็บรายได้จากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
ในปีน้ี เป็นการตั้งเป้าหมายจากปีที่แล้วที่ม ี
รายได้ประมาณ 2,200 ล้านบาท อกีทัง้ภาคการ
ท่องเที่ยวของไทยก�าลังขยายตัว นักท่องเที่ยว 
ต่างชาต ิเข้ามาเทีย่วประเทศไทยมากขึน้ หากปรมิาณ 
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองเช่นปีท่ีผ่าน
มา กรมอทุยานฯ จะสามารถบรรลเุป้าหมายนีไ้ด้
อย่างแน่นอน

“เหตุที่เราเชื่อว่านักท่องเที่ยวต้องมากขึ้น 
เน่ืองจากช่วงสองเดือนที่ผ่านมา สถิติภาพรวม 
โดยเฉล่ียนักท่องเทีย่วท่ีเข้ามาเทีย่วอทุยานฯ เพิม่ขึน้ 
ประมาณ 14% ที่เป็นนักนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ประมาณ 18% นกัท่องเท่ียวทีเ่ป็นชาวไทยเพิม่ขึน้ 
ประมาณ 12% เพราะฉะนัน้ส่วนหนึง่กจ็ะท�าให้ 
เ กิ ด ราย ได ้ ท่ี เร าสามารถ เ ก็บ ได ้ ม ากขึ้ น  
โดยบางพ้ืนทีร่ายได้เพิม่ขึน้ถงึ 40% แต่ในภาพรวม 
มีรายได้เฉพาะสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 16% ก็ถอืว่าเป็นเร่ืองทีดี่เรามีอทุยาน
แห่งชาตฯิ ท้ังหมด 156 แห่ง และปัจจบุนัเรายงั 
มีอีกหลายๆ พื้นที่อุทยานฯ ท่ีสวยงามรอรับ 
นกัท่องเทีย่ว”

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า เงินรายได้ที่กรม
อุทยานฯ จัดเก็บนี้ จะน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาต ิ
ในประเทศไทย เพือ่การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่า สตัว์ป่า 

และพนัธ์ุพชื ให้ยัง่ยนื การด�าเนนิการท่ีผ่านมานัน้ 
กรมอุทยานแห่งชาต ิฯ ได้มกีารพฒันาการจดัเกบ็
เงินอทุยานแห่งชาติให้ทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบได้  
เงินรายได้ทัง้หมดนัน้ จะน�าไปใช้จ่ายให้เกดิประโยชน์ 
อย่างสูงสุด โดยค�านงึถงึภารกิจหลักของกรมอทุยานฯ  
เป็นส�าคญั

ทัง้น้ี รายได้ส่วนหนึง่ กรมอุทยานฯ จะน�าไป 
ใช้จ่ายตามความเหมาะสมและจ�าเป็น เช่นเป็น 
ค่าจ้างหรอืเงนิเดอืนของพนกังานหรอืลกูจ้างเป็น 
ค่าลาดตระเวน ค่าเสีย่งภยั รวมไปถึงเรือ่งของสวสัดกิาร 
ต่างๆ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือ 
เสยีชวีติจากการปฏบิติัหน้าที ่โดยกรมอทุยานฯ กจ็ะ 
ใช้เงนิส่วนนีเ้ข้าไปช่วยเหลอื นอกจากนัน้ก็จะน�า

เราจะน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ ด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้”

นายอรรถพล เปิดเผยอกีว่า ในปีงบประมาณ 

2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567-30 พฤศจิกายน 

2567) ส�าหรับอุทยานแห่งชาติที่มีรายได้สูงสุด  

5 อนัดับแรก ได้แก่ : 

1. อทุยานแห่งชาตหิาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะ

พพี ีจ.กระบ่ี รายได้ประมาณ 117 ล้านบาท

2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา  

รายได้ประมาณ 36.9 ล้านบาท 

3. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  รายได้

ประมาณ 24.89 ล้านบาท

4. อทุยานแห่งชาติอ่าวพงังา รายได้ประมาณ 
24.87 ล้านบาท

5. อทุยานแห่งชาตเิขาใหญ่ รายได้ประมาณ 
24.3 ล้านบาท

นายอรรถพล ฝากไปถงึนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้าไป
พักผ่อนหรือท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติว่า  
การท่องเที่ยวในอุทยานฯ สิ่งส�าคัญส�าหรับ 
ทุกคนคือการเคารพกติกา เช่น ไม่ก่อกองไฟ 
ในเขตอทุยานแห่งชาต ิ ไม่ดืม่สรุาหรอืของมนึเมา 
ไม่ส่งเสยีงดงั เมือ่มนีกัท่องเท่ียวมากขึน้ เรากต้็องมี 
ความระมดัระวงัมากขึน้ เพือ่ไม่ให้เกิดการท�าลาย
ทรัพยากรต่างๆ เพราะฉะนั้นเราจะระมัดระวัง
ในเรื่องปัญหาขยะและน�้าเสีย ที่เกิดจากกระท�า
ต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ซึ่งท�าให้เกิดเหตุการณ์ 
ทีท่�าลายสิง่แวดล้อม

ดงันัน้ เมือ่นกัท่องเท่ียว เข้าไปในพืน้ท่ีอทุยานฯ  
แล้ว จะต้องค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญด้วย 
ปัจจุบนักรมอทุยานฯ ได้มกีารยกระดบัมาตรการ
ด้านสิง่แวดล้อมครัง้ใหญ่ โดยเฉพาะการจดัการขยะ 
รูปแบบใหม ่ ที่ งดวางถังขยะตามเส ้นทาง  
นอกจากนี ้ ขยะทีย่่อยสลายไม่ได้ทัง้หมด จะต้อง
ถกูน�าออกไปจากเขตอทุยานฯ นกัท่องเทีย่วและ 

ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบขยะของตนเอง  
ซึง่กรมอทุยานฯ ได้รณรงค์ให้นกัท่องเท่ียวน�าภาชนะ 
ส่วนตวัมาใช้ เพือ่ลดปรมิาณขยะให้ได้มากท่ีสดุ ซึง่ 
จะสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของ 
ทกุภาคส่วนในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และ 
เป็นต้นแบบการท่องเทีย่วทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
คอืต้องมกีารท่องเทีย่วอย่างสร้างสรรค์

“ในช่วงไฮซซัีน ทางกรมอทุยานฯ จะมอีาสา
สมัครในพื้นที่ หรืออาสมัครท่ีเป็นชุมชนในพื้นท่ี
เข้ามาช่วยในการดูแลพี่น้องประชาชนท่ีเข้ามา
ท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ เพ่ือให้บริการรองรับ 
นกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่มากขึน้ อาสาสมคัรเหล่านีจ้ะคอย 
เป็นหเูป็นตาให้กับอทุยานฯ ในการพทัิกษ์รกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอนน้ีเร่ิม
เปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเลแล้วก็เริ่มเข้าสู ่ 
ฤดหูนาว เขตอทุยานต่างๆ จงึมนีกัท่องเทีย่วจ�านวน
มากหล่ังไหลเข้าไปในพื้นที่ท่องเที่ยว ก็จะไป 
เทีย่วทะเล ไปดทูะเลหมอก ไปดบูรรยากาศสวยๆ  
บนภเูขาอะไรอย่างนีเ้ยอะขึน้ ทกุคนต้องช่วยกนัดแูล 
รักษา เพราะอุทยานแห่งชาติเป็นสมบัติของ 
ทกุคน” อธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และ 
พนัธุพื์ช กล่าวในทีส่ดุ

เงนิรายได้ส่วนหนึง่ไปจัดสรรให้กบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เช่นเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วน
ต�าบล ซึง่อยูติ่ดเขตอทุยานฯ ตามระเบยีบข้อบงัคับ 
ทีร่ะบุไว้ใน พ.ร.บ.อทุยานฯ 

“รายได้อีกส่วนหนึ่งเราจะน�าไปแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในพืน้ทีอ่ทุยานฯ เช่นการจัดซ้ือยานพาหนะ
และอปุกรณ์อ�านวยความสะดวกทีจ่�าเป็นส�าหรบั
การปฏิบัติงาน กวดขันปราบปรามผู ้ลักลอบ 
เข้าไปล่าสตัว์ ตดัไม้ หรอืจบัสตัว์น�า้ในเขตอุทยานฯ  
และการส่งเสริมเรื่องงานป้องกันไฟป่า หรือ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบ 
อทุยานฯ ขอยนืยนัว่าเงนิรายได้ทกุบาททกุสตางค์ 

“คาดว่าการจัดเก็บรายได้ของกรมอุทยานฯ ในปีงบประมาณ 
2568 จะขยบัขึน้ไปถงึ 3,000 ล้านบาท เพราะในช่วง 2 เดอืนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมอุทยานฯ สามารถจดัเก็บรายได้ 
แล้วประมาณ 371 ล้านบาท โดยอุทยานแห่งชาตหิาดนพรัตน์ธารา-
หมูเ่กาะพพี ีจัดเกบ็รายได้ รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 117 ล้านบาท”

อรรถพล เจริญชันษา



ปีที่ 19 ฉบับที่ 444 วันที่ 16-31 มกราคม 2568 ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทยท้องถ่ินไทย

รองเลก็ “ใจถึงพึง่ได้” รบัทกุปัญหา
ทัง้ในเมอืงพัทยาและพ้ืนทีร่อยต่อ

 “รองเล็ก” สัง่ระงบัทนัทกีารก่อสร้างอาคาร
ทีไ่ม่ขออนุญาตก่อสร้าง เพือ่แก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนและนกัท่องเทีย่ว ย่าน
ธรุกิจซอยบวัขาว เมอืงพทัยา นอกจากนีย้งัได้
ร่วมมือกับเทศบาลต�าบลนาจอมเทยีน เข้มงวด
การตัง้แคมป์ กางเตน็ท์ และการจดุพลบุรเิวณ
ชายหาด เพือ่ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีป่ลอดภยั

นายวฒุศิกัดิ ์เริม่กจิการ รองนายกเมืองพัทยา 
พร้อมด้วย นายมรุต อทุยัวฒันานนท์ รกัษาการ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร น�าก�าลังเจ้าหน้าที ่
เทศกจิ และเจ้าหน้าทีส่�านกัช่างเมอืงพทัยา ลงพืน้ที ่
ตรวจสอบข้อร้องเรยีนจากประชาชนและนกัท่องเทีย่ว  
ว่ามีการก่อสร้างอาคารโดยไม่มกีารป้องกนัท�าให้ 
มีฝุ ่นละอองฟุ้งกระจาย สร้างความเดือดร้อน 
ร�าคาญให้กบัประชาชน นกัท่องเทีย่วทีพ่กัอาศัย
และสญัจรไปมาเป็นอย่างมาก

โดยนายวุฒศิกัดิ ์กล่าวว่า  หลงัจากได้รบัการ 
ร ้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที ่
พักอาศัยในภายในซอย 10 ถนนพัทยาสาย 2  
ถงึความเดอืนร้อนจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
บริเวณดังกล่าว จึงรุดเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 
พบว่าการก่อสร้างปรุงปรงุอาคารดังกล่าวไม่ได้รับ
อนญุาตจากเมอืงพัทยา อกีทัง้การก่อสร้างไม่มีการ
ป้องกนัตามมาตรฐานทีก่�าหนดทัง้เร่ืองการป้องกนั
ฝุน่ละออง ระดบัเสยีง สร้างความเดอืดร้อนล�าคาญ
ให้กับประชาชน

ทัง้น้ี ตกึทีม่กีารก่อสร้างปรบัปรงุเป็นตึกร้างเก่า 
และมีนายทุนเข้าเทคโอเวอร์ พร้อมปรับปรุง 
อาคารขนาด 4 ชั้น แต่ไม่ได้มีการขออนุญาต 
ในการด�าเนนิการก่อสร้างปรบัปรุง  เบือ้งต้นเจ้าหน้าที ่
ส�านกัการช่างเมอืงพทัยาได้สัง่ให้ระงบัการก่อสร้าง
และจะมกีารออกค�าสัง่ ค.3 ค.4 และ ค.5 โดย 
จะให้มีการระงับการดัดแปลงอาคาร การระงับ 

“จกักพนัธุ”์ ลุยตรวจบางคอแหลม
เข้มค่าฝุน่ PM2.5 และปัญหาในพ้ืนที่

เมื่อเร็วๆ นี้  นายจักกพันธุ ์  ผิวงาม  
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที ่
เขตบางคอแหลม ตรวจมาตรการป้องกนัและแก้ไข 
ปัญหาฝุ่น PM2.5 โครงการวนัริเวอร์พระราม 3  
ก�าชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัฝุน่ PM2.5 อย่างเคร่งครดั เปิดเครือ่ง
พ่นละอองน�า้บรเิวณทางเข้า-ออกโครงการและ
พืน้ท่ีโดยรอบในช่วงเวลาท�างาน ฉดีล้างท�าความ
สะอาดพืน้ จดัท�าบ่อล้างล้อรถบรรทกุก่อนออก
จากโครงการ ตรวจวดัค่าควนัด�ารถบรรทกุให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ติดตัง้เครือ่งวดัค่าฝุ่น PM2.5 
และจอแสดงผลด้านหน้าโครงการ ให้สามารถ
มองเหน็ได้ชดัเจน รวมถงึขึน้ทะเบยีนรถบรรทกุ
ตัง้แต่ 6 ล้อขึน้ไป ในบัญชสีเีขียว นอกจากน้ี
ก�าชบัให้ เขตฯ จัดท�าแผนปฏิบตักิารตรวจสอบ
และควบคุมสถานประกอบการที่ก่อให้เกิด
ปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามมาตรการควบคมุมลพษิ
ทางอากาศและมาตรการด้านความปลอดภัย 
ในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง 

ในโอกาสนี้ได้ท�าพิธีเปิดสวนไทรภิรมย์
อย่างเป็นทางการ และร่วมกบัคณะขบัเคล่ือน
การมส่ีวนร่วมเพือ่การพฒันาเขตบางคอแหลม 
ประชาชนในพ้ืนที ่ ปลกูต้นพิกุล เพือ่เพิม่พืน้ที่
สีเขียวสร้างความร่มรื่นภายในสวนดังกล่าว 
โดยให้เขตฯ พจิารณาถงึความเหมาะสมในการ
ใช้พืน้ทีจ่ดัท�าสวน 15 นาท ี ให้ครบ 10 แห่ง  
ตามนโยบายผู้ว ่าฯ กทม. รวมถึงอนุรักษ์ 
ไม้ยนืต้นขนาดใหญ่ทีข่ึน้อยูใ่นพืน้ทีส่วนไว้ตาม
เดิม ออกแบบพื้นที่ภายในสวนให้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ในการใช้งาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนอย่างแท้จรงิ

อกีทัง้ ได้ตรวจการจัดระเบยีบพ้ืนทีท่�าการค้า  
บริเวณซอยมไหสวรรย์ 6 (ซอยมาตานุสรณ์) 
มีผู้ค้าบางรายท�าแผงค้าติดกับช่องทางจราจร 
มีหลังคาผ้าใบย่ืนล�้าเข้าไปในผิวจราจร มีการ
ประกอบอาหารก่อให้เกิดความสกปรกจาก
คราบน�้ามันและเศษอาหาร รวมถึงก่อให้เกิด
กลิน่ไม่พงึประสงค์ โดยพืน้ทีด่งักล่าว เขตฯ ได้
ด�าเนินการยกเลิกพื้นที่ท�าการค้าดังกล่าวแล้ว 
จงึได้มอบหมายให้เขตฯ ติดตามการจัดระเบยีบ
พื้นที่ท�าการค้าอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท�าการค้าปี 67 ขอความ
ร่วมมือผูค้้าให้จดัเกบ็อปุกรณ์ท�าการค้าและท�า 
ความสะอาดพืน้ทีห่ลงัเลกิท�าการค้าในแต่ละวนั 
เพือ่ความสะอาด

จากน้ันได้เย่ียมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ 
โรงแรมเดอะสลลิรเิวอร์ไซด์ กรงุเทพฯ ซึง่วธิกีาร
คดัแยกขยะ ดงันี้ 

1. ขยะทัว่ไป ตัง้ถงัรองรบัขยะทัว่ไปตามจดุ
ต่างๆ ภายในโรงแรม พนกังานท�าความสะอาด
เก็บรวบรวมไว้บริเวณห้องเกบ็ขยะทัว่ไป เขตฯ 
จดัเกบ็วนัจนัทร์-เสาร์ 2. ขยะรีไซเคิล มีพืน้ที่
ส�าหรับจัดเก็บขยะรไีซเคิลโดยเฉพาะ โรงแรม
จะบริหารจัดการเอง โดยน�าไปจ�าหน่ายเพื่อ
เป็นสวัสดกิารของพนกังานและบริหารจดัการ
ภายในโรงแรม 3. ขยะอินทรีย์ คัดแยกขยะ 
เศษอาหารบริ เวณจุดทิ้ งขยะเศษอาหาร 
ในโรงแรม ตัง้ถงัรองรับขยะเศษอาหาร รวบรวม
ไปไว้บริเวณห้องพกัขยะเศษอาหาร โดยมบีรษิทั
เอกชนจดัเกบ็ทกุวนั 4. ขยะอนัตราย มพีืน้ที่
ส�าหรับจัดเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ มีการ 
จัดเกบ็อย่างมิดชดิ โรงแรมบรหิารจดัการเองปีละ  
2 ครัง้ 5. น�า้มนัเก่า มถีงัส�าหรบัจัดเกบ็น�า้มนั 
ที่ใช้แล้วโดยเฉพาะ โรงแรมบริหารจัดการเอง
อาทติย์ละ 1 คร้ัง โดยให้ค�าแนะน�าแก่ทางโรงแรม 
ในการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ เพื่อให้การ 
คดัแยกขยะมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

การใช้อาคาร และให้เจ้าของอาคารมายืน่ขออนญุาต 
ดัดแปลงให้ถูกต้องตามขั้นตอน ซ่ึงการก่อสร้าง 
จะสามารถด�าเนินการได้นัน้จะต้องได้รบัอนญุาต 
จากเจ้าพนกังานท้องถิน่เท่านัน้ อย่างไรกต็าม อยาก 
จะฝากถงึประชาชนว่าการก่อสร้างอะไรกต็าม จะต้อง 
ได้รับการอนุญาตจากเมอืงพทัยาก่อน โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ในย่านชมุชน ย่านธรุกจิการค้า มนีกัท่องเทีย่ว  
โรงแรมใกล้เคียงการก่อสร้างจะส่งผลกระทบ 
ต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่ว หากไม่มกีารด�าเนนิการ 
ตามขัน้ตอนทีก่ฎหมายก�าหนด

นอกจากเรือ่งนีแ้ล้ว นายวฒุศัิกด์ิ ได้ลงพืน้ที่
ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ ตามข่าวทีม่กีารเผยแพร่ว่า
มกีารตัง้แคมป์และกจิกรรมต่างๆ บรเิวณชายหาด
จอมเทียน พบว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเขต
ความรับผิดชอบของเมืองพทัยา แต่เป็นพืน้ทีข่อง
เทศบาลต�าบลนาจอมเทยีน ซ่ึงอยูติ่ดกับเขตเมอืง
พทัยา อย่างไรกต็าม แม้จะไม่ใช่พืน้ทีใ่นความดแูล
โดยตรง แต่เมอืงพัทยาไม่ได้เพกิเฉยต่อปัญหา จงึ
ได้ประสานงานกับเทศบาลต�าบลนาจอมเทียน 
เพื่อร่วมกันวางแผนบูรณาการดูแลพื้นที่บริเวณ 
ชายหาดดงักล่าว ซึง่ทางเทศบาลต�าบลนาจอมเทียน 
มีจ�านวนเจ้าหน้าที่จ�ากัด ท�าให้การดูแลพ้ืนที่ 
อาจไม่ทัว่ถงึ

เมืองพัทยาและเทศบาลต�าบลนาจอมเทียน  
จะร่วมมอืกนัเพิม่ก�าลงัเจ้าหน้าทีล่งพืน้ทีช่ายหาด
จอมเทยีน เพือ่เฝ้าระวงัและตรวจสอบการตัง้แคมป์  
การกางเต็นท์ และการจุดพลุบริเวณชายหาด  
และจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจจับและ
ป้องกนักจิกรรมทีอ่าจส่งผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยและส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้ชายหาดจอมเทยีน 
ยงัคงเป็นสถานทีท่่องเทีย่วท่ีปลอดภยัและสะอาด
ส�าหรับประชาชนและนกัท่องเทีย่วต่อไป

“อนทิุน” มอบนโยบาย 14 จังหวัดภาคใต้
ย�า้ผู้ว่า CEO ต้องร่วมมือเอกชนพัฒนาจงัหวดั

“อนทิุน” มอบนโยบาย 14 จงัหวัดภาคใต้  
ย�า้ผู้ว่า CEO ต้องท�างานประสานอย่างใกล้ชดิ
กับภาคเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือที่เป็น
ประโยชน์ต่อจังหวัด โดยให้ความส�าคัญกับ
เศรษฐกจิฐานรากและวสิาหกิจชมุชน 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.
มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย
ว่า เม่ือเรว็ๆ นี ้นายอนทิุน ชาญวรีกลู รองนายก
รฐัมนตรแีละ รมว.มหาดไทย เป็นประธานประชุม
ติดตามการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ภารกิจส�าคัญของกระทรวงมหาดไทย และมอบ
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ 
โดยม ีนายอรรษษิฐ์ สมัพนัธรตัน์ ปลดักระทรวง
มหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารระดบัสูงกระทรวง
มหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้  
นายอ�าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในจงัหวดัสงขลา ร่วมประชุม ณ โรงแรมบรุศีรภีู  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดแูลเป้าหมายในภาพรวม ขณะทีร่องผูว่้าฯ ช่วย
ขับเคลื่อนงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ด้านความ
มัน่คง รบัผดิชอบการจัดระเบยีบสงัคม การปราบ
ปรามยาเสพตดิ และการแก้ปัญหาหนีน้อกระบบ  
2. ด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบการแก้ปัญหา 
ความยากจน และส่งเสรมิการสร้างงาน สร้างรายได้ 
3. ด้านบรหิาร รบัผิดชอบงานบรกิารประชาชน โดย
เน้นการน�าเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมมาใช้ และ 4. ด้าน 
สงัคม รบัผดิชอบการสร้างชมุชนเข้มแข็ง และปลกูฝัง 
จิตส�านกึด้านความสามคัคี” นายอนทิุน กล่าว 

ทัง้น้ี นายอนทุนิยังได้ก�าชับผู้ว่าราชการจงัหวดั 
ในเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยให ้
ผูว่้าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ และนายอ�าเภอ เร่ง
ส�ารวจความเสียหาย พร้อมสื่อสารกับประชาชน
เกีย่วกบัการย่ืนค�าร้องขอรบัความช่วยเหลอื เพือ่ให้ 
การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู ้บริหาร 
ระดับสูงพร้อมสนับสนุนการท�างานด้วยการ 
ร่วมมือกันสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนของ 
พ่ีน้องประชาชนภาคใต้

นายอนทุนิ กล่าวว่า ภาคใต้ของไทยมศีกัยภาพสงู 
ทัง้ด้านเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการพัฒนาทรพัยากร 
แต่ก็ยังมีปัญหาและความท้าทายที่ต้องเผชิญ อาทิ 
ปัญหาความมั่นคง ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ  
ภยัธรรมชาตทิีร่นุแรงขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ โครงสร้างพ้ืนฐานทียั่งไม่สมบรูณ์ ทีอ่าจเป็น 
อปุสรรคต่อการพัฒนาพ้ืนที ่ซึง่ต้องอาศยัผูว่้าราชการ
จงัหวดั เข้ามาสนบัสนนุการบรหิารจดัการความท้าทาย  
ไปพร้อมกับการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวง
มหาดไทย ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบสังคม การ 
ปราบปรามยาเสพตดิ การให้บริการน�า้ประปาดืม่ได้ 
ทีต้่องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธิภาพ

ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ บทบาทของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องท�างานประสานความร่วม
มืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การให ้ความส�าคัญกับเศรษฐกิจฐานรากและ 
วสิาหกจิชมุชน รวมทัง้พจิารณาสร้างเอกลกัษณ์ท่ีชัดเจน  

ไม่ว่าจะเป็นสนิค้า บรกิาร หรือการท่องเทีย่ว ไม่มกีาร
แบ่งจังหวัดเป็นเมอืงหลักหรอืเมอืงรองอีกต่อไป โดย 
ต้องส่งเสริมให้ทุกพ้ืนที่เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่า 
ท่องเทีย่ว และความส�าเรจ็อยูท่ีก่ารสร้างวสิยัทศัน์ร่วมกัน 
ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนควบคูส่่งเสรมิศกัยภาพ
ของจังหวัดให้โดดเด่น

“กระทรวงมหาดไทยเน้นการท�างานที ่ “ทนัโลก 
ทันสมัย ทันท่วงที” เราปรับโครงสร้างการท�างาน 
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท�าหน้าที่เหมือน CEO 
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 เข้าเยีย่มคารวะพร้อมอวยพรปีใหม่
ดร.ก�าพล มหานุกูล ประธานกรรมการบริหารบริษัท อปท.นิวส์ จ�ากัดและนายกสมาคม 

ผูส้ือ่ข่าวไทย-จีน ในวาระโอกาสปีใหม่ เข้าเยีย่มคารวะพร้อมอวยพรปีใหม่ นายสนั่น อังอุบลกุล  
ประธานกรรมการ บรษัิท ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) และประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เนือ่งในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ 2568

 IRPC คว้ารางวลัดเีด่นระดบั Gold ย�า้ความเป็นผูน้�าด้านสทิธมินุษยชน
นายเทอดเกยีรต ิพร้อมมลู ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไออาร์พซีี  

จ�ากดั (มหาชน) (IRPC) รบัมอบรางวัลดเีด่นระดบั Gold องค์กรต้นแบบด้านสทิธิมนษุยชน จากการที่  
IRPC ได้รบัรางวลัดเีด่น องค์กรต้นแบบด้านสทิธมินษุยชนมาอย่างต่อเนือ่ง จากกรมคุม้ครองสทิธ ิ
และเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม โดยม ีพนัต�ารวจเอก ทว ีสอดส่อง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 
ประธานในพธิเีป็นผูม้อบรางวัล 

 NT ก้าวสูปี่ที ่5 เดนิหน้ายกระดบัองค์กร เป็นกลไกขบัเคลือ่นภาครัฐ 
ดร.ณฐัพล ณฏัฐสมบรูณ์ ประธานกรรมการ และ พนัเอก สรรพชัยย์ หวุะนันทน์ กรรมการ 

ผูจั้ดการใหญ่ NT น�าคณะกรรมการและผู้บริหารให้การต้อนรับ นางสาวกลัยา ชนิาธวิร ทีป่รกึษา
ด้านต่างประเทศ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ข้าแสดงความยนิดี 
และร่วมบรจิาคสมทบทนุกองทนุหลวงพ่อพูล วดัไผ่ล้อม จ.นครปฐม ในโครงการจดัซ้ือเครือ่งผ่าตดั
ต้อกระจกระบบควบคมุแรงดนัลกูตาให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม 

 MEA ร่วม กทม. ส�ารวจโครงการสายไฟฟ้าใต้ดนิ ถนนพระราม 3 
นายฐติวุิฒ ิเงนิคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรอืการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกบั นายชชัชาต ิสทิธพินัธุ์ 

ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร พร้อมด้วยฝ่ายบรหิาร และเจ้าหน้าทีป่ฏิบตังิานทีเ่กีย่วข้อง ลงพ้ืนที ่
ส�ารวจ และตดิตามความคบืหน้างานก่อสร้างโครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ  
ถนนพระราม 3 ณ หน้าสวนศิลาฤกษ์ และบริเวณเส้นทางโครงการโดยรอบ โดยเน้นย�้าเรื่อง 
การปฏบัิตงิานให้ลดผลกระทบจากการก่อสร้างกบัประชาชนมากทีส่ดุ

 ธ.ก.ส.จบัมอื มลูนิธข้ิาวไทยฯ พัฒนาชาวนาและข้าวไทย
นายณรงค์ ขนัตวิริยิะกลุ รองผูจ้ดัการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ร่วมลงนามความร่วมมอืกบั ดร.สุเมธ  ตนัตเิวชกลุ ประธานมลูนธิข้ิาวไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์  
ในการขบัเคลือ่น “ส่งเสรมิการผลติและพฒันาชาวนาไทย”  ในพระบรมราชปูถมัภ์ เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอื 
ในการพฒันาศกัยภาพและความเป็นอยูข่องชาวนาไทย โดยเฉพาะการเพิม่ผลผลติ การลดต้นทนุ  
การปรบัใช้เทคโนโลยกีารผลติสมยัใหม่เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั

 ธอส.มอบของขวัญวันเดก็ ปี 2568 ให้กับสถาบันการศกึษารัฐ-เอกชน
นายกมลภพ วรีะพละ กรรมการผูจั้ดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมส่งความสขุ  

มอบของขวญัวนัเดก็ ประจ�าปี 2568 ให้กบัสถาบนัการศกึษา หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน 
ในฐานะสถาบนัการเงินของรฐั โดยเล็งเหน็ถงึความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชวีติของคนไทย ซึง่เด็ก 
ถอืเป็นทรพัยากรบคุคลท่ีส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาตต่ิอไปในอนาคต

 การเคหะแห่งชาต ิร่วมสวัสดปีีใหม่ รมว.พม.
พลเอก สพุจน์ มาลานยิม ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเคหะ

แห่งชาต ินายทวพีงษ์ วชิยัดษิฐ ผูว่้าการการเคหะแห่งชาต ิและผูบ้รหิารระดบัสงูการเคหะแห่งชาติ 
ร่วมสวสัดปีีใหม่ นายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ ณ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ (พม.)

 ปลดัแรงงาน รับมอบสิง่ของสนบัสนนุงานวันเดก็แห่งชาต ิปี 2568 
นายบญุสงค์ ทพัชยัยทุธ์ ปลดักระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย เรอืเอก สาโรจน์ คมคาย อธบิดีกรม 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน  
และผู้บรหิารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมรบัมอบส่ิงของจากส�านกังานแรงงานจงัหวดัสมทุรปราการ 
ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากสถานประกอบการในพืน้ที ่ จดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิ ประจ�าปี 2568  
ของกระทรวงแรงงาน 

 กทพ.ชวนคนไทยสร้างประวตัศิาสตร์ เปิดสะพานทศมราชนั
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 

และเอกชน เตรยีมจดังาน “มหกรรมสุขเต็มสิบ” ในวันที ่26 มกราคม 2568 เพือ่เฉลมิฉลองการเปิด 
“สะพานทศมราชัน” ก่อนจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมสะพาน พร้อมเชญิชวนเข้าร่วมกจิกรรมเดิน-วิง่
สร้างประวติัศาสตร์ เพือ่ร่วมเป็นหนึง่ของการแสดงพลงัความสามคัคแีละสร้างความทรงจ�าครัง้หนึง่
ในชวิีตบนสะพานแห่งความภาคภมิูใจของชาติ

อปท.นิวส์ ฉบบัที ่444 ประจ�าวนัท่ี 16-31 มกราคม 2568 ฉบบัที ่2 ของปี 2568 เริม่ต้นศกัราชใหม่ปีงู การเมอืงไทยในระดบัชาต ิ
คงไม่หนไีปจากการจบัจ้องผลงานของรฐับาลนายกฯ อุง๊อิง๊-“แพทองธาร ชนิวตัร” ลกูสาวคนเลก็ของอดีตนายกฯ “ทกัษณิ ชนิวตัร” ว่าจะม ี
อะไรเป็นชิน้เป็นอนัขึน้มาบ้าง นอกจากการแจกเงนิหมืน่รอบแรกไปเท่านัน้ แม้ว่าหลายกระทรวงจะพยายามตป๊ีีบป่าวร้องผลงานของ
ตนเองออกมาเป็นระยะ แต่ด้วยสภาพเศรษฐกจิไทยทีย่งัคงหยดุนิง่ ไม่กระเตือ้งข้ึนแม้แต่น้อย ทีป่ระหลาดคือ ทุกสายตา ต่างหนัไปจับจ้อง 
อดตีนายกฯ ผูเ้ป็นพ่อ จะประกาศอะไรออกมาบ้าง เพราะทกุค�ามนักลายเป็นนโยบายของรฐับาลในฉับพลนั ล่าสดุอดตีนายกฯ ประกาศก้อง 
มแีนวทางจะลดค่าไฟฟ้าลงเหลอื 3.70 บาทต่อหน่วย ตอบรบัประเด็นค่าไฟแพงทีป่ระชาชนเรยีกร้องมาตลอด 3 ปีทีผ่่านมา เสมอืนซ้ือใจ 
เรยีกคะแนนเสยีงให้กลบัมาเช่ือมัน่พรรคเพือ่ไทยภายใต้การน�าของลกูสาวสดุรกัอกีครัง้  เล่นเอาฮอืฮากันไปถงึขัน้จะส่งผลกระทบกบั
การปรับ ครม.ของพรรคร่วมไทยสร้างชาตทิีมี่ “พรีะพนัธุ ์สาลรีฐัวภิาค” นัง่คมุกระทรวงพลังงานอยู่หรอืไม่!? อย่างไรก็ตามเชือ่ว่า รฐับาล 
คงต้องการประคบัประคองไม่ให้เกดิปัญหารกุลามถงึขัน้แตกหัก  หนัมาดกูารเมอืงท้องถ่ินกันบ้าง เพราะศกึการเลอืกตัง้ นายก อบจ.  
และ ส.อบจ.ในวนัที ่1 ก.พ. 68 ทีจ่ะมาถงึนี ้น่าจบัตาเป็นอย่างยิง่ เพราะพลนัทีอ่ดตีนายกฯ “ทักษณิ” ออกมาประกาศลัน่ ศกึชงินายก อบจ.  
เพือ่ไทยต้องกลบัมายิง่ใหญ่เหมอืนยคุไทยรกัไทย จะยดึกลบัมาให้หมด พร้อมควิเดนิสายลงปราศรัยเป็นผูช่้วยหาเสยีงยาวเยียดอย่างเอาจริง 
เอาจงั สมรภมิูภูธรกค็งเดอืดไม่แพ้การเลอืกตัง้ใหญ่ และท่ีต้องชนแน่ๆ กับพรรคการเมอืงด้วยกนักค็งหนไีม่พ้น กบัพรรคประชาชนทีก่ห็มายมัน่
ป่ันมอืมาก่อนหน้านีแ้ล้วในจังหวดัเป้าหมาย อกีพรรคกไ็ม่พ้นคนในสงักดัของพรรคภมูใิจไทยท่ีก็มบ้ีานใหญ่อยู่ในหลายจังหวัดไม่แพ้เพ่ือไทย  

 โดยการเลือกครัง้น้ีจะเป็นการเลอืก นายก อบจ.จ�านวน 47 จงัหวดั ประกอบด้วย 1. กระบ่ี 2. จันทบุร ี3. ฉะเชงิเทรา 4. ชลบุรี  
5. เชยีงราย 6. เชยีงใหม่ 7. ตรัง 8. ตราด 9. นครนายก 10. นครปฐม 11. นครพนม 12. นครราชสมีา 13. นนทบุรี 14. นราธิวาส 15. น่าน  
16. บึงกาฬ 17. บรุรีมัย์ 18. ประจวบคีรขีนัธ์ 19. ปราจนีบรุ ี20. ปัตตาน ี21. พงังา 22. พทัลงุ 23. พจิติร 24. แพร่ 25. ภเูกต็ 26. มหาสารคาม 
27. มกุดาหาร 28. แม่ฮ่องสอน 29. ยะลา 30. ระยอง 31. ลพบรีุ 32. ล�าปาง 33. ล�าพนู 34. ศรสีะเกษ 35. สกลนคร 36. สงขลา 37. สตูล  

38. สมทุรปราการ 39. สมทุรสงคราม 40. สมทุรสาคร 41. สระบรุ ี42. สงิห์บรีุ 43. สพุรรณบุร ี44. สรุาษฎร์ธาน ี45. หนองคาย 46. หนองบวัล�าภู 
และ 47. อ�านาจเจรญิ และการเลอืก ส.อบจ. ท่ีจะเลอืกพร้อมกนัทัว่ประเทศทัง้ 76 จังหวดั โดยก่อนหน้านีมี้ 29 จงัหวดัได้ทยอยกนัเลอืกตัง้ 
นายก อบจ. ไปก่อนหน้าน้ีแล้ว โดยภาพรวมพรรคเพ่ือไทยประกาศส่งนายก อบจ. ลงสมคัรในนามพรรครวมทัง้หมด 22 จงัหวดั พรรค
ประชาชนประกาศส่ง 20 จังหวดั พรรคภมูใิจไทยไม่ประกาศส่งในนามพรรค แต่เครอืข่ายพืน้ทีแ่น่นป้ึก และช่วงชิงเก้าอ้ีนายก อบจ.ไปได้ไม่น้อย 
  มาดสูนามท่ีน่าสนใจ สนามเชยีงใหม่ เป็นท่ีแน่ชดัว่า เป็นการดวลกนัระหว่าง “พชิยั เลศิพงศ์อดศิร” หรอื “สว.ก๊อง” อดตีนายก อบจ.  
จากค่ายเพือ่ไทย กบั “พนัธ์อาจ ชยัรตัน์” ผูส้มัครจากพรรคประชาชน โดยผูช่้วยหาเสยีงของเพือ่ไทยลัน่ “แพ้ไม่ได้” กต้็องดวู่าชนะ
เท่าไร เพราะคราท่ีแล้วปี 63 สว.ก๊อง ได้เป็นนายกฯ ด้วยแต้ม 421,679 คะแนน ถ้าชนะแต่ได้ไม่เกินนี ้กน่็าคดิ!!..รูง้ี้เขยีน จม.น้อย ดกีว่า  

 ส่วนท่ีล�าพูนแว่วๆ ว่า ลุน้ไม่แพ้กันระหว่าง “อนสุรณ์ วงศ์วรรณ” ผูส้มคัรจากพรรคเพือ่ไทย (อดีตนายก อบจ.ล�าพนู) กบั (เฮง) 
“วรีะเดช ภูพ่สิฐิ” ผูส้มคัรจากพรรคประชาชนทีก่ระแสดีวนัดคีนื สูถึ้งฎกีา  ทีอ่สีาน มนัส์หยดติง๋ต้องนครพนม ถึงขนาดนายกฯ อิง๊  
“แพทองธาร ชนิวัตร” ต้องลงพ้ืนทีด้่วยตวัเองเพือ่ช่วยหาเสยีงให้ (เบยีร์) “อนชิุต หงษาด”ี ผูส้มคัรจากพรรคเพือ่ไทย  
เดก็สร้างในคาถาของ “มนพร เจรญิศร”ี รมช.คมนาคม ทีล่งสูศึ้กกบั (ขวญั) “ศภุพาน ี โพธิส์”ุ อดตีนายก อบจ. 

ที่ มท.1 “อนุทิน ชาญวีรกูล” ออกมาบอกว่า ลง
ในนามอิสระ พรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยว ว่าไปนั่น   
มาทีภ่าคตะวนัออก ทีช่ลบุร ีแม้นายกฯ เก่า 4 สมัย “วทิยา 
คณุปลืม้” จะเตง็หาม แต่กป็ระมาท “ชดุาภคั วสเุนตรกลุ” 
จากพรรคประชาชนไม่ได้ เพราะถ้าไม่แน่จรงิ คงไม่ท�าให้  
“คณุปลืม้” กบั “ชมกลิน่” ต้องหันกลบัมาจบูปากกนัได้หรอก  

 อีกจังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยอย่างจันทบุรี ก ็
ต้องติดตามแบบห้ามกระพรบิตาเช่นกนั ท่ีอดีตนายก อบจ.  
5 สมยั ฉายา “แมว 9 ชวีติ” อย่าง “ธนภณ กิจกาญจน์”  
ถึงจะดูได้เปรียบจากฐานคะแนนเก่า แต่ก็มองข้าม 
ผู้สมัครจากพรรคประชาชนอย่าง “มานะ ชนะสิทธ์ิ” 

ไปไม่ได้ เพราะถึงขนาดตัวตึงของพรรค “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” สส.บัญชีรายชื่อ ถึงขนาดลงทุนปักหลักช่วยหาเสียงมาต้ังแต่ 
พ.ย.ปีที่แล้ว พร้อมสโลแกน “มานะ มาแน่”  ในพ้ืนที่ภาคใต้ สนามเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา เข้มข้นและหลากหลายที่สุด 
เมื่อ “สุพิศ พิทักษ์ธรรม” ทีมสงขลาพลังใหม่ ได้แรงหนุนจาก “เดชอิศม์ ขาวทอง” รมช.สาธารณสุข บ้านใหญ่ประชาธิปัตย์ 
ต้องเจอคู่แข่ง “นิรันดร์ จินดานาค” พรรคประชาชน อดีต ผอ.สถาบันพัฒนาศักยภาพ Work Smart Group ที่อาศัยฐาน
เสียงจากการเลือกตั้ง สส.ระดับชาติ เคยท�าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์จ�านวนมากเป็นตัวช่วย ขณะที่ “ประสงค์ บริรักษ์” ผู้สมัครจาก
ทีมสงขลาเข้มแข็ง ท�าผลงานชนะท่วมท้นที่ อบจ.นครศรีธรรมราช มาแล้ว โดยมีเงาของบ้านใหญ่ “รัชกิจประการ” หนุนหลัง  

 ส่วนสนามภาคกลาง ทีน่่าสนใจ อบจ.สมทุรปราการ เดมิพันของ “บ้านใหญ่อศัวเหม” ทีส่่ง “สนุทร ปานแสงทอง” อดีต รมช.เกษตรฯ 
ในสมยัรฐับาลประยทุธ์ ลงชงิเก้าอ้ีในนามกลุ่มสมทุรปราการก้าวหน้า มคู่ีแข่งส�าคัญ คอื “นพดล สมยานนทนากุล” ตัวแทนจากพรรค
ประชาชน หลงัจากการเลอืกตัง้ใหญ่ 2566 พรรคก้าวไกลในเวลาน้ันกวาด สส.เรยีบ ทัง้จงัหวดั 8 เขต  ขณะท่ีสนามเลอืกต้ัง นนทบรุี 

เป็นความท้าทายของพรรคประชาชน ทีส่่ง “เลศิมงคล วราเวณชุย์” เจอกบัแชมป์เก่า 6 สมัย “พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เยน็
ประเสรฐิ” ในนามกลุม่ผึง้หลวง พร้อมทมีงาน ลงป้องกนัแชมป์ โดยมกีลุม่ค่ายสแีดง และสนี�า้เงนิคอยหนนุหลงั กร็อดกูนั

พีระพันธ์ุ สาลรีฐัวิภาค พิชยั เลศิพงศ์อดิศร พันธ์อาจ ชยัรัตน์แพทองธาร ชนิวัตรทกัษณิ ชนิวตัร

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 นพ.สสจ.หนองบัวล�าภู ร่วมประชุม คกก.ก.บ.จ.
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 68 สุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด

หนองบัวล�าภู เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ศศิน พัฒนภิรมย์  
รองผูว่้าราชการจังหวดัหนองบัวล�าภู ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารงาน 
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดหนองบัวล�าภู ครั้งที่ 1/2568  
โดยม ีก�าธร วเิชฏฐพงศ์ ปลดัจงัหวดัหนองบวัล�าภู นพ.ประวติร ศรบุีญรตัน์  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบวัล�าภู เข้าร่วมการประชมุ ร่วมกบั 
ส่วนราชการในจังหวดัหนองบัวล�าภ ูในนามคณะกรรมการบรหิารงานจงัหวัดฯ  
ณ ห้องประชมุภูพานค�า ช้ัน 4 ศาลากลางจงัหวดัหนองบวัล�าภู

 สมุทรสงคราม จัดแสดงและจ�าหน่ายสนิค้า OTOP 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 68 ที่บริเวณลานจอดรถ Tesco Lotus 

สมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้า OTOP จังหวัด
สมทุรสงคราม โดยม ีกรกฎ วงษ์สุวรรณ และ รนสัถ์ชยั พุม่เจรญิ  
รองผูว่้าราชการจงัหวดัทัง้ 2 ปลดัจงัหวดั นายอ�าเภอทัง้ 3 อ�าเภอ หวัหน้า
ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกจิกรรม ซึง่ก�าหนดจดัขึน้ในระหว่าง
วนัที ่8-12 มกราคม 68

 อบจ.ขอนแก่น ตวิเข้มคร ูก. เตรยีมการเลือกตัง้ ส.อบจ.
เมือ่วนัที ่ 10 ม.ค. 68 ทีโ่รงแรมเจรญิธานปีร๊ินเซส จ.ขอนแก่น 

พนัธุเ์ทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น ในฐานะ ประธาน กกต.อบจ.
ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวทิยากรระดบัจงัหวดั (คร ูก.) 
เพือ่เตรยีมการเลือกต้ังสมาชกิสภา อบจ.ขอนแก่น ซึง่ กกต.ได้ก�าหนด
จดัการเลอืกตัง้ในวนัท่ี 1 ก.พ. 68 พร้อมกนัทัง้ประเทศ โดยมวีทิยากร
ระดับจงัหวดัจากทัง้ 26 อ�าเภอของ จ.ขอนแก่น เข้ารบัการฝึกอบรม
อย่างพร้อมเพรียง
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นายกเทศมนตรลีาออกจากต�าแหน่ง 
รองนายกฯ ตัง้คณะกรรมการสอบละเมิดแทน ชอบหรอืไม่? 

หลายท่านอาจเคยสงสยัว่า ถ้านายกเทศมนตรี

ลาออกหรือพ้นต�าแหน่งไปแล้ว ใคร ? จะเป็น 

ผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทน ระหว่างรองนายกเทศมนตรี

กับปลัดเทศบาล ดังเช่นคดีที่น�ามาฝากวันนี้ ท่ี 

รองนายกเทศมนตรี ได ้ปฏิบัติหน ้าที่ แทน 

นายกเทศมนตรีซึง่ย่ืนหนังสือขอลาออกจากต�าแหน่ง 

ต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั 

โดยมปีระเดน็ชวนคดิว่า ... เมือ่นายกเทศมนตรี

ได้ย่ืนหนงัสอืขอลาออกจากต�าแหน่งต่อผู้ว่าฯ แล้ว 

รองนายกเทศมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ออกค�าส่ัง 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด 

ทางละเมดิได้หรอืไม่ ? และจะส่งผลอย่างไรต่อค�าสัง่เรยีก 

ให้ผูท่ี้เกีย่วข้องชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่เทศบาล 

ในบทความนี ้... มคี�าตอบให้ครบั ! 

เร่ืองราวของคดมีีอยูว่่า ... เทศบาลต�าบลแห่งหนึง่ 

ได้ด�าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครวั  ต่อมา ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

ภูมิภาคได้ตรวจสอบงบการเงินแล้วมีข้อสังเกตว่า 

การเบิกจ่ายเงินเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย และมข้ีอเสนอแนะให้เรยีกคนื 

เงินดงักล่าวจากผู้ท่ีเกีย่วข้อง ในระหว่างนัน้ หัวหน้า คสช.  

มีค�าสั่งให้นายด�า (นายกเทศมนตรีในขณะนั้น)  

ระงบัการปฏิบัตริาชการเป็นการชัว่คราว  ต่อมา นายด�า 

ยืน่หนงัสอืลงวันที ่17 มถินุายน 2558 ขอลาออกจาก

ต�าแหน่งต่อผูว่้าฯ ต้ังแต่วนัทีล่งในหนงัสือ แต่ผู้ว่าฯ  

ยืน่ฟ้องนายกเทศมนตร ี เทศบาลต�าบล และผู้ว่าฯ  

(ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1 ถงึที ่3 ตามล�าดบั) ต่อศาลปกครอง 

เพือ่ขอให้ศาลมคี�าพพิากษาเพกิถอนค�าสัง่พิพาท

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ... ค�าส่ังที่ให ้

ผูฟ้้องคดชีดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแก่เทศบาลต�าบล 

และค�าวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ว่าฯ ชอบด้วย

กฎหมายหรอืไม่ ?

โดยมีข้อกฎหมายที่ส�าคัญ ดังนี้  มาตรา 48 

เตรส แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496  

ซ่ึงแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล (ฉบบัที ่13)  

พ.ศ. 2552 บัญญัติว่า นายกเทศมนตรีมีอ�านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้... (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติ

เกี่ยวกับราชการของเทศบาล... (5) รักษาการ 

ให้เป็นไปตามเทศบญัญตั ิ(6) ปฏบัิตหิน้าท่ีอืน่ตามท่ี 

กฎหมายบัญญัติ ไว ้ ในพระราชบัญญัตินี้และ 

กฎหมายอืน่ มาตรา 48 ปัญจทศ วรรคหนึง่ บญัญัติ

ว่า นายกเทศมนตรพ้ีนจากต�าแหน่งเมือ่... (3) ลาออก 

โดยยืน่หนงัสอืลาออกต่อผูว่้าราชการจงัหวดั (4) ขาด

คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48  

เบญจ (5) กระท�าการฝ่าฝืนมาตรา 48 จตุทศ...   

วรรคสอง บญัญตัว่ิา ในระหว่างทีไ่ม่มีนายกเทศมนตรี  

ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี 

เท่าทีจ่�าเป็นได้เป็นการชัว่คราว จนถงึวนัประกาศผลการ 

เลอืกตัง้นายกเทศมนตร ีวรรคสาม บญัญตัว่ิา เมือ่มี

ข้อสงสยัเกีย่วกบัความเป็นนายกเทศมนตรสีิน้สุดลง

มีค�าส่ังยับย้ังการลาออกจากต�าแหน่งของนายด�า 

เนือ่งจากเห็นว่าเป็นกรณทีีข่ดัต่อค�าสัง่หวัหน้า คสช.

หลังจากนั้น นายกเทศมนตรี (รองนายก

เทศมนตรี ล�าดับที่ 2) ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะ

กรรมการสอบข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ โดย

คณะกรรมการฯ ด�าเนนิการสอบสวนแล้ว รายงาน

ผลการสอบสวนต่อนายกเทศมนตรว่ีา มเีจ้าหน้าที่ 

ทีเ่กีย่วข้องซึง่ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความประมาทเลนิเล่อ 

อย่างร้ายแรง และต้องรบัผดิชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน  

จ�านวน 12 คน รวมทัง้ผูฟ้้องคด ี(ขณะด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้อ�านวยการกองสวัสดกิารและสงัคม ในฐานะเป็น 

ผู้ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบโครงการเสนอ 

ผู้บรหิาร)

ต่อมา นายกเทศมนตร ี(ปลดัเทศบาลต�าบล) มี

ค�าส่ังท้ายรายงานการสอบสวนให้ด�าเนินการตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการดงักล่าว และมีค�าส่ัง

ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เป็นเงนิจ�านวน

กว่าสองหม่ืนบาท ภายใน 7 วัน นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง

ค�าสัง่ ผูฟ้้องคดไีด้มหีนงัสอือทุธรณ์ค�าสัง่ดงักล่าว แต่

ผู้ว่าฯ มีค�าส่ังยกอทุธรณ์ 

ผู้ฟ้องคดอ้ีางว่า ตนไม่มส่ีวนเกีย่วข้องและไม่ได้

ลงลายมือชื่อในเอกสารเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 

และการที่รองนายกเทศมนตรี ล�าดับที่ 2 ลง

ลายมือชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

ความรับผิดทางละเมิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึง

ตาม (4) หรอื (5) ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดสอบสวนและ

วนิจิฉยัโดยเร็ว ค�าวนิจิฉยัของผูว่้าราชการจงัหวดัให้

เป็นท่ีสดุ  มาตรา 48 โสฬส วรรคหนึง่ บัญญตัว่ิา 

รองนายกเทศมนตรพ้ีนจากต�าแหน่ง เมือ่ (1) นายก

เทศมนตรพ้ีนจากต�าแหน่ง... 

ค�าวนิจิฉยัควรรู้ 

ศาลปกครองสงูสดุพจิารณาแล้วเห็นว่า หลงัจาก 

หัวหน้า คสช. มีค�าส่ังให้นายด�า นายกเทศมนตรี 

ระงบัการปฏิบตัริาชการเป็นการชัว่คราว และนายด�า 

ยื่นหนังสือลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ต่อผู้ว่าฯ  

ขอลาออกจากต�าแหน่ง ต้ังแต่วันที่ลงในหนังสือ 

กรณีจึงต้องรับฟังว่า นายด�าพ้นจากต�าแหน่ง 

นายกเทศมนตร ีตัง้แต่วนัที ่17 มถินุายน 2558 ซึง่ 

เป็นวันที่ระบุในหนังสือลาออก และเป็นผลให้ 

รองนายกเทศมนตร ีล�าดบัที ่1 และล�าดบัที ่2 พ้นจาก 

ต�าแหน่งรองนายกเทศมนตรีไปในวันเดียวกันด้วย

ตามท่ีกฎหมายข้างต้นบญัญัตไิว้  

ดงันัน้ อ�านาจหน้าท่ีของนายกเทศมนตรจึีงต้อง

ตกอยูแ่ก่ปลัดเทศบาล และโดยทีไ่ม่มบีทบญัญติัใด  

ในพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ก�าหนดให้ผู้ว่าฯ มี

อ�านาจยบัยัง้การลาออกของนายกเทศมนตร ีการท่ี

ผู้ว่าฯ มคี�าส่ังยบัยัง้การลาออกจึงไม่มผีลท�าให้นายด�า 

ยงัคงด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรอียู่ต่อไปได้

เม่ือรองนายกเทศมนตร ีล�าดับที ่2 ลงลายมือช่ือ 

ในค�าสั่งเทศบาลต�าบล ซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่ 

นายกเทศมนตร ี(รวมทัง้รองนายกเทศมนตรทีัง้สอง

คน) พ้นจากต�าแหน่งไปแล้ว และไม่มสีถานะเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในขณะนั้น ค�าสั่งแต่งต้ังคณะ

กรรมการสอบข้อเทจ็จริงความรบัผดิทางละเมดิ จงึ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

แม้จะปรากฏในเวลาต่อมาว่า นายกเทศมนตร ี

(ปลดัเทศบาลต�าบล) ได้มคี�าส่ังแก้ไขเพิม่เตมิ โดย

แต่งตัง้หวัหน้าฝ่ายปกครอง เป็นประธานกรรมการ

แทนผู้อ�านวยการกองช่าง แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามี 

เนือ้ความตอนใดในค�าส่ังแก้ไขเพ่ิมเติม ก�าหนดให้ยกเลิก 

ค�าสัง่เดมิ และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

ความรบัผดิทางละเมดิกรณนีีข้ึน้ใหม่ให้ถกูต้อง การ

ด�าเนินการใดๆ ของคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งขึ้น 

ตามค�าสั่งทั้งสองฉบับ รวมถึงการสอบสวน 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และรายงานการสอบสวน 

ข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ จงึเป็นการด�าเนนิการ 

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งส้ิน เป็นผลให้ค�าส่ัง 

ทีเ่รยีกให้ผูฟ้้องคดชีดใช้ค่าสนิไหมทดแทน เป็นค�าสัง่

ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที ่ผูว่้าฯ ยกอทุธรณ์

ผูฟ้้องคด ี โดยอาศยัเหตเุดยีวกนั จงึไม่ชอบด้วย

กฎหมายเช่นกนั  

ทัง้นี ้ โดยทีป่ระเดน็เกีย่วกบัอ�านาจหน้าทีข่อง

เจ้าหน้าทีผู่ท้�าค�าสัง่ทางปกครอง เป็นปัญหาอนัเกีย่ว

ด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่กรณี

ไม่ได้ยกขึน้กล่าวอ้าง ศาลย่อมมอี�านาจหยบิยกขึน้

วนิจิฉยัได้ตามข้อ 92 แห่งระเบยีบของทีป่ระชมุใหญ่

ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ ว่าด้วยวธิพีจิารณาคดี

ปกครอง พ.ศ. 2543 

ศ า ล ป ก ค ร อ ง สู ง สุ ด พิ พ า ก ษ า ยื น ต า ม 

ศาลปกครองช้ันต้น ท่ีเพิกถอนค�าส่ังทีเ่รยีกให้ผูฟ้้องคดี  

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเพิกถอนค�าวินิจฉัย 

ยกอทุธรณ์ของผูว่้าฯ (ค�าพิพากษาศาลปกครองสงูสดุ 

ที ่อผ. 109/2567) 

บทสรปุชวนอ่าน

คดนีี ้น�ามาสูบ่ทสรปุทีส่�าคัญ 2 ประการ กล่าว

คือ 1. การที่นายกเทศมนตรียื่นขอลาออกจาก

ต�าแหน่ง ไม่มบีทบญัญัตใิดให้ผูว่้าฯ มอี�านาจยบัยัง้

การลาออกได้ และเป็นผลให้รองนายกเทศมนตรี 

ล�าดับที่ 1 และล�าดับที่ 2 ต้องพ้นจากต�าแหน่ง 

รองนายกเทศมนตรไีปในวนัเดยีวกนั 2. การทีร่องนายก 

เทศมนตรีใช้อ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 

ข้อเทจ็จรงิความรับผิดทางละเมดิแทนนายกเทศมนตรี  

(ยื่นขอลาออกและมีผลแล้ว) ย่อมส่งผลให้การ

ด�าเนินการใดๆ ของคณะกรรมการดงักล่าว รวมถึง

การสอบสวนเจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้อง และรายงานการ

สอบสวนข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ เป็นการ

ด�าเนินการทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ฉะนั้น ค�าสั่งที่เรียกให้ผู้กระท�าละเมิดชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน จึงย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เช่นกนั 

(ปรกึษาการฟ้องคดปีกครองได้ท่ี “สายด่วนศาล

ปกครอง 1355”)

เรยีนรูจ้ากวลินอีสุ : ข้อมลูเปิดเพือ่อนาคตทีย่ั่งยนืของท้องถิน่ไทย

ในยคุทีข้่อมลูคอืทรพัยากรอนัล�า้ค่า วลินอีสุ  
เมืองหลวงของลิทัวเนีย ได้แสดงให้เห็น 
ถงึศกัยภาพของการใช้ข้อมลูเปิดเพือ่ยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาเมือง
ด้วยการน�านวตักรรมมาปรบัใช้ เรือ่งราวของ
วิลนีอุสจึงเป็นทั้งแรงบันดาลใจและบทเรียน
ส�าคญัท่ีท้องถิน่ในประเทศไทยสามารถเรยีนรู้ 
และประยกุต์ใช้เพือ่สร้างอนาคตทีย่ัง่ยนื

ข้อมูลเปิด หมายถึง ข้อมูลของภาครัฐ 
ทีป่ระชาชนและภาคธรุกจิสามารถเข้าถงึ ใช้ซ�า้  
และพัฒนาต่อยอดได้อย่างอิสระ แนวทางนี ้
ไม ่เพียงเพิ่มความชัดเจนในกระบวนการ 
การบรหิารจดัการ แต่ยงัส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 
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ป.ป.ช.จับกุมเจ้าหน้าที่การเงิน อบต.เสาเล้า
ฐานทุจริตต่อหน้าที่สั่งจ่ายเช็คโดยมิชอบ

ป.ป.ช.จบัเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ อบต.เสาเล้า 
อ.หนองกงุศร ีจ.กาฬสนิธุ ์ตามหมายจบัของศาล
จงัหวดักาฬสนิธุ ์ฐานโกงเชค็ 34 ใบ จ�านวนเงิน 
รวมกว่า 3 ล้านบาท ซึง่มีความผดิตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 147 และมาตรา 157 หลงั 
จากเปลีย่นท่ีอยู่บ่อย-รับจ้างกรีดยาง-ขายของเก่า

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567 ภายใต้การ
อ�านวยการโดย นายสาโรจน์ พึงร�าพรรณ 
เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายประทปี 
จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ภาค 4 ได้มอบหมายนกัสบืสวนคดทุีจริต งาน
สบืสวนคดทีจุรติ ส�านกังาน ป.ป.ช.ภาค 4 ลงพืน้ท่ี 
ท�าการสืบสวนจับกุม นางดวงใจ ศรีฮาด  
หรอืกลุศร ี บคุคลตามหมายจบัของศาลจงัหวัด
กาฬสินธุ ์ท่ี จ.503/2566 ลงวันที ่7 พฤศจิกายน 
2566 ซ่ึงต้องหาว่า กระท�าความผิดฐานเป็น 
เจ้าพนกังานมหีน้าท่ีซือ้ ท�า จดัการ หรอืรกัษาทรพัย์ 
ใด เบียดบังทรัพย์นั้น เป็นของตนเองหรือเป็น
ของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่น

เอาทรพัย์นัน้เสยี และฐานเป็นเจ้าพนกังานปฏบิตัิ
หรอืละเว้นการปฏบัิตหิน้าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให้เกดิ
ความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏิบตัหิรอืละเว้น 
การปฏิบตัหิน้าท่ีโดยทจุรติ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 147 และมาตรา 157

โดยนางดวงใจ ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลตาม
หมายจบั เม่ือคร้ังด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ 
องค์การบริหารส่วนต�าบลเสาเล้า อ.หนองกุงศรี 
จ.กาฬสนิธุ ์ ได้ร่วมกบัผูถ้กูกล่าวหารายอ่ืนในคดนีี้  
รวม 11 ราย สั่งจ่ายเช็คโดยมิชอบด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรบัเงนิ การเบิกจ่าย
เงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ และการตรวจเงนิ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
จ�านวนท้ังส้ิน 34 ฉบบั รวมเป็นเงิน 3,314,768.58 บาท  
โดยนางดวงใจ มีส่วนในการกระท�าความผดิ ดังนี้

1. เป็นผูจ้ดัท�าและเขยีนเชค็ทัง้ 34 ฉบบั
2. ร่วมกบัผู้ถกูกล่าวหาอกี 1 ราย ลงนามส่ังจ่าย

เชค็ จ�านวน 2 ฉบบั
3. ร่วมกบัผูถ้กูกล่าวหาอกี 7 ราย น�าเชค็ทัง้ 

ได้แสดงหมายจับและอ่านหมายจับให้นางดวงใจ 
ฟัง นางดวงใจฯ รบัว่าเป็นบคุคลคนเดยีวกันกบั
บุคคลตามหมายจับนี้จริง และยังไม่เคยถูกจับ
ตามหมายจบันีม้าก่อน 

พนักงานเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้ง 
ข้อกล่าวหาและแจ้งสทิธใิห้ทราบ จากนัน้ได้น�าตวั 
ไปยงัสถานตี�ารวจภธูรกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  
เ พ่ือลงบันทึกประจ�าวันไว ้ เป ็นหลักฐาน  
ท�าบันทึกจับกุม เก็บลายพิมพ์น้ิวมือเพื่อจัดท�า 
ทะเบียนประวัติผู ้ถูกกล่าวหา/ผู ้ถูกจับของ
ส�านักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งแจ้งการควบคุมตัว 
ไปยงัอัยการและฝ่ายปกครองและด�าเนนิการอืน่ 
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบ
ปรามการทรมานและการกระท�าให้สูญหาย 
พ.ศ. 2565 จากนัน้ได้ควบคมุตัวน�าส่งพนักงาน
อัยการ ส�านกังานคดีปราบปรามการทจุรติภาค 4  
เพื่อด�าเนินการฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบภาค 4 ต่อไป

หากท่านพบเห็นการทุจริตของผู ้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
สามารถแจ้งส�านกังาน ป.ป.ช. ได้ทางโทรศพัท์
หมายเลข 1205 เวบ็ไซต์ส�านกังาน ป.ป.ช. www. 
nacc.go.th หรือส�านักงาน ป.ป.ช.ภาค หรือ
ส�านกังาน ป.ป.ช.ประจ�าจงัหวดัทัว่ประเทศ

34 ฉบบั ไปเรียกเกบ็เงนิกบัธนาคารและธนาคาร
ได้จ่ายเงินให้ โดยฟังว่า มีการสั่งจ่ายโดยไม่ชอบ 
เพือ่แสวงหาประโยชน์ ทีมิ่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ส�าหรบัตนเองหรอืผูอ่ื้น และเบยีดบงัเอาเงนินัน้ไป
โดยทจุรติ หรอืโดยทุจรติยนิยอมให้ผูอ้ืน่เอาเงนินัน้ 
ไปเสีย จ�านวน 19 ฉบับ และฟังว่ามีการสั่งจ่าย 
โดยไม่ชอบเพ่ือแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได  ้
โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรอืผูอ่ื้น จ�านวน  
15 ฉบบั รวมท้ังสิน้ 34 ฉบบั อันเป็นการกระท�าไปเพือ่ 
ให้เกดิความเสยีหายแก่องค์การบรหิารส่วนต�าบล
เสาเล้า อ.หนองกงุศรี จ.กาฬสินธุ์

การกระท�าของนางดวงใจ ดังกล่าว จึงมีมูล
ความผดิทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนกังานมหีน้าทีซ่ือ้ 
ท�า จัดการ หรือรกัษาทรพัย์ใด เบยีดบงัทรัพย์นัน้
เป็นของตนเองหรอืเป็นของผูอื้น่โดยทจุรติ หรอืโดย
ทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย และฐานเป็น 
เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 และ 
มาตรา 157 เหตุเกดิเมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 2551 ถึงวนัที ่ 
19 สงิหาคม 2552

จากการสบืสวนทราบว่า นางดวงใจ ไม่ได้พกั
อาศัยอยู่ตามที่อยู่ภูมิล�าเนาตามทะเบียนราษฎร
ที ่ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์ มพีฤติการณ์หลบหนี  
มีที่พักอาศัยไม ่เป ็นหลักแหล่ง เปลี่ยนที่อยู ่ 
ไปเรื่อยๆ ลักษณะเป็นบ้านเช่า ประกอบอาชีพ 
ไม่เป็นกิจจะลักษณะ เช่น รับจ้างกรีดยาง เก็บ 
ของเก่าขาย โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ 
จนกระทัง่พนกังานเจ้าหน้าที ่งานสบืสวนคดทีจุรติ 

ส�านกังาน ป.ป.ช.ภาค 4 สบืสวนจนทราบว่า นาง
ดวงใจ มคีวามเคลือ่นไหวอยูใ่นเขตพืน้ที ่ต.ห้วยยาง  
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ  
จงึลงพืน้ทีต่ดิตามตวั 

พบนางดวงใจ ก�าลังขับข่ีรถจักรยานยนต ์
ไม่ตดิแผ่นป้ายทะเบยีนอยูบ่นถนนในเขตพืน้ทีห่มูท่ี ่5  
ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น พนกังานเจ้าหน้าทีฯ่  
จึงได ้เร ่งติดตามไปและสามารถจับกุมตัวได ้ 
ในเขตพืน้ท่ีหมูท่ี ่2 ต.หวันาค�า อ.กระนวน จ.ขอนแก่น  
ในเวลาประมาณ 12.40 น. โดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ชุดจับกุมได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงาน จากนั้น 

จากทกุภาคส่วนในสงัคม ทัง้ในด้านการออกแบบ
นโยบาย และการพัฒนาบริการสาธารณะ 
ทีต่รงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ

ความส�าเร็จของวิลนีอุสเกิดจากการบริหาร
จัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการคิด
แบบ “Bottom-up” ทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชน 
ภาคธุรกิจ และองค์กรต่างๆ ร่วมมีบทบาท 
โครงสร้างการพัฒนาของเมืองถูกก�าหนดโดย
ยุทธศาสตร์ “VILNIUS 2IN” ซ่ึงประกอบด้วย  
3 นโยบายส�าคัญ ได้แก่ นโยบายอนิเทอร์เน็ตของ
สรรพสิง่ (IoT Policy), นโยบายการจดัการ
ข้อมลู (Data Policy) และนโยบายข้อมลูเปิด  
(Open Data Policy) ทัง้หมดนีช่้วยขบัเคล่ือน 

การบรหิารจดัการเมอืงให้ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได ้อย ่างครอบคลุม และมี
ประสทิธภิาพ

ตัวอย่างโครงการเด่นของวิลนีอุส คือการ
พัฒนาแผนที่สามมิติซ่ึงครอบคลุมทั้งพื้นที่ใต้ดิน 
พืน้ดิน และน่านฟ้า แผนทีน่ีช่้วยให้การวางแผน
เมืองและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความแม่นย�า
มากขึน้ นอกจากนี ้ เมอืงยงัเปิดเผยและใช้ข้อมลู
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การจราจร คุณภาพ
อากาศ เส้นทางจกัรยาน ทางเดนิเท้า และบรกิาร
สาธารณะ เพือ่พฒันาบรกิารให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของพลเมอืง

อกีหนึง่โครงการส�าคญัคือ “Hack Me If You 
Can” ซึง่ชวนเหล่าแฮกเกอร์มาร่วมทดสอบระบบ 
IT ของเมอืง โดยมีเป้าหมายเพือ่เพิม่ความปลอดภยั
และประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน เมืองยังได ้

พัฒนาดัชนีวัดความสุขของประชาชนในพื้นที่
ส�าคญัหกแห่ง พร้อมแสดงผลแบบเรยีลไทม์และ
อัปเดตข้อมูลทุกสามวินาที ดัชนีนี้เป็นต้นแบบ 
ทีจ่ะช่วยให้ผูบ้รหิารเมอืงสามารถตดิตามคณุภาพ
ชวีติของประชาชนและปรบัปรงุนโยบายได้อย่าง
รวดเรว็และตรงจดุ

การพัฒนานวัตกรรมในวิลนีอุสเกิดจากการ
ประสานความร่วมมอือย่างใกล้ชิดระหว่างภาครฐั 
ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา และประชาสังคม  
เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีช้ันน�า 
ในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยกีารเงนิ (Fintech) 
และ ชวีวทิยาศาสตร์ (Life Sciences) รวมถงึการ
จดัตัง้แพลตฟอร์ม “Intelligent Energy Lab” 
ซึง่เป็นเครอืข่ายของหน่วยงานด้านพลงังานยัง่ยนื
กว่า 57 แห่งทีร่่วมกนัพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ
นวตักรรมด้านพลังงาน ความส�าเรจ็ดังกล่าวท�าให้ 

วิลนีอุสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดย 
ตดิอนัดบัเมอืงแห่งอนาคตของยุโรป และได้รับการ
จดัอนัดบัเป็นเมอืงหลวงแห่งนวตักรรมอันดบัที ่ 3 
จากสภานวตักรรมแห่งยโุรป (EIC)

แม้ว่าประเทศไทยจะมีศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ภาครัฐ (data.go.th) และหน่วยงานหลายแห่ง 
ทีส่นบัสนนุการเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ตาม มกีาร
ศกึษาทีช่ีใ้ห้เหน็ว่าการเข้าถงึและการใช้ประโยชน์
จากข้อมลูเปิดยงัไม่เตม็ศกัยภาพเท่าท่ีควร รายงาน
ของ OECD ระบุว่า แม้ไทยจะพยายามพัฒนา
แนวคดิรฐัเปิด (Open Government) ผ่านแผน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (พ.ศ. 2560-2563) และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ข้อจ�ากัดด้านเทคโนโลยี
และการจดัการดจิิทัล รวมถึงการขาดยุทธศาสตร์
ระดบัชาตทิีช่ดัเจน ยงัเป็นอปุสรรคต่อการพฒันา 

เพือ่ก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี ้ประเทศไทยควร
เริ่มต้นจากการจัดท�ากลยุทธ์รัฐเปิดที่มีเป้าหมาย
ชดัเจน พร้อมทัง้สร้างระบบตดิตาม และส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ การ
พฒันาช่องทางเข้าถงึข้อมลูทีเ่ป็นมติรต่อผูใ้ช้ การ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร 
และการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางและ 
ท้องถิน่ จะช่วยให้ข้อมลูถกูน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์
สงูสดุ

ส�าหรบัในระดบัท้องถิน่ แนวทางการใช้ข้อมูลเปิด 
สามารถเร ่ งการสร ้ างนวัตกรรมและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท�างานของหน่วยงาน การ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะช่วยเพิ่ม 
ความโปร่งใสและความเช่ือมัน่ในระบบราชการ 
เมอืงวลินอีสุพสิจูน์แล้วว่า “ข้อมลูเปิด” ไม่ใช่เพยีง 
แนวคดิ แต่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการขบัเคลือ่น
ความก้าวหน้า ซ่ึงท้องถิน่ไทยสามารถน�ามาเป็น
แบบอย่างเพื่อสร้างอนาคตที่โปร่งใสและยั่งยืน
ได้เช่นเดยีวกัน

โดย : ศูนย์สื่อสารองค์กร / ผู้เขียน : ปัทมา เจริญกรกิจ นักวิชาการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
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ก.แรงงานแจงเกบ็แรงงานข้ามชาติ
ย�า้ห้ามแย่งอาชีพสงวนของคนไทย

นายภมูพิฒัน์ เหมอืนจนัทร์ โฆษกกระทรวง
แรงงาน เปิดเผยถึงการเปิดขึน้ทะเบียนแรงงาน
ข้ามชาตติามมติ ครม. เมือ่วนัท่ี 24 ก.ย. 2567 
ว่า นายพพิฒัน์ รชักจิประการ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงแรงงาน ให้ความส�าคญักบัเร่ืองนีม้าก
เพราะต้องการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาต ิ
แย่งอาชีพสงวนของคนไทย น�าแรงงานข้ามชาติ
เข้าสู่ระบบเพ่ือตรวจสอบ ตดิตาม และควบคมุ
การจ่ายภาษีและเงินสมทบประกันสังคมตาม
กฎหมายไทย รวมถงึดแูลคุณภาพชีวิตตามหลกั
สิทธิมนุษยชนสากล โดยทุกขั้นตอนของการ 
ขึ้นทะเบียนจะต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบ
และเข้มงวด ทัง้การตรวจสขุภาพเพือ่ป้องกนัการ 
แพร่เชื้อโรคเข้ามายังประเทศไทย การจัดเก็บ
อัตลักษณ์และพิสูจน์สัญชาติ ที่ต้องผ่านการ
รับรองจากทางการของประเทศต้นทาง ไม่ใช่
รบัรองฝ่ายเดียว หากพบว่าเคยกระท�าผดิกจ็ะ
ถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งจะต้องท�า
ประกนัภยักบับรษิทัทีม่คีวามมัน่คง เพือ่ไม่ให้
เกดิปัญหาตามมาภายหลงั

 โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ส�าหรับ
ข้อกงัวลเรือ่งการเกบ็ภาษหีรอืค่าใช้จ่ายการให้
บรกิารต่างๆ จากแรงงานข้ามชาตขิองประเทศ
ต้นทางนั้น ถือเป็นเรื่องภายในประเทศ ซึ่ง
ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่ามีการเรียกเก็บแต่อย่าง
ใด แต่โดยหลักการแล้วไม่ว่าคนของประเทศ
ไหน ไปท�างานต่างประเทศก็ต้องส่งรายได้กลบั
ประเทศ เหมอืนกบักรณขีองคนไทยทีไ่ปท�างาน
ประเทศอืน่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนญุาต
ท�างานของแรงงานข้ามชาตใินลกัษณะ MOU 
นั้น กระทรวงแรงงานได้ส่งหนังสือชี้แจงไปยัง 
สภาผู ้แทนราษฎรแล้วตามที่ สส.ฝ่ายค้าน 
ได้ตั้งข้อสังเกต โดยยืนยันว่าค่าใช้จ่ายต่อคน 
รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 7,600 บาท ไม่ใช่ 20,000 บาท 
ตามทีมี่การกล่าวอ้าง แบ่งเป็น ค่าธรรมเนยีม 
ใบอนญุาตท�างานและเงนิประกนัของกระทรวง
แรงงาน 2,900 บาท (ขอคืนเงินประกนัได้ 1,000 
บาท เมือ่ครบสญัญา 2 ปี) ค่าธรรมเนยีม VISA 
ของส�านกังานตรวจคนเข้าเมอืง 500 บาท และ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและประกัน
สขุภาพ 2 ปี ของกระทรวงสาธารณสขุ ไม่เกนิ 
4,200 บาท

“เราเปิดให้นายจ้างยืน่บัญชรีายชือ่แรงงาน
ข้ามชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการด�าเนนิการ ส่วนการจัดเกบ็
อตัลกัษณ์และพสูิจน์สญัชาตินัน้ ตวัแรงงานเอง
ไม่จ�าเป็นต้องเดินทางกลับออกนอกประเทศ  
ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความแออัด 
ทีด่่านชายแดน โดยแม้จะมศีนูย์พสิจูน์สญัชาติ
โดยเฉพาะแรงงานเมยีนมาเพยีง 3 แห่ง คอื กทม.  
เชยีงใหม่ ระนอง เพราะเจ้าหน้าทีจ่ากทางการ
เมยีนมามไีม่เพยีงพอกต็าม แต่กระทรวงแรงงาน 
พร้อมขยายเวลาเพือ่อ�านวยความสะดวกให้ทกุคน 
ได้ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างถกูต้อง” นายภมูพิฒัน์  
กล่าวปิดท้าย

  อาชพีท่ีสงวนให้คนไทยห้ามต่างด้าวท�า
ตามบญัชท้ีายพระราชกฤษฎกีา ก�าหนดในอาชพี 

และวชีาชพีท่ีห้ามคนต่างด้าวท�า พ.ศ. 2522

1. งานกรรมกร
2. งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ 

หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความช�านาญ 
งานเฉพาะสาขา หรอืงานควบคมุดแูลฟาร์ม

3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรอืงานก่อสร้าง
อืน่

4. งานแกะสลกัไม้
5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี ่

ยานพาหนะทีไ่ม่ใช้เคร่ืองจกัรหรอืเครือ่งกล ยกเว้น 
งานขบัขีเ่ครือ่งบนิระหว่างประเทศ

6. งานขายของหน้าร้าน
7. งานขายทอดตลาด
8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการ

บญัช ียกเว้น งานตรวจสอบภายในชัว่คราว
9. งานเจยีระไน หรอืขดัเพชรหรือพลอย
10. งานตดัผม งานดดัผม หรอืงานเสริมสวย
11. งานทอผ้าด้วยมอื
12. งานทอเสือ่ หรอืงานท�าเครือ่งใช้ด้วยกก 

หวาย ปอ ฟาง หรอืเยือ่ไม้ไผ่
13. งานท�ากระดาษสาด้วยมือ
14. งานท�าเคร่ืองเขนิ
15. งานท�าเคร่ืองดนตรีไทย
16. งานท�าเคร่ืองถม
17. งานท�าเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือ

เครือ่งนาก
18. งานท�าเคร่ืองลงหนิ
19. งานท�าตุก๊ตาไทย
20. งานท�าทีน่อนผ้าห่มนวม
21. งานท�าบาตร
22. งานท�าผลติภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ
23. งานท�าพระพุทธรปู
24. งานท�ามดี
25. งานท�าร่มด้วยกระดาษหรอืผ้า
26. งานท�ารองเท้า
27. งานท�าหมวก
28. งานนายหน้า หรอืงานตัวแทน ยกเว้น 

งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

29. งานในวชิาชีพวศิวกรรม สาขาวศิวกรรม
โยธา ทีเ่กีย่วกบังานออกแบบและค�านวณ จัด
ระบบ วจิยั วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการ
ก่อสร้าง หรอืให้ค�าแนะน�า ท้ังนีไ้ม่รวมทีต้่องใช้
ความช�านาญพเิศษ

30. งานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมทีเ่กีย่วกบั
งานออกแบบเขยีนแบบ ประมาณราคา อ�านวย
การก่อสร้างหรอืให้ค�าแนะน�า

31. งานประดษิฐ์เครือ่งแต่งกาย
32. งานป้ันหรอืท�าเครือ่งป้ันดนิเผา
33. งานมวนบหุร่ีด้วยมอื
34. งานมคัคเุทศก์ หรืองานจดัน�าเทีย่ว
35. งานเร่ขายสินค้า
36. งานเรยีงตวัพมิพ์อกัษรไทยด้วยมอื
37. งานสาวและบิดเกลยีวไหมด้วยมอื
38. งานเสมยีนพนกังานหรืองานเลขานกุาร
39.งานให ้บริการทางกฎหมายหรือ 

อรรถคด ี
* หมายเหต ุ: ตามมตคิณะรฐัมนตร ีผ่อนผนั

ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาต ิ(พม่า ลาว และ
กมัพชูา) ท�างานได้ 2 อาชพี คอื 1. งานกรรมกร 
และ 2. งานบ้าน

‘ไบโอเทค’ ลงนามความร่วมมือกบัเอกชน
พฒันากบัดักราแมลงก�าจดัปลวกทีเ่ป็นมิตร สวล.

ศูนย ์พั นธุ วิ ศวกรรมและ เทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส�านกังานพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) 
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ 
นวตักรรม (อว.) และบรษิทั ทโีพล์ โปรเฟสชัน่แนล  
อินเตอร ์ เนชั่นแนล จ�ากัด ลงนามความ 
ร่วมมอืในโครงการ “การพฒันากบัดกัราแมลง
ก�าจดัปลวก” ซ่ึงมุง่วจิยัราแมลงและพฒันากบัดกั 
ส�าหรับก�าจัดปลวกในที่อยู ่อาศัย โดยใช้วิธี
ชวีภาพ (Biocontrol) ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
และปลอดภยัต่อมนษุย์และสัตว์เลีย้ง 

ภายใต้การสนบัสนนุจากโปรแกรมสนบัสนนุ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP:  
ไอแทป) สวทช. โดยตัง้เป้าสร้างกบัดกัปลวกชวีภาพ  
100% ด้วยการใช้ราแมลงแทนสารเคมี พิธ ี
ลงนามจดัขึน้โดยม ีผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลงัรอง 
ผูอ้�านวยการไบโอเทค และ นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์  
ตัง้คารวคณุ กรรมการบรษัิท ทโีพล์ โปรเฟสชัน่แนล  
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด พร้อมด้วยทีมวิจัย
เทคโนโลยกีารควบคมุทางชีวภาพ เข้าร่วมงาน

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรย์ี อรรถลงัรอง  
ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ศู น ย ์ พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ 
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. 
กล่าวว่า จากข้อได้เปรียบเรื่องทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงของไทย สวทช. โดย
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) ได้รวบรวม
จัดท�าคลังจุลินทรีย์ของประเทศ ซึ่งมีทั้งเชื้อรา 

แบคทีเรยี และยีสต์ เป็นจ�านวนมาก โดยทมีวจิยั
เทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ ไบโอเทค ได้
มุ่งค้นหาและศึกษาจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็น 
ชวีภณัฑ์ด้านการเกษตรทีโ่ดดเด่นจาก TBRC ปัจจุบนั 
สามารถถา่ยทอดออกสู่ภาคเอกชน และผลักดนั 
เผยแพร่ให้เป็นที่รู ้จัก ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลง 
ศัตรูพืช เพื่อใช้ในการเกษตรหลายชนิด อาทิ  
ราบวิเวอเรยี (Beauveria bassiana) ส�าหรบัควบคุม 
แมลงกลุ่มเพลีย้ ราเมตาไรเซียม (Metarhizium) 
ส�าหรับควบคุมไรแดง เป็นต้น ดังนัน้ จงึมคีวาม
ต้องการน�าไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ดังเช่น 
ในการลงนามริเริ่มโครงการ “การพัฒนากับดัก 
ราแมลงก�าจัดปลวก” ในคร้ังนี ้เพือ่ขยายผลสูแ่มลง
รบกวน ทีเ่ป็นปัญหาส�าคัญในครวัเรอืน

 ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู ้อ�านวยการ
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ITAP) สวทช. กล่าวว่า ITAP เป็น
หน่วยงานภายใต้ สวทช. ได้ร่วมให้การสนบัสนนุ
งบประมาณด�าเนินโครงการกับ บริษัท ทีโพล์  
โปรเฟสช่ันแนล อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั เพือ่เป็นการ 
สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพ
ธรุกิจด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม โดยมุง่หวังว่า
จะสามารถผลกัดัน “กบัดักราแมลงก�าจดัปลวก” 
ให้สามารถใช้งานได้ดีและเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดได้ เพื่อจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับ
คณุภาพชวีติของคนไทยต่อไป

ด้าน นายแพทย์ณรงค์ฤทธ์ิ ต้ังคารวคุณ  

กรรมการ บรษิทั ทีโพล์ โปรเฟสชัน่แนล อนิเตอร์ 
เนชั่นแนล จ�ากัด กล่าวว ่า บริษัท ทีโพล์  
โปรเฟสชัน่แนล อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั ในเครอื 
บริษัท เชอร์วู ้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)  
จ�ากัด (มหาชน) ภายใต้การขับเคลื่อนของ  
นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ ์ตัง้คารวคณุ ซ่ึงเป็นทีรู่จ้กักนั 
ในนามของ “แบรนด์ ทโีพล์” ทีผ่่านมาบรษิทัฯ 
ท�าตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ในครัวเรือน 
ได้แก่ ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด ผลติภัณฑ์ด้าน
สขุอนามยั และผลติภัณฑ์ก�าจดัแมลงในบ้านเรอืน 
จนถึงกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และอนาคต
จะพัฒนาถึงกลุ่มโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ โดยทศิทางของบริษทัฯ เรามุง่มัน่
ทีจ่ะเป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมชวีภณัฑ์ก�าจดัแมลง 

มนษุย์ให้ความส�าคญัต่อสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่
ทีป่ลอดภยั จงึหันมาเลอืกใช้สิง่ของอปุโภคบรโิภค
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม รวมถงึทางเลอืกในการ 
ใช้ชีวิตที่ลดสารเคมีลง ชีวภัณฑ์จึงเข้ามาเป็น 
ทางเลอืกใหม่ในการใช้ควบคุมศัตรูพชืต่างๆ ทีม่คีวาม 
ยัง่ยนื น�าไปสูก่ารศกึษาประสทิธภิาพของชวีภัณฑ์
ราแมลงทีม่คีวามสามารถในการฆ่าแมลงทีจ่�าเพาะ
เจาะจงในปลวก Coptotermes gestroi ส�าหรับ
พัฒนาเป็นกับดักปลวกแบบชีวภาพ (100%  
organic) โดยใช้ราแมลงทดแทนสารเคมกี�าจัดแมลง 
ได้ในอนาคต

โดยในการศึกษาวิจัยด้านการใช้ชีวภัณฑ ์
ราแมลง เพือ่ก�าจดัปลวกบ้านนัน้เป็นเรือ่งทีท้่าทาย 
เนื่องจากปลวกบ้าน (Coptotermes gestroi) 
เป็นศัตรูส�าคัญและสร้างความเสียหายร้ายแรง
ต่อโครงสร้างอาคารและบ้านเรือน ปัจจุบันวิธีที่
ใช้อยู่คือสารเคมี การใช้ราแมลงมาควบคุมเป็น
แนวทางใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ในการจัดการปลวกบ้าน
แบบธรรมชาต ิ อนัจะน�าไปสูก่ารลดหรอืทดแทน
สารเคมไีด้ในอนาคต ทัง้นี ้ปลวกบ้าน นบัเป็นหนึง่ 
ในศัตรูที่มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุด 
ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้และทัว่โลก สามารถกดักนิ 
วสัดแุละสร้างความเสยีหายร้ายแรงต่อโครงสร้างไม้ 
ทุกที่ทั้งอาคารบ้านเรือน ส�านักงาน โรงเรียน  
และสถานที่ราชการ เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย 
ต่อผู้อยู่อาศัยหรือใช้งาน การใช้สารเคมีป้องกัน  
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ของคน สัตว์เลีย้ง ตามมามากมาย การใช้ชวีภณัฑ์
เพือ่ควบคมุปลวกบ้าน จงึนับเป็นแนวทางเพือ่ลดใช้ 
สารเคมี และส่งเสริมสุขภาพของคน สัตว์เลี้ยง  
และรกัษาสิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื

อนึ่ง ราแมลง คือ ราที่ก่อโรคในแมลงและ
แมง โดยราจะเข้าไปอาศยัในตวัแมลงเพือ่ใช้เป็น
แหล่งอาหาร ราจะค่อยๆ เจริญเติบโตจนแมลง
เจ้าบ้านตายในทีส่ดุ และจะพฒันาโครงสร้างทีใ่ช้
ในการสบืพันธุท์ีเ่ตม็ไปด้วยสปอร์งอกบนซากของ
แมลง สปอร์ราทีม่กีารพฒันาสมบูรณ์แล้วกพ็ร้อม
เข้าท�าลายแมลงเจ้าบ้านตัวใหม่ต่อไป ราแมลง
สามารถพบได้ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพ 
อดุมสมบรูณ์ และพืน้ทีก่ารเกษตรทีป่ลอดสารเคมี  
จัดว่าเป็นการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์ 
ควบคมุแมลงได้ดขีึน้ ไม่มสีารพิษตกค้าง และไม่ก่อให้เกดิ 
อนัตรายต่อผูใ้ช้และผูบ้รโิภค

ซึ่งในอีก 5 ปีข้างหน้า เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่ม
สัดส่วนผลิตภณัฑ์ชวีภณัฑ์ในพอร์ตโฟลโิอของเรา
ให้ถึง 20% และสร้างระบบสนับสนุนเกษตรกร 
ให้เข้าถงึผลิตภณัฑ์ของเราได้ง่ายขึน้

 “ชีวภัณฑ์ก�าจัดแมลงไม่ใช่แค่ธุรกิจ แต่คือ
ค�ามัน่สญัญาของเราทีจ่ะช่วยเกษตรกรและรกัษา
สิ่งแวดล้อม บริษัทของเราพร้อมแล้วที่จะน�าพา
อุตสาหกรรมนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่า” ด้วยโลกที่
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกคนตระหนักถึง
ความส�าคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกจิกับการรกัษาสิง่แวดล้อม ส�าหรบับริษทัฯ 
การเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ ไม่ได้เป็นเพียง 
เป้าหมายทางธุรกิจ แต่ยังเป็นพันธกิจที่จะช่วย 
ขบัเคลือ่นอนาคตทีย่ัง่ยนื

และ ดร.อลงกรณ์ อ�านวยกาญจนสนิ นกัวจิยั 
อาวุโส หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุม 
ทางชวีภาพ ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ปัจจบุนั

ภมูพัิฒน์ เหมือนจนัทร์

สปส.แจ้งผูป้ระกนัตน ม.33 และ ม.39
ขอย้ายสถานพยาบาลได้ถงึวันท่ี 31 มี.ค. 68

 1. ยืน่แบบการเลอืกสถานพยาบาลในการรบับรกิารทางการ
แพทย์ (สปส. 9-02) ที่ สปส.เขตพื้นที่ทุกสาขา และทุกจังหวัด 
ทัว่ประเทศ

2. ท�ารายการผ่านเว็บไซต์ ส�านักงานประกันสังคม  www.
sso.go.th 

3. ท�ารายการผ่าน Application สปส.ที ่Sso Plus+  
4. ท�ารายการผ่าน Line official account (Line OA) โดยเพ่ิม

เพ่ือน Line @ssothai
 

 ผู้ประกนัตนมาตรา 33 
ส�านกังานประกนัสงัคมจะแจ้งรายงานผ่านทางสถานประกอบการ 

 ผู้ประกนัตนมาตรา 39 
ส�านักงานประกันสังคมแจ้งทางข้อความ (SMS) ผ่านหมายเลข

โทรศัพท์ทีล่งทะเบียนไว้กับส�านักงานประกันสังคม 
 ผู้ประกนัตนไม่ประสงค์เปล่ียนสถานพยาบาล 

ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 และผูป้ระกนัตนมาตรา 39 ทีไ่ม่ประสงค์ 
เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถใช้บริการทางการแพทย์จาก 
สถานพยาบาลเดมิได้ตามปกติ

ทั้งน้ี กรณีผู้ประกันตนที่ส้ินสภาพจากการเป็นผู้ประกันตน  
สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วัน 
ทีส้ิ่นสภาพ

นางมารศร ีใจรงัษ ีเลขาธิการส�านกังานประกันสงัคม กระทรวง
แรงงาน แจ้งว่าเป็นประจ�าทกุปีทีส่�านกังานประกนัสงัคม (สปส.) เปิด
ให้ผูป้ระกนัตน มาตรา 33 (ม.33) และมาตรา 39 (ม.39) กรณทีี ่
ไม่สะดวกเดนิทางไปรกัษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาลเดมิเพราะต้องย้าย
บ้าน ย้ายทีท่�างาน สามารถแจ้งขอเปลีย่นแปลงสถานพยาบาลได้
ปีละ 1 คร้ัง ส�าหรบัปีน้ีสามารถแจ้งเปลีย่นสถานพยาบาลประจ�าปี 
2568 ได้ตัง้แต่วันที ่16 ธ.ค. 2567 ถงึวนัที ่31 ม.ีค. 2568 

ทัง้นี ้ช่องทางแจ้งเปลีย่นโรงพยาบาลประกนัสงัคม 2568

ล่าสุด สปส. ได้เผยแพร่รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็น 
คู ่สัญญากับประกันสังคมเพื่อดูแลรักษาพยาบาลประกันตน 
เมือ่วนัที ่3 ม.ค. 2568 ทีผ่่านมาเพือ่ให้ผูป้ระกนัตนทีต้่องการเปลีย่น 
โรงพยาบาล หรือเลือกโรงพยาบาลเพื่อขึ้นทะเบียนตามสิทธ ิ
ได้พิจารณากัน โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายละเอียด  
รายชือ่ของโรงพยาบาลและจ�านวนทีร่[ัผูป้ระกนัตนได้ (ดรูายละเอียด 
ในตารางประกอบ)

มารศร ีใจรงัษี
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กรมสขุภาพจติเตอืนประชาชนรบัมือ 
ภาวะซมึเศร้า “New Year Blues” 

กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ เปิดเผย 
ถึงปรากฏการณ์ ‘นิวเยียร ์บลูส ์’ (New  
Year Blues) หรือภาวะซึมเศร้าหลังเทศกาล
ปีใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของ
ประชาชน และเสนอแนวทางการดูแลตนเอง
อย่างเป็นระบบ ผ่านช่องทางให้ค�าปรกึษาพร้อม
แนะน�า www.วดัใจ.com เพือ่ประเมนิสุขภาพใจ 
ด้วยตนเอง

นายแพทย์กติตศัิกดิ ์ อักษรวงศ์ อธบิดกีรม
สขุภาพจติ กล่าวว่า จากการตดิตามสถานการณ์
สุขภาพจิตของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
พบว่า หลายคนได้พบทั้งเรื่องราวหลากหลาย 
เหตกุารณ์ อาจจะมทีัง้ดแีละไม่ด ีส่งผลให้มคีวามเสีย่ง 
ทีจ่ะเผชญิกบัภาวะ Post-Vacation Depression 
หรือภาวะซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว ซึ่งแม้ไม่ใช่ 
โรคทางจิตเวช แต่เป็นสภาวะทางอารมณ์ทีต้่องให้
ความส�าคญั โดยทัว่ไปอาการมักคงอยู ่2-3 วนั แต่
ในบางรายอาจยาวนานถึง 2-3 สปัดาห์ จนกระทบ
ต่อการใช้ชวิีต 

“อาการส�าคัญทีพ่บ ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า ความ
เหนือ่ยล้า ขาดแรงจงูใจ และความรูสึ้กหมดพลงั ซ่ึง
สามารถประเมนิสภาวะทางจติใจเบือ้งต้นได้ด้วย
ตนเอง ผ่านเวบ็ไซต์ www.วดัใจ.com ทีใ่ห้บรกิาร

ประเมนิครอบคลมุทัง้ด้านภาวะซึมเศร้า ความเสีย่ง 
ต่อการฆ่าตวัตาย และภาวะหมดไฟในการท�างาน 
ซ่ึงเมื่อพบความเสี่ยงจากการประเมิน จะม ี
เจ้าหน้าทีต่ดิต่อกลบัเพือ่ให้ค�าปรกึษาต่อไปด้วย”

นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธบิดกีรม
สุขภาพจิต กล่าวต่ออีกว่า อาการ New Year 
Blues ซึง่เป็นอาการเศร้าหรือเหงา ทีห่ลายคนมกั
เผชิญในช่วงปีใหม่โดยอาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ 
ความรูส้กึซมึเศร้า เบ่ือหน่าย ความวติกกงัวล และ
รู้สึกโดดเดี่ยว ภาวะดังกล่าวสามารถใช้แนวทาง
การดูแลตนเอง 4 ข้อในการแก้ไข ซ่ึงประกอบด้วย 
1. เปิดใจพดูคยุแลกเปลีย่นความรู้สกึกบัคนใกล้ชดิ  
2. เข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม เช่น การออกก�าลงักาย  
หรือท�ากิจกรรมกลุ่ม 3. ก�าหนดเป้าหมายชีวิต 
ทีเ่ป็นรปูธรรมและท้าทายอย่างเหมาะสม 4. ขอรบั
ค�าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญเมือ่พบว่าอาการรบกวน
การใช้ชวีติประจ�าวนั

ทัง้น้ี หากอาการเหล่านีร้บกวนชวีติประจ�าวนั  
ควรพิจารณาขอค�าปรึกษาจากผู ้ เชี่ยวชาญ 
ด้านสขุภาพจติ หรอืโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323  
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง หรือประเมนิสภาวะทางจิตใจ
และรับค�าแนะน�าในการดแูลตนเองอย่างเหมาะสม
ผ่านทางเวบ็ไซต์ วดัใจ.com

‘วราวุธ’ ชูนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตปิระชากร
ยึดหลกัธรรมาภิบาล หนุนพนัธกจิ 9 ด้าน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ (รมว.พม.) เปิดงานวนัต่อต้านการทจุรติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ ภายใต้แนวคดิ “พม. สูใ้ห้สุด หยดุการโกง 
(Fight Against Corruption)” พร้อมปาฐกถา
พเิศษ “ผนกึก�าลงั พม. ยดึหลกัธรรมาภบิาล เร่ง
ผลักดัน 5x5 ฝ่าวิกฤติประชากร” และมอบโล่ 
รางวลับคุลากร “1 คนดี มจีรยิธรรม 1 หน่วยงาน” 
 ให้ 9 คน จาก 9 หน่วยงานราชการระดบักรม
หรอืเทยีบเท่าสังกดักระทรวง พม.  โดยม ีนาย
อนกูุล ปีดแก้ว ปลดักระทรวง พม. คณะผูบ้ริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีกระทรวง พม. เข้าร่วม
ในงาน จากนัน้ ทัง้หมดได้ร่วมกนัถ่ายภาพแสดง
สญัลกัษณ์ต่อต้านการทจุริต “จติพอเพยีง รวมใจ
ต้านการทจุรติ” ณ กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ สะพานขาว กทม.

นายวราวธุ กล่าวว่า สหประชาชาตกิ�าหนด 
วนัท่ี 9 ธนัวาคมของทกุปี เป็นวนัต่อต้านคอร์รปัชนั
สากล  เพือ่แสดงให้เห็นถงึความส�าคญัและความ
ร้ายแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่ง 
ผลกระทบต่อทกุประเทศทัว่โลก เป็นอปุสรรคต่อการ 
พฒันาประเทศ บ่ันทอนเศรษฐกจิ และก่อให้เกดิ
ความเหลือ่มล�า้ในสงัคม การแก้ปัญหาการทจุรติ 
คอร์รปัชนั จงึถือเป็นภารกจิทีต้่องอาศยัความร่วมมอื 
จากภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วน  ไม่ใช่หน้าทีข่อง
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ แต่เป็นหน้าทีข่องเรา
ทุกคน ที่จะต้องร่วมมือกันสร้างสังคมที่โปร่งใส 
เป็นธรรม และปราศจากการทจุรติคอร์รปัชัน ใน
ฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์ มคีวามตระหนกัและ
ให้ความส�าคัญต่อความโปร่งใส ความรบัผดิชอบ 
ซึง่ถือเป็นหวัใจของการพฒันาสงัคมทีย่ัง่ยนื และ
ขอประกาศเจตนารมณ์ทีแ่น่วแน่ในการยดึมัน่หลกั 
“ธรรมาภบิาล” อนัเป็นรากฐานในการขบัเคลือ่น
ภารกิจ เพือ่แก้ไขปัญหา พฒันาคุณภาพชวิีตและ
สร้างความมัน่คงให้แก่ประชาชนทกุคน

กระทรวง พม. ได้ขบัเคล่ือน นโยบาย 5x5  
ฝ่าวิกฤติประชากร ถือเป็นความมุ ่งมั่นของ
กระทรวง พม. ในการแก้ไขปัญหาท้าทาย 5 ด้าน 

2. มิติที่สอง การพัฒนาคุณภาพบริการ ให้มี
มาตรฐานสากล เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ โดยน�าเทคโนโลยี
ดิจทัิลมาเพิม่ประสทิธภิาพ และท่ีส�าคัญ เราจะให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนา
บรกิาร เพราะเราเชือ่ว่า ผู้รบับรกิารคอืผู้ท่ีเข้าใจความ
ต้องการของตนเองดีท่ีสุด 

3. มิติท่ีสาม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ด้วย
การเปิดพื้นท่ีให้ทุกภาคส่วน ท้ังภาคประชาชน  
ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน เข้ามามบีทบาท
ในการสนบัสนนุงานของกระทรวง ผ่านกลไกการมี
ส่วนร่วมท่ีหลากหลาย เพ่ือระดมทรพัยากร ความ
เชี่ยวชาญและนวัตกรรม ในการพัฒนาและขยาย
บริการสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุม ทั่วถึง และมี
ประสิทธภิาพ

4. มติทิีส่ี ่การเสรมิสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ พร้อมเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะผ่านระบบการ
เปิดเผยข้อมูลแบบเปิด และกลไกการตรวจสอบแบบ
มส่ีวนร่วม การพฒันาศกัยภาพบคุลากรและระบบ
ฐานข้อมลู พม. ซ่ึงจะช่วยให้การบรหิารจดัการข้อมลู
มีความโปร่งใส ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ 
เป็นการช่วยป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนั และสร้าง
ความเชือ่ม่ันให้กับประชาชน

กระทรวง พม. ยังได้ผลักดันพันธกิจส�าคัญ  
9 ด้าน (Flagship Projects) ได้แก่ ยกระดบัการ

ประกอบด้วย ปัญหาเดก็และเยาวชน, ปัญหาผูส้งูอาย,ุ  
ปัญหาความยากจน, ปัญหาคนพิการ, ปัญหา 
ผูด้้อยโอกาส ในยคุทีส่งัคมไทยเผชญิกบัความท้าทาย
ด้านโครงสร้างประชากร ธรรมาภบิาลคอืเครือ่งมอื
ส�าคญัทีจ่ะน�านโยบายดงักล่าวไปสูค่วามส�าเรจ็ สร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อชีวิตของพี่น้อง
ประชาชน หากย้อนมองประวัติศาสตร์การพัฒนา
ประเทศต่างๆ ทัว่โลก จะพบว่าความส�าเรจ็ในการ
แก้ไขวิกฤติทางสังคมนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ทรพัยากรหรอืงบประมาณเพยีงอย่างเดียว แต่อยูท่ี่
คณุภาพของการบรหิารจดัการ ความโปร่งใส และ
การมีส่วนร่วมของภาคเีครอืข่ายทุกภาคส่วน

ขอประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า ขอให้
หน่วยงานทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวง พม. 
ด�าเนนิงานทกุโครงการ ทุกกิจกรรมภายใต้นโยบาย 
5x5 ฝ่าวกิฤตปิระชากรโดยยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล 
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะใน 4 มิติส�าคญั ได้แก่ 

1. มติแิรก การจดัสรรทรพัยากรอย่างเป็นธรรม 
ไม่ว่าจะอยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลเพยีงใด หรอืมีข้อจ�ากัด
ในการเข้าถึงบริการอย่างไร ทุกคนจะได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียม ผ่านระบบการจัดสรรทรัพยากร 
ทีค่�านึงถงึดชันีความเปราะบางทางสงัคม และความ
ต้องการทีแ่ท้จรงิของแต่ละพืน้ท่ี โดยใช้ข้อมลูและ
เทคโนโลยใีนการวเิคราะห์และประเมินความต้องการ 
รวมถงึระบบการตดิตามตรวจสอบการใช้ทรพัยากร
อย่างโปร่งใส 

พฒันาศกัยภาพเด็กปฐมวัย, ปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ฐานในการดแูลผูส้งูอาย,ุ สร้างงาน สร้างรายได้ 
พฒันาคณุภาพชวีติคนเปราะบาง, พฒันาคณุภาพ
ชวีติคนพกิาร, สร้างหุน้ส่วนทางสงัคม สู่สวสัดิการ
ที่ยั่งยืน, ขับเคลื่อนพันธกิจระหว่างประเทศ 
ทีส่�าคัญ, สือ่สาร ประชาสมัพนัธ์ทางสงัคมเชงิรุก, 
พฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านสงัคม, พฒันาระบบ 
พม.ดิจทิลั และฐานข้อมลู 

การเดินทางสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง  
ความมุง่มัน่ของบุคลากรทกุระดบั และความร่วมมอื 
จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งเชื่อมั่นว่าเรา 
จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและบรรลุเป้าหมาย 
ในการแก้ไขวกิฤตปิระชากร สร้างสงัคมไทยให้น่าอยู่  
เป็นธรรม และยัง่ยนื ขอให้บุคลากร พม. ทุกคน  
ร่วมเป็นก�าลงัส�าคญั เป็น พม. หนึง่เดียว ทีจ่ะช่วยกนั 
ผนึกก�าลังขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง พม.  
ให้น�าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมท่ีดียิง่
ขึน้ เป็นสงัคมทีท่กุคนมคีณุภาพชวีติทีด่ ี มคีวาม
มัน่คงในชวีติ และมโีอกาสเท่าเทยีมกนั

นายวราวธุ กล่าวว่า วนันี ้กระทรวง พม. ทัง้
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาคทัว่ประเทศ จดักจิกรรม
แสดงพลงัต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัทกุรูปแบบ 
ซ่ึงท่ีผ่านมา การท�างานของกระทรวง พม. ตัง้แต่
ตนเข้ารบัต�าแหน่ง เรามเีจตนารมณ์ทีมุ่ง่มัน่ในการ
ทีจ่ะใช้งบประมาณให้คุม้ค่า เพือ่ให้เกดิประโยชน์
สงูสดุต่อพีน้่องประชาชน ดงันัน้การใช้งบประมาณ
ในแต่ละหน่วยงาน การท�างานแต่ละโครงการ 
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมุ ่งเน้นถึงความโปร่งใส 
รวดเรว็ และตรวจสอบได้ ของบคุคลภายนอกและ
ภายในหน่วยงาน เพราะว่าในแต่ละปี งบประมาณ
จ�านวนมหาศาลท่ีส่วนหนึ่งน้ัน มาจากเงินภาษี
ของประชาชน จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับ
การตรวจสอบและการท�างานอย่างโปร่งใส ซ่ึงจะ
ท�าให้การขับเคล่ือนนโยบายท่ีตนได้มอบให้กับ
กระทรวง พม. สามารถเดนิไปข้างหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์มากท่ีสดุ 

“วันนี้ขอขอบคุณปลัดกระทรวง พม. และ
พีน้่องข้าราชการ พม. ทกุคน ทีไ่ด้ช่วยกนัแสดง 
เจตนารมณ์แน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รปัชนัทกุรปูแบบ ซึง่วนันีเ้ราได้แสดงเจตนารมณ์ 
ให้พีน้่องประชาชนได้เหน็แล้วว่า การกระท�าของ
พีน้่องข้าราชการจะต้องท�าให้เหน็ตามเจตนารมณ์ 
ทีเ่ราได้แสดงไว้” นายวราวธุ กล่าว

เปิด 10 อาชีพอนาคตใสเดก็จบใหม่
เริม่เดือนละ 35,000- 60,000 บาท
ยุคท่ีเด็กจบใหม่แต่ละปีออกมาว่างงาน 

เตะฝุน่จ�านวนมาก ต้องดิน้รนหางานท�าเพือ่สร้าง
ฐานะตัวเองและช่วยเหลือครอบครัวไปด้วย ทัง้
ล้มเหลวและส�าเรจ็ แต่เป้าหมายทกุคนคาดหวงั
คือเงินเดือนต้องเยอะไว้ก่อน ส�าหรับคนเพ่ิง 
จะส�าเร็จการศึกษาเป ็นบัณฑิตใหม่คงจะ 
มองหาอาชีพหรือต�าแหน่งงานงานไหนบ้างที่มี 
เงนิเดือนสูง และยนิดีรับนกัศกึษาจบใหม่ ล่าสุดทาง  
https://www.thaijob.com ได้รวบรวมอาชพี
ยอดฮิตที่เงินเดือนสูง ไว้ต้อนรับเด็กจบใหม่ๆ  
ไปตามด ู10 อาชีพ มอีะไรบ้างได้แก่

1. ผู้เชีย่วชาญด้านโซเชยีลมเีดีย ต�าแหน่งงาน 
ที่ตอบโจทย์กับยุคสมัย ด้วยการจัดการบัญช ี
โซเชยีลมเีดียให้กบัองค์กร การวางแผนการตลาด  
รวมถึงทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างโอกาสเติบโตทาง
ธรุกิจ เงนิเดอืนเฉลีย่ : 35,000 บาท

2. นกัสร้างสรรค์คอนเทนต์ อกีหนึง่อาชพี 
สดุฮติส�าหรบัคนจบใหม่ กบัการสร้างสรรค์เนือ้หา 
บนโลกออนไลน์ หรอืการคดิคอนเทนต์ในรปูแบบ 
ของการเขียน ซึ่งทักษะที่ต ้องมีนั้นคือการ 
วเิคราะห์ข้อมลู ทกัษะการเขยีนและเล่าเร่ือง รวมถงึ  
SEO และ SEM เงนิเดอืนเฉลีย่ : 35,000 บาท

3. ผู้ดูแลจัดการโครงการ เรียกอีกอย่างว่า 
Project Manager เป็นคนทีค่อยดแูลโครงการ 
ทัง้วางแผน จัดการ และควบคมุโครงการ โดยทกัษะ 
ส�าคัญคือการส่ือสาร บริหารจัดการเวลา และ
การแก้ไขปัญหา เงนิเดือนเฉลีย่ : 45,000 บาท

4. นกัออกแบบ UX/UI โดย UX/UI Designer  
เป็นอาชีพที่ต้องออกแบบประสบการณ์การ 
ใช้งานของผู้ใช้ และอนิเทอร์เฟซผู้ใช้ ซึง่ทกัษะ 
ที่ต้องมีคือการออกแบบกราฟิกเบื้องต้น การ
ออกแบบเชงิประสบการณ์การใช้งานและความรู้ 
พ้ืนฐานของหลักจิตวิทยาการใช้งาน เงินเดือน
เฉลีย่ : 45,000 บาท

5. วศิวกรความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์ 
Cybersecurity Specialist เป็นต�าแหน่งท่ีต้อง
คอยดูแลและป้องกันการเข้าถึงของภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ โดยทกัษะทีต้่องมคีอืเร่ืองของระบบ
ปฏบิตักิาร เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ การเข้ารหสั  
และการตรวจสอบภยัคกุคามทางไซเบอร์ เงนิเดอืน 
เฉลีย่ : 50,000 บาท

6. นกัการตลาดดิจิทลั นกัการตลาดดิจทิลั 
จะเป็นผูท้ีค่อยดแูลและวางแผนการตลาดบนระบบ 

ออนไลน์ เพือ่สร้างสรรค์แคมเปญหรอืวางแผน 
เก่ียวกับการตลาดได้อย่างแม่นย�า โดยทักษะพืน้ฐาน 
ทีจ่�าเป็น เช่น ความรูเ้บือ้งต้น SEO และ SEM 
การวิเคราะห์ข้อมูลและวัดผล รวมถึงทักษะ 
ในการสือ่สาร เงนิเดอืนเฉลีย่ : 40,000 บาท

7. นักวิเคราะห์ข้อมูล อาชีพที่เริ่มมีความ
ต้องการทางตลาดแรงงานสูง และเหมาะส�าหรบั
นกัศกึษาจบใหม่ทีก่�าลังมองหางาน เพราะมีฐาน
เงนิเดอืนทีค่่อนข้างสงู ส�าหรบัสายงานนีจ้ะเน้น
เรือ่งการรวมข้อมลูแล้วน�ามาวเิคราะห์ในเชงิลกึ
เพ่ือน�าไปพัฒนาต่อยอด โดยทักษะที่ต้องมีคือ 
SQL Excel และพืน้ฐานความรูท้างสถิต ิเงนิเดอืน 
เฉลีย่ : 45,000 บาท

8. นกัพฒันาซอฟต์แวร์ การสร้างโอกาสทาง
ธรุกจิในยคุนีต้้องมซีอฟต์แวร์ทีเ่ข้าถงึผูใ้ช้งานได้
อย่างตอบโจทย์ หน้าทีข่องนกัพฒันาซอฟต์แวร์
จึงต้องพยายามพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ 
อยูเ่สมอ โดยทกัษะจ�าเป็นต้องมคีอื Java, C++,  
JavaScript และทกัษะการคดิวเิคราะห์แก้ไขปัญหา  
การท�างานเป็นทมี เงนิเดือนเฉล่ีย : 55,000 บาท

9. ทีป่รกึษาทางการเงนิ ต�าแหน่งงานทีต้่อง
คอยวางแผนการเงนิให้กบัลกูค้าส่วนบคุคล เพือ่
ให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได ้
ซึ่งทักษะส�าคัญท่ีต้องใช้คือความรู้ทางด้านการ
เงนิ การวเิคราะห์ความเส่ียง ทกัษะการสือ่สาร
และการตดัสนิใจ เงนิเดือนเฉลีย่ : 55,000 บาท

10. นกัพฒันาปัญญาประดษิฐ์ อาชพีสดุท้าย
ทีม่าแรงมากในช่วงปีทีผ่่าน เพราะระบบ AI นัน้ 
ถกูน�ามาใช้กบัหลายองค์กรหลายธรุกจิ นกัพฒันา 
จะต้องมีทักษะที่เ ก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาและทกัษะการเขียนโปรแกรม รวมถงึ
ความรู ้ Machine Learning เงนิเดอืนเฉลีย่ : 
60,000 บาท

อย.เผย Mega Trend สขุภาพ ปี 68
สมุนไพร-โปรดักส์แพทย์ขัน้สงูโต

เลขาธกิาร อย. เผยสขุภาพ หน่ึงในเมกะเทรนด์ 
ปี 2568 พร้อมชตูวัเลขมลูค่าผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ของไทยปี 61-66 โดยปี 2566 ผลติภณัฑ์อาหาร
มากที่สุดมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท รองลงมา 
เป็นผลติภณัฑ์สมนุไพร วตัถุเสพตดิ เครือ่งมือแพทย์  
ขณะทีแ่นวโน้มมลูค่าการตลาดผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ขัน้สงู หรอื ATMPs ทศิทางเติบโต

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ไม่ว่าจะยคุหรอื
การเปลี่ยนแปลงใด เร่ือง Health เป็นส่วนหน่ึง
เสมอในโอกาสที่จะเกิดผลต่อภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศ อย่างการพยากรณ์เมกะเทรนด์ (Mega 
Trend) ในปี 2025 เรื่อง Health, Wellness 
และ Well-being ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องหนึ่ง ซึ่ง 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในแง่ของ
ผลติภัณฑ์สขุภาพ

มูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทย ทั้งนี้  หาก
ดูข ้อมูลในส่วนมูลค ่าผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ประเทศไทย แม้แต่ละปีอาจจะดูยังห่างจาก 
จดีพีปีระเทศ แต่ทุกผลติภณัฑ์ที ่อย. ดแูล มูลค่าทาง

“จะเหน็ว่าทีผ่ลติในประเทศแล้วส่งออกมลูค่า
อาจจะมาก ขณะทีน่�าเข้าอาจจะไม่มากเท่า แต่ก็ 
ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
เครื่องมือแพทย์ท่ีผลิตในประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
เครือ่งมอืแพทย์ทีไ่ม่ซบัซ้อน ขณะทีเ่ครือ่งมอืแพทย์ 
ทีซ่บัซ้อน ราคาแพง เป็นการน�าเข้าเกอืบท้ังหมด” 
นพ.สุรโชค กล่าว

นพ.สุรโชค กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริมการ
ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ขั้นสูง อย.มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานวจิยัต่างๆ และผู้ประกอบการในการทีจ่ะ 
แมชชิง (matching) ระหว่างผู้วิจัยและผู้ที่จะ 
ผลิตต่อ โดย อย.จะเข้าไปแนะน�าผู้ผลิตตั้งแต่ต้น 
ว่าจะต้องผลิตอย่างไร จึงจะสามารถขึ้นทะเบียน 
เครือ่งมอืแพทย์กบั อย.ได้ ทัง้นี ้หากจะมกีารส่งออก
ไปต่างประเทศจะต้องไปยืน่ขึน้ทะเบยีนในประเทศ
ปลายทางใหม่ แต่ด้วยการขึน้ทะเบียนกบั อย.ไทย 
เป็นมาตรฐานสากล ดงันัน้ เอกสารทีใ่ช้ยืน่ขึน้ทะเบยีน 
กบั อย.กส็ามารถเตรยีมไปใช้ในต่างประเทศได้ 

“อย.จะส่งเสริมการผลิตเครื่องมือแพทย์ 
ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ขณะเดียวกันผู ้วิจัย 
ในมหาวทิยาลัยและหน่วยงานให้ทนุต่างๆ ก็เน้นเร่ือง 
เทคโนโลยทีีซ่บัซ้อนและมลูค่าสงูมากข้ึน เช่น ผลติ 
ทีฝั่งในตัวคนไข้ กระดูกเทยีม รากฟันเทียม ทีม่มีลูค่าสูง 
และไทยกม็กีารน�าเข้า หากสามารถผลติได้เอง จะลด 
การน�าเข้า ลดค่าใช้จ่าย และถ้าท�าได้กจ็ะส่งผลให้แนวโน้ม 
ของประเทศไทยสามารถส่งออกเคร่ืองมือแพทย ์
ทีม่คีวามซบัซ้อนได้มากข้ึน” นพ.สุรโชค กล่าว

เศรษฐกจิไม่ลดลง  ปี 2561 มลูค่า 1,296,671 ล้าน 
บาท  ปี  2562 มลูค่า 1,308,082 ล้านบาท  ปี 
2563 มลูค่า 1,337,140 ล้านบาท ปี  2564 มลูค่า 
1,362,142 ล้านบาท ปี  2565 มลูค่า 1,472,321 ล้าน 
บาท และปี  2566 มลูค่า  1,374,890 ล้านบาท 

เม่ือแยกเป็นรายผลติภณัฑ์ ในปี  2561 พบว่า 
อาหารมากท่ีสดุ รองลงมา  ยา/ผลติภณัฑ์สมนุไพร/
วตัถเุสพตดิ/เครือ่งมอืแพทย์  วตัถอุนัตราย และ
เครือ่งส�าอาง ส่วนปี  2566 พบว่า อาหารมากทีส่ดุ
เช่นกัน รองลงมาเป็นกลุม่ ยา/ผลติภณัฑ์สมุนไพร/
วัตถุเสพติด/เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และ
เครือ่งส�าอาง  

นพ.สุรโชค กล่าวอีกว่า แนวโน้มมูลค่าการ
ตลาดผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ข้ันสงู หรอื ATMPs 
ในตลาดโลกสงูขึน้ทกุปี  โดยคาดว่าปี 2032 มลูค่า
ตลาดจะเตบิโตถงึ 35.59 พนัล้านดอลลาร์ รวมถงึ 
คาดว่าในอนาตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จะมี
มลูค่าตลาดเพิม่ขึน้จาก 2.4 พนัล้านดอลลาร์ ในปี 
2021 เป็น 5.1 พนัล้านดอลลาร์ในปี 2026

ขณะทีใ่นประเทศไทยจ�านวนสถานประกอบการ 
ในอุตสาหกรรม S-Curve ส่วนของอุตสาหกรรม

การแพทย์ครบวงจร กม็เีพิม่ขึน้จากปี 2555 จ�านวน 
1,083 แห่ง เป็น  2,022 แห่งในปี 2565

ส�าหรบัเครือ่งมือแพทย์ ทิศทางจะมีการพัฒนา
เครื่องมือแพทย์ใหม่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งกลไกและ
ซอฟต์แวร์ท่ีน�ามาใช้ เช่น โรโบตกิส์ เอไอ จดัเป็น
หนึง่ในผลติภณัฑ์ New S-Curve ทัง้นี ้การน�าเข้า
และส่งออกเครือ่งมอืแพทย์ของประเทศในปี  2566  
มมีลูค่าการน�าเข้า 90,000 ล้านบาท  มลูค่าการส่งออก  
1.18 แสนล้านบาท 

WHO รบัรองมาตรฐานระดบัโลก
สถานท่ีผลติยา Efavirenz ของ อภ.

องค์การเภสชักรรม (อภ.) ปล้ืม องค์การ
อนามยัโลก (WHO) ให้การรบัรองมาตรฐาน
สากล WHO PQ ให้กับสถานที่ผลิตยา  
Efavirenz Tablets 600 mg ขององค์การ
เภสัชกรรม นับเป ็นยารายการแรกของ
ประเทศไทยและเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม
อาเซยีนทีไ่ด้รบัรองมาตรฐานสากลนี้

พญ.ม่ิงขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อ�านวยการ 
องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่  
2 มกราคม 2568 องค์การอนามัยโลก (WHO) 
กรุงเจนวีา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้สรปุผล
การตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐาน
สากล WHO Prequalification Program (WHO 
PQ) ให้กบัสถานทีผ่ลิตยา Efavirenz Tablets 
600 mg ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึง่ผลติ
ที่โรงงานผลิตยารังสิต 1 คลอง 10 อ.ธัญบุรี 

จ.ปทมุธาน ีนบัเป็นยารายการแรกของประเทศไทย
และเป็นประเทศเดยีวในกลุม่ประเทศสมาชกิเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ (อาเซยีน) ทีไ่ด้รบัรองมาตรฐาน
สากลดงักล่าว ท�าให้คนไทยเข้าถงึยาชือ่สามญัทีม่ี
ประสทิธิผลการรักษาเทยีบเท่ายาต้นแบบได้มากขึน้ 

ซึง่ครัง้นีเ้ป็นการตรวจประเมนิสถานทีผ่ลติยา 
ครัง้ที ่3 ระหว่างวันที ่12-16 สงิหาคม 2567 ตาม
ก�าหนดการขององค์การอนามัยโลก เพื่อติดตาม
ความสอดคล้องตามมาตรฐานและข้อก�าหนดของ
องค์การอนามัยโลกในโปรแกรมการขอรับรอง 
WHO PQ ซึง่ต้องตรวจประเมนิทัง้อาคารสถานที่ 
กระบวนการผลติ ระบบสนบัสนนุการผลติ ระบบ
ห้องปฏบิตักิารการตรวจสอบ และทีส่�าคญัทีส่ดุคอื
ระบบบริหารจดัการคณุภาพของโรงงาน โดยมีระยะ
เวลาการรบัรองครัง้ละ 3 ปี

จากการตรวจประเมนิครัง้นี ้ ส่งผลให้รายการ

ยา Efavirenz Tablets 600 mg ของ อภ. ยงัคง
อยูใ่น WHO Prequalified List บนเวบ็ไซต์ของ 
WHO เป็นการยนืยนัว่า องค์การเภสชักรรม ได้มกีาร
พัฒนาและรกัษามาตรฐานคณุภาพอย่างสม�า่เสมอ
เป็นอย่างดี และมั่นใจได้ว่าทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของ
องค์การเภสชักรรมทีผ่ลติออกสูผู่บ้รโิภคมคีณุภาพ 
ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพในการรกัษา ซึง่จะ

ส่งผลให้หลายประเทศมคีวามเชือ่มัน่ในคณุภาพ
ผลติภัณฑ์ขององค์การเภสชักรรมมากขึน้ อีกทัง้
สามารถขึน้ทะเบยีนต�ารบัยา Efavirenz รวมถงึ
ยาต้านไวรัสเอดส์รายการอื่นๆ ในต่างประเทศ
รวดเร็วขึ้น ท�าให้สามารถเพิ่มการส่งออกไป
จ�าหน่ายในต่างประเทศได้

 “การวจิยั พฒันา และผลติยา Efavirenz 
นบัเป็นตัวอย่างหนึง่ทีส่�าคญัของการผลิตยาชือ่
สามญัที ่อภ.ได้ด�าเนนิการจนได้รับรองมาตรฐาน
ระดับโลก อีกทั้งยังสามารถรักษามาตรฐาน
ระดบัโลกไว้ได้อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ อภ. ได้รบั
ความน่าเชือ่ถอืในระดับสากล ทัง้นีย้าชือ่สามัญ
ในกลุ่มยาจ�าเป็นนับเป็นกลไกส�าคัญของระบบ
สาธารณสุขไทย ที่ท�าให้คนไทยได้เข้าถึงยาที่มี
ประสทิธผิลการรกัษาเทยีบเท่ายาต้นแบบได้มาก
ขึน้ เนือ่งจากราคาทีถู่กลง ดังนัน้จงึมคีวามจ�าเป็น
ที ่อภ.ต้องด�าเนนิการวจิยั พฒันายาชือ่สามญัไว้
ล่วงหน้า เพราะเมือ่ยาต้นแบบหมดสิทธบิตัรลง 
ผู้ป่วยจะได้ใช้ยาชือ่สามญัในราคาทีถ่กูลงต่อไป
ได้ทันท”ี ผูอ้�านวยการองค์การเภสชักรรม กล่าว

พญ.มิง่ขวญั สพุรรณพงศ์

นพ.สรุโชค ต่างววิฒัน์
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กทม.ร่วมมูลนิธิเอเชียฝึกเดก็ปฐมวัยรกัการอ่าน
ปลกูฝังผ่านนิทานน�าร่อง 4 โรงเรยีน กทม.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ  
รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร เป็นประธาน ในพิธี 
เปิดงานเทศกาลรักการอ่านผ่านนิทานและการ
เล่น (Let’s Read and Play’s Reading Festival  
2024) ตอนเปิดประตูสู ่โลกนิทานมหัศจรรย์ 
กับคุณหนแูละผองเพือ่นสตัว์น่ารกั ท่ี รร.ฤทธยิะ 
วรรณาลยั (ประถมศกึษา) เขตสายไหม ซึง่เป็นส่วนหนึง่ 
ของโครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย 
ผ่านนทิานและการเล่น (ปีที ่ 2) โดยมลูนธิเิอเชีย 
ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของส�านักการ
ศกึษา กรงุเทพมหานคร และพนัธมิตร 

ซึ่งในปี 2567 ได้ขยายโครงการฯ ไปใน  
4 โรงเรยีนของ กทม. จ�านวนกว่า 914 ครอบครวั, 
มีการจัดท�าหนังสือนิทานภาษาไทยจ�านวน  
20 เล่ม เพือ่เผยแพร่อตัลกัษณ์ความเป็นไทย และการ 

ออกแบบฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลเิคชนั Let’s Read 
ชือ่ Learning Pathway เพือ่ส่งเสรมิการอ่าน และ
ท�ากิจกรรมร่วมกบัผูป้กครองให้ง่ายยิง่ข้ึน

 นายศานนท์ หวงัสร้างบญุ กล่าวว่า การอ่าน
เป็นหวัใจส�าคญัของการศกึษา โดยในปี 2567 ท่าน
ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นใน 2 เรือ่ง คอื
การศกึษากบัสาธารณสขุ โดยในด้านการศกึษาได้ม ี
การส่งเสรมิทัง้ในทัง้เรือ่งเทคโนโลย,ี สือ่การเรยีน
การสอน และการพัฒนาคุณครู โดยเฉพาะเด็ก
แรกเกดิและปฐมวยั ได้มกีารเปิดโรงเรยีนอนบุาล 
3 ขวบ ทีท่�าให้เดก็เข้าโรงเรียนได้เรว็ขึน้ ส�าหรบั
เรือ่งการอ่านนัน้ กทม.ได้มนีโยบายให้เดก็มหีนงัสอื
เล่มแรก โดยผ่านส�านักการแพทย์ เป็นหนังสือ  
3 เล่ม เพือ่ใช้เป็นคูม่อืให้พ่อแม่ว่าจะสอนลกูอ่าน
ได้อย่างไร รวมถงึมห้ีองสมดุในโรงเรยีนเพือ่ให้เดก็

ได้อ่านหนงัสอืร่วมกบัพ่อแม่ ซึง่จะท�าเด็กใน กทม. 
ได้พฒันามากขึน้ 

“ทกุวนันีห้นงัสอืมรีาคาแพง ท�าให้พ่อแม่อาจ
จะซือ้ไม่ได้ทุกคน ดังนัน้ การมห้ีองสมดุสาธารณะ 
กจ็ะท�าให้เดก็เข้าถงึการอ่านได้ดยีิง่ขึน้ และเมือ่มกีาร 
วดัผลคะแนน PISA ตอนเด็กอาย ุ15 ปี จะเหน็ว่ามี
สกลิส�าคญัอยู ่3 เรือ่งคอืภาษาองักฤษ, วิทยาศาสตร์ 
และการอ่าน โดยการอ่านถือว่าเป็นรากฐานของ 
ทกุเรือ่ง ซึง่การจดังานครัง้นีจ้ะช่วยส่งเสรมิให้เดก็ 
รกัการอ่าน และพฒันาความรูใ้นมติอิืน่ๆ รวมถงึความ 
สมัพนัธ์ในครอบครวั ทีพ่่อแม่จะมปีฎสิมัพนัธ์กบัลกู
มากทีส่ดุคอืตอนอ่านนทิาน” 

ด้าน น.ส.วรจรรย์ เนียมทรัพย์ ผู้จัดการ
โครงการ Let’s Read and Play มูลนิธิเอเชีย 
ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ Let’s Read and 
Play จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเด็ก
ปฐมวัยผ่านนิทานและการเล่น โดยเมื่อปี 2566 
ได้ทดลองน�าร่องที ่ รร.ฤทธยิะวรรณาลยั (ประถม 
ศกึษา) เขตสายไหม โดยม ีรศ.ดร.อรพรรณ บตุรกตญัญ ู 
ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ และคณะท�างาน ได้คัดเลือก
นิทานที่มีเนื้อหาสอดคล้อง กับสาระการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  
มาออกแบบ เน้นการสอนแบบสมดุลภาษา ทีผ่สม 
ผสานการเรยีนรูภ้าษาตามธรรมชาต ิและการสะกดค�า 
ทีเ่หมาะสมตามช่วงวยั บรูณาการกบั STEM และ 
STEAM เพือ่ส่งเสรมิการรูภ้าษาและคณิตศาสตร์
ขัน้เริม่ต้น และทกัษะการบรหิารจดัการทางสมอง

สูช่วิีตท่ีส�าเรจ็ รวมท้ังแนวคดิเรือ่งความหลากหลาย 
เพือ่ให้เดก็ปฐมวยัได้พัฒนาทกัษะรอบด้าน ทัง้จาก
ท่ีโรงเรยีนและท่ีบ้าน โดยมีนักเรยีนเข้าร่วม 271 คน 
ปรากฎผลว่าเดก็มีพฒันาการเรยีนรูส้งูขึน้อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งทางด้านนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้
ทางภาษาอย่างมีความหมาย การรู้จักและจดจ�า
ตวัอกัษร เสยีง และค�าศพัท์ทีน่�าไปสู่ความสามารถ
ในการอ่าน รวมถงึทกัษะคณติศาสตร์ขัน้เริม่ต้น มี
ความถี่และระยะเวลาอ่านหนังสือที่บ้านระหว่าง
เดก็และผูป้กครองเพิม่ขึน้

จากความส�าเร็จดังกล่าวฯ ในปี 2567 ทาง
มูลนิธิการศกึษา แวนลอีเูวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
จึงได้มอบทุนสนับสนุนร่วมกับบริษัท โนมูระ 
สิงคโปร์ จ�ากัด เพื่อต่อยอดการจัดท�าโครงการฯ 
เพิม่ข้ึนใน 4 โรงเรยีน ได้แก่ รร.ฤทธยิะวรรณาลยั  
เขตสายไหม, รร.เพชรถนอม เขตลาดพร้าว, 
รร.คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม และ รร.วัดคู้บอน เขต
คลองสามวา มีผูเ้ข้าร่วม 914 ครอบครวั, มีการ 
จัดท�านิทานภาษาไทยจ�านวน 20 เล่ม เพือ่ใช้ใน 
โครงการฯ และเผยแพร่อตัลกัษณ์ความเป็นไทย รวมถงึ 
ออกแบบฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลเิคชนั Let’s Read 
ชือ่ Learning Pathway ทีท่�าให้เดก็และผูป้กครอง
ได้อ่านนทิานและท�ากจิกรรมร่วมกนัได้ง่ายขึน้

ส�าหรบัมูลนิธิเอเชยี ได้จัดพมิพ์หนังสอืเพือ่เดก็
ปฐมวัยและพัฒนาห้องสมุดนิทานดิจิทัล Let’s 
Read โดยมีนิทานหลากหลายกว่า 10,000 เรือ่ง ใน 
59 ภาษา ให้เดก็หลายล้านคนทัว่เอเชยีแปซฟิิก ได้ 
อ่านฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถคลิก 
ไปที่ www.Letsreadasia.org หรือดาวน์โหลด 
แอปพลเิคชัน่ได้จาก Google Play ในแอนดรอยด์ และ  
App Store ในระบบ iOS หรอืสอบถามรายละเอยีด
เพิม่เตมิได้ที ่โทรศพัท์ 06 2734 1267 

สบส.เข้ม รพ. ตรวจสุขภาพต่างด้าว 
ฝ่าฝืนกฏหมาย คกุ 1 ปี/ปิดบรกิาร

นพ.ภานวุฒัน์ ปานเกต ุอธบิดกีรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ (สบส.) ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อมูล
จากส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการ
จดัหางาน เดือนพฤศจิกายน 2567 คนต่างด้าว 
ท่ีได้รบัอนญุาตท�างาน 3,350,969 คน และยงัคง 
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซ่ึงการหลัง่ไหลขอเข้ามาของ
แรงงานต่างด้าวนั้น ถือว่ามีทั้งผลดีในเรื่องของ
ตลาดแรงงาน และผลกระทบที่ส�าคัญอย่าง
ปัญหาสขุภาพ โดยเฉพาะปัญหาการระบาดของ
โรคต่างๆ ทีเ่คยหายไปจากเมอืงไทย ไม่ว่าจะเป็น 

โรคเท้าช้าง โรคเรือ้น ท่ีเริม่กลับมาเกดิข้ึนอกีคร้ัง
การตรวจคดักรองสขุภาพแรงงานต่างด้าว จงึ

ถอืเป็นก�าแพงด่านแรกในการคุม้ครองความมัน่คง
ด้านสขุภาพของประชาชน แต่ ณ ปัจจุบนั  สบส. 
ยังคงได ้รับข ้อร ้องเรียนในการออกเอกสาร 
ใบรบัรองแพทย์ปลอมให้แรงงานต่างด้าว โดยไม่มีการ 
ตรวจสุขภาพจริง จึงขอเน้นย�้ากับสถานพยาบาล
เอกชนทกุแห่ง ให้คมุเข้ม มาตรฐานการให้บรกิาร
ตรวจสุขภาพคนต่างด้าวให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง มาตรฐานการให้บรกิาร
ตรวจสขุภาพคนต่างด้าว พ.ศ. 2567 และท่ีแก้ไข 
เพิม่เตมิก�าหนด และก่อนเปิดให้บรกิารตรวจสขุภาพ 
คนต่างด้าว จะต้องยื่นแบบค�าขอบริการเพิ่มเติม
บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว (แบบ ส.พ. 16)  
กบั สบส. หรอืส�านักงานสาธารณสขุจังหวัดในพ้ืนท่ี 
เพือ่พจิารณาอนุญาต 

“หากเป็นการออกตรวจสุขภาพคนต่างด้าว 
นอกสถานทีต่ัง้ จะต้องแจ้งรายละเอยีดต่อผูอ้นญุาต
ก่อนวันออกให้บรกิารไม่น้อยกว่าสบิวนั ตามแบบ 
สพ.ต.1 เพือ่ให้การตรวจสขุภาพเป็นไปตามาตรฐาน  
คมุเข้มการออกใบรบัรองแพทย์ปลอม เป็นการหยดุยัง้ 
มิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย 
จากต่างประเทศ”

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสวุรรณ รองอธบิดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
ส�าหรับมาตรฐานการให้บริการ ตรวจสุขภาพ 
คนต่างด้าวทีส่ถานพยาบาลต้องจัดให้มตีามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสขุฯ ประกอบด้วย 1. มห้ีองปฏบัิตกิาร 
ที่ได้รับรองมาตรฐาน จากกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ 2. มีห้องเอกซเรย์และเครื่องก�าเนิดรังสี 
ทางการแพทย์ที่ผ ่านมาตรฐานและแจ้งการ 
ครอบครองกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3. มแีพทย์ 
ผูรั้บผดิชอบในการให้บรกิารตรวจสขุภาพคนต่างด้าว  
อกีทัง้ ต้องมผีูป้ระกอบวชิาชพีหรอืผูป้ระกอบโรคศลิปะอืน่ 
เป็นผู้ร่วมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
4. มีเวชระเบียนและการรายงานผลการตรวจ

สขุภาพ โดยต้องจดัให้มีรายช่ือคนต่างด้าวทีม่า
ตรวจสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพจ�าแนกตาม
โรคต้องห้าม และ 5. มรีะบบพสิจูน์อตัลกัษณ์ 
เพ่ือยืนยันตัวตนคนต่างด้าวที่เข้ามารับบริการ 
ตรวจสขุภาพของสภากาชาดไทย หรอืระบบยนืยนั 
ตวัตนอืน่ทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด

ในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลไม่มีมาตรฐาน
การให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว หรือกรณี
ทีผ่ลการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ปรากฏเป็นโรค
ตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรอื
โรคตดิต่ออนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคตดิต่อ 
สถานพยาบาลต้องรายงานผลการตรวจไปยัง
หน่วยงานของรฐั ตามทีม่กีฎหมายก�าหนดไว้ด้วย 
หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระท�าผิดพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษจ�าคุก 
ไม่เกิน 1 ปี หรอืปรบัไม่เกิน 2 หมืน่บาท หรอื 
ทั้งจ�าทั้งปรับ ตามมาตรา 35 (4) ประกอบ  
มาตรา 65 และอาจมมีาตรการทางปกครองส่ังปิด 
สถานพยาบาลเป็นการชัว่คราวอกีด้วย

สธ.มุง่สร้างความยัง่ยนืระบบสขุภาพ 
สวรส.ต้ังเครือข่ายศูนย์วจัิยคลนิกิไทย
“งานวจัิยคลินกิ” เป็นการศกึษาวจัิยในคน 

โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
แสวงหาความรูใ้หม่ทีเ่ป็นความจรงิทีส่ามารถ
น�าความรู้ดังกล่าวมาอธิบายปรากฏการณ์
ทางการแพทย์และ(หรอื)น�าไปประยกุต์ใช้ใน
เวชปฏบิตั ิซึง่แม้ว่าเป้าหมายของการวจิยัทาง
คลินกิ จะมุง่ให้เกดิความรูใ้หม่ทีเ่ป็นความจรงิ
และน�าไปประยกุต์ใช้ได้ 

แต่สิ่งที่ได้จากการวิจัยมักประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ความรู้ที่เป็นความจริง รวมถึง
ความคลาดเคลือ่น ซึง่ผูว้จิยัจ�าเป็นต้องป้องกัน 
ลด และแก้ไขความคลาดเคลือ่นให้หมดไป จนถงึ
เหลอืน้อยทีส่ดุ โดยการวางแผนการวจิยัทีดี่ ใน
ส่วนของรูปแบบการวิจัย การเลือกประชากร
ศึกษา และการใช้วธิกีารวิเคราะห์ข้อมลูทางสถติิ
ทีเ่หมาะสม การประเมนิผลการศึกษา รวมทัง้
การใส่ Intervention ทีเ่หมาะสม

ทัง้นี ้ งานวจิยัทางคลนิกิ มคีวามส�าคญัต่อ
การพัฒนายา เทคโนโลยี อุปกรณ์การแพทย์ 
ตลอดจนแนวทางหรอืวธิกีารรกัษาใหม่ๆ ส่งผล 
ให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ และการ
เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ทั้งนี้ สถานการณ์
ระดบัโลกของการลงทนุวจัิยและพฒันา (R&D) 
ในภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยผลตอบแทน
จากการลงทุนมีสูงถึง 7% ซ่ึงประเทศแถบ
ยุโรปเป็นพื้นที่ที่บริษัทยามีการลงทุนท�าวิจัย
มากทีส่ดุ แต่มแีนวโน้มลดลง ขณะทีแ่นวโน้ม
เพิม่ขึน้ในประเทศจนี อเมรกิา อาฟริกา และ
เอเชยี ตามล�าดบั

ปัจจุบันประเทศไทยมีเครือข่ายสถาน
พยาบาลขนาดใหญ่ รวมกว่า 902 โรงพยาบาล 
และมีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 37 แห่ง มี
ศูนย์วิจัยคลินิกทั้งประเทศ 36 แห่ง หากแต่
มีศูนย์ฯ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ไม่เกิน  
9 ศนูย์ โดยการท�างานด้านการวจิยัทางคลนิกิ
ยังขาดบคุลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญ รวมถงึไม่มี
การท�างานแบบเครือข่าย ระบบนิเวศต่างๆ  
ทีเ่กีย่วข้องยงัไม่มปีระสทิธมิากพอ เช่น คณะ
กรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย์ (IRB/EC) 
ยงัไม่มมีาตรฐานเดยีวกนั ระบบการขึน้ทะเบยีน
ยาใหม่มคีวามซบัซ้อน นกัวจิยัไม่เข้าใจขัน้ตอน 
ขาด platform กลางในการท�างานร่วมกันของ
ทกุฝ่าย ขาดคนกลางในการบรหิารจดัการ ฯลฯ

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ได้
จัดประชุมมอบนโยบายเครือข่ายศูนย์วิจัย
คลินิกระดับประเทศ ซ่ึงเป ็นเวทีส�าคัญ 
ในการมอบนโยบายการด�าเนินงานการวิจัย 
ทางคลนิกิ ให้กับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องภายใต้สงักดั 
กระทรวงสาธารณสขุ โดยม ีสวรส. เป็นแกนหลกั 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา และจัดตั้ ง 
เครือข่ายศูนย์วิจัยคลินิกระดับประเทศ โดย 
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ เป็นผูม้อบนโยบายดงักล่าวในการ
ประชุมฯ พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์  
ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ ร่วม
ชีใ้ห้เหน็ทศิทางการด�าเนนิงาน ร่วมกบัการให้
ข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาการวจิยั
คลนิกิของประเทศไทย 

โดยผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยา ศ.พญ.ขวัญชนก ยิม้แต้  
ผูช่้วยคณบดฝ่ีายนวตักรรมและคูค่วามร่วมมอื  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
นพ.เกษม ตัง้เกษมส�าราญ ผูอ้�านวยการส�านกั
วชิาการ กระทรวงสาธารณสขุ ดร.นพ.สุรคัเมธ 
มหาศิริมงคล ผู้อ�านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน กระทรวงสาธารณสขุ และ ดร.กติตมิา  
ศรวีฒันกลุ สมาคมผูว้จิยัและผลติภณัฑ์ (PReMA)  
ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คน ทั้งที่เป็น 
ผูบ้ริหารจากส่วนกลางและส่วนภมูภิาคผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานศูนย์วิจัยคลินิก
จากสถาบนัต่างๆ นกัวจิยั นกัวชิาการ บคุลากร
สาธารณสขุ ตลอดจนภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์ ปลดักระทรวง
สาธารณสุข ได้กล่าวในการมอบนโยบายการ 
วจิยัคลนิกิระดบัประเทศ โดยเน้นย�า้ว่า จะเดนิหน้า 
เรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมีการจัดท�า
ระเบียบการวิจัยคลินิก ที่เกี่ยวข้องหรือเป็น
สิ่งที่ยังติดขัดและไม่ชัดเจน เพื่อปลดล็อกการ
ด�าเนนิงานต่างๆ เช่น การรับทนุสนบัสนนุงาน
วจิยั การแบ่งปันค่าตอบแทนเมือ่มผีลประโยชน์
จากงานวจิยั ฯลฯ ทีผ่่านมาประเทศไทยอาจยงั
ขาดงานวจิยัทีจ่ะสามารถพฒันาเป็นนวตักรรม 
ทีใ่ช้ได้จรงิ เหน็ได้จากยงัต้องมกีารสัง่ซือ้นวตักรรม 
ง่ายๆ จากต่างประเทศ เพราะฉะน้ันการที ่
จะสร้างความยัง่ยนืให้กบัระบบสขุภาพ จ�าเป็น
ต้องมกีารพฒันางานวจิยัทีส่ามารถน�ามาต่อยอด 
นวตักรรมทีส่ร้างรายได้ให้กบัประเทศ ซึง่งานวจิยั 
ควรต้องสร้างเมด็เงนิให้ประเทศ ถงึจะส่งผลให้
เกดิความยัง่ยนืให้ระบบสุขภาพได้ 

ทัง้นี ้กระทรวงสาธารณสขุก�าลงัอยูร่ะหว่าง
การจัดท�าระเบียบการวิจัยคลินิก โดยจะมี
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
จดัท�ามาตรฐานกลางของประเทศ ซึง่การพฒันา
เครอืข่ายศูนย์วจัิยคลนิกิระดบัประเทศจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในการยกระดับประเทศไทย 
สูก่ารเป็นผูน้�าระดบัโลกด้านการวจัิยคลนิกิ

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู ้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. 
กล่าวว่า งานวจิยัคลนิกิเป็นงานวจัิยท่ีเป็นฐาน
ความรูส้�าคญัของการพฒันายาและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์เรื่องต่างๆ และข้อมูลงานวิจัย
ทีถ่กูต้อง ภายใต้การด�าเนนิงานตามมาตรฐาน
สากลมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง ดังน้ันกระทรวง
สาธารณสุขจึงเห็นชอบให้ สวรส. ในฐานะ
หน่วยบรหิารจดัการทนุวิจัยระบบสขุภาพของ
ประเทศ เป็นแกนหลกัในการขบัเคลือ่นการวจิยั
ทางคลนิกิของประเทศไทย (Thailand Clinical 
Research Collaboration หรือ Thailand 
CRC) ในนาม “ทีมไทยแลนด”์ ซึ่งจะมคีวาม 
เป็นทมีเดียวกนั รวมท้ังมใีจทีอ่ยากท�าและพฒันา 
เรือ่งนีไ้ปด้วยกนั จงึจะสามารถขบัเคลือ่นไปสู่
การสร้างเครอืข่ายศูนย์วจิยัคลนิกิทีไ่ด้มาตรฐาน 
เกดิประโยชน์ต่อการดแูลผู้ป่วย 

โดยการด�าเนนิงานของ สวรส. จะมุง่ให้เกดิ 
ศนูย์กลางงานวิจยัคลินกิแบบครบวงจร มีการ
ขึ้นทะเบียนยาใหม่ และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการคิดค้น
ผลติภณัฑ์การแพทย์มูลค่าสงูได้เองในประเทศ 
มีกระบวนการวิจัยที่มีมาตรฐาน รวมทั้ง 
อาสาสมคัรวจิยัได้รบัการคุม้ครองอย่างเหมาะสม  
โดยการวิจัยจะเป็นช่องทางการเข้าถึงยาใหม่ 
ของอาสาสมคัรโดยไม่มค่ีาใช้จ่าย

นพ.ศภุกิจ กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาส
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้การด�าเนิน
งานวิจยัคลนิกิ แต่การจดัการระบบทีเ่กีย่วข้อง
อาจยงัไม่ดพีอ ในขณะทีบ่รษิทัเอกชนทัง้ในและ
ต่างประเทศมีความต้องการในการลงทุนเรื่อง 
ดงักล่าวเป็นจ�านวนมาก และกระทรวงสาธารณสขุ 
ก็มีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาอยู่แล้ว รวมถึงมี
ความพร้อมของพ้ืนทีใ่นการศกึษาวจิยั เพยีงแต่
ต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

“สวรส.ตั้งเป้าหมายการพัฒนาเครือข่าย 
ศูนย ์ วิ จั ยคลินิกระดับประเทศ โดยจะ 
พัฒนาศักยภาพศูนย์วิจัยคลินิกที่ได้มาตรฐาน 
จ�านวน 30 ศนูย์ มกีารพฒันาบุคลากรท้ังแพทย์ 
พยาบาล เภสชักร นกัวจัิย ฯลฯ พฒันาระบบ
จัดการงานวิจัย เพื่อรองรับงานวิจัยยาและ
ผลติภัณฑ์ทางการแพทย์ เกิดระบบสารสนเทศ
งานวิจัยคลินิกในประเทศ เกิดระบบสื่อสาร 
งานวจิยักบัประชาสงัคม ตลอดจนเกิดการท�างาน 
เป็นเครือข่าย และมีแหล่งทุนวิจัยท้ังในและ 
ต่างประเทศมาร่วมลงทนุให้เกิดการพฒันาเรือ่งนี้ 
ไปด้วยกนั” นพ.ศภุกจิ กล่าว

“ข้าว” เป็นสินค้าเกษตรส่งออกหลักของ
ประเทศไทย ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีเ่พาะปลกูมากท่ีสดุ 
โดย ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าในปี 
2565 มพ้ืีนท่ีนาข้าวประมาณ 70 ล้านไร่ คดิเป็น
ร้อยละ 46 ของพืน้ทีเ่กษตรทัง้หมดของประเทศ 
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่นาข้าว 
มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ภาคเหนอื ภาคกลาง และ
ภาคใต้ ตามล�าดบั

ซึ่งภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว จะก่อให้
เกิดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ตอซัง และ 
ฟางข้าว โดยพบว่า พ้ืนทีน่าข้าว 1 ไร่ จะมปีรมิาณ 
ตอซังและฟางข้าว โดยเฉล่ียปีละ 650 กโิลกรมั ดงัน้ัน 
เพื่อเตรียมพ้ืนที่ส�าหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไป  
ท�าให้เกษตรกรจ�าเป็นต้องจัดการวัสดุเหลือใช้ 
โดยวธิกีาร ดังนี้

1) การเผาตอซังและฟางข้าว เป็นวิธีจัดการ 
ทีส่ะดวกและง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย แต่ส่งผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมทางอากาศ โดยก่อให้เกดิปัญหาหมอกควนั  
และฝุน่ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทีส่่งผลต่อปัญหา
สขุภาพทัง้ในระยะส้ัน ท�าให้เกดิการระคายเคอืง และ
ในระยะยาวก่อให้เกดิมะเรง็หรอืโรคทางเดนิหายใจ

2) การไถกลบตอซงัและฟางข้าว เป็นวธิกีารทาง 
ชีวภาพที่เกิดการย่อยสลายตอซังและฟางข้าว 
โดยจลุนิทรย์ีในดนิ ซึง่เป็นการช่วยปรบัปรงุโครงสร้างดนิ 
ให้น�้าซึมผ่านได้ในปริมาณที่เหมาะสม น�าไปสู่การ
เพิม่ปรมิาณอนิทรยีวัตถุและธาตอุาหารให้แก่พืช แต่ 
อาจใช้ระยะเวลานานในการหมักเพื่อให้สามารถ 
ปลกูข้าวในรอบถัดไป   

จากปัญหา ผลกระทบ และข้อจ�ากัดดังกล่าว 
ภาครฐัได้ส่งเสรมิให้ปรบัเปลีย่นรปูแบบการจัดการ
วสัดเุหลอืใช้ เช่น การน�ากลับมาใช้ใหม่ หรือไถกลบ
เพื่อให้เกิดการย่อยสลายโดยการใช้ผลิตภัณฑ์

จลุนิทรย์ี ซึง่เป็นอกีแนวทางหนึง่ในการแก้ไขปัญหา
โดยการเผาตอซงัและฟางข้าว ทีก่่อให้เกดิมลพษิ

ทางอากาศ ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน 
รวมถึงการท�านาข้าวในพืน้ที ่ จงัหวดัปทมุธาน ี ทีม่ี
พืน้ทีน่าข้าวมากกว่า 500,000 ไร่ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 
2567) ซึ่งเป็นพื้นท่ีน�าร่องในการใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการค้าส�าหรับย่อยสลาย 
ตอซงัข้าว โดยเบือ้งต้นได้รบัการสนับสนนุจากหน่วยงาน 
ภาครฐั อย่างไรก็ตาม ผลติภณัฑ์จลุนิทรย์ีทางการค้า 
เหล่านี้ เมื่อใช้แล้วหมดไปท�าให้ต้องซื้อมาใช้ใหม ่
เมือ่จะท�าการเกษตรในครัง้ต่อไป นบัเป็นการเพิม่ต้นทุน 
ให้แก่เกษตรกรประมาณ 100 บาทต่อไร่

ดังนั้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาและน�าองค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
เข ้าไปส ่งเสริมและสนับสนุน กระทรวงการ
อดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) 
โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) จงึได้ท�าข้อตกลงความร่วมมือกับ
ส�านกังานเกษตรจงัหวดัปทุมธาน ี เพือ่ท�าการศกึษา
และพัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการ 
ย่อยสลายตอซงัข้าว เพ่ือเป็นอกีแนวทางหนึง่ในการ
ลดกิจกรรมการเผาตอซังข้าวของเกษตรกร

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมอืดงักล่าว วว. โดย 
ห้องปฏบัิตกิารทดสอบการการสลายตัวทางชวีภาพ

วว.วิจัยชุดเลี้ยงหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ ตอซังข้าว 
ลดปุ๋ยเคมี-สวล.ดี/น�าร่อง 7 อ�าเภอ ใน จ.ปทุมธานี

ของวัสดุ (BioD) ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติ
ของวัสดุ ได้ศึกษาและพัฒนากลุม่จุลนิทรีย์ “BioD I  
วว.” ท่ีมปีระสทิธภิาพย่อยสลายตอซงัข้าว รวมถงึ
การออกแบบชดุบ่มเลีย้งฯ ท่ีมรีะบบให้อากาศและ
ระบบควบคมุการท�างานแบบอตัโนมตั ิสามารถผลิต
หวัเชือ้จลุนิทรย์ีฯ “BioD I วว.” ได้อย่างต่อเน่ือง โดย
กลุม่จลุนิทรย์ีท่ีมีประสทิธภิาพในการย่อยสลายตอซงั
ข้าว “BioD I วว.” จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 วนั 
ท�าให้ตอซงัข้าวนิม่ ไถกลบได้ง่าย และไม่ส่งผลเสยีต่อ
การเจริญเตบิโตของข้าวและเป็นมติรต่อระบบนิเวศ 
ในเบือ้งต้นมกีารน�าไปใช้จรงิแล้วมากกว่า 10 พืน้ที่ 
ในจงัหวดัปทมุธาน ี(ช่วงพฤษภาคมถงึกนัยายน 2567)

ท้ังนี ้ กลุม่จลุนิทรีย์ “BioD I วว.”  สามารถ 
น�าไปใช้ได้ทุกพืน้ท่ี ตามความสะดวกและทรัพยากร
ท่ีมีอยูใ่นมือของเกษตรกร เช่น ใช้โดรนในการฉดีพ่น 
ใช้ถงัฉดีพ่น หรอืละลายน�า้และขงัน�า้ไว้เพยีง 7 วนั 
สามารถท�าให้ตอซงัและฟางข้าวนุม่ เป่ือยยุย่ ไม่ตดิ
ล้อรถทีม่าตนีาในขัน้ตอนเตรยีมดนิ โดยลกัษณะของ 
น�า้ในแปลงนาทีห่มกัด้วยจลุนิทรย์ีชนดินี ้จะมสีฟีางข้าว  
ไม่มีกลิน่เหม็น โดยรวมจะใช้เวลาน้อยกว่าการขงัน�า้
โดยไม่มีการเติมจลุนิทรย์ี ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
เริม่การท�านาได้เรว็ข้ึนจากเดิม

จากผลส�าเร็จของการพัฒนากลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการย่อยสลายตอซังข้าว “BioD I 
วว.” และการออกแบบชดุบ่มเลีย้งฯ ของ วว. ได้น�า
ไปสูก่ารขยายผลเป็นโครงการบรกิารวจัิยให้แก่บริษทั 
อาปิโก ฟอร์จจิง้ จ�ากัด (มหาชน) ในการจดัสร้าง 
ชุดบ่มเลี้ยงหัวเชื้อกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
ย่อยสลายตอซงัข้าวจ�านวน 15 ชดุ เพือ่ตดิตัง้ในพืน้ที่
ของวสิาหกิจชมุชนของจงัหวดัปทุมธานทีัง้ 7 อ�าเภอ 
ได้แก่  1) ศนูย์ข้าวชมุชน หมู่ 1 ต.บงึบา อ.หนองเสือ  
2) ข้าวกล้อง ต.สวนพรกิไทย อ.เมือง  3) ศูนย์เรียนรู้ 

การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตร ต.หน้าไม้  
อ.ลาดหลุมแก้ว  4) เกษตรใบเขียว ต.บึงคอไห 
อ.ล�าลูกกา 5) นาแปลงใหญ่ข้าวคลองส่ี อ.คลองหลวง  
6) ศนูย์การเรยีนรูเ้กษตรพอเพยีงบ้านสวนพนัธุผ์กั 
ต.คลองควาย อ.สามโคก  และ 7) กลุม่นาแปลงใหญ่ 
ต.บึงน�า้รักษ์ อ.ธญับุรี

โดยชุดบ่มเลี้ยงหัวเชื้อกลุ่มจุลินทรีย์ฯ จ�านวน  
15 ชดุนี ้จะใช้ส�าหรับผลติหวัเชือ้แจกจ่ายให้แก่เกษตรกร 
น�าไปขยายต่อ เพื่อใช้จัดการตอซังข้าวหลังการ 
เก็บเก่ียวทดแทนการเผา ซ่ึงคาดว่าสามารถรองรับการ 
ท�านาปรงัได้ไม่ต�า่กว่า 168,000 ไร่ต่อปี รวมถงึมกีาร 
จัดอบรมให้ความรู ้และฝึกปฏิบัติวิธีการขยาย 
หวัเชือ้ เพือ่ให้เกษตรกรกรสามารถน�าไปใช้งานได้เอง 
ในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมฯ  
รวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 840 คน ตลอดระยะเวลา
ด�าเนินงานโครงการฯ 1 ปี นับเป็นการกระจาย 
องค์ความรู้และแนวทางการใช้ประโยชน์ไปสู่ชมุชน
ได้ท่ัวถึง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการเกษตร
สามารถจดัการและแก้ไขปัญหาการเผาตอซงัข้าวได้
อย่างมัน่คงและยัง่ยนื

วว. คาดการณ์ว่า การใช้หัวเชื้อกลุ่มจุลินทรีย์ 
ท่ีมีประสิทธภิาพในการย่อยสลายตอซังข้าว “BioD I 
วว.” จะท�าให้เกษตรลดการใช้ปุ๋ยเคมใีนนาข้าวลงได้
ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 20 และปรับเปล่ียนกลุม่เกษตรกร
ที่เคยเผาตอซังข้าวก่อนไถกลบให้มาทดลองใช้ 
กลุ ่มจุลินทรีย์คัดเลือกเพื่อย่อยสลายตอซังข้าว 
ก่อนไถกลบแทนได้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 60

ทั้งน้ี วว. ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรชุดบ่มเลี้ยง 
หวัเช้ือจลุนิทรย์ีทีม่ปีระสทิธภิาพย่อยสลายตอซงัข้าว 
เรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่
วิสาหกิจชุมชน พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ของ
ประเทศไทย  เพือ่การสนับสนุนให้ภาคการเกษตร
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู ้
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ได้อย่างเป็น
รปูธรรมและยัง่ยนื สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ 
call center  โทร. 0 2577 9000 หรอืทีร่ะบบบรกิาร
ลกูค้า “วว. JUMP”
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สโมสรต�ารวจฉบบันี ้ต้อนรบัปีมะเส็ง ทิง้ท้าย
ปีมะโรง หรอืทีค่นไทยนยิมเรยีก “งใูหญ่” สมาคม
ผูส้ือ่ข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 
ตั้ง 10 ฉายาต�ารวจทิ้งท้ายปี 2567 “บิ๊กต่าย” 
พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธุเ์พช็ร์ ผบ.ตร. ฉายา “กปัตัน
เรอืกู้” ส่วน “บิก๊อ้อ” พล.ต.ท.อคัราเดช พิมลศร ี
ผูช่้วย ผบ.ตร. ฉายา “สุมาอ้อ ยอดกนุซือ” ส่วน  
“ผูช่้วยราญ” พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา ผูช่้วย ผบ.ตร.  
ฉายา “มอืปราบหน้านิง่” พล.ต.ท.สยาม บญุสม 
ผบช.น. ฉายา “สยาม เนรมติ” พล.ต.ท.ไตรรงค์ 
ผวิพรรณ ผบช.สอท. ฉายา “ไซเบอร์อรรถ จดัเตม็”  
ส่วน “รองนพ” พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสด์ิ  
รอง ผบช.น. ฉายา “นพ รอได้” พล.ต.ต.พนัธนะ  
นุชนารถ รอง ผบช.สตม. ฉายา “เม่นรับจบ” 
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก 
ฉายา “อนิฟลฯู เต่ากัดไม่ปล่อย” พล.ต.ต.ธรีเดช  
ธรรมสธุร์ี ผบก.สส.บชน. ฉายา “กุนซือมือฉมัง”  
และ “สารวัตรแจ ๊ะ” พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ ์  
จลุพิภพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ฉายา “อย่า
เล่นกับระบบ แจ๊ะ”  จบัตาประธานคณะ
กรรมการข้าราชการต�ารวจ (ก.ตร.) นดั ก.ตร. ถก
การแต่งตัง้โยกย้าย รองผบช.ว่าง 41 ต�าแหน่ง ผบก.
ว่าง 78 ต�าแหน่ง ท้ังตัว๋ฝากจากผูม้อิีทธฤิทธิ ์หรอื
จะยึดตามกฎหมาย  ก่อเหตุอุกอาจ คดี
นักการเมอืงฝ่ายค้านกัมพูชา นาย ลมิ คมิยา อดตี 
สส.ฝ่ายค้านของกัมพูชา ถูกมือปืนสังหารอุกอาจ
ข้างวดับวรฯ หลงัเกิดเหตุ “ผูก้ารจ๋อ” พล.ต.ต. 
ธีรเดช ธรรมสธีุร์ ผบก.สส.บช.น. ส่ง “สารวตัรแจ๊ะ”  
น�าทมีชดุสบืนครบาล ออกติดตามไล่ล่าอย่างกระชัน้ชิด 
ถึงชายแดน ก่อนจะหลบหนีข้ามฝั่งด่านถาสร 
บ้านเขาดนิ จ.สระแก้ว ด้าน พล.ต.อ.กิตต์ิรัฐ พนัธ์ุเพช็ร์  
ผบ.ตร. รีบประสานงานต�ารวจกัมพูชา ให ้ 
เปิดทาง ทีมสบืนครบาล ตามลอ็กคอ นายเอกลกัษณ์  
แพน้อย หรือ “จ่าเอ็ม” อดีตนาวิกโยธินได้ที่ 
พระตะบอง ก่อนน�าตัวกลบัมาด�าเนนิคดใีนเมอืงไทย  
หลงัมคี�าถามตามมาว่า เป็นใบสัง่ฆ่าจากใคร? 

 “ซิงซิง” ดาราหนุม่จนี ขอบคณุ พล.ต.อ.ธชัชยั  
ปิตะนลีะบตุร จเรต�ารวจแห่งชาต ิในฐานะผูอ้�านวยการ 
ศนูย์พิทักษ์เดก็ สตร ีครอบครวั ป้องกันปราบปราม 
การค ้ามนุษย ์ และภาคประมง ส�านักงาน 
ต�ารวจแห่งชาต ิและรฐับาลไทย ทีใ่ห้ความช่วยเหลือ 
จนกลับมาได้ปลอดภัย  ห่วงใยความ 
ปลอดภยัของผูบ้รโิภค พล.ต.ต.วทิยา ศรปีระเสรฐิภาพ  
ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้าย
ทอง ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) น�าก�าลงัต�ารวจ 
บกุทลายโรงงานลกัลอบผลติยาแก้ไอปลอมในพืน้ที่
นครปฐม ยึดของกลางมลูค่ากว่า 100 ล้าน 

 มอมเมาเยาวชน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผวิพรรณ 
ผบช.สอท. สัง่การให้ พ.ต.อ.สรุพงษ์ ไทยประเสรฐิ 
รรท.ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.อภริกัษ์ จ�าปาศร ี ผกก.1  
บก.สอท.3 น�าก�าลังชุดสืบสวน เปิดปฏิบัติการ
ตรวจค้นเป้าหมาย 2 จดุ ทลายเครอืข่ายเวบ็พนนั
ออนไลน์ “Bangkok 198” ในพืน้ท่ี จ.นนทบุร ีและ 
จ.พษิณโุลก พบมเีงนิหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาท 

ต่อเดอืน  สกดัขยะพิษ พ.ต.อ.อรณุ วชริศรสุีกญัยา  
รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์  
ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.บรรลพ สมพงษ์ สว.กก.5 
บก.ปทส. ร่วมกบัอตุสาหกรรมจังหวดัสมทุรสาคร 
เจ้าหน้าที่กรมโรงงาน บุกจับโรงงานนายทุนจีน 
ในสมทุรสาคร ลอบน�าเข้าขยะอเิลก็ทรอนกิส์ 1.2 พัน 
ตัน หลังแกะรอยรถบรรทุกท�าหล่นที่ปราจีนบุรี  

 “บิก๊ก้อง” พล.ต.ท.จิรภพ ภรูเิดช ผบช.ก. 
ส่งตัวแทนแจ้งความด�าเนินคดีแก๊งอบรมอาสา
ต�ารวจชาวจนี แอบอ้างใช้ตราสญัลกัษณ์ “CIB” เพือ่

พล.ต.อ.กติต์ิรฐั พนัธุเ์พช็ร์ พล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัด์ิ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผวิพรรณ พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

 

ฉบบัน้ี เปิดตัวนายต�ารวจตระกลู 
”คลา้ยคลงึ” ชือ่เลน่วา่ “แจง” 
พล.ต.อ.กรไชย คลา้ยคลงึ

รอง ผบ.ตร. 

เกดิเมือ่วนัที ่17 กุมภาพันธ์ 2509
เกดิในครอบครวั “ผู้พิทกัษ์สนัติราษฎร์”

เรยีกได้ว่าชีวติของ “บิก๊แจง”
เกดิมาเพ่ือเป็นต�ารวจโดยแท้ 

เนือ่งจากเกดิในครอบครวัทีพ่่อและพ่ีน้อง
เข้ารับราชการต�ารวจ
“บิก๊แจง” มบีดิา คอื

พ.ต.ท.ฉอ้อน คล้ายคลงึ
และ นางสมจติต์ คล้ายคลงึ 

โดยเป็นบตุรชายคนทีส่ี่ในบรรดา
พีน้่องสีค่น เป็นน้องคนเลก็สดุ

ม ีพล.ต.ต.องักูร คล้ายคลงึ พ่ีชายคนโต
พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลงึ

และ พ.ต.อ.ชชัปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลงึ

สมชาย จรรยา...รายงาน

 ชวีติครอบครัว 
สมรสกับภรรยา นางณสุดา คล้ายคลึง  

มลีกูชาย 2 คน ได้แก่ ร.ต.อ.พรีพฒัน์ คล้ายคลงึ, 
นายทัชชกร คล้ายคลงึ และ น.ส.บวรลกัษณ์ 
คล้ายคลงึ

 ผลงานการนัตีรางวลัความสามารถ
- รางวลัเพชรแผ่นดนิไทย สาขาผูพ้ทัิกษ์

สนัตริาษฎร์ดเีด่น ปี 2560 จาก ฯพณฯ พลเอก 
พจิติร กลุละวณชิย์

- รางวลัผลงานดเีด่นด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนษุย์ ปี 2560 จากส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาติ

- รางวัลสุดยอดเกียรติยศต�ารวจไทย 
สาขาหน่วยงานปิดทองหลงัพระ ประจ�าปี พ.ศ.
2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรม
แห่งประเทศไทย

- ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธกิารสมาคมนกัเรยีนเก่า โรงเรียน ภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์

 การศึกษา 
- โรงเรยีน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรม

ราชปูถมัป์ 
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที ่ 25 -โรงเรยีน

นายร้อยต�ารวจ รุน่ที ่41 
- สงัคมศาสตรมหาบณัฑติ จากมหาวทิยาลยั

มหดิล 
- หลกัสตูรบรหิารงานต�ารวจชัน้สงู รุน่ที ่35 

วทิยาลยัต�ารวจ กองบญัชาการศกึษา

 เส้นทางการรับราชการ 
- ผูก้�ากับการ 7 กองบงัคบัการต�ารวจน�า้ 
- ผู้ก�ากับการ กองบังคับการปราบปราม

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

- รองผู้บงัคบัการกองปราบปราม
- ผูบ้งัคับการปราบปรามการค้ามนษุย์
- รองผู้บญัชาการต�ารวจภูธรภาค 1
- ผู ้บัญชาการต�ารวจสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ
- ปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่ง รองผู้บัญชาการ 

ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)

พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลงึ

“ตะวันเดือน” สร้างสรรค์ภูมปัิญญา
สมุนไพรไทย Soft Power สู่สากล

สร้างความน่าเชือ่ถอื ลัน่เอาผิดให้ถงึท่ีสดุ  
ขณะที ่“น.1 “ สัง่ย้ายด่วน พ.ต.อ.นเิวชร์ งามลาภ 
ผกก.สส.บก.น.3 และ พ.ต.ท.เกรยีงศกัดิ ์ช่วยวงศ์ 
รอง ผกก.สส.บก.น.3 เซ่นคอร์สอาสาต�ารวจจนี หัวละ 
ร่วม 4 หมืน่  สดุดีต�ารวจกล้า ร.ต.ท.บรรรงั  
เกษาพร รอง สวป.สน.สายไหม ขณะเข้าระงบัเหตุ
ทะเลาะวิวาท แต่ถูกชายคล่ังกระหน�่ายิง 7 นัด 
เสียชีวิต “น.1” พล.ต.ท.สยาม บุญสม เสนอ 
ปูนบ�าเหน็จ 7 ช้ันยศ พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ 
และสวสัดกิาร

แพทย์ทหารอากาศและคณะท�างานประสานงาน
ขับเคล่ือนด้านสมุนไพรไทยในคณะกรรมาธิการ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 
วุฒิสภา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรูแ้ละพัฒนาก�าลงัคนในภาคส่วนต่างๆ

# สนับสนุนงานส่วนพระองค์ มูลนิธ ิ
เพือ่นพึง่ (ภาฯ) สภากาชาดไทย : ตะวนัเดือนมอบ
สมนุไพรก้อนสูตรฟ้าทะลายโจร จ�านวน 5,900 ก้อน  
(รวมเป็นเงิน 1,475,000 บาท) แด่มูลนิธิอาสา
เพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพือ่น�า
เป็นส่ิงของในถุงยงัชพีมูลนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) 
ช่วยเหลือผู้ทีมี่อาการคันตามผิวอันเน่ืองจากเชือ้รา  
เช่น กลิน่ตวั กลาก เกลือ้น น�า้กดัเท้า และอืน่ๆ

# ได้รับเชิญจากต่างประเทศไปเผยแพร่
ความรูด้้านสมนุไพรมรดกไทย : โดยตะวนัเดอืน 
ได้รบัการเชญิไปจดัประชมุให้ความรูด้้านสมนุไพร
มรดกไทยนางแซง ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว จากการเรียนเชิญของวิสาหกิจ
สหกรณ์ เคที ส่งเสริมกสิกรรม สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว

# คืนก�าไรสู ่สังคม :  โดยตะวันเดือน 
ได้จดักจิกรรม “ตะวันเดอืนจติอาสา”  มอบทนุ
การศึกษา อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน และเลี้ยง
อาหาร พร้อมสาธติวธิใีช้ผลติภณัฑ์สมนุไพรก้อน
ตะวนัเดอืน ให้แด่โรงเรียนบ้านต้าม อ.เมอืงน่าน 
จงัหวัดน่าน

# สนบัสนนุหน่วยงานรฐั : โดยตะวนัเดอืน
ได้เข้าประชุมเตรียมงานออกบูทตะวันเดือน 
ในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ท่ีจะจัดขึ้นท่ี
จงัหวัดอดุรธานใีนปี 2569 และได้มอบผลิตภณัฑ์
สมุนไพรตะวันเดือนให้กับประธานหอการค้า
จงัหวดัอุดรธาน ี เพือ่น�าไปประชาสมัพนัธ์ในงาน
สมัมนาหอการค้าทัว่ประเทศ คร้ังที ่42 ณ จังหวดั
ชลบรีุ ในฐานะจังหวดัอุดรธาน ีเมอืงสมนุไพร

# จดัอบรมสบืสานความรูด้้านสมนุไพร : จดั
หลกัสตูรสตูร “ผูเ้ชีย่วชาญนวตักรรมพชืสมุนไพร 
Soft Power” โดยศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทย ตะวันเดอืนร่วมกบัสมาคมแพทย์ 
แผนไทยแห่งประเทศไทย เพ่ือสืบสานส่งต่อความรู้ 
นวตักรรมสมนุไพรไทยอย่างต่อเนือ่งตลอดทัง้ปี

# ให้ความรูส่้งเสรมิสร้างอาชพีท่ี 2 ให้ครู 
: โดยตะวันเดือนได้รับเชิญไปให้ความรู้ในการ
ประชมุแนวทางการด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาหนีส้นิ
ครแูละบคุลากรทางการศึกษาและการสร้างอาชพี
ที่ 2 สู่รายได้เสริมด้วยสมุนไพร โดยส�านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปราจนีบรุ ีเขต 2 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจนีบรุ ีเขต 2

# ศนูย์ตะวนัเดอืนต่าง ณ ประเทศออสเตเลยี  
: ตะวันเดือนขยายสู่ต่างประเทศ โดยปัจจุบัน 
มีการจดจัดตั้งศูนย์ตะวันเดือนอย่างเป็นทางการ
ในประเทศออสเตเลยี CENTER TAWANDUAN  
AUSTRALIA โดยผ่านการอนมุตัจิาก ASIC Australian  
Sercrities & Investment Commission

# ศนูย์ตะวนัเดือนต่าง ณ ประเทศอเมรกิา 
: ตะวนัเดอืนมศีนูย์ตะวันเดอืน ประเทศอเมริกา 
Tawanduan America ได้รบัการอนมุตัโิดย Dean 
C.Logan, Los Angeles County Clerk เพ่ือให้
ความรูแ้ละให้บรกิารจดัจ�าหน่วยสมนุไพรอดัก้อน
ตะวนัเดอืนให้คนอเมรกิาได้ใช้กัน

และทัง้หมดในช่วงเวลาทีผ่่านมานัน้ ต้องขอ
ขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ที่ร่วมเป็นส่วนหน่ึงแห่งความส�าเร็จและความ
ภาคภูมิใจของสมุนไพรไทย ในการส่งเสริมและ
สนบัสนนุสร้างสรรค์ภมูปัิญญาสมนุไพรไทย Soft  
Power สูส่ากลโลก อกีทัง้ ยงัได้การยอมรับทัง้ใน 
ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิซ่ึงเป็นแรงผลกัดนั 
ให้ “ลุงแดง” มงคลรัตน์ ตะวันเดือน มีพลัง 
เดนิหน้าสืบสานองค์ความรูด้้านสมุนไพรไทย อย่าง
สมุนไพรโลดทะนงแดงหรือนางแซง สมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจรและสมนุไพรว่านนางค�า น�ามาพฒันา 
สร้างสรรค์นวตักรรมสมนุไพรไทย เพือ่สร้างคณุค่า
ของสมุนไพรไทยและสร้างสังคมที่ดีขึ้นต่อไป 
ในอนาคต ต้องขอขอบพระคณุมา ณ โอกาส นีด้้วย

ถ้าจะพดูประเทศไทยของเรานัน้ จากอดตี
จนถงึปัจจบุนัมคีวามโดดเด่นของภมูปัิญญาการ
แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย จะได้เห็นได้
จากช่วงสถานการณ์โควดิ-19  คนหนัมาสนใจ
ด้านสุขภาพ อาหารไทย และสมนุไพรเพิม่มาก
ขึ้น ซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนการสร้าง
พลังสร้างสรรค์หรอื Soft Power ของประเทศ 
เพื่อยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถ 
และความคดิสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทัง้อนรัุกษ์ฟ้ืนฟแูละ
พฒันาต่อยอด ศลิปะ วฒันธรรม และส่งเสริม
ภมูปัิญญาท้องถิน่เพือ่น�ามาต่อยอดในการสร้าง
มลูค่าเพิม่

“ลุงแดง” มงคลรตัน์ ตะวนัเดอืน ผูสื้บทอด
ภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนบ้านโลดทะนงแดง หรือ 
นางแซง มากว่า 40 ปี ใน พ.ศ. 2553  ลงุแดงยงัได้รบั 
เกียรติคุณจากสมาคมสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค 
แห่งประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ 
ต่อสงัคมและประเทศชาตโิดยยกย่องให้เป็น “คนดี 
ของแผ่นดนิ” ใน พ.ศ. 2554 ได้รบัพระราชทาน 
รางวลัเทพทอง โดย พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์  
องคมนตรีผู ้แทนพระองค์เป ็นผู ้มอบ และ 
ใน พ.ศ. 2557 ได้รับปริญญาพุทธศาสตร 
มหาบัณฑติกติตมิศักดิ ์สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวทิยาลัย

ซึ่งช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา “ลุงแดง” 
มงคลรตัน์ ตะวนัเดอืน ได้สร้างสรรค์ผลงานและ 
กจิกรรมทีน่่าภาคภมูใิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในด้านการส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 
และการแพทย์แผนไทยสู่สากล พร้อมทั้งการ
ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมทีย่ัง่ยืน โดยสร้างสรรค์
ภมูปัิญญาสมนุไพรไทย Soft Power สูส่ากลโลก

โดยร่วมมือกับทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ซึง่มีความน่าภาคภมูใิจดังนี้

# ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์กลางเรียนรู้
แพทย์แผนไทยระดบัชาต ิ: ศนูย์เรยีนรูภู้มิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ตะวันเดอืน โดยสมาคมแพทย์
แผนไทยแห่งประเทศไทย  เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานด้านการแพทย์แผนไทย ส่งเสริม 
สนบัสนนุ เผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก ฝึกอบรมระยะสั้น  
สร้างงาน สร้างอาชพีให้กับประชาชน ให้มอีาชีพ 
ที่ ถูกต ้องตามเกณฑ์มาตรฐานโดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นหลกั สร้างความ
สามคัครีะหว่างองค์กรการแพทย์แผนไทย ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนงานภาครัฐและเอกชนในการ 
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ 
มากยิง่ขึน้ ปัจจุบันมสีมาชิกมากว่า 300,000 คนและ 
มศูีนย์พฒันาการแพทย์แผนไทยซ่ึงเป็นเครือข่าย
ของสมาคมฯ มากกว่า 700 ศนูย์ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

# ก้าวสู่เวทีโลก :  โดยตะวันเดือนได้รับ
เกยีรตจิากสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเเบอร์ลิน  
ประเทศเยอรมน ี ให้เข้าร่วมงาน International  
Green Week 2025 ณ กรุ ง เบอร ์ลิน  
ประเทศเยอรมน ี ซ่ึงเป็นการตอกย�า้ถงึศักยภาพ
และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
ในระดบัสากล โดยได้เป็นตวัแทนในการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพรไทย ตะวันเดือน 
สมนุไพรคุณภาพสูง สูส่ายตาชาวโลก ณ Messe 
Berlin บนพืน้ทีป่ระมาณ 149 ตารางเมตร ภายใต้ 
ธมี “สินค้าเกษตรและอาหารของไทย สู่ตลาดโลก”  
ถือเป็นหนึ่งในงานแสดง และจ�าหน่ายปลีก 
สนิค้าเกษตรและอาหารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่จดั
เป็นประจ�าทุกปี แต่ละปีมผีูเ้ข้าร่วมงานประมาณ 
300,000 คน และผูแ้สดงสนิค้าประมาณ 1,500 ราย  
จาก 60 ประเทศทัว่โลกถือเป็นงานท่ียิง่ใหญ่

# ได้รบัเชิญถ่ายทอดองค์ความรู ้: ตะวนัเดอืน 
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนา
วชิาการการเพิม่ศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือกของกรมแพทย์ทหาร
อากาศ และได้ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ 
“พฒันาการขบัเคลือ่นสมนุไพรไทย” จดัขึน้โดย
ความร่วมมือระหว่างกรมแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ กรม

วันท่ี 18 ธ.ค. ของทุกปี ถือเป็น ‘วัน 
ผูอ้พยพย้ายถ่ินฐานสากล’ หรอื International 
Migrants Day สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) โดยแผนงานสขุภาพประชากรข้ามชาติ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
ไทยและองค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2022-2029 
(WHO-RTG Country Cooperation Strategy: 
CCS) ได้ร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุ ศนูย์เรยีนรู ้
ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัด
ตาก โรงพยาบาลแม่สอด ส�านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัตาก และองค์การระหว่างประเทศเพือ่การ
โยกย้ายถิน่ฐาน (IOM) จดัประชมุวชิาการสุขภาพ
ประชากรข้ามชาต ิเนือ่งในวนัผู้อพยพย้ายถิน่ฐาน
สากล ประจ�าปี 2567 (Migrant Health Forum 
on International Migrants Day, 2024) ใน
วนัท่ี 17-18 ธ.ค. 2567 

ท้ังนี ้ เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นสถานการณ์และ
องค์ความรูด้้านสุขภาพประชากรข้ามชาต ิระหว่าง
ภาคนโยบาย ภาคปฏบิตั ิ ภาควชิาการ และภาค
ประชาสงัคมทีเ่กีย่วข้องกับการจัดการด้านสขุภาพ
ประชากรข้ามชาติ อันจะน�าไปสู่การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนักและ
เห็นความส�าคัญต่อการจัดบริการสุขภาพส�าหรับ
ประชากรข้ามชาต ิ ตลอดจนเกิดการยกระดบัการ
ท�างานร่วมกนัในอนาคต 

ดร.นพ.โสภณ เอีย่มศริถิาวร หวัหน้าผูต้รวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการ 
ประชุมฯ กล่าวว่า งานด้านสาธารณสขุชายแดน เป็น 
หน่ึงในนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องจากพื้นที่ชายแดนถือเป็นด่านหน้าในการ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่จะเข้าสู่ประเทศ 
นอกจากนี้ พ้ืนที่ชายแดนยังมีบริบทของงาน
สาธารณสขุทีแ่ตกต่างจากพ้ืนทีป่กติ ทัง้ด้านสภาพ
ภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม จึงท�าให้การ 
ปฏบิตังิานในพืน้ทีม่ลีกัษณะเฉพาะ ท้ังในด้านความ
หลากหลายทางประชากร การจดัสรรทรัพยากรและ 

การเข้าถงึบรกิาร การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค  
รวมไปถงึการวางระบบสขุภาพข้ามพรมแดน

“ความร่วมมอืจากหลายภาคส่วน ทัง้หน่วยงาน
ภาครัฐภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
สถาบนัการศกึษา มหาวทิยาลยั ภาคเอกชน มลูนธิิ 
และองค์กรต่างๆ รวมท้ังภาคประชาสังคม จึงมี
ความส�าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การจัดการด้านสาธารณสขุชายแดนเป็นอย่างยิง่”

นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง นายแพทย์
สาธารณสขุจงัหวดัตาก กล่าวว่า จงัหวัดตากเป็นหน่ึง 
ในจงัหวดัเศรษฐกจิพิเศษ มปีระชากร ทัง้ชาวไทย 
ชาวไทยภเูขา และแรงงานต่างด้าว ซึง่ปัญหาหลกั
ของการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
คอื การเข้าเมืองมาอย่างผดิกฎหมาย ไม่มเีอกสาร
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สขุภาพ และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาครฐัและองค์กรเอกชน”

นพ.ศภุกจิ ศริลิกัษณ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยั
ระบบสาธารณสขุ ในฐานะหน่วยงานสนบัสนนุเเละ
ประสานกลางการขับเคลื่อนแผนงานสุขภาพ
ประชากรข้ามชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงมี
ความต้องการแรงงานต่างด้าวสงูอย่างต่อเนือ่ง โดย
แรงงานต่างด้าวมีส่วนเกีย่วข้องกบัการสร้างรายได้
ต่อหวัของประชากรไทย หรอืจดีีพ ีคดิเป็นสดัส่วน
ถงึประมาณ 6.2% ส่วนระบบประกนัสขุภาพของ
แรงงานต่างด้าว ปัจจบุนัม ี2 ระบบคอื ระบบประกัน
สังคมและระบบประกันสุขภาพของกระทรวง 
สาธารณสุข ซึ่งเป ็นระบบที่มีการให้บริการ 
แตกต่างกนั นอกจากนีภ้าระในการให้บรกิารแรงงาน 
ต่างด้าวของสถานพยาบาลบางพืน้ที ่พบผูป่้วยนอก
คิดเป็น 15% ส่วนผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล 
คดิเป็น 27% ซึง่ประเทศไทยต้องรบัภาระค่าใช้จ่าย 
ในการรกัษาพยาบาลปีละหลายร้อยล้านบาท ส�าหรับ 
หลายประเทศมีการให้บริการบางอย่างฟรีกับคน 
ทกุคน เช่น การให้วคัซนี เนือ่งจากไม่ได้เป็นประโยชน์ 
เฉพาะคนที่ได้รับเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์กับ
ชมุชนและคนรอบข้างด้วย 

ฉะนั้นการให้บริการสุขภาพพ้ืนฐานจึงจ�าเป็น  
ต้องดแูลสขุภาพของทุกคนท่ีอยู่ในแผ่นดนิไทย รวมทัง้ 
ประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ที่หน่วยงาน 
ทัง้ในประเทศไทยและนานาชาตมิคีวามร่วมมอืกัน 
ในการขับเคลือ่นเรือ่งดงักล่าวมาโดยตลอด และหน่ึงในนัน้ 
คอืการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์ความร่วมมอื 
ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก ค.ศ. 
2022-2029 (WHO-RTG Country Cooperation 
Strategy: CCS) โดยม ีสวรส. ท�าหน้าทีเ่ป็นแกนกลาง 
รับผิดชอบหลักในการบริหารแผนงานสุขภาพ
ประชากรข้ามชาต ิภายใต้ความร่วมมอืของเครอืข่าย 
การพัฒนาระบบสุขภาพประชากรข้ามชาติทั้งใน 
และต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการ 
ช่วยผลักดันให้เรื่องสุขภาพประชากรข้ามชาติ 

เกดิการขบัเคลือ่นอย่างเป็นรปูธรรม โดยมกีารระดม
งบประมาณจากแต่ละหน่วยงาน เพือ่สนบัสนนุและ 
ส่งเสรมิสทิธคิวามเป็นธรรมด้านสขุภาพ ในการเข้าถงึ 
บริการสุขภาพของประชากรข้ามชาติและผู้ไม่มี
สัญชาติไทยที่อยู ่บนผืนแผ่นดินไทย ตลอดจน 
เสรมิสร้างความเข้มแข็งในระบบการบรหิารจดัการ
ด้านสขุภาพส�าหรบักลุม่ประชากรข้ามชาติ 

ผศ.(พิเศษ)นพ.รเมศ ว่องวไิลรตัน์ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลแม่สอด และผู ้อ�านวยการศูนย์ 
เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดน
จังหวัดตาก กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขในเรื่องการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ทางการ
แพทย์และสาธารณสุขชายแดน และพ้ืนที่พิเศษ 
เพือ่รองรบัการแก้ไขปัญหาสาธารณสขุในประเทศ 
รวมถึงพัฒนาระบบบริการในพื้นที่ชายแดน และ
พ้ืนที่พิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ และมี
ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานสาธารณสุข
ในพืน้ท่ีชายแดน ศกึษาวจิยัเพือ่เรยีนรูแ้ละพฒันา
งานสาธารณสขุชายแดน 

ตลอดจนการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและ
องค์ความรู้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคเอกชน
ในพ้ืนที่ รวมทั้งจากความร่วมมือภายใต้แผนงาน
สขุภาพประชากรข้ามชาต ิได้น�ามาสูก่ารด�าเนนิงาน 
ส�าคัญของศูนย ์ เรียนรู ้ทางการแพทย ์และ
สาธารณสุขชายแดนจังหวัดตาก อาทิ การจัดท�า
หลกัสตูรเฉพาะของพืน้ที ่เช่น ระบาดวทิยาในพืน้ที่
ชายแดนไทย-เมยีนมา ระบบสาธารณสุขชายแดน 
การดูแลรักษาโรคเวชศาสตร์เขตร้อน อนามัยแม่
และเดก็ชายแดน การจดัการสทิธแิละสถานะของ
ประชากรในพืน้ทีช่ายแดน เป็นต้น 

“จากการจดัประชมุในครัง้นี ้ ศนูย์การเรยีนรูฯ้  
จะมีการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
ร่วมกันในพืน้ทีข่ยายกว้างออกไป โดยมกีารลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกับ 6 สถาบนัการศกึษา  
ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า 
จฬุาภรณ์ ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
มหาวทิยาลยัพะเยา และสภากาชาดไทย เพือ่ส่งเสรมิ 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการ 
จัดบริการสุขภาพประชากรข้ามชาติ” ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลแม่สอด กล่าว

ยืนยัน ส่งผลท�าให้ไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ  
โดยเฉพาะในอ�าเภอแม่สอด เป็นพื้นที่ชายแดน 
ท่ีอยูต่ดิกบัประเทศพม่า ในแต่ละปีจงึมกีารเดนิทาง
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืงของชาวต่างชาตปิระมาณ 
1 ล้านคนต่อปี และมปีระชากรชาวเมียนมา รวมถงึ
ชนกลุม่น้อยเข้ามาอาศยัอยูใ่นพ้ืนทีอ่�าเภอแม่สอด 
นบัแสนคน 

“การจัดประชุมวิชาการสุขภาพประชากร 
ข้ามชาติ เน่ืองในวันประชากรข้ามชาติสากล  
ประจ�าปี 2567 ณ จงัหวดัตาก จงึถอืเป็นนมิติหมาย 
อนัด ีเพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตระหนกัถงึบทบาท 
และความส�าคญัของประชากรข้ามชาตทิีม่ต่ีอสงัคม
ไทย รวมถึงเป็นเวทแีลกเปลีย่นข้อมลูการจดับรกิาร
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ตามที่นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้
โรงงานน�้าตาลท่ัวประเทศหยุดรับอ้อยเข้าหีบ 
7 วนั ช่วงเทศกาลปีใหม่ทีผ่่านมา โดยโรงงาน
น�้าตาลได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผล 
ต ่อการลดความหนาแน่นของการจราจร 
บนท้องถนน ลดอบุตัเิหตบุนท้องถนน และท�าให้
อากาศสะอาดขึน้ 

อย ่างไรก็ตาม ยังคงได ้รับรายงานว ่า 
เมือ่วนัที ่29-30 ธนัวาคม 2567 ท่ีผ่านมาว่า มีการ
ลกัลอบเผาอ้อยในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ภาคกลาง ซึง่สอดคล้องกับความหนาแน่นของฝุน่ 
PM2.5 ท่ีเริม่กลบัขึน้มาสงูอกีคร้ัง สนันษิฐานว่า 

ท่ีบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�า อ�าเภอ 
ภสูงิห์ จงัหวดัศรสีะเกษ นายอนพุงศ์ สุขสมนติย์ 
ผูว่้าราชการจังหวดัศรีสะเกษ  ราชอาณาจกัรไทย  
และ นายเมยีน จนัยาดา ผูว่้าราชการจังหวดัอดุรมีชยั  
ราชอาณาจกัรกมัพชูา ได้ร่วมกนัเป็นประธานเปิด
จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�า อ�าเภอภูสิงห์ โดยมี
นายโธ ชนิวรียุทธ รองผูว่้าราชการจงัหวดัอดุรมชียั  
นายฮนุ โซเพีย๊ รองผูว่้าราชการจงัหวดัอดุรมชียั 
นายกง กนันรดิ รองผูว่้าราชการจงัหวดัอดุรมชียั  
พลต�ารวจ โหโค ลี ผู ้บัญชาการต�ารวจภูธร  
จ.อดุรมชียั  

การลักลอบเผาอ้อยทีเ่กดิขึน้ในช่วงนี ้ เพือ่เตรียม
การส่งอ้อยเข้าหบีในวนัที ่3 มกราคม 2568 ซึง่เป็น
วันที่โรงงานน�้าตาลเริ่มกลับมาผลิตน�้าตาลทราย 
อกีครัง้ ซึง่อาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อสขุภาพ 
และการประกอบอาชพีของประชาชนในวงกว้าง เกดิ 
ภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดแีก่ระบบอตุสาหกรรมอ้อยและ
น�้าตาลทรายไทย ส�านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน�้าตาลทราย (สอน.) จึงได้ขอความร่วมมือ
ไปยังโรงงานน�้าตาลให้หยุดซ้ืออ้อยที่ถูกเผา ช่วง
ระหว่างวันท่ี 3-12 มกราคม 2568 เพ่ือเป็น 
ของขวญัวนัเดก็ส�าหรับเยาวชนไทยทัง้ประเทศด้วย 

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะ
กรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.) เปิดเผย
ว่า ตามที่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและ 
น�า้ตาลทราย (สอน.) ได้ท�าหนงัสอืขอความร่วมมือ
ไปยงัโรงงานน�า้ตาลทัง้ 58 แห่ง ให้รบัเฉพาะอ้อยสด 
เข้าหีบ โดยชะลอ ระงบั ยบัยัง้ และยตุกิารเผาไร่อ้อย  
พร้อมทัง้ยติุการรบัอ้อยเผาไฟเข้าหบี ระหว่างวนัที่ 
3 มกราคม 2568 เวลา 00.01 น. จนถงึวนัที ่12 
มกราคม 2568 เวลา 23.59 น. เพือ่เป็นของขวัญ
วนัเด็กส�าหรับเยาวชนไทยทัง้ประเทศ โดยการคืน
อากาศบรสิทุธิใ์ห้แก่เยาวชนซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ 
ตามนโยบายของนายเอกนฏั พร้อมพันธุ ์รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่มาตรการดงักล่าว
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงงานน�้าตาล
เกอืบทกุแห่ง 

พนัเอก ชิน เมา รอง เสธ. ภมิูภาคทหารท่ี 4  
พลตรี ไพ โซะพาด รอง ผบ.พลน้อย ร.41  
ราชอาณาจกัรกมัพชูา และ พลตร ีวีระยทุธ รกัศลิป์  
รองแม่ทัพภาคที่ 2 พลตรี สมภพ ภาระเวช  
ผูบ้ญัชาการกองก�าลงัก�าลงัสรุนาร ีพนัต�ารวจเอก 
ศภุชยั ศกัรนิพานชิกุล รอง ผบก.ก.ก.ศรสีะเกษ 
พันเอก บุญเสริม บุญบ�ารุง รองผู้บัญชาการ 
กองก�าลังสุรนารี นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย  
ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ จ่าเอก สมควร สิงห์ค�า  
นายอ�าเภอภูสิงห์ น�าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง  
ฝ่ายปกครอง และทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ร่วมในพธิี

แต่จากรายงานล่าสดุ พบว่า ยงัไม่ได้รับความ
ร่วมมอือย่างเตม็ทีจ่ากโรงงานน�า้ตาล 6 ราย ซึง่
เป็นเครอืบรษิทัน�า้ตาลทรายรายใหญ่ เนือ่งจากมี
ตวัเลขการรับซือ้อ้อยถกูเผาสงู ได้แก่ 1) โรงงาน
อุตสาหกรรมน�้าตาลสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
รบัซือ้อ้อยถกูเผา 58.8% 2) โรงงานน�า้ตาลไทย
อดุรธาน ี จ.อดุรธาน ี รับซ้ืออ้อยถกูเผา 41.68% 
3) โรงงานมติรกาฬสนิธุ ์ จ.กาฬสนิธุ ์ รบัซือ้อ้อย
ถูกเผา 35.66% 4) โรงงานน�้าตาลเอราวัณ 
จ.หนองบัวล�าภู รับซ้ืออ้อยถูกเผา 27.05%  
5) โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จ.สกลนคร 
รับซ้ืออ้อยถูกเผา 26.99% และ 6) โรงงาน
รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น รับซื้อ 
อ้อยถูกเผา 20.06%

ทั้งนี้  โดยภาพรวมเฉล่ียโรงงานน�้าตาล 
ทัว่ประเทศรบัซ้ืออ้อยถกูเผากว่า 4 ล้านตนั คดิเป็น 
21.80% ของปริมาณอ้อยท่ีรบัเข้าหีบทัง้หมดกว่า 
18 ล้านตนั เทยีบเท่าเผาป่ากว่า 4 แสนไร่ และ
สร้างมลพษิปล่อย PM2.5 จากการเผาไร่อ้อยสูงถงึ  
1,000 ตนั

โดยทาง สอน. ได้ขอความร่วมมอืไปยังเจ้าของ
และผู้บริหารบริษัทน�้าตาลทรายรายใหญ่ ช่วย
ก�าชบัโรงงานน�า้ตาลในเครอืทัง้ 6 แห่ง ในการให้ 
ความร่วมมือกับภาครัฐหยุดรับซื้ออ้อยถูกเผา  
เพือ่ร่วมแก้ไขปัญหามลพษิฝุน่ PM2.5 อย่างจรงิจงั  
รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และสร้างการจดจ�าที่ดี 

เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�า อ�าเภอภสูงิห์ อย่าง
เป็นทางการ โดยการขยายเวลาจากเดมิก�าหนดเปิด 
ในเวลา 07.00-20.00 น. ขยายไปอกี 2 ชัว่โมง  
เป็น 07.00-22.00 น. ทัง้นี ้เพือ่รองรบัการเตบิโต
ทางด้านเศรษฐกจิ การค้า และการท่องเทีย่วร่วมกนั 
ของทัง้สองประเทศต่อไป 

นายอนพุงศ์ สขุสมนติย์ ผูว่้าราชการจงัหวดั 
ศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเน่ืองจาก เมื่อวันท่ี  
29 ตลุาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ 
การขยายเวลาเปิดจดุผ่านแดนถาวรช่องสะง�า อ�าเภอ 
ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นรอยต่อช่องจวม 
อ�าเภออลัลองเวง จงัหวดัอดุรมชียั ราชอาณาจกัร 
กมัพชูา เนือ่งจากการเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิ การค้า  
การสาธารณสขุ และการท่องเทีย่ว จงึให้ขยายเวลา 

ซึ่งเงินนี้จะถูกน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 
สองด้าน คอื การส�ารวจและวจัิยเกีย่วกบัแร่ หรอื  
การฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม อนัจะช่วยให้เกดิการพฒันา
ชมุชนอย่างยัง่ยนื ซึง่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ท่ีได้รบัการจัดสรรเงนิผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ  
มีอิสระที่จะน�าเงินส่วนน้ีไปใช้พัฒนาชุมชน
โดยรอบเหมืองภายใต้วัตถุประสงค์ที่กฎหมาย
ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณถัดไป 
กพร.ยงัมแีผนทีจ่ะจดัสรรเงนิกระจายสูช่มุชนอ่ืน 
ที่อยู่โดยรอบการประกอบกิจการเหมืองแร ่
เพิม่เตมิ โดยตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะสามารถจดัสรร
เงนิน้ีได้ปีละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท เพือ่เร่งให้
ชมุชนได้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยืนโดยแท้จริง

“ส�าหรบัในปี 2568 การขับเคลือ่นแนวคดิ 
‘เหมืองแร่เพื่อชุมชน’ จะยังคงเป็นแนวทางที่
ส�าคญั ในการท�างานของ กพร. เพือ่ให้ชมุชน
โดยรอบเหมืองแร่ที่มีจ�านวนกว่า 480 เหมือง  
หรอื 850 แปลงประทานบตัร ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการแร่ และสร้างระบบนิเวศ
ที่สมดุลมากขึ้น โดย กพร. มีแนวทางในการ
ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหา 
สิง่แวดล้อม สขุภาพ และผลกระทบทีเ่กีย่วเนือ่งจาก 
กจิการเหมอืงแร่ รวมถงึการจดัสรรผลประโยชน์
จากการพฒันาแหล่งแร่ให้กบัชมุชนในพ้ืนทีอ่ย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง พร้อมด้วยการผลักดันให้ 
ผูป้ระกอบการด�าเนินกิจการด้วยความเป็นมิตร
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เช่น โครงการ ‘เหมอืงแร่ 
สีเขียว’ เพื่อมอบรางวัลให้กับเหมืองแร่ดีเด่น 
ที่สามารถรักษามาตรฐานการประกอบการ 
เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างรอบด้าน โดยค�านึงถงึการใช้ทรพัยากรแร่
อย่างคุม้ค่าด้วย” ดร.อดิทตั กล่าวทิง้ท้าย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ เดินตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม 
ตามแนวคิด “เหมืองแร่เพื่อชุมชน” ยก
ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเหมืองแร่มุ่งสู่
ความยัง่ยนื ตามนโยบายปฏริปูอตุสาหกรรม
ไทย (Industrial Reform) ในมิติสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และเตบิโตไปพร้อมกบัชมุชน โดยจะจดัสรรเงนิ 
กระจายสู่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ 
เหมืองแร ่ เป ็นประจ�าทุกป ี พร ้อมมอบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีละไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท  วางมาตรการในการสร้างความ
ยัง่ยืนให้กบัชุมชนรอบเหมืองแร่อย่างเข้มข้น

ดร.อดทิตั วะสนีนท์ อธบิดกีรมอตุสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า กพร. 
ด�าเนินการแนวคดิ ‘เหมืองแร่เพือ่ชมุชน’ เพือ่
ยกระดับมาตรฐานการท�าเหมืองควบคู่ไปกับ
การยกระดบัคณุภาพชวิีตของชมุชนทีเ่ป็นทีต่ัง้
ของแหล่งแร่ ซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นกุญแจส�าคัญ
ที่จะช่วยพัฒนาภาคอุตสาหกรรม สังคมและ
ชมุชนให้เตบิโตร่วมกนัได้อย่างยัง่ยนื โดย กพร. 
ได้จดัสรร “เงนิผลประโยชน์พเิศษแก่รฐั” ให้แก่
ชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในละแวกพื้นที่การประกอบ
ธรุกิจเหมอืงแร่ ซึง่การจดัสรรในครัง้นี ้   ถือเป็น 
การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ 187 ชุมชน 
ทัว่ประเทศ มลูค่ารวมกว่า 525 ล้านบาท โดย
เงินผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐเป็นเงินที่ได้จาก 
ผูป้ระกอบกจิการเหมอืงแร่ทีไ่ด้รบัสทิธใินการส�ารวจแร่ 
หรอืการท�าเหมอืง 

‘ดร.อดิทตั’ มุ่งเป้าเหมืองแร่เพือ่ชุมชน
ฟ้ืนฟธูรรมชาต/ิส่ิงแวดล้อมรอบเหมือง

ใบน้อย สวุรรณชาตรี 

ของแบรนด์ให้กบัประชาชน ในการเลอืกซ้ือบริโภค
ยี่ห้อน�้าตาลทรายที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็น 
ต้นเหตุของการก่อให้เกิดมลพิษฝุ ่น PM2.5  
ท้ังน้ี เพือ่ประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  
โดยช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการ 
ลดฝุ่นพษิ PM2.5 ให้คนไทยมสีขุภาพทีด่ ี อยูใ่น 
สิง่แวดล้อมทีด่ ีคนือากาศบรสิทุธ์ิ และคนืฟ้าใส ไร้ฝุน่  
และโดยเฉพาะวนัเดก็ทีจ่ะมขีึน้ในสปัดาห์นี ้เพือ่เป็น 
ของขวัญให้กบัเดก็ๆ อีกด้วย 

“การเผาไร่อ้อยนอกจากจะเป็นการกระท�าผดิ 
และฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว ยงัเป็นการเอารดัเอาเปรยีบ 
ภาคธุรกิจอื่น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว  
รวมทั้งสร้างภาระให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เนื่องจากการเผาไร่อ้อยก่อนเก็บเกี่ยว
เป็นการเผาอ้อยยนืต้นทีม่คีวามสูงราว 3-4 เมตร
เพือ่เอาใบออก ซึง่อ้อยทีถ่กูลกัลอบเผา 10 ล้านตนั
เทียบเท่าได้กับการเผาป่า 1 ล้านไร่ ท�าให้ก่อมลพษิ
ฝุน่ PM2.5 ในปรมิาณสงูมาก สามารถคงค้างอยู่ใน
บรรยากาศเป็นระยะเวลายาวนานและแผ่ขยาย
ได้ตามทิศทางลม จึงปกคลุมหนาแน่นทั่วพื้นที่ 
ในบรเิวณทีม่ปีระชนชนอาศยัอยูท่ัง้ในพืน้ทีก่รงุเทพ 
และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เป็นระยะเวลาประมาณ 
6 เดอืนของทกุปี ซึง่เป็นปัญหาซ�า้ซากทีท่วคีวาม
รุนแรงและส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน 
ผูห้ายใจอากาศทีม่ฝีุน่ PM2.5 ทีเ่กดิจากการลกัลอบ 
เผาอ้อยเหล่านี ้จงึต้องขอความร่วมมอืจากทกุฝ่าย 
ช่วยกันสอดส่อง จัดการและแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจังเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรับผลกระทบจาก
เรือ่งนี”้ นายใบน้อย กล่าวทิง้ท้าย

เปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะอ�า อ�าเภอภูสิงห์ 
จงัหวดัศรสีะเกษ เพิม่ขึน้ 2 ชัว่โมง เป็นเวลา 07.00 น.  
-22.00 น.ของทุกวัน เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน 
ของทั้งสองประเทศ นับเป็นความร่วมมือของ 
ท้ังสองประเทศรองรบัการเจริญเตบิโตด้านเศรษฐกจิ  
การค้า การสาธารณสขุ และ การท่องเท่ียว โดยการ 
ขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�าเพิ่มขึ้น 
2 ชัว่โมง จะท�าให้จังหวัดศรสีะเกษมีการขยายตวั 
ทางการค้าร่วมกันมากขึ้น อีกทั้งนักท่องเที่ยว 
จะมคีวามสะดวกสบายมากข้ึน ทีส่�าคัญความก้าวหน้า 
ด้านการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย จะสามารถ
รองรบัผูป่้วยจากประเทศเพือ่นบ้านได้มากข้ึน ขณะ
เดยีวกนัยังเป็นเส้นทางเชือ่มโยงการเข้ารกัษาผูป่้วย
ไปยงัจงัหวดัใกล้เคยีงได้เป็นอย่างดอีกีด้วย

นายสนิชยั ขวญัเขยีว ปลดัเทศบาล ปฏิบตัิ
หน้าทีน่ายกเทศมนตรเีมอืงเขาสามยอด กล่าวว่า  
เทศบาลเมืองเขาสามยอด อยากสนับสนุน
เกษตรกรในต�าบลเขาสามยอด จึงได้เล็งเห็น
พืน้ทีข่องชุมชนบ้านน�า้จัน้ว่า เหมาะแก่การสร้าง
พืน้ทีแ่ห่งน้ีให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
และน�ามรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจ
ด้วยความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ ่มชาติพันธุ ์ 
ไทยพวนทีอ่าศัยอยูใ่นพืน้ทีน่ี ้ ท้ังความสวยงาม 
ในด้านศลิปวฒันธรรม วถิชีีวติความเป็นอยู ่อาหาร  
เคร่ืองแต่งกาย วตัถดุบิของท้องถิน่ และผนวกกบั 
ฤดูหนาวในช่วงปลายปี ถ้ามาจังหวัดลพบุรี  
กจ็ะนกึถงึทุง่ทานตะวนั ทีถ่อืว่าเป็นของคูล่พบรุี
ในช่วงฤดหูนาว โดยออกดอกบานสะพรัง่บรเิวณ
เลยีบภูเขากเ็ป็นพืน้ทีข่องเกษตรกร 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด จึงมีแนวคิด
ว่าการสนับสนุนต่อยอดให้เกษตรกรท่ีปลูก 
ต้นทานตะวัน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และกระจายรายได้สู่ชุมชนในวงกว้าง ไม่ต้อง
เดินทางไปเที่ยวไกล โดยทุ่งทานตะวันแห่งนี้
อยู่ท่ามกลางใจเมอืงลพบรุ ีซึง่ทางเทศบาลเมอืง
เขาสามยอดยงัมกีจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง เช่น การ 
แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ ่มภาคี 
เครอืข่าย โรงเรยีนในเขตพืน้ทีแ่ละสงักดั ไหว้พระ 
เสรมิบารมทีีว่ดัน�า้จัน้ ข่ีม้าและป่ันขาไถชมทุง่ 
เรียนรู้นิทรรศการชาติพันธุ์ กิจกรรมเดินแบบ 
“ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เอาใจน้องๆ หนูๆ ได้เล่น
บ้านลมท่ามกลางธรรมชาต ิ ลุน้รบัรางวลัใหญ่ 
“ทานตะวนัพาโชค” ช้อป ชมิ ชลิ ลานสนิค้า 
วถิชีมุชน อาหารพืน้ถิน่ 11 อ�าเภอ ร้านดงั Clean  
Food Good Taste  รวมไปถงึสนกุสนานไปกบั
ร�าวงย้อนยคุ ในทกุค�า่คืนอกีด้วย

เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวดัลพบรุี 
หนนุการท่อเทีย่วเชงิธรรมชาตแิละวฒันธรรม 
จัดงาน “ท่องเทีย่ววิถไีทย สไตล์งานวดั” ภายใต้ 
โครงการลานวัฒนธรรมเมืองเขาสามยอด 
ประจ�าปี พ.ศ. 2568

ณ ลานทุ่งทานตะวัน ชุมชนเขาสามยอด 
7 (น�้าจั้น) ต�าบลเขาสามยอด อ�าเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน 
เปิดงาน “ท่องเทีย่ววถิไีทย สไตล์งานวดั” ภายใต้ 
โครงการลานวฒันธรรมเมอืงเขาสามยอด โดย
ม ีหวัหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว  หวัหน้า
ส่วนราชการ  สมาชกิสภาเทศบาล  ผูน้�าชมุชน 
และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก  
ส�าหรับงาน “ท่องเทีย่ววิถไีทย  สไตล์งานวดั”  
จดัขึน้โดยการบรูณาการหน่วยงานหลายภาคส่วน 
ประกอบด้วย เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
ส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส�านกังานสาธารณาสขุจงัหวดัลพบุร ีส�านกังาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี และวัดน�้าจั้น มี
ก�าหนดจดัขึน้ในวนัที ่ 3–5 มกราคม 2568 นี้  
ณ ลานทุง่ทานตะวัน บ้านน�า้จ้ัน ชมุชนเขาสามยอด 7  
ต.เขาสามยอด อ.เมอืงลพบรุี

ทม.เขาสามยอดสบช่องจดักจิกรรม
การท่องเท่ียววิถไีทย “สไตล์งานวัด”

ส�าหรับกจิกรรมนี ้ทต.ทองผาภมิูได้ใช้ถนน
บุษปวณิช (ซอยธรรมะ)-ตลาดริมแควเมือง
ท่าขนนุ ซึง่เป็นทางผ่านถนนชมุชนเก่าแก่ของ
อ�าเภอทองผาภูมิ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
น้ี  ให ้ เป ็นสถานท่ีจัดงานระหว ่ างวันที่  
30 ธนัวาคม 2567 ถงึวนัท่ี 1 มกราคม 2568 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมรูปแบบวิถีชีวิต  
และวัฒนธรรมของชาวอ�าเภอทองผาภมูใิห้ยัง่ยนื,  
ส่งเสรมิอาชพีและสร้างรายได้เพิม่ให้กับประชาชน 
ในเขตเทศบาลและในอ�าเภอทองผาภูมิ, การ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 
ภาพลักษณ์ในอ�าเภอทองผาภูมิ ให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

โดยได้รบัความร่วมมอืจากวดัท่าขนนุ ชมุชน
รมิฝ่ังแควน้อย ชุมชนวงัท่าขนนุ ชุมชนพฒันา
ทองผาภูมิ หน่วยงานภาคีเครือข่าย พ่ีน้อง
ประชาชน ร้านค้าในพ้ืนที ่ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรทองผาภูมิ อพปร. 
เทศบาลต�าบลทองผาภมู ิและเจ้าหน้าทีฐ่านบุญวภิา  
ทีม่าช่วยจดัระเบยีบการจราจรและความเรียบร้อย  
ให้กับนกัท่องเทีย่ว

 นายกฤษฎา มูลสวัสดิ์  ปลัดอาวุโส  
อ.ทองผาภมู ิจ.กาญจนบรุ ีเป็นประธานเปิดโครงการ 
ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว “ถนนนัง่ยองทองผาภมู”ิ 
ประจ�าปี 2568 โดยม ีนายศราวุธ  ศรทีนัดร  
นายกเทศมนตรตี�าบลทองผาภูม ิกล่าวรายงาน 
พนัต�ารวจโท คณศิร พนับดุดา รองผู้ก�ากบัการ
ป้องกันและปราบปราม สภ.ทองผาภมู ิหวัหน้า 
ส่วนราชการ ผูน้�าชมุชน ภาคเอกชนและแขกเหร่ือ  
เข้าร่วมจ�านวนมาก

เทศบาลต�าบลทองผาภูมิ ได้จัดโครงการ 
ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว  “ถนนน่ังยองทองผาภูมิ” 
ตดิต่อกนัมาทุกปี นบัมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 โดย
สนับสนุนให้คนในชมุชนของเทศบาลฯ และใน
หมูบ้่านต�าบลต่างๆ ของอ�าเภอทองผาภมู ิ น�า
สนิค้าผลติภณัฑ์พ้ืนบ้านในท้องถิน่ มาจ�าหน่าย
ให้กบัประชาชนและนกัท่องเทีย่ว ภายในงาน 
มกีารประกวดความงามอรยิธรรมแห่งชาตพินัธุ์ 
อ.ทองผาภมู ิ การแสดงศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ของอ�าเภอทองผาภมู ิ และในช่วงเช้าของวันที่ 
1 มกราคม 68 ได้ได้จดัพธิที�าบญุใส่บาตร เพือ่
ความเป็นสริมิงคลด้วย 

งานถนนน่ังยองทองผาภมิู ปี 2568
หนุนการท่องเท่ียว/เศรษฐกจิชุมชน

เนือ่งในวนัเริม่ต้นพทุธศักราชใหม่ วนัแรกของปี 
ส�าหรับ ศาลพระกาฬ ในรัชสมัยสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ศาลเทพารักษ์ขนาดย่อมก่ออิฐ มีลักษณะ
สถาปัตยกรรมพระราชนยิม ทรงตกึเป็นแบบฝรัง่ 
หรอืเปอร์เซยี ผสมผสานกบัไทย บนฐานศลิาแลง
เดมิ ตวัศาลเป็นอาคารชัน้เดยีวหลบแดดขนาด
สามห้อง ภายในบรรจุทบัหลงันารายณ์บรรทม
สนิธุ ์ กบัเทวรปูสดี�าองค์หนึง่ ถอืกนัว่าเป็นศาล
ประจ�าเมอืง

ส่วน เจ้าพ่อพระกาฬ ถอืเป็นเทวรูปรุ่นเก่าแก่  
ซึง่อาจเป็นพระวษิณ ุ หรอืพระโพธสัิตว์ ศลิปะ
ลพบรีุ เดมิมสีดี�า ไม่มเีศยีร ไม่มพีระกรท้ังหมด  
ต่อมาภายหลงัได้มผีูศ้รทัธาจดัหาเศยีรพระศลิาทราย 
ศิลปะสมัยอยุธยา ส่วนพระกรนั้นหามาต่อ 
ได้เพียงสองข้าง ปัจจบัุนไม่เหลอืเค้าเดิมทีม่สีดี�า
แล้ว เพราะถกูปิดทองดเูหลืองอร่าม และถือเป็น
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ คูบ้่านคูเ่มอืง เป็นทีเ่ลือ่มใสศรทัธา 
ของประชาชนทัว่ไปมาช้านาน

บรรยากาศวนัแรกของปี 2568 ประชาชน
และนักท่องเที่ยวจ�านวนมาก ร่วมเดินทาง 
ไปกราบสกัการะ ปิดทอง เพือ่เป็นการขอพร 
ต่อองค์เจ้าพ่อพระกาฬ สิง่ศกัดิสิ์ทธิค์ูบ้่านคูเ่มือง 
ลพบุรี ต้อนรับปีใหม่ 2568 เพื่อความเป็น 
สริมิงคลแก่ตนเองและครอบครวั     

รายงานข่าวแจ้งว่า ทีศ่าลพระกาฬ  ซึง่เป็น
สถานท่ีศกัดิส์ทิธิค์ูบ้่านคูเ่มอืงลพบรุ ี ประชาชน
และนกัท่องเทีย่วจ�านวนมากจากทัว่สารทศิ โดย
เฉพาะผูท้ีเ่ดนิทางกลบัภมูลิ�าเนาในพืน้ทีจ่งัหวดั
ลพบรุ ีและจังหวดัใกล้เคยีง รวมถึงผูท้ีเ่ดินทางมา 
ท่องเทีย่วในพ้ืนทีจั่งหวัดลพบรีุ ต่างพากนัน�าผลไม้  
โดยเฉพาะกล้วย น�า้แดง ไข่ต้ม ขนมหวาน รวมถงึ 
หัวหมู ไก่ต้มสุก เป็ดพะโล้ เข้ากราบสักการะ 
ปิดทอง เพือ่เป็นการขอพรต่อองค์เจ้าพ่อพระกาฬ 
สิง่ศกัดิส์ทิธิอ์นัเป็นทีเ่คารพบชูาของชาวจงัหวดั
ลพบรุ ีและประชาชนทัว่ไป ซึง่ถอืเป็นการท�าบญุ
อันเป็นมงคลแก่ชีวิตในการต้อนรับปี 2568   
เพ่ือความเป็นสริมิงคลแก่ตนเองและครอบครวั 

ปชช.ร่วมสกัการะเจ้าพ่อพระกาฬ
สิง่ศักดิสิ์ทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง จ.ลพบุรี

อดทัิต วะสนีนท์ 

สอน.ขอความร่วมมือ รง.น�า้ตาล งดซือ้อ้อยถกูเผา 
ส่งความสขุ 2568 คืน “ฟ้าใส ไร้ฝุน่ PM2.5” 

เปิดจดุผ่านแดนถาวรช่องสะง�า อ.ภูสิงห์
หนุนการค้า/การท่องเท่ียวชายแดน
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คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง 
แห่งชาติ (กทบ.) เห็นชอบหลักการจัดท�า 
ระเบยีบการจดัสรรวงเงนิงบประมาณรายจ่าย ปี 
2568 จ�านวน 11,900 ล้านบาท เพือ่ท�าโครงการ
พฒันาศกัยภาพของหมูบ้่านและชมุชน หรอื SML 
ตามนโยบายรฐับาลทีจ่ะคกิออฟโครงการ SML 
ลงไปยงักองทนุหมูบ้่าน ภายในเดอืนกมุภาพนัธ์ 
2568 นี ้ คาดเงินก้อนแรกจะลงไปถงึกองทนุได้
ภายในเดอืนมีนาคม 2567 พร้อมหน็ชอบหลกัการ 
โครงการโคเงินล้าน โดยร่วมกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จดัวงเงินสนิเชือ่ 
ให้กบัสมาชกิกองทนุหมูบ้่านทีเ่ข้าร่วม รายละไม่เกนิ  
50,000 บาท

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรแีละ รมว.ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการกองทุนหมูบ้่านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(กทบ.) เมือ่วันที ่ 6 มกราคม 2568 ว่า ท่ีประชมุ

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู ้จัดการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. 
ในฐานะสถาบนัการเงนิของรฐั ทีม่พัีนธกจิ “ท�าให้ 
คนไทยมีบ้าน” โดยตลอดระยะเวลากว่า 71 ปี ได้ท�าให้ 
คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 
4.6 ล้านครอบครวั พร้อมเดินหน้าสร้างความมัน่คง
ด้านท่ีอยู่อาศัยให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการ 
จดัท�า 5 สนิเชือ่ท่ีอยูอ่าศยัอัตราดอกเบีย้ต�า่ (ส�าหรับ
ลูกค้าท่ีมีความประสงค์ท�าประกันชีวิตคุ ้มครอง 
สนิเช่ือ (MRTA/MLTA)) ประกอบด้วย

กทบ.พร้อม “คกิออฟ” โครงการ SML  
อดัเงินกว่าหม่ืนล้านลงหมูบ้่านทัว่ไทย

เชื่อว่า เงินก้อนแรกจะทยอยจ่ายลงไปถึงกองทุน
ได้ภายในเดอืนมนีาคม 2567” นายประเสรฐิ ระบุ

นายประเสริฐ ยอมรับว่า ในการพิจารณา
ระเบียบการจัดสรรวงเงินงบไปให้กับกองทุน 
หมูบ้่านฯ เพือ่น�าไปด�าเนนิโครงการ SML ครัง้นี้ 
ส�านกังานกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาติ 
(สทบ.) จะต้องกลับไปพิจารณาความเหมาะสม
เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาขนาดของหมู่บ้านว่า
จะจดัสรรเงนิลงไปได้หมูบ้่านละเท่าใด เบือ้งต้นอาจ
จะไม่ได้เหมอืนในอดตี ทีแ่ต่ละกองทนุจะได้รบัการ
จดัสรรต่างกนั แบ่งเป็น

- หมูบ้่านขนาดเลก็ หรอื S ได้รับจดัสรรเงนิ 
300,000 บาท 

- หมูบ้่านขนาดกลาง หรอื M ได้รบัจดัสรรเงิน 
400,000 บาท 

- หมูบ้่านขนาดใหญ่ หรอื L ได้รบัจดัสรรเงิน 
500,000 บาท

ขณะที่การเพ่ิมทุนให้กับกองทุนหมู่บ้าน ใน

เท่ากบั MRR-1.00% ต่อปี, ส�าหรับลกูค้ารายย่อย 
เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และซ้ืออุปกรณ์/ช�าระ
หนีเ้กีย่วกบัท่ีอยูอ่าศยั เท่ากบั MRR กรณกู้ี 1 ล้าน
บาท ผ่อนช�าระเงนิงวดเพยีงเดอืนละ 3,000 บาท

3. สนิเชือ่บ้านอยูเ่ยน็เป็นสขุ ปี 2568 : ส�าหรับ
ผู้ทีต้่องการซ้ือ ปลูกสร้าง และปรับปรุงทีอ่ยูอ่าศยั 
ทีช่่วยประหยดัพลงังาน อัตราดอกเบ้ียปีที ่1 เท่ากบั 
2.20% ต่อปี, ปีท่ี 2 เท่ากับ 2.80% ต่อปี, ปีที ่ 3 
เท่ากบั 3.70% ต่อปี เฉล่ียอตัราดอกเบ้ีย 3 ปีแรก 
เพียง 2.90% และปีท่ี 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา  
ส�าหรับลกูค้าสวัสดกิาร เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี,  
ส�าหรบัลกูค้ารายย่อย เท่ากบั MRR-0.50% ต่อปี  
และซ้ืออปุกรณ์ เท่ากบั MRR กรณกีู ้ 1 ล้านบาท  
ผ่อนช�าระเงนิงวดเพยีงเดือนละ 3,200 บาท

4. สินเชื่อบ้านสวัสดิการ ปี 2568 : ส�าหรับ 
ผู้ที่เป็นลูกค้าสวัสดิการกับหน่วยงานที่ท�าข้อตกลง 
โครงการสวสัดกิารเงนิกูท้ีอ่ยูอ่าศยัประเภทไม่มเีงนิฝาก  
ที่ต้องการซื้อบ้าน ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA 
ของธนาคาร ปลกูสร้าง รีไฟแนนซ์ ซ้ืออปุกรณ์หรือ
สิง่อ�านวยความสะดวกเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั และช�าระ
หนีเ้กีย่วกบัท่ีอยูอ่าศยั อตัราดอกเบ้ียปีที ่ 1 เท่ากับ 
2.30% ต่อปี, ปีท่ี 2 เท่ากับ 2.90% ต่อปี, ปีที ่ 3 
เท่ากบั 3.50% ต่อปี เฉล่ียอตัราดอกเบ้ีย 3 ปีแรก 
เพยีง 2.90%, ปีที ่4-5 เท่ากับ MRR-2% ต่อปี และ
ปีที ่6 จนถงึตลอดอายสุญัญา เท่ากับ MRR-1.00% 
ต่อปี และซื้ออุปกรณ์/ช�าระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

ระยะต่อไปนัน้ รองนายกฯ กล่าวว่า รฐับาลยงัไม่ได้
พจิารณาเรือ่งการเพิม่ทุนให้กบักองทนุหมู่บ้าน แต่
ถ้าจะท�ากค็งต้องหารอืกบัส�านกังบประมาณอีกครัง้

ส่วนกรณีแนวคิดของ นายทักษิณ ชินวัตร 
อดตีนายกรฐัมนตร ี ทีส่นบัสนนุให้ใช้โดรนทางการ
เกษตร เพ่ือใช้พ่นยาฆ่าแมลง ปุย๋ ในพืน้ทีเ่กษตร จะ
สอดคล้องกับการทีช่มุชนน�าเงนิทีไ่ด้จากโครงการ 
SML ไปใช้ได้หรือไม่นั้น รองนายกฯ ยอมรับว่า  
รัฐบาลไม่ได้จ�ากัด หรือตีกรอบทางความคิดของ 
กองทนุ 

แต่หากน�าโดรนมาเพิม่ผลผลติทางการเกษตร
ในพ้ืนทีก็่เป็นส่ิงทีดี่ เพราะงานวจัิยของกระทรวงดอีี 
ก็พบว่าราคาของโดรนอยู่ที่ 3-5 แสนบาท โดย
ถ้าชาวบ้านต้องการที่จะน�าโดรนมาใช้ก็ถือว่าเป็น
แนวคิดที่น่าสนใจ แต่ทั้งหมดต้องผ่านการท�า
ประชาคมก่อน

นอกจากนี ้ ทีป่ระชมุ กทบ. ยังมมีตเิหน็ชอบ
หลักการโครงการโคเงนิล้าน โดยร่วมมอืกบัธนาคาร 
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จดัวงเงนิสนิเชือ่ 
ให้กบัสมาชกิกองทนุหมูบ้่านทีจ่ะเข้าร่วมรายละไม่เกนิ  
50,000 บาท ส�าหรบัน�าไปซือ้โคได้ 2 ตวั คาดว่า
เรว็ๆ นีจ้ะสามารถเริม่ต้นโครงการได้

เท่ากบั MRR กรณกีู ้1 ล้านบาท ผ่อนช�าระเงนิงวด
เพยีงเดอืนละ 3,200 บาท

5. สินเชือ่เพ่ือทีอ่ยูอ่าศยั ปี 2568 : ส�าหรบัผูท้ี่
ต้องการกูเ้พือ่ซือ้ ปลกูสร้าง ต่อเตมิ หรอืซ่อมแซม 
อตัราดอกเบ้ียปีที ่ 1 เท่ากบั 2.50% ต่อปี, ปีที ่ 2 
เท่ากบั 3.10% ต่อปี, ปีที ่ 3 เท่ากับ 4.00% ต่อปี  
เฉลีย่อตัราดอกเบีย้ 3 ปีแรก เพยีง 3.20% และปีที ่4  
จนถงึตลอดอายสัุญญา เท่ากบั MRR-0.50% ต่อปี  
กรณกู้ี 1 ล้านบาท ผ่อนช�าระเงินงวดเพยีงเดอืนละ 
3,300 บาท 

 “ที่ผ่านมา ธอส.ได้จัดท�าสินเช่ือที่อยู่อาศัย
อัตราดอกเบี้ยต�่า เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีบ้าน 
มาอย่างต่อเน่ือง แต่เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่า 
หากในอนาคตเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น บ้านที่ตนเอง 
ผ่อนช�าระมาตลอดนัน้ จะได้รับการส่งต่อไปยังทายาทได้  
เพราะการท�าประกนัชวีติคุม้ครองสนิเชือ่ จะให้ความ 
คุม้ครองโดยบรษิทัประกนัจะเป็นผูช้�าระหนีท้ีเ่หลอือยู่ 
ให้กับทางธนาคารตามทุนประกันที่ระบุเอาไว้ใน 
สญัญา ท�าให้ทายาทของผูข้อสนิเชือ่ไม่ต้องรบัภาระหนกั 
ในการช�าระหนี้ต่อ ถือเป็นอีก 1 แนวทางในการ 
มบ้ีานท่ีมัน่คงและยัง่ยนืได้” นายกมลภพ กล่าว

ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้ว 
ณ สาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  
31 มนีาคม 2568 อนมุตัแิละท�านติกิรรมภายในวนัที่  
30 เมษายน 2568

แม่กลองจดั 1 อ�าเภอ 1ลานสร้างสรรค์
ฟ้ืนฟตูลาดน�า้บางน้อย/ชูสนิค้าชุมชน

นางนิศากร วิศิษฏ ์สรอรรถ  ผวจ. 
สมทุรสงคราม และ นายปรพิล ทดัแก้ว นายอ�าเภอ 
บางคนที นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์  
นายกเทศมนตรตี�าบลกระดงังา ลงพืน้ทีเ่ยีย่มชม 
ชุมชน และตลาดน�้าบางน้อย ต.กระดังงา 
อ.บางคนที พร้อมหารือถึงแนวทางการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตลาดน�า้บางน้อย ซ่ึงเป็นตลาดน�า้อกีแห่งหนึง่
ของ จ.สมุทรสงคราม ที่คงคุณค่าของวิถีชีวิต
รมิน�า้ ด้วยเสน่ห์ของบ้านเรอืนไทย และตลาด
ชุมชน อีกทั้งมีการจ�าหน่ายสินค้าเกษตร พืช
ผกั ผลไม้จากสวน ผลติภณัฑ์ของใช้ ของฝาก  
ของกนิ อาหาร ขนมไทยโบราณมากมาย ทกุอย่าง 
ราคาถกูเพราะคนในพืน้ท่ีขายเอง

นางยลกานต์ เที่ยงแท้ นักวิชาการ
วัฒนธรรมช�านาญการพิเศษ รักษาราชการ
แทนวฒันธรรม จ.สมทุรสงคราม ร่วมลงพืน้ที่  
และให้ค�าปรกึษาหารอืการจดัโครงการ “1 อ�าเภอ  
1 ลานสร้างสรรค์” โดยจะด�าเนินการในช่วง
เดอืนมนีาคม 2568 เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันา
เศรษฐกจิชมุชนด้วย Soft Power และเปิดพืน้ที ่
ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน แสดงผลงาน
มรดกภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจชุมชน และเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจของ 
จ.สมทุรสงคราม ซึง่จะได้วางแผนการจดัเตรยีม
พืน้ท่ี เพือ่รองรบัการจัดโครงการดงักล่าวต่อไป

ส�าหรับตลาดน�้าบางน้อยแห่งน้ี เคยเป็น 
ศนูย์รวมการค้าขายทางเรอืทีเ่ก่าแก่ 1 ใน 6 แห่ง 
ของ จ.สมุทรสงคราม ที่มีอายุเกือบ 100 ปี 
ประกอบด้วย ตลาดน�า้คลองบางจาก ตลาดน�า้ 
บางนกแขวก (ตลาดร้อยปี) ตลาดน�้าท่าคา 
ตลาดน�า้อัมพวา ตลาดน�า้วดัแก้วเจริญ (ตลาดน�า้  
3 อ�าเภอ) และตลาดน�้าบางน้อย ภายหลัง
จากความเจรญิเข้ามาในพืน้ที ่ มกีารสร้างถนน
หนทาง การสญัจรทางเรอืซึง่ช้ากว่า จงึค่อยๆ 
ลดน้อยลงไป จนเมื่อปี 2552 นายสมภพ  
รัตนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีต�าบลกระดังงา 
ขณะนัน้ ได้ฟ้ืนฟตูลาดน�า้บางน้อย ให้กลบัมาคึกคกั 
มีชีวิตชีวาขึ้นอีกคร้ัง โดยเน้นให้คนในพื้นที ่
น�าสนิค้าทีม่มีาขายโดยไม่ต้องเสยีค่าเช่าที ่และ
ยังจัดงานเทศกาลกนิกุง้แม่น�า้ถงึ 2 ปีตดิต่อกนั ได้ 
รบัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วอย่างล้นหลาม 
จนกุง้ไม่พอขาย

ท�าให้ตลาดน�้าบางน้อย กลับมาคึกคัก 
เป็นทีรู่จั้กของนกัท่องเทีย่วอกีครัง้ ปัจจุบนันกัท่องเทีย่ว 
ที่มาตลาดน�้ าบางน ้อย ซึ่ งอยู ่ห ่ างจาก 
ตลาดน�า้อมัพวาไปทาง อ.บางคนที ประมาณ 
6 กม. มีทีจ่อดรถฟร ีทัง้ในบรเิวณตลาดน�า้ มี
โดมกนัแดดกนัฝน และบรเิวณวดัเกาะใหญ่ ที่
อยู่ใกล้ๆ แค่เดินลัดข้ามสะพานก็สามารถเข้า
ตลาดน�้าได้ ตลาดน�้าบางน้อย เปิดให้บริการ 
ทกุวนัเสาร์-อาทติย์ ต้ังแต่เวลา 09.00-16.00 น.

สวัสดีปีใหม่ 2568  ตอกย�า้  “ความ
ย่ังยนื”  เป็นเรือ่งทีก่ว้างกว่าแค่ความกงัวล
ด้านส่ิงแวดล้อม ความกงัวลทางสงัคม หรอื
ความกงัวลด้านการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีหาก
แสดงถงึธรุกจิของคณุว่า เป็นธรุกจิทีด่หีรอืไม่ 

RSM บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลก มี
ผลส�ารวจความยั่งยืนของตลาดระดับกลาง 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ปี 2567 Tu  
Nguyen นกัเศรษฐศาสตร์ของ RSM Canada 
กล่าวว่า “น่ีเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ สบิปี
ทีแ่ล้ว ความยัง่ยนืถกูมองว่า เป็นเรือ่งของธรุกจิ
เฉพาะกลุม่ไม่กีแ่ห่งเท่านัน้ทีม่ส่ีวนร่วม ขณะที่ 
ธุรกิจอื่นๆ ไม่ให้ความสนใจมากนัก แต่วันนี ้
ไม่เป็นเช่นน้ันอีกต่อไป” 

ปีใหม่ไปต่อ (ตอนที ่1)
เป็นกลุม่ตวัอย่างในสหรฐัอเมรกิา 303 คน และ 
แคนาดา 109 คน ท�าการส�ารวจตั้งแต่วันที่  
27 สงิหาคมถงึ 3 กนัยายน 2024

ข้อควรพิจารณาสามข้อแรกท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดเห็นว่า เป็นเครื่อง
กระตุ ้นให ้องค ์กรยอมรับความคิดริเริ่ม 
ด้านความยัง่ยนื ได้แก่ การลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อม 38% การปฏบิตัติามข้อก�าหนด
ของรฐับาลหรอืกฎระเบยีบ 35% และความ
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นขององค์กรในด้าน
ความย่ังยนื 32%  

นอกจากนัน้ ยงัมเีรือ่งการสนบัสนนุชมุชน
ท้องถ่ินหรอืชมุชนของตนเป็นปัจจยัจงูใจ 31% 
เห็นว่าการสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านความ
ยั่งยืนเป็นสิ่งถูกต้องที่ควรท�าในฐานะองค์กร 
31%  การรกัษาฐานลกูค้าไว้ หรอืความต้องการ
ของตัวลกูค้าเอง 28% การปรับปรงุนวัตกรรม 
ในการพฒันาผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 28% และการ 
สือ่สารค่านยิมต่อสาธารณชน 28%

ส�าหรับเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย  
ในการติดตามและรายงานเกี่ยวกับความคิด
ริเริ่มด้านความยั่งยืน สามอันดับแรก ได้แก่ 

เห็นชอบหลักการจัดท�าระเบียบการจัดสรรวงเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ปี 2568 จ�านวน 11,900 ล้านบาท  
ให้กับกองทนุหมูบ้่านฯ เพือ่ด�าเนนิโครงการพฒันา
ศกัยภาพของหมู่บ้านและชุมชน หรอื SML ซ่ึงเป็น
โครงการส�าคญัตามนโยบายของรฐับาล

“รัฐบาลต้ังใจจะคกิออฟโครงการ SML ลงไปยงั 
กองทุนหมู่บ้านภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 นี้ 
โดยขอให้แต่ละกองทุนประชุมประชาคม เพื่อน�า 
เสนอโครงการเข้ามาขอรบัการจดัสรรงบประมาณ
ทีต่ัง้เอาไว้แล้ว ซ่ึงเมือ่ทกุอย่างได้ข้อสรปุตามแผน 

1. สนิเชือ่บ้าน Life Begins with GHB ปี 2568 
: ส�าหรับสมาชกิสภา/สมาคมวิชาชพีทีต้่องการกู้เพือ่
ซ้ือ ปลูกสร้าง รีไฟแนนซ์ ซ้ืออุปกรณ์หรือสิง่อ�านวย 
ความสะดวกเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยั และช�าระหนีเ้กีย่วกบั 
ที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 1.79% ต่อปี  
ปีที ่2 เท่ากับ 2.80% ต่อปี, ปีที ่3 เท่ากบั 3.50%  
ต่อปี เฉลีย่อตัราดอกเบ้ีย 3 ปีแรก เพยีง 2.70% และ
ปีที ่4 จนถงึตลอดอายสุญัญา

ส�าหรับลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00%  
ต่อปี, ส�าหรับลกูค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี  
และซ้ืออปุกรณ์/ช�าระหนีเ้ก่ียวกับทีอ่ยูอ่าศัย เท่ากบั  
MRR กรณกีู ้1 ล้านบาท ผ่อนช�าระเงนิงวดเพยีงเดอืนละ  
3,000 บาท พเิศษ ! ฟรค่ีาธรรมเนยีมค่าประเมนิ
ราคาหลกัประกัน

2. สินเชือ่บ้าน GHB Precious ปี 2568 : ส�าหรับ
ผู้ท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 70,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ท่ี
ต้องการกูเ้พ่ือซ้ือ ปลกูสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม 
รีไฟแนนซ์ กูเ้พิม่ และช�าระหน้ีเก่ียวกับท่ีอยูอ่าศยั 
อตัราดอกเบ้ียปีที ่ 1 เท่ากบั 1.79% ต่อปี, ปีที ่ 2 
เท่ากบั 2.80% ต่อปี, ปีที ่ 3 เท่ากบั 3.50% ต่อปี  
เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เพียง 2.70% และ 
ปีที ่4 จนถงึตลอดอายสุญัญา ส�าหรบัลกูค้าสวสัดกิาร 

น.ส.ปิลันธนี สุวรรณบุบผา ประธาน
เจ ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจองค์กร 
บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากัด (ปณท) เปิดเผย
ว่า   ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก (สกพอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและสนับสนุน
ช ่องทางการตลาดให ้กับผู ้ประกอบการ 
ภายใต้โครงการผลติภัณฑ์ชมุชนต้นแบบ (EEC 
Select) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบท่ีผลิตโดยชุมชน วิสาหกิจชุมชน ใน
พืน้ที ่3 จงัหวดั EEC ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบรุี 
และระยอง ผ่านตราสญัลกัษณ์ EEC Select ให้ 
เกิดการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายทางการ 
ตลาดอีคอมเมิร์ซผ่าแพลตฟอร์ม Thailand 
PostMart รวมทัง้บรกิารขนส่งของไปรษณย์ีไทย 
จะช่วยเพิม่โอกาสการจดัจ�าหน่ายสนิค้า ต่อยอด 
การสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 
ในพืน้ทีไ่ด้อย่างยัง่ยนื

 “เครือข่ายไปรษณีย์ไทยท่ัวประเทศ มี
ส่วนร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน 
เช่ือมโยงการซือ้ขายสนิค้า ท้ังรปูแบบออนไลน์
และออฟไลน์ เพื่อให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม 
มาโดยตลอด ผ่านทีท่�าการไปรษณย์ีทกุแห่ง และ 
แพลตฟอร์ม ThailandPostMart ช่องทาง 
e-Marketplace ซึง่สามารถช่วยกระจายสนิค้า
เกษตร สนิค้าชมุชน และสนิค้า ตวัท็อปส่งให้ถงึ
มอืลกูค้าด้วยบรกิารขนส่งไปรษณย์ีไทย และใน

ไปรษณีย์จับมือออีซีจีดัส่งผลผลิตชมุชน
หนนุโครงการผลติภณัฑ์ชุมชนต้นแบบ

อนาคตพร้อมจะน�าสนิค้าในโครงการผลติภณัฑ์
ชมุชนต้นแบบของ EEC Select มาจ�าหน่าย ณ 
ร้านค้า ThailandPostMart ทัว่ประเทศ ความ
ร่วมมอืกบัออีซีคีรัง้นี ้ จะช่วยขบัเคลือ่นผลกัดนั 
สินค้าต้นแบบที่ผลิตโดยชุมชนในพื้นที่อีอีซ ี
ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
เป็นการต่อยอดการสร้างอาชพี รวมถงึเพิม่รายได้ 
ให้แก่ชมุชน”

ดร.ธชัพล กาญจนกลู รองเลขาธกิาร อีอซีี 
กล่าวว่า ความร่วมมือครัง้นี ้ถอืเป็นหนึง่ในกลไก
ส�าคัญที่จะขับเคลื่อนการเชื่อมประโยชน์ลงทุน 
สู่การยกระดับพืน้ทีแ่ละชมุชน จากการสนบัสนนุ
การสร้างช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์
จากชมุชน วสิาหกิจชมุชน ผ่านตราสัญลักษณ์  
EEC Select โดยจะอ�านวยความสะดวกให้แก่ 
ผูป้ระกอบการ สามารถจ�าหน่ายสนิค้าผ่านช่องทาง 
ออนไลน์บนแอปพลิเคชัน และหน้าเว็บไซต์ 
www.thailandpostmart.com และได้รับ
บรกิารพเิศษ อาทิ การจดัส่งสินค้าทางไปรษณย์ี 
ทั้งการเข้ามารับสินค้ากับผู้ประกอบการ การ
สนบัสนนุกล่องบรรจุภณัฑ์ การบรรจุหีบห่อ การ 
ให้บรกิารจดัส่งสนิค้าในราคาอัตราพเิศษ เพือ่ช่วย 
ลดต้นทุน รวมถึงจะร่วมสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
และส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการ 
EEC Select สามารถน�าสินค้าเข้ามาจ�าหน่าย 
บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของไปรษณย์ีไทย เพือ่ให้ได้ 
มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดยิง่ขึน้

ธอส.จดัท�า 5 สินเช่ือบ้านอัตราดอกเบ้ียต�า่ 
กู ้1 ล้านบาท ผ่อนช�าระปีแรก 3,000 บาท/ด.

กมลภพ วรีะพละ

โดย มนวภิา จภูบิาล
  กรรมการบรษัิท วอีาร์ทวนิส์ จ�ากดั

ธุรกิจตลาดกลางในสหรัฐอเมริกาและ 
แคนาดา ก�าลังก้าวไปข้างหน้า เพือ่ปรับตวัให้เข้ากบั 
กฎระเบยีบด้านความยัง่ยนื ทัง้ทีผ่่านมาและที ่
ก�าลังจะมาถึง ผู้ตอบแบบส�ารวจส่วนใหญ่ถึง 
75% รายงานว่าองค์กรได้ด�าเนนิการเพือ่เตรียม
ความพร้อม ส�าหรบัการปฏบัิตติามกฎระเบยีบ
ด้านความยั่งยืน อย่างน้อยหนึ่งข้อที่ระบุไว้ใน
แบบส�ารวจแล้ว และ 71% มผีูบ้รหิารระดับสงู
ทีม่คีวามรบัผดิชอบหลัก รวมถงึการสร้างและ
บรรลุวสัิยทศัน์เพือ่ความย่ังยนืขององค์กร  

ความแตกต ่างระหว ่างค�าตอบของ 
นกัธุรกิจสองประเทศนี ้คอื ผูต้อบแบบสอบถาม 
ในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะอ้างถึงการรักษา
ธรุกจิเป็นข้อพจิารณาอย่างมีนยัส�าคญั 32% 
เมือ่เทียบกับผูต้อบแบบสอบถามชาวแคนาดา
ทีอ้่างถงึ 18%  

Anthony DeCandido หุ้นส่วนและ 
ผูน้�าร่วมของแนวปฏิบัตด้ิานโซลูชันบริการด้าน
ความยั่งยืนของ RSM US วิเคราะห์ว่า หาก
ไม่ใช่เพราะกฎระเบียบแล้ว องค์กรส่วนใหญ ่
จะต้องขบัเคลือ่นโดยคณะกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
ระดบัสงู รวมถงึมผีูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ ลกูค้าหลกั 
ซัพพลายเออร์ นกัลงทนุ และพนักงานทีใ่ห้ความ
ส�าคญักับเรือ่งนีเ้ป็นพเิศษ 

กลุ่มตัวอย่างในการส�ารวจครั้งนี้ เป็นผู้ที่
มีบทบาทในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความ
ย่ังยนื และความรบัผดิชอบต่อสงัคมในองค์กร
ของตัวเอง ประกอบด้วยบุคลากรของบริษัท
ตลาดกลาง ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ทีม่ี
รายได้ต่อปี 40 ล้านถงึ 10,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร โดย

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องมือ 
45%  แพลตฟอร์มการวเิคราะห์ข้อมลู 39%  
และระบบการจดัการห่วงโซ่อปุทาน 38%   โดยมี 
องค์กรที่มีผู ้จัดการโครงการหรือทีมจัดการ
โครงการ เพือ่สนบัสนนุการรายงานความยัง่ยนื
โดยเฉพาะแล้วถงึ 77%    

ปัจจุบนั การรายงานความยัง่ยืนอาจเรยีกได้ว่า 
เป็น คลืน่ลกูทีส่าม โดยคล่ืนลูกแรกคือ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คลื่นลูกที่สอง
คอืการเพิม่ขึน้ของ ESG และความเช่ือมโยงกบั
ความรับผิดชอบที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งสอง
ช่วงดงักล่าว เกีย่วกับการเป็นพลเมอืงองค์กรทีดี่  
(Good Corporate Citizenship) โดยไม่มี
โครงสร้างมากนัก แต่นักลงทุนและผู้มีส่วน 
ได้เสยีวนัน้ี ต้องการคณุภาพขององค์กรในเรือ่ง 
การเปิดเผยข้อมลู ESG อย่างเตม็ท่ี

คลื่นลูกที่สาม จึงก�าหนดให้บริษัทต่างๆ 
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขารวมความ
ยั่งยืนเข้ากับการด�าเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยง และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในเร่ืองนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 31% เหน็ว่าการรวมการด�าเนนิ
งานใหม่เข้ากบัการด�าเนนิงานทีม่อียูเ่ป็นความ
ท้าทาย และ 30% ระบวุ่าการรวมเทคโนโลยใีหม่ 
เข้ากับเทคโนโลยทีีม่อียูเ่ป็นอปุสรรคเช่นกนั 

คลืน่ลกูทีส่าม ท่ีประเทศไทยน�ามาใช้ เป็น
ความท้าทายหรอืไม่ 

ยากไหมทีจ่ะมผ้ีานวมสกัผืน ท่ีเยบ็ปะติด
ปะต่อกนัด้วยข้อมูลความยัง่ยืนทัว่ทัง้องค์กร 

โปรดตดิตามใน EP ต่อไป   
*ขอขอบคุณ https://rsmus.com/ 

insights/services/business

“เครือ่งมอืทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลาย ในการตดิตาม
และรายงานเกี่ยวกับความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืน 
สามอนัดบัแรก ได้แก่ ปัญญาประดษิฐ์และการเรียนรู้
ของเครือ่งมือ 45% แพลตฟอร์มการวเิคราะห์ข้อมลู 
39% และระบบการจดัการห่วงโซ่อปุทาน 38%”
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นายกฯ เปิดงานแสดงเรอืนานาชาติ
ณ ท่าเทยีบเรอืยอร์ช เฮเว่น มารน่ีา

“รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว 
ในทุกรูปแบบ เพราะเป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากของ
ประเทศไทย ที่การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลัก
ของไทยมาอย่างยาวนาน ขณะน้ีตัวเลขของ
นักท่องเที่ยวในวันนี้กลับมาใกล้ตัวเลขก่อน 
เกดิสถานการณ์โควดิแล้ว และตวัเลขนกัท่องเทีย่ว 
ของภู เก็ ต ก็ เพิ่ มขึ้ น ไปมากแล ้ ว เช ่นกัน 
รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเปิดช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ทัว่โลกได้รบัรูว่้า ไทยได้เน้นย�า้ 
การท่องเที่ยวทางเรือ เพื่อให้คนมาท่องเท่ียว 
เพิม่มากขึน้ ปัจจบุนัมีบรษิทัเอกชนมากมายที ่
เร่ิมท�าธุรกิจเก่ียวกับการเดินทางทางน�้า และ 
เรอืยอร์ชต่างๆ จงึอยากสนบัสนุนให้เพิม่มากขึน้”  
นายกรัฐมนตร ีกล่าว

แพทองธาร ชนิวัตร

นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี 
เป็นประธานในพธิเีปิดงานแสดงเรอืนานาชาตแิห่ง
ประเทศไทยและลักซ์ชรูีไ่ลฟ์สไตล์ ระหว่าง 9-12 
มกราคม 2568 ทีท่่าเทยีบเรอืยอร์ช เฮเว่น มารน่ีา  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นมหกรรมที่แสดงถึง 
ความเป็นสดุยอดของอตุสาหกรรมเรือยอร์ช และ
ไลฟ์สไตล์ลกัซ์ชัวรีของไทย เพือ่ยกระดบัภเูกต็ และ
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการล่องเรือยอร์ช 
เพื่อการพักผ่อนในเอเชีย ตอกย�้าภูเก็ตในฐานะ 
เมืองท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการ 
ท่องเทีย่วลกัซ์ชัวร ีและซอฟต์พาวเวอร์ เพือ่การเตบิโต 
อย่างย่ังยืนของอุตสาหกรรมทางทะเลไทย  
คาดว่าสามารถสร้างรายได้มากกว่า 1 พนัล้านบาท
ให้กับภาคการท่องเทีย่วทางทะเล

ธปท.สัง่แบงก์ชดเชยช่วยเหลอืลูกค้า
กรณถีกูขโมยบัตรเครดิต-บัตรเดบิต 

นอกจากนี้ ธปท. ได้ก�าชับให้ผู้ให้บริการ

ตดิตามร้านค้าท่ีมคีวามเสีย่ง เพือ่หลีกเลีย่งการ 

ถูกใช้เป็นช่องทางรับช�าระเงินของธุรกิจท่ี 

ผดิกฎหมาย ซึง่ผูใ้ห้บรกิารต้องมีกระบวนการรูจั้ก 

และพสูิจน์ตวัตน เพือ่คดักรองร้านค้า ประเมิน

ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามความเสี่ยงและ

พฤติกรรมของร้านค้าอย่างต่อเนือ่ง โดยต้องยติุ 

การบริการทันทีเมื่อพบร้านค้าที่อาจเข้าข่าย 

ให้บริการที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมถึงพิจารณา 

ด�าเนินคดกัีบผูที้ม่ส่ีวนเกีย่วข้องตามความเหมาะสม 

ต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอค�าปรึกษา 

และร้องเรียนปัญหาการใช้บริการทางการเงิน

ได้ท่ี BOT contact center 1213ดารณ ีแซ่จู

นางสาวดารณ ีแซ่จ ูผูช่้วยผูว่้าการ สายก�ากบั
ระบบการช�าระเงนิและคุม้ครองผูใ้ช้บรกิารทางการ
เงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถงึ 
กรณีที่มีผู ้เสียหายจากการถูกมิจฉาชีพขโมย 
บตัรเครดติไปช�าระค่าสนิค้าและบรกิารนัน้ ธปท. ได้ 
สัง่การให้ธนาคารพาณชิย์และผูใ้ห้บรกิารบตัรเครดติ 
เร่งตรวจสอบ ดูแล และชดเชยความเสียหาย 
ทีเ่กดิขึน้แก่ลกูค้าทุกรายในกรณดีงักล่าว โดยกรณี 
บตัรเครดติ ผูถ้อืบตัรจะไม่ต้องช�าระเงินและดอกเบีย้ 
ทีเ่กดิขึน้ ส่วนกรณบีตัรเดบติ ธนาคารจะคืนเงินให้
ผูถ้อืบตัรตามยอดทีถ่กูตดัช�าระภายใน 5 วนั นบัแต่
วนัทีม่เีหตอุนัเชือ่ได้ว่า ไม่ได้เกิดจากความผดิของ 
ผูถ้อืบตัรหรอืผูถ้อืบตัรไม่มส่ีวนเก่ียวข้อง ซ่ึงธนาคาร 
พาณชิย์และผูใ้ห้บรกิารบตัรเครดิตจะต้องเข้มงวด
ในการปฎบิตัติามแนวทางดังกล่าว

กกร.ส่องเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก
คาดปี 2568 จดีพีไีทยจะขยายตวั 2.4-2.9%

ตลาดเงินและตลาดทุนจากความไม่แน่นอนของ
นโยบายการเงนิสหรฐัฯ

 เศรษฐกจิไทยปี 2568 มแีนวโน้มขยายตัว
 ได้ที ่2.4-2.9%

ด้านเศรษฐกจิไทยปี 2568 มแีนวโน้มขยายตวั 
ได้ที่ 2.4-2.9% ขณะที่การส่งออกในปี 2568  
จะขยายตัว 1.5-2.5% ซึ่งต�่ากว่าปี 2567 ส่วน
อตัราเงนิเฟ้อมีแนวโน้มอยูใ่นระดบัต�า่ที ่0.8-1.2% 
โดยเศรษฐกิจไทยยังอาศัยภาคการท่องเที่ยว 
เป็นเครือ่งยนต์หลกั จ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ
จะเพ่ิมขึน้เป็น 39.0 ล้านคน ประกอบกบัมาตรการ
ของภาครฐัทีจ่ะทยอยในช่วงครึง่แรกของปี ทัง้การ 
กระตุน้เศรษฐกิจเฟส 2 และเฟส 3 รวมถงึมาตรการ 
Easy E-Receipt   อย่างไรก็ด ีจีดพีไีทยยงัเตบิโตต�า่กว่า 
ศักยภาพ จากปัญหาเชงิโครงสร้าง เช่น หนีค้รวัเรอืน 
ที่สูงถึง 104% ของจีดีพีเม่ือรวมหน้ีนอกระบบ 
เศรษฐกจินอกระบบทีมี่สดัส่วนถงึเกอืบครึง่หน่ึงของ 
จีดีพี และธุรกิจ SME ขาดความสามารถในการ 
ปรบัตวัและการแข่งขนั ท่ีจะรบัมือกบัการตตีลาดของ 
สนิค้าน�าเข้าทัง้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 
จงึจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการปรบัโครงสร้าง
เศรษฐกจิไทย อาท ิผนัเศรษฐกจิเข้าสูใ่นระบบ เพิม่
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและ
ก้าวทันกระแสโลกและลดอปุสรรคในการท�าธรุกจิ  
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ แก้ไขปัญหา 
หนีค้รวัเรอืนอย่างเป็นระบบ และเตมิเครือ่งมือให้ 
SME ปรบัตวัได้  เป็นต้น

 กรอบประมาณการเศรษฐกจิปี 2568
 ของ กกร.

ทีป่ระชมุ กกร.เหน็ว่าเศรษฐกจิในช่วงคร่ึงปีแรก
มโีมเมนตัมและเตบิโตได้ดจีากมาตรการของภาครฐั 
ทีจ่ะทยอยในช่วงครึง่แรกของปี ขณะท่ีในช่วงครึง่ปีหลงั 
ยังมีความจ�าเป็นที่ภาครัฐและภาคเอกชนต้องมี
ความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่รบัมอื
กับความผันผวนของเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมทั้งมี
มาตรการยกระดบัรายได้ และ Safety Net ของ 
ครวัเรอืนอย่างเป็นระบบ สอดรบักับมาตรการ “คณุสู้  
เราช่วย” ซึง่จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการช�าระหน้ี 
ได้อย่างยัง่ยนื

 หน้ีนอกระบบในประเทศไทยเป็นปัญหาส�าคญั 
 และมีความซบัซ้อน

จากการส�ารวจโดยคณะเศรษฐศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า หนี้นอกระบบ
เฉลีย่ต่อครวัเรือนอยูท่ีป่ระมาณ 98,538 บาท หรอื
ราว 13% ต่อจีดพี ีซ่ึงท�าให้หน้ีครวัเรอืนในภาพรวม 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน 
(กกร.) มองว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2568 จะมี 
อตัราการเตบิโตใกล้เคยีงกบัปี 2567 ส่วนภาพรวม 
เศรษฐกิจไทย ในปี 2568 มีแนวโน้มว่า JDP  
จะขยายตัวได้ 2.4–2.9% ขณะที่การส่งออก
ในปี 2568 จะขยายตวั 1.5-2.5% ซึง่ต�า่กว่าปี 
2567 ส่วนอตัราเงนิเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในระดบัต�า่ 
ที่ 0.8-1.2% โดยในครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทย 
จะได้อานสิงส์จากโครงการกระตุน้เศรษฐกจิของ 
ภาครฐั อย่างไรก็ตามภาคเอกชนต้องเร่งปรบัตวั จาก 
ปัญหาความขดัแย้งด้านภมูรัิฐศาสตร์ทีอ่าจท�าให้
ราคาพลังงานในตลาดโลกปรบัตัวสงูขึน้

เมื่อเร็วๆ น้ี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธาน
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็น
ประธานการประชมุคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 
3 สถาบัน (กกร.) โดยมี นายทวี ปิยะพัฒนา  
รองประธานอาวโุส สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
และ นายผยง ศรวีณชิ ประธานสมาคมธนาคารไทย  
ร่วมแถลงข่าว โดยทีป่ระชมุกล่าวถงึปัญหาภาพรวม
ของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ด้านการค้า 
การลงทุน ปัญหาหนี้ครัวเรือน และความขัดแย้ง
ด้านภูมิรฐัศาสตร์

 เศรษฐกจิโลกปี 2568 มีแนวโน้มเตบิโตระดบั 3%  
 ท่ามกลางความไม่แน่นอนเชงินโยบาย

ท่ีประชุม กกร.มองว่า เศรษฐกจิโลกปี 2568 
จะมีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับปี 2567 โดยมี
ปัจจยัสนบัสนนุจากพฒันาการด้านเทคโนโลย ีและ
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลงในช่วงที่ผ่านมา 
อย่างไรกดี็ มาตรการกดีกันทางการค้าโดยเฉพาะ
นโยบายขึน้ภาษนี�าเข้าของสหรฐัฯ ต่อจนีเป็น 60% 
และต่อประเทศอื่นประมาณ 10-20% ตลอดจน 
มาตรการตอบโต้ของบรรดาประเทศคู่ค้า เป็นความเสีย่ง 
ส�าคญัต่อเศรษฐกจิโลก โดยเฉพาะในช่วงครึง่หลงั
ของปี 2568 เป็นต้นไปทีค่าดว่าจะเป็นช่วงเร่ิมต้น 
ของมาตรการ นอกจากนี้ ยังต้องติดตามความ 
ขัดแย้งด้านภมิูรฐัศาสตร์ทีอ่าจท�าให้ราคาพลงังาน
ในตลาดโลกปรับตัวสงูขึน้ รวมถงึความผนัผวนของ

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัว
หนงัสอื “กว่าจะมาถงึ…เมอืงพระพศิณโุลกย์” ชวน
นักท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองสองแควผ่าน 
ตัวอกัษร ถ่ายทอดเรือ่งราวความเป็นมาของจังหวัด
พษิณโุลก เมอืงประวติัศาสตร์อายกุว่า 600 ปี ท่ี 
เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า รวมถึง 
แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีส่วยงาม หวังกระตุ้น 
การเดนิทางสูเ่มอืงน่าเทีย่วรบัศกัราชใหม่ในปี 2568 

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อ�านวยการภูมิภาค
ภาคเหนอื ททท. ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ททท. 
ก�าหนดแนวทางส่งเสริมการตลาดส�าหรับภูมิภาค
ภาคเหนอื มุ่งกระตุน้การกระจายตวัของนกัท่องเทีย่ว 
สู่พื้นท่ีเมืองน่าเท่ียวและกระจายรายได้สู่ชุมชน
ท้องถิ่น โดยร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เพลงโบราณ บ้าน
อภสิทิธิ ์สรรพานชิ...มติรเพ่ือนพิการ เปิดตวัหนังสือ 
“กว่าจะมาถึง…เมืองพระพิศณุโลกย์” ที่เขียนขึ้น
โดย นายอภิสทิธิ ์สรรพานชิ ซ่ึงสะท้อนความส�าคญั
ของจังหวัดพิษณุโลกในมิติทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม โดยมีการถอดความจากวรรณกรรม 
อนัทรงคุณค่า ทีน่�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัประวัตศิาสตร์ 
เมอืงพิษณโุลกอย่างน่าสนใจ ช่วยให้ผูอ่้านได้เข้าใจถึง 
ความเป็นมาและความส�าคัญในแง่มุมต่างๆ ที่อาจ 
ไม่เคยรูจ้กัมาก่อน

รายได้จากการจ�าหน่ายหนงัสือจะน�าไปมอบให้
กับมูลนิธิที่ด�าเนินการช่วยเหลือผู้พิการ เพื่อจัดซื้อ
อปุกรณ์อ�านวยความสะดวกต่างๆ ตามวัตถปุระสงค์
ของพพิธิภณัฑ์เพลงโบราณ บ้านอภสิทิธิ ์สรรพานชิ... 
มิตรเพ่ือนพิการ ททท. เชื่อม่ันว่า หนังสือ “กว่า 
จะมาถึง…เมืองพระพิศณุโลกย์” จะสามารถสร้าง 
แรงบนัดาลใจในการออกเดนิทางสูเ่มอืงน่าเทีย่วอย่าง
จงัหวดัพิษณุโลก เสรมิสร้างจติส�านกึในการอนรัุกษ์
และพัฒนาเศรษฐกจิของชมุชนให้เตบิโตอย่างมัน่คง 

และยัง่ยนื ท�าให้พษิณุโลกกลายเป็นจดุหมายปลายทาง 
ที่ทรงคุณค่าและน่าหลงใหล สร้างความประทับใจ 
ให้กบันกัท่องเทีย่วทีต้่องการสมัผสัประสบการณ์ใหม่
จากการเดนิทางทีม่คีวามหมาย

นายอภิสิทธ์ิ สรรพานิช ผู ้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ 
เพลงโบราณ บ้านอภิสทิธิ ์ สรรพานชิ...มติรเพือ่นพกิาร  
กล่าวว่า ความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เพลงโบราณ 
บ้านอภิสิทธิ์ สรรพานิช...มิตรเพ่ือนพิการ เร่ิมต้น
จากตนเองและน้องชายมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใช้ช่วงเวลา
ในบัน้ปลายชวีติ ท�าในส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ให้แก่สงัคม
และด้วยความทีส่องคนพีน้่องมคีวามรักในดนตรีและ
เสยีงเพลง จงึตกลงทีจ่ะน�าบ้านของตนเราเอง จัดเป็น
พพิิธภณัฑ์ซึง่ตกแต่งด้วยบรรยากาศทีอ่บอุน่ โดยจะมี 
กิจกรรมฉายหนังเพลงโบราณเดือนละคร้ัง และ
ปณิธานท่ีต้องการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 
ต่อผู้พิการ ผู้ป่วยตดิเตียงทีย่ากไร้ และคนยากจน 

ในทุกปีพิพิธภัณฑ์จะท�ากิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การช่วยคนพิการ คนป่วยติดเตียง คนยากไร้ และ
ให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจนอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
มูลนิธิการกุศลต่างๆ และเข้าเยี่ยมถึงครอบครัว 
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ น้อยๆ 
แต่พวกเรามีความสุขที่ได ้ท�าตามก�าลังที่ เราม ี
รวมไปถงึจิตเมตตาของกลัยาณมติรท่ีส่งมาสนบัสนุน 
พพิธิภณัฑ์เราทกุครัง้ทีเ่ราจดักจิกรรมอีกด้วย ด้วยเหตนุี ้
จงึเป็นแรงบนัดาลใจในการเขยีนหนงัสอื “กว่าจะมาถงึ… 
เมืองพระพิศณุโลกย์” ออกจ�าหน่ายเพื่อน�ารายได้ 
ช่วยเหลือสังคมต่อไป 

ส�าหรับเนื้อหาในหนังสือ “กว่าจะมาถึง…เมือง
พระพิศณโุลกย์” น�าเสนอเกีย่วกบัประวัตคิวามเป็นมา 
ของเมืองพิษณุโลก วิถีชีวิตที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ 
ของชมุชนอนัเป็นรากเหง้าทางสงัคมทีห่ล่อหลอมมา
อย่างยาวนาน ก่อเกดิเป็นภมูปัิญญาทีส่่งทอดจากรุน่ 

ททท.ชวนยลเมืองสองแควผ่านหนงัสือ
“กว่าจะมาถงึ…เมืองพระพศิณโุลกย์”

สูรุ่น่ ทัง้ในมติขิองโบราณสถาน วดัวาอาราม หตัถกรรม 
พืน้บ้าน อาหารพืน้ถิน่ ฯลฯ พร้อมทัง้บอกเล่าความเชือ่ 
และต�านานของเมืองพิษณุโลก ผ่านการถอดความ
จากจินตวรรณกรรมค�ากวีเร่ือง “นารายณ์” โดย  
“สมมาเบญจพงษ์” ทีถ่่ายทอดเร่ืองราวประวติัศาสตร์ 
ท้องถ่ินด้วยความละเอยีดและลกึซึง้ 

ทั้งนี้ ภายในงานยังจัดเสวนาในหัวข้อ “การ 
ท่องเทีย่ว...ประวตัศิาสตร์...ต�านานพืน้ถิน่” ร่วมเสวนา 
โดย ดร.พลาดศิยั สทิธธิญัญกจิ นกัประวติัศาสตร์
และนกัเขยีนอาวโุสทางด้านประวตัศิาสตร์ชาตไิทย 
รศ.ดร.วศนิ ปัญญาวธุตระกลู นกัประวตัศิาสตร์ของ
จังหวดัพษิณุโลก มหาวทิยาลยันเรศวร นางศศอิาภา 
สคุนธรตัน์ อดตีผูอ้�านวยการฝ่ายส่งเสรมิสนิค้าการ
ท่องเทีย่ว ททท. และ นางสาวรตันบณุย์ อาจทนอง 
ผูบ้รหิารส�านกัพิมพ์มตชิน

ส�าหรับนกัท่องเทีย่วทีอ่อกเดนิทางมายงัจงัหวดั
พษิณโุลก ททท.ได้น�าเสนอสนิค้าบรกิารและกจิกรรม
การท่องเทีย่วในพืน้ทีผ่่าน 5 Must Do in Thailand  
ไม่ว่าจะเป็น MUST TASTE ชิมเมนเูดด็ประจ�าท้องถิน่  
ก๋วยเต๋ียวห้อยขา ห่อหมกปลาช่อนใบยอ มะม่วง 
น�้าดอกไม้สีทอง เป็นต้น MUST TRY ลองลุยกับ
กิจกรรมสุดผจญภัย ล่องแก่งล�าน�้าเข็ก เข็กน้อย 
อลัตร้าเทรล ปีนเขาล่องเรอืตาหมืน่ MUST BUY สนิค้า 
ชุมชนต้องชอป สมเดจ็พระนางพญา พระพทุธชนิราช
เนือ้ผงเสาร์ 5 กล้วยตากบางกระทุ่ม MUST SEEK  
ววิสวยจุดถ่ายรปูอปัโปรไฟล์ใหม่ ชมค้างคาว ณ บ้านมุง  
อ�าเภอเนินมะปราง ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง  
ณ อุทยานแห่งชาติภูลมโล และ MUST SEE ชม 
ไลฟ์สไตล์แบบคนท้องถิน่ท่ีต้องเหน็สักครัง้ ตักบาตร
รับอรุณ ณ วัดใหญ่ และนัง่รถรางชมเมือง และสมัผสั
วถิชุีมชน ณ บ้านวงัส้มซ่า เป็นต้น

อยูท่ี ่104% ต่อจดีพีี  โดยร้อยละ 40 ของครวัเรอืน 
ท่ีมีหนี้นอกระบบมีบทบาทเป็นท้ังเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ในเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งอาจน�าไปสู่ปัญหา
ลูกโซ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
หนี้นอกระบบยังมีบทบาทส�าคัญในฐานะแหล่ง
เงนิทนุฉกุเฉนิส�าหรบัการด�ารงชวีติ การประกอบ
อาชีพ และการจัดการกับปัญหาทางการเงิน 
เฉพาะหน้า นอกจากน้ี 30% ของครวัเรอืนทีม่รีายได้จาก 
เศรษฐกิจในระบบ ยังต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ  
จึงจ�าเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยเน้นการ
ใช้เทคโนโลยดีจิิทลั เช่น การสร้างฐานข้อมลูลกูหนี ้
เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ และ
สร้างความโปร่งใสในการจดัการปัญหาในระยะยาว 
เพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างยัง่ยนื

 ความกังวลต่อแนวโน้มการค้าโลก
 จากนโยบายทางการค้า

ที่ประชุม กกร. มีความกังวลต่อแนวโน้ม 
การค้าโลกท่ีคาดว่าจะมีผนัผวนจากนโยบายการค้า 
ของประเทศเศรษฐกิจหลักซึ่งอาจส่งผลให้มีการ 
ทะลกัเข้ามาของสนิค้าจากต่างประเทศเพิม่มากขึน้  
ดงัน้ันภาครฐัจึงควรเร่งใช้มาตรการอ่ืนภายใต้ พ.ร.บ. 
การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุซึง่สนิค้า
จากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.มาตรการ
ปกป้องจากการน�าเข้าสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้ พ.ศ. 2550 
อาท ิมาตรการตอบโต้การอดุหนนุ (Countervailing  
Duty : CVD) การตอบโต้การหลบเล่ียงมาตรการ
ตอบโต้การทุ ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti- 
circumvention: AC) และมาตรการปกป้องการ 
น�าเข้าสนิค้าทีเ่พิม่ขึน้ (Safeguard Measure: SG)  
เพือ่ให้การปกป้องผูป้ระกอบการในประเทศเป็นไป
อย่างมีประสทิธภิาพและสอดคล้องกบัสถานการณ์ 
รวมทั้งควรพิจารณาปรับลดกรอบระยะเวลาการ
ไต่สวน ลดขัน้ตอนการปฏิบตั ิรวมทัง้ให้ความส�าคญั
กบับทบาทของภาครฐัในการท�าหน้าทีย่ืน่เสนอแทน 
ภาคเอกชน เพ่ือให้การป้องกันสินค้าทุ่มตลาด 
เป็นไปอย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ ภายใต้หลกัการ Free & Fair  
ทีส่่งเสรมิการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย

ผยง ศรวีณชิทว ีปิยะพฒันาสนัน่ องัอบุลกุล 
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วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ปี 2567 
มุ่งระบบนิเวศสมดุล คน สัตว์ ป่า ยั่งยืน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาต ิประจ�าปี 2567 ทีก่รมอทุยานแห่งชาติ 
สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ร่วมกบัภาคเีครือข่ายจดัข้ึน 
ภายใต้แนวคดิ “World – Wild – Life Balance 
: ระบบนิเวศสมดลุ คน สตัว์ ป่า ยัง่ยนื” และ
เปิดงานการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ประจ�า
ปี 2568 

ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า ความหลากหลาย
ของทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใน
ประเทศไทย เกดิจากการด�าเนินนโยบายด้านการ
อนุรักษ์อย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ และสิ่งส�าคัญที่สุดคือการ 
บูรณาการความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน ทัง้ภาครัฐ  

ฐานทรพัยากรในการสร้างเศรษฐกิจจากระบบนิเวศ  
พร้อมกับการแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่า 
การแก้ไขปัญหาที่ดินท�ากินของราษฎรรอบพื้นที่
อนรุกัษ์ เพือ่ลดปัญหาความขดัแย้ง ระหว่างภาครฐั 
หน่วยงานท้องถิน่ เอกชน และประชาชน 

ดงันัน้ การจดังานวันคุม้ครองสตัว์ป่าแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2567 ภายใต้แนวคิด “World–Wild  
–Life Balance : ระบบนเิวศสมดลุ คน สตัว์ ป่า 
ยั่งยืน” พร้อมกับการเปิดการท่องเท่ียวอุทยาน 
แห่งชาต ิประจ�าปี 2568 จึงถอืได้ว่าเป็นการส่งเสรมิ 

ประชาสมัพนัธ์ให้กบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
องค์กรอสิระ เยาวชน และประชาชนได้ตระหนกัรู้
ถงึความส�าคญัของทรพัยากรธรรมชาตแิละสตัว์ป่า
เพือ่ความสมดุลของระบบนิเวศสบืไป

ด้าน นายอรรถพล เจรญิชนัษา อธิบดกีรม
อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื กล่าวว่า กรม
อทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื ตระหนกัถงึ
สถานการณ์สัตว์ป่าทั้งภายในและภายนอกพื้นที่
อนุรักษ์ ซึ่งหลายพื้นที่สัตว์ป่าประสบกับปัญหา
แหล่งอาหาร และแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั โดยมสีาเหต ุ
มาจากหลายปัจจัย อาทิ การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพแวดล้อม สภาพภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิจงึเป็น 
สิ่งส�าคัญท่ีผู ้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วม
ด�าเนนิการด้านการจดัการ อนรุกัษ์ สงวน คุม้ครอง 
ควบคมุ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสตัว์ป่า แหล่ง
ทีอ่ยู่อาศัย และเหย่ือ เพือ่คงไว้ซ่ึงความหลากหลาย 

เป็นทีน่่ายนิดีทีก่รมอทุยานฯ สามารถขบัเคลือ่น
การยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับ
สากลเป็นครัง้แรก หรอืมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ว
ส�าหรับการบรหิารจดัการชายหาด (ISO 13009 : 
2015) จ�านวน 7 แห่ง ได้แก่

1. หาดเล็ก อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ล�ารู่  
2. หาดท้ายเหมือง อุทยานแห่งชาติเขาล�าปี- 
หาดท้ายเหมือง 3. หาดบิเละ อุทยานแห่งชาติ 
ธารโบกขรณี  4. อ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติ 
หาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะพพี ี5. หาดเกาะละวะใหญ่  
อทุยานแห่งชาตอ่ิาวพงังา 6. หาดไม้งาม อุทยาน
แห่งชาตหิมูเ่กาะสรุนิทร์ และ 7. หาดหน้า หาดเลก็ 
เกาะเมยีง (เกาะสี)่ อทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะสมิิลนั 

โดยการได้รบัรองมาตรฐานดงักล่าวช่วยสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการมาเยือน
แหล่งท่องเท่ียว และเป็นการสนบัสนนุให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อนุรักษ์อันเป็นแหล่งท่ีอยู่
อาศยัของสตัว์ป่า

ทั้งนี้ ส�าหรับกิจกรรมภายในงานน้ีมีการจัด
นิทรรศการความเป็นมาของวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติ นิทรรศการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรม
อทุยานแห่งชาตฯิ และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั 
และเอกชน รวมถงึนทิรรศการเปิดการท่องเทีย่ว
อทุยานแห่งชาต ิประจ�าปี 2568 ส�าหรบักจิกรรม
การเสวนามีขึ้นในหัวข้อ “World–Wild–Life 
 Balance : ระบบนิเวศสมดลุ คน สตัว์ ป่า ยัง่ยนื” 
โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ท่ีปรึกษาพิเศษ
ด้านงานจติอาสาและโครงการพเิศษ ส�านักนายก
รัฐมนตรี นายภานเุดช เกดิมะลิ ประธานกรรมการ
มลูนธิสิบืนาคะเสถยีร นายเพิม่ศกัด์ิ กนิษฐชาต 
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นาย
ชานน รกิลุสุรกาน นกัแสดงและพธิกีร ร่วมเสวนา 
ด�าเนินรายการโดย นายวชัรบลู ลีสุ้วรรณ

เฉลมิชัย ศรอ่ีอน

ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน 
รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะบริหารประเทศเพ่ือสร้างความ
ย่ังยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ควบคูไ่ปกบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม โดย 
ได้มอบหมายภารกิจส�าคัญให้แก่กรมอุทยาน 
แห่งชาติฯ ในการอนุรักษ์สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู  
และดแูลรกัษาทรัพยากรป่าไม้และสตัว์ป่า ซึง่เป็น 

ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดกูาลท่องเทีย่ว
ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการแหล่งท่องเที่ยว 
ในพืน้ทีอ่นรุกัษ์เป็นจ�านวนมาก เพ่ือการท่องเทีย่ว 
พกัผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเป็นการศกึษาธรรมชาติ 
ซึง่กรมอทุยานฯ ได้มกีารเตรยีมความพร้อมรองรบั
นกัท่องเทีย่วตามข้อสัง่การของท่าน รมว.ทส. ทัง้
ในด้านสถานที ่ การดแูลความปลอดภยั และการ
อ�านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเทีย่วและในปีนี้

ทางชีวภาพ และความสมดุลของระบบนิเวศ 
อย่างยัง่ยนื ตลอดจนการสนบัสนุนและส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วหรอืนนัทนาการในพืน้ทีอ่นรุกัษ์อย่างมี

“สอน.ขอความร่วมมือมายังเจ้าของและผู้บริหารบริษัท
น�า้ตาลทรายรายใหญ่ ช่วยก�าชบัโรงงานน�า้ตาลในเครอืทัง้ 6 แห่ง  
ในการให ้ความร ่วมมือกับภาครัฐหยุดรับซื้ออ ้อยถูกเผา  
เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่น PM2.5 ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี  
อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีดี่ คนือากาศบรสิทุธ์ิ และคืนฟ้าใส ไร้ฝุน่” ใบน้อย สวุรรณชาตรี 

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.) 

(ร่าง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
สถานการณ์ภยัแล้งและฝนทิง้ช่วง ปี 2568 จ�านวน 
19,970 รายการ โดยให้ สทนช. น�าแผนปฏิบตักิาร
ภายใต้โครงการดังกล่าว เสนอส�านกังบประมาณ
เพือ่พจิารณาต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาแผนงานโครงการ
ด้านทรพัยากรน�า้ต่างๆ ซ่ึงผ่านการจดัล�าดับความ
ส�าคญัและกลัน่กรองตามระบบ ซึง่บางโครงการ 
มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนเพือ่แก้ไขปัญหาอุทกภยัทีเ่กดิขึน้ 
ในช่วงที่ผ่านมา และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง  
โดยทีป่ระชมุมมีติเหน็ชอบโครงการตามทีห่น่วยงาน 
เสนอ ประกอบด้วย 1. โครงการปรบัปรงุระบบ
ชลประทานเจ้าพระยาฝั ่งตะวันออกตอนล่าง 

“รองนายกฯ ประเสรฐิ” เป็นประธานการ
ประชุม กนช. ครั้งที่ 1/68 ก�าชับหน่วยงาน
ป้องกันปัญหาภัยแล้งเชิงรุก ลดความเส่ียง
ประสบปัญหาขาดแคลนน�้า พร้อมเห็นชอบ
โครงการด้านทรัพยากรน�้า ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวัน
ออกตอนล่าง แผนหลกัการปรบัปรงุแม่น�า้สาย 
และโครงการบรรเทาปัญหาน�า้ท่วมพืน้ท่ีชมุชน
เมอืงพทัยา มุง่แก้ไขปัญหาอทุกภยัทีส่่งผลกระทบ 
เป็นวงกว้าง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ได้ติดตามความก้าวหน้า

การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น�้าในช่วง
ฤดูแล้ง และได้มอบหมาย สทนช. บูรณาการ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเร่งขบัเคลือ่น 8 มาตรการรองรบั 
ฤดแูล้ง ปี 2567/68 เพ่ือเป็นการด�าเนนิการป้องกัน
ในเชิงรุกก่อนเกิดภัยแล้ง รวมทั้งให้หน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องและจงัหวัด สร้างการรับรู้และความเข้าใจ 
กับประชาชนในการบริหารจัดการน�้าอย่างม ี
ส่วนร่วม เพือ่ป้องกันความขดัแย้งในพืน้ทีแ่ละรณรงค์ 
การใช้น�า้อย่างประหยดั พร้อมมอบหมายหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้องเฝ ้าระวังอ ่างเก็บน�้าท่ีมีปริมาณ 
น�า้ใช้การน้อย โดยบรหิารจัดการน�า้ให้มีประสิทธภิาพ  
เพ่ือให้มีน�้าใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งและ 
ต่อเนือ่งจนถงึต้นฤดฝูน ทัง้นี ้ท่ีประชมุมมีติเหน็ชอบ  

เป็นโครงการท่ีใช้ในการบรหิารจดัการน�า้หลากและ 
น�า้ฝนในพืน้ทีเ่จ้าพระยาฝ่ังตะวนัออกตอนล่าง โดย
เริ่มตั้งแต่คลองระพีพัฒน์จนถึงสถานีสูบน�้าและ
ประตูระบายน�้าต่างๆ บริเวณชายทะเลอ่าวไทย 
สามารถป้องกนัและลดปัญหาพืน้ทีน่�า้ท่วมได้เฉลีย่ 
298,250 ไร่ บริเวณพืน้ทีช่มุชนและเขตเศรษฐกจิ 
ทีส่�าคัญ อกีทัง้ยังเป็นแหล่งเก็บกกัน�า้ในช่วงฤดแูล้ง
ได้อกี 17 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปีด้วย 

โดยมอบหมายกรมชลประทานด�าเนินการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเร่งรัดจัดท�า
แผนการจัดการสิ่งรุกล�้าร่วมกับสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกระทรวง
มหาดไทย ท่ีอยู่ภายในเขตคลองให้สอดคล้อง
กับแผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ รวมถึงด�าเนิน
โครงการให้แล้วเสรจ็ตามแผนงานทีก่�าหนดอย่าง
เคร่งครัด 2. แผนหลักการปรับปรุงแม่น�้าสาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้า เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอทุกภยั-โคลนแบบย่ังยืนบรเิวณด่านการค้า 
ชายแดนแม่สาย พื้นท่ีชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ 

กนช.ไฟเขียวโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ป้องกันเชิงรุก ลดความเสี่ยงขาดแคลนน�้า  

ส�าคัญของเทศบาลต�าบลแม่สาย และพืน้ทีต่่อเนือ่ง 
จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กรม 
โยธาธกิารและผงัเมอืง ศกึษาและบรูณาการแผนงาน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการ 
จดัท�าแผน โดยพิจารณาให้มคีวามเหมาะสมท้ังด้าน 
สังคม เศรษฐกิจ และวิศวกรรม และ 3. การ 
ขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าหลัก
เพือ่บรรเทาปัญหาน�า้ท่วมพืน้ทีชุ่มชนเมอืงพทัยา 
ระยะท่ี 1 จงัหวดัชลบรีุ  

เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ จะสามารถรองรบัการ 
ระบายน�า้ในพืน้ท่ีพทัยาใต้ พทัยากลาง และถนน
เทพประสทิธิ ์ รวมประมาณ 15 ตารางกโิลเมตร 
(9,375 ไร่) ได้ประโยชน์ 37,300 ครวัเรอืน โดยให้
เมืองพัทยาพิจารณาเร่งรัดด�าเนินโครงการ และ
มอบกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงทบทวนการศึกษา 
แผนหลกัการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมและการระบายน�า้ฯ  
เมอืงพทัยา รวมทัง้ศกึษาและออกแบบรายละเอยีด
ในแผนงานระยะเร่งด่วนให้สอดคล้องแผนงาน 
ทีไ่ด้ด�าเนนิการไว้แล้ว 

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ
ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ (สทนช.) กล่าว
เพิ่มเติมว่า ท่ีประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน�้า ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายใต้แผนแม่บทการ 
บริหารจัดการทรัพยากรน�้า 20 ปี ท่ีผ่านการ 

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง สรุสห์ี กติตมิณฑล

ตรวจสอบกลั่นกรองและมีความพร้อม จ�านวน 
53,969 รายการ ซึง่รวมถึงโครงการป้องกันน�า้ท่วม 
ภายในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ท่ีบรรจุเข้ามา 
เพิ่มเติมเนื่องจากเป็นโครงการส�าคัญท่ีต้อง 
ด�าเนนิการเร่งเด่วน โดยให้เทศบาลเมอืงปัตตานี
เสนอคณะกรรมการลุ่มน�้าพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ 

ทั้งนี้ ได้มอบหมาย สทนช. น�า (ร่าง) แผน
ปฏบิตักิารด้านทรพัยากรน�า้ดงักล่าว เสนอคณะ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในการจัดท�างบประมาณ
ประจ�าปี ตามพระราชบญัญตัทิรพัยากรน�า้ พ.ศ. 
2561 ต่อไป พร้อมกนันี ้ ยงัได้รบัทราบแผนงาน
โครงการตาม (ร่าง) แผน 3 ปี ด้านทรพัยากรน�า้
และโครงการส�าคัญ จ�านวน 17,381 รายการ 
ซ่ึงเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน�้า 
อุปโภคบริโภค ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ 
หน่วยงาน จงัหวดั และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
น�าแผนงานโครงการท่ีมคีวามพร้อมไปด�าเนินการ 
ตามแนวทางการจดัท�าแผนปฏบิตักิารด้านทรัพยากรน�า้  
และเสนอขอรบังบประมาณตามความเหมาะสม 

โดย สทนช. จะตดิตามความก้าวหน้าและเร่ง
ขับเคลื่อนการด�าเนินโครงการด้านทรัพยากรน�้า
ในพื้นที่ทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหา
ในระยะยาวตามนโยบายของรองนายกรฐัมนตรี 

ส�าหรบัการจัดท�าผงัน�า้ ตามพระราชบญัญตัิ
ทรัพยากรน�้า พ.ศ. 2561 ปัจจุบันผังน�้าลุ่มน�้าชี
และลุม่น�า้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกตอนล่าง ซึง่ได้รบั
ความเหน็ชอบจาก กนช. แล้ว อยูใ่นระหว่างการ 
จัดเตรียมเอกสารเสนอประกาศในราชกิจจา 
นเุบกษา และทีป่ระชมุได้พจิารณาเหน็ชอบผงัน�า้ 
เพิ่มเติมเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีก  
3 ลุม่น�า้ ได้แก่ ลุม่น�า้สะแกกรงั ลุม่น�า้วงั และลุม่น�า้ 
น่าน ในส่วนของลุ ่มน�้าอื่นๆ สทนช.จะเร ่ง 
ด�าเนินการตามขัน้ตอน ก่อนเสนอ กนช. พจิารณา
เพื่อใช ้ เป ็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
ทรพัยากรน�า้ในทกุลุม่น�า้ต่อไป
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‘พรีะพนัธุ’์ พงัอปุสรรคพลงังานเพือ่ประชาชน 
เสนอร่างกฎหมายปลดลอ็ก ‘โซลาร์รฟูทอ็ป’ ครบวงจร

‘พี ร ะพั น ธุ ์ ’  พั ง อุ ปส ร รคพลั ง ง าน 
เพ่ือประชาชน ‘รวมไทยสร้างชาติ’ เสนอ 
ร่างกฎหมายปลดล็อก ‘โซลาร์รูฟท็อป’ อย่าง 
ครบวงจรครัง้แรกของประเทศ เลกิระบบขออนญุาต  
มุง่ลดภาระค่าไฟให้ประชาชน พร้อมสร้างอาชพีใหม่  
ธุรกจิใหม่ 

นายพีระพันธุ ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายก
รฐัมนตร ี รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน และ
หวัหน้าพรรครวมไทยสร้างชาต ิ แถลงข่าวร่วมกบั 
นายเอกนฏั พร้อมพนัธุ ์รัฐมนตรว่ีาการกระทรวง 
อตุสาหกรรม และเลขาธกิารพรรครวมไทยสร้างชาติ  
พร้อมด้วย สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผย 
ว่า พรรครวมไทยสร้างชาติก�าลังเตรียมน�าเสนอ
ร่างกฎหมายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานจากแสงอาทิตย์ท่ีเรียกว่า ระบบ 
โซลาร์รฟูทอ็ป เข้าสูส่ภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่จะเป็นอกี 
วธิหีน่ึงในการช่วยให้ประชาชนหลดุพ้นจากภาระ
ค่าไฟฟ้าแพง และเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายของ 
พรรครวมไทยสร้างชาตทิีมุ่ง่ลดภาระค่าครองชพีของ 
พี่น ้องประชาชน และเป ็นการร ่วมท�างานระหว ่าง 
กระทรวงเพือ่ประโยชน์สูงสดุของประชาชน

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการติดตั้ง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย  
ยุง่ยาก ซบัซ้อน และมรีาคาแพง อกีทัง้ยังมหีน่วยงาน 
ราชการทีเ่กีย่วข้องถงึ 5 แห่ง พรรครวมไทยสร้างชาติ 
ในฐานะที่ดูแลกระทรวงพลังงานและกระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งก�ากับดูแลหน่วยงานหลัก 
ทีเ่ก่ียวข้องในเรือ่งนี ้ จงึได้ด�าเนนิการประสานกนั 
ระหว่างทัง้สองกระทรวงอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ปลดลอ็ก 

เป็นผู้ให้บริการ โดยเปลี่ยนจากการขออนุญาต
ติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เป็นการแจ้งให้ทราบ ท�าให้
ประชาชนสามารถเข้าถงึการตดิตัง้ได้เรว็ขึน้ โดย
หน่วยงานเกีย่วข้องจะเป็นผูด้�าเนนิการตรวจสอบ
การตดิตัง้ในภายหลงัเท่านัน้ ซึง่จะลดความล่าช้า 
ในการติดต้ัง รวมถึงการประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าทีร่ฐัได้ 

“ผลของกฎหมายฉบับ น้ียั งช ่ วยสร ้ าง 
อาชพีใหม่ โดยเฉพาะอาชพีการตดิตัง้โซลาร์เซลล์- 
โซล่าร์รฟูท็อป ซ่ึงได้เตรยีมความพร้อมในการเสริมสร้าง 
ทักษะอาชีพด้านนี้ผ่านการอบรมโดยกระทรวง

ทส.วางเป้าสร้างสขุตลอดปี ‘68
สนบัสนนุการกินดอียูดี่ มคีณุภาพชวิีตทีดี่

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) 
เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม มอบของขวญัปีใหม่ 2568 สร้างสขุให้ 
พี่น้องชาวไทย ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ได้ 
มอบหมายให้ทุกกระทรวงรวบรวมนโยบายสนบัสนนุ 
การกินดีอยู่ดี หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือเป็น 
ของขวัญปีใหม่ให้กบัประชาชน ท้ังน้ี ของขวญัปีใหม่ 
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ทส.)  
ที่มอบให้กับพ่ีน้องชาวไทย แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  
ของขวัญสร้างสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ และของขวญั 
สร้างสขุตลอดปี 2568

ส�าหรบัของขวัญสร้างสขุตลอดปี 2568 ได้แก่ 
การเร่งอนญุาตค�าขอการใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่า กว่า 
50,000 ค�าขอ การจัดหาแหล่งน�า้ต้นทนุผิวดนิเพือ่
อปุโภคบรโิภคและเกษตรกรรม ในการอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาแหล่งน�้า บริหารจัดการน�้าในพื้นที่เกษตร
น�้าฝน 32 จังหวัด และพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบกระจายน�า้ในพืน้ทีเ่กษตรน�า้ฝน 56 จงัหวดั 
เพ่ิมประสทิธิภาพการพยากรณ์และระบบเตอืนภัย 
2,395 สถานี

Climate Change แพลตฟอร์มการเรยีนรูอ้อนไลน์ 
หลักสูตรโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ 
เรือนกระจก และยงัมกิีจกรรม Hidden Treasures 
เปิดขุมสมบัติแห่งพื้นพิภพ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร 
จ.กาฬสินธุ ์กจิกรรมปฏทินิ 12 เดือน 12 กจิกรรม ณ 
พพิธิภณัฑ์ซากดกึด�าบรรพ์ธรณวีทิยาและธรรมชาติ
วทิยา จ.ล�าปาง และการให้ค�าปรึกษาการปลูกสร้าง
สวนป่าไม้เศรษฐกจิตลอดปี

โดยของขวญัสร้างสขุช่วงเทศกาลปีใหม่ทีผ่่าน
มา ได้แก่ การเดนิทางอุน่ใจตลอดทกุเส้นทาง ด้วย
บรกิารจดุพกัรถ พร้อมให้บรกิารน�า้ดืม่ฟร ีบนถนน
สายหลักและถนนสายรอง อีกทั้งจัดตั้ง 4 ศูนย์
บรกิารอากาศยานรองรับสถานการณ์ฉกุเฉนิ จดัต้ัง 
ศนูย์ช่วยเหลอืและอ�านวยความสะดวกนกัท่องเทีย่ว 
บรเิวณชายฝ่ังทะเล 35 แห่ง ในวนัท่ี 28 ธ.ค. 2567 
-1 ม.ค. 2568 

งดเว้นค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง เขต
รกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 160 แห่ง 
ป่านนัทนาการ 6 แห่ง พพิธิภณัฑ์ซากดกึด�าบรรพ์
ธรณวีทิยาและธรรมชาตวิทิยา 6 แห่ง ป่าในเมอืง 
สวนป่าประชารฐั และป่าชายเลนในเมืองเพือ่การ 

คชบาลแห่งชาติฯ งดเว้นค่าเข้าชมส�าหรบัผูพ้กิาร 
และผู้สูงอาย ุ 60 ปีขึน้ไป และมอบส่วนลด 10% 
ส�าหรับบคุคลทัว่ไป อีกทัง้มอบส่วนลดสงูสุด 20%  
ส�าหรับการซือ้สินค้าและผลิตภณัฑ์เฟอร์นเิจอร์ไม้สกั 
ทีร้่าน FIO SHOP ทุกสาขา ในวนัที ่29 ธ.ค. 2567 
-1 ม.ค. 2568 

นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจสอบอัญมณี  
ธรณีวตัถเุบือ้งต้นฟรีตลอดเดือน ม.ค. 2568 และให้ ดร.พรุิณ สยัยะสทิธิพ์านชิ อธบิดีกรมการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (UNFCCC) จะต้อง 
ส่งรายงานความโปร่งใสรายสองปี ทกุ 2 ปี 

โดยกรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
และส่ิงแวดล้อม (กรมลดโลกร้อน) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่ง
รายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบบัที ่ 1 ของ
ประเทศไทย (Thailand’s First Biennial 
Transparency Report : BTR1) ไปยังส�านกั
เลขาธิการ UNFCCC เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  
2567 เพือ่สือ่สารความคบืหน้า ผลการด�าเนนิงาน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทยไปสู่ประชาคมโลก อีกท้ังยังช่วย
เพิม่โอกาสในการขอรบัการสนับสนุนเทคโนโลยี 
องค์ความรู ้และแหล่งเงินทุนต่างประเทศ เพือ่
เสรมิสร้างศกัยภาพ ขับเคลือ่นการด�าเนินงาน
ไปสูเ่ป้าหมายของประเทศ

กรมลดโลกร้อนส่งรายงาน BTR
แสดงผลงานแก้ปัญหาโลกเดือด

ทั้งน้ี รายงาน BTR1 ของประเทศไทย มี
สาระส�าคญั ประกอบด้วย 1) สภาวการณ์ของ
ประเทศ 2) บญัชีก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 
โดยน�าเสนอปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ระหว่างปี ค.ศ. 2000-2022 ซึง่ปี ค.ศ. 2022 
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม 
278,039.73 ktCO2eq (รวมภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ทีด่นิ) และมปีริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 385,941.14 ktCO2eq (ไม่รวม
ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ทีดิ่น) 3) ความ
ก้าวหน้าของการด�าเนินงานด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย NDC ในปี 
ค.ศ. 2021-2022 ประเทศไทยมีการลดก๊าซ
เรอืนกระจก รวม 60.33 MtCO2eq และ 65.23 
MtCO2eq ตามล�าดบั

ส�าหรบัความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานตาม 
NDC ภายใต้มาตรา 4 ของความตกลงปารีส 
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการด�าเนินงาน
ที่ร้อยละ 30.46 เมื่อเทียบกับ BAU และการ
ถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศทั้งสิ้น 
1,916 tCO2eq ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการถ่ายโอน
คาร์บอนเครดติระหว่างประเทศ 4) ผลกระทบ 
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ และน�าร่องด้านการปรบัตัว 6 สาขา 
จ�านวน 6 จงัหวัด และ 5) การเงนิ การพฒันา
และถ่ายทอดเทคโนโลย ี และข้อจ�ากดั ช่องว่าง 
ความต้องการและการสนบัสนนุทีไ่ด้รบั วงเงนิ 
ประมาณ 38,668.47 ล้านบาท หรอื 1,102.92 ล้าน 
เหรยีญดอลลาร์สหรฐั

ให้ประชาชนสามารถติดต้ังระบบโซลาร์เซลล ์
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึน้ 

โดยเม่ือสปัดาห์ทีแ่ล้ว กระทรวงอตุสาหกรรม
ได้น�าเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีให้ยกเว้น
การผลติพลงังานไฟฟ้าจากโซลาร์รฟูทอ็ปทกุก�าลงั 
การผลิตที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ไม่ต้องขอ 
ใบอนญุาตอกีต่อไป ในขณะทีก่รมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง 
พลงังาน กก็�าลงัเร่งรดัการออกกฎหมายเพือ่ปลดลอ็ก 
เรือ่งการขออนุญาตตดิต้ังเช่นกนั

“เรามหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องถึง 5 แห่ง ซึง่แต่ละแห่ง 
ต่างก็มีกฎหมายของตนเองที่ ตีความว่าการ 
จะตดิตัง้ระบบโซลาร์ต้องอยูภ่ายใต้กฎหมายของ 
หน่วยงานตน เรามีกฎหมายเยอะมาก แต่ที ่
ไม่เคยมีก็คือกฎหมายที่จะสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชาชนใช้พลงังานจากแสงแดด เพือ่ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย วันน้ีพรรครวมไทยสร้างชาติได้ยกร่าง
กฎหมาย ซึ่งไม่เคยมีในประเทศไทยให้กับพี่น้อง
ประชาชน คอืกฎหมายเกีย่วกบัการสนบัสนนุและ
ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานจากแสงอาทิตย ์
เข้าสภาผูแ้ทนราษฏร และกฎหมายฉบบัน้ีจะปลดลอ็ก 
อย่างถาวรจากฎหมายอื่นๆ ที่เคยน�ามาอ้างอิง” 
นายพรีะพนัธุ ์กล่าว 

นายพีระพันธุ ์ ยังได้กล่าวขอบคุณนายก
รัฐมนตรีทีไ่ด้สนบัสนนุในการด�าเนนิการดงักล่าว 
พร้อมระบุว่า กฎหมายฉบับนี้จะท�าให้พี่น้อง
ประชาชนมีค่าใช้จ่ายเรือ่งพลงังานไฟฟ้าถกูลง และ
เป็นการท�าตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุน
การใช้พลังงานสะอาด และส่งเสริมให้ภาครัฐ

 การแจ้งเตอืนภยัท่องเทีย่วทางทะเล Marine 
Warning ผ่าน mobile application กิจกรรม
ตรวจสอบและห้ามใช้รถยนต์ควันด�า รวมถึงการ 
บริการแจกพันธุก์ล้าไม้ป่าชายเลน ทีจุ่ดรับพันธ์ุกล้าไม้ 
ทัว่ประเทศ 

นอกจากนี ้ ตลอดปี 2568 ยงัจะมกีารงดเว้น
ค่าเข้าชมศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง 
ตลอดทั้งปี และในวันส�าคัญต่างๆ จะงดเว้น 
ค่าเข้าชมอุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 160 แห่ง  
ป่านนัทนาการ 6 แห่ง และในเวลาราชการงดเว้น 
ค่าเข้าชมพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวทิยาพืชและสัตว์ทะเล  
จ.ระยอง และชุมพร ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
เกาะมันใจ จ.ระยอง ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยา 
สตัว์และพชืทะเล (ฝ่ังอ่าวไทย) จ.สงขลา ศนูย์วจิยั
ทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง รวมถึงงดเว้น 
ค่าเข้าชมพพิธิภณัฑ์ซากดกึด�าบรรพ์ธรณวีทิยาและ
ธรรมชาติวทิยา จ.สุราษฎร์ธาน ีส�าหรับนกัท่องเทีย่ว
ทีม่าเป็นหมูค่ณะ 

พร้อมให้บริการแพลตฟอร์มองค์ความรู้ต่างๆ 
อาท ิE-book หนงัสอืเฉลมิพระเกียรต ิ72 พรรษา 
พฤกษาประพันธ์ ความรู ้เรื่อง CITES ระบบ 
e-Learning หลักสูตรชุมชนจะอยู่อย่างไรกับ  

ท่องเทีย่ว ในวนัท่ี 31 ธ.ค. 2567-1 ม.ค. 2568 ตลอดจน 
งดเว้นค่าเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าภูเก็ต ใน 
วนัที ่ 1 มกราคม 2568 งดเว้นค่าเข้าชมสวนสัตว์ 
ทัง้ 6 แห่ง ส�าหรบัเด็กทีม่อีายไุม่ถงึ 12 ปี และผูส้งูอายุ  
ในวนัท่ี 30 ธ.ค. 2567-1 ม.ค. 2568 รวมถงึสถาบนั

ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ด้วยการ 
แจกกล้าไม้ฟร ีอาท ิกล้าไม้มหามงคล 101,010 กล้า  
ต้นไม้ฟอกอากาศ 2,850 ต้น กล้าไม้ป่าชายเลน 
78,000 กล้า และเมล็ดพนัธุด์อกไม้และเมล็ดผลไม้  
600 ซอง ในช่วงวนัที ่28 ธ.ค. 2567-3 ม.ค. 2568 
และในวนัที ่ 29 ธ.ค. 2567-1 ม.ค. 2568 ยังได้
เตรียมมอบสิทธิที่ดินท�ากินฯ ในพ้ืนท่ีป่าสงวน 
แห่งชาต ิจ�านวน 3,652,018-3-64 ไร่ รวมถงึมอบ
หนงัสืออนญุาต/ใบอนญุาตฯ ในพืน้ที ่จ.ตราด และ 
จ.จันทบรุ ี23 ชุมชน เนือ้ที ่220-3-43 ไร่ รวมถงึ
ร่วมส่งความสขุด้วยค�าอวยพร ผ่าน ส.ค.ส. E-Card 
ทางหน้าเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ ได้ตั้งแต่วันที่  
23 ธ.ค. 2567-10 ม.ค. 2568

พิรณุ สยัยะสทิธิพ์านชิ

เฉลมิชัย ศรอ่ีอน

พลังงาน รวมถึงเตรียมที่จะปรับปรุงเงื่อนไข
ของกองทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนด้านเงินทุน 
ให้กบัพีน้่องประชาชนทีม่คีวามต้องการตดิตัง้พลงังาน 
ไฟฟ้าจากแสงอาทติย์”

ส�าหรบัปัญหาราคาในการติดต้ังอปุกรณ์โซลาร์
ที่มีราคาแพงนั้น กระทรวงพลังงานได้มีการวิจัย
และพฒันาอปุกรณ์อนิเวอร์เตอร์ในราคาทีต่�า่กว่า
ท้องตลาดอย่างน้อยคร่ึงหนึง่ ซ่ึงผ่านการทดสอบ
คณุภาพจาก สวทช. ในขัน้ตอนแรกเป็นทีเ่รยีบร้อย
แล้ว นอกจากนี้ ทางกระทรวงพลังงานยังมีการ
วจิยัการประดษิฐ์แบตเตอรสี�าหรบักกัเกบ็พลงังาน
ไฟฟ้าเพิม่เติมอกีด้วย 

“ทกุอย่างต้องใช้เวลา แต่ทกุอย่างทีห่มักหมม
มาหลายสิบปีจะได้รับการพังทลายโดยพรรค 
รวมไทยสร้างชาตอิย่างแน่นอน พลงังานจะต้องดกีว่า 
ทีเ่คยเป็นแน่นอน ในระหว่างทีผ่มด�ารงต�าแหน่ง 
ประชาชนและประเทศชาติจะต้องได้รบัประโยชน์
มากทีส่ดุ” 

พลงังาน ยัน ก�าลงัผลิตไฟฟ้า
ส�ารองปัจจุบันอยู่ที ่25.5% 

กระทรวงพลังงาน ขอยืนยันว่า ปัจจุบัน 
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าส�ารองของประเทศหรือ 
Reserve Margin อยูท่ี่ 25.5% เท่านัน้ ไม่ใช่ 
50% ตามทีม่กีารเผยแพร่ เน่ืองจากการผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
พลงังานจากเชือ้เพลงิชวีภาพ ไม่สามารถน�ามา 
นบัรวม 100% ได้ เพราะไม่สามารถผลติไฟฟ้า
ได้ตลอดเวลา และแม้ในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา
ก�าลังผลิตไฟฟ้าอาจอยู่ในระดับสูงเนื่องจาก
สถานการณ์โควดิ แต่ปัจจบุนักบ็รหิารจดัการ
ให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมแล้ว

นายวรีพัฒน์ เกียรตเิฟ่ืองฟู โฆษกกระทรวง
พลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่
ข่าวเก่ียวกับก�าลังการผลิตไฟฟ้าส�ารองของ
ประเทศไทยที่สูงถึง 50% นั้น ขอเรียนชี้แจง 
ว่า ก�าลงัการผลติไฟฟ้าของไทยในปัจจบุนัอยูท่ี่  
25.5% เท่านัน้ ซึง่การค�านวณก�าลังการผลิตไฟฟ้า 
จะต้องค�านวณจากการผลิตไฟฟ้าทีส่ามารถผลิต
ได้จริง ซึง่ไฟฟ้าทีผ่ลติจากพลงังานทดแทน อาทิ 
พลงังานแสงอาทติย์ พลงังานลม พลังงานชวีมวล  
กลุ่มนี้ไม่สามารถพ่ึงพาได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
เนือ่งจากปัจจยัช่วงเวลา ฤดูกาล จึงไม่สามารถ
น�ามาค�านวณเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้าส�ารอง
ทีแ่ท้จรงิได้ 

ทัง้นี ้ก�าลังการผลิตไฟฟ้าส�ารองในช่วง 2-3 ปี
ทีผ่่านมา อาจจะสงู ซึง่เป็นผลมาจากสถานการณ์
โควดิ จงึท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่าง

มีนัยยะส�าคัญ แต่การสร้างโรงไฟฟ้าต้องใช้เวลา
ค่อนข้างนาน จึงท�าให้ก�าลังการผลิตไฟฟ้าอาจจะ
ไม่มคีวามสอดคล้องในช่วงระยะเวลาดงักล่าว แต่
ในปัจจุบันหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย 
ความต้องการใช้ไฟฟ้ากลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ท�าให้ก�าลงัผลติไฟฟ้าส�ารองจงึไม่ได้สงูถงึ 50% ตาม
ทีม่กีารเผยแพร่

ด้าน Peak Demand หรือความต้องการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดของระบบทัง้ 3 การไฟฟ้า ในปีนี ้เกิดขึน้
เมือ่วนัที ่2 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.24 น. อยูท่ี่ 
36,792 เมกะวตัต์ ในระยะหลงัการเกดิ Peak จะ
เป็นช่วงกลางคืนซึง่ต่างจากในอดีต แสดงให้เหน็ถงึ
พฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเปลีย่นไป ทัง้นี้ 
การใช้ไฟฟ้าในช่วงดงักล่าว ก�าลงัการผลติไฟฟ้าที่
พึง่พาประมาณ 46,191 เมกะวตัต์ ซึง่แสดงให้เหน็ว่า  

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าส�ารองทีแ่ท้จรงินัน้เพยีง 25.5%  
เท่านัน้

“กระทรวงพลงังาน ขอยนืยนัว่า ก�าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าส�ารองของไทยปัจจุบันอยู่ท่ี 25.5% 
เท่านัน้ ไม่ใช่ 50% ตามท่ีมกีารเผยแพร่ ก�าลงัการ
ผลติไฟฟ้านัน้ ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าทีม่เีชือ้เพลงิจาก
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหนิ จะสามารถน�ามาค�านวณ
ก�าลังการผลิตได้ 100% แต่หากเป็นพลังงาน 
แสงอาทติย์ พลงังานลม พลงังานชวีมวล กลุม่นี้
ไม่สามารถพึง่พาได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

ตัวอย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ในวัน 
ที่มีแสงแดดปกติจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้แค่ 
4-6 ช่ัวโมงต่อวันโดยประมาณ ส่วนพลงังานลม 
พลงังานชวีมวล กข็ึน้อยูก่บัฤดกูาล จึงไม่สามารถ
น�ามาค�านวณเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้าส�ารอง
ที่แท้จริงได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงาน 
อยูร่ะหว่างการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้า 
ของประเทศ (PDP) ซึง่ได้มีการศกึษาและพยากรณ์ 
ความต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
ในอนาคต 

นอกจากนั้น ยังต้องค�านึงถึงนโยบายการ 
เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน แผนพฒันาก�าลงั 
การผลิตไฟฟ้าจึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน  
ดงันัน้ แผนก�าลงัการผลติไฟฟ้าจะต้องพจิารณา
ให้เพียงพอต่อความต้องการท้ังในปัจจุบันและ
ในอนาคต รวมทั้งต้องพิจารณาถึงไฟฟ้าจาก
พลังงานสะอาดท่ีมีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น การ
ค�านวณก�าลังการผลิตไฟฟ้าจงึต้องค�านวณตาม 
ชนดิเชือ้เพลิงและศกัยภาพของโรงไฟฟ้าแต่ละโรง 
ทีแ่ท้จริง จึงจะได้ข้อมลูทีถ่กูต้อง แม่นย�า และ
ทีส่�าคญัทีส่ดุ แผนการผลติไฟฟ้านัน้ กระทรวง
พลังงานได้วางแผนเลือกใช้เช้ือเพลิงที่มีต้นทุน
ทีต่�า่ทีสุ่ดเป็นหลัก เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ในราคาที่เหมาะสมไปพร้อมกับการใช้พลังงาน
สะอาดทีก่�าลังเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกในปัจจบุนั 
นอกจากนัน้ ก็ได้เตรยีมพร้อมรับการเตบิโตอย่าง
ก้าวกระโดดของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และการใช้
ไฟฟ้าจาก Data Center ทีต้่องการไฟฟ้าจาก
พลังงานสะอาดในปริมาณที่สูงซ่ึงจะสามารถ
ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศอีกด้วย” 
นายวรีพัฒน์ กล่าว

วรีพฒัน์ เกยีรตเิฟ่ืองฟู 
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TEI สรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยที่เผชิญ ปี 2567
พลังงานทางเลือกที่เข้ามีบทบาทมากขึ้นในปี 2568

ในปี 2567 ประเทศไทยต้องเผชญิผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการ
เปลีย่นแปลงและแปรปรวนของสภาพภมิูอากาศ 
ซึง่หลายปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง และหลาย
ประเด็นที่ภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องด้าน 
ส่ิงแวดล้อมกไ็ด้ระดมความเหน็ ออกนโยบายต่างๆ  
เพื่อเร่งด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อน 
จะบอกลาปี 2567 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ในฐานะ
องค์กรพฒันาเอกชน ทีมี่บทบาทในการขบัเคล่ือน
งานด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ถอดบทเรียนสรุป
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมไทยและส่ิงแวดล้อมโลก 
ทีเ่ราทกุคนได้เผชญิตลอดปี 2567 และคาดการณ์
สถานการณ์ปี 2568 สรปุได้ดงันี้

ต้นปีเราประสบปัญหากับมลพิษทางอากาศ 
จากฝุ่นละอองขนาดจ๋ิว (PM2.5) ในพืน้ทีภ่าคเหนอื
และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส่วนใหญ่มาจากการ 
เผาเศษวสัดทุางการเกษตร ทัง้บนเนนิเขา ในพืน้ทีป่่า  
และการเผาของประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ท�าให้เกิด
หมอกควนัข้ามพรมแดน ในพ้ืนทีภ่าคกลางกเ็กิด
ปัญหาจากการเผาพืน้ทีโ่ล่ง มลพษิจากโรงงาน และ
ในส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนมากจากมลพิษ
ทางการจราจร ทีม่ผีูใ้ช้ยานพาหนะเป็นจ�านวนมาก  

ส่งผลให้เกิดการปล่อยควันรถบนท้องถนน และ
การเผาในพื้นที่เกษตรในบริเวณชานเมืองและ
จังหวัดใกล้เคียง ประกอบกบัสภาพอตุุนยิมวทิยา
ที่มีลักษณะอากาศนิ่ง และไม่เอื้ออ�านวยต่อการ 
กระจายตวัของอากาศ

อีกประเด็นที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยอย่างหนึง่ คอื ปัญหาด้านมลพษิจาก
ขยะชุมชน โดยประเทศไทยในช่วงก่อนการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 มขียะประมาณ 24-25 ล้าน 
ตันต่อปี ซึ่งในปี 2567 มีนักท่องเที่ยวเดินทาง 

นอกจากนี ้ ปัญหาสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและสังคม ส�าคัญในปีนี้เกิดจาก 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การ 
แปรปรวนสภาพอากาศ ส่งผลต่อความแห้งแล้ง 
ในช่วงต้นปี และน�า้ท่วมช่วงปลายปีในหลายพืน้ที ่โดย 
เฉพาะในพืน้ทีภ่าคเหนอื เชยีงใหม่ เชยีงราย และ
พืน้ทีภ่าคใต้ วิกฤตทีเ่กิดข้ึนแสดงให้เหน็ทัง้ความถี่ 
และความรนุแรง โดยน�า้ท่วมทีเ่ชยีงรายได้น�าพา
ตะกอนมาจ�านวนมาก จะต้องใช้ทรัพยากรและ 
งบประมาณในการฟ้ืนฟจู�านวนมาก

เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนสุญัญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (UNFCCC) ทีม่เีป้าหมายหลกัในการ
ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก 
ไม่ให้เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีสเมือ่เทยีบกบัยุคก่อน 
ปฎวัิตอิตุสาหกรรม โดยสภาพภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง 
ไปท�าให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งน�้าแข็ง
ขั้วโลกละลายส่งผลสู่ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น และ 
ในอนาคตอาจเกิดเป็นวิกฤตต่างๆ ที่ตามมาได้ 
รวมถึงยังมีผลกระทบต่อการแปรปรวนสภาพ 
ภมูอิากาศสดุข้ัว อย่าง เอลนโีญ หรอืลานญีา เป็นต้น

ขณะเดยีวกัน ทัว่โลกยงัให้ความส�าคญัในเร่ือง
ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ โดยเปรยีบ
เทียบกับช่วงก่อนพัฒนาอุตสาหกรรม ประมาณ 
280 ppm ซึ่งตอนนี้พบในปริมาณ 420 ppm 
ซ่ึงเป็นตวัเลขทีส่งูมาก ส�าหรบัประเทศไทยพบว่า
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ไม่ถงึ 1% ของทัว่โลก แต่
กลบัอยูใ่นอนัดบั 9 ของโลกทีจ่ะได้รับผลกระทบ 
เรือ่งของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทัง้หมดนี้ 
จึงเป็นสิ่งส�าคัญไทยให้ความส�าคัญในการจัดการ
เพือ่รองรบัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

จากปัญหาโลกร้อน ส่งผลถึงมหาสมุทรด้วย
เช่นกัน เมื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จะท�าให้
ความเป็นกรดสูงขึ้น และอุณหภูมิของทะเล
มหาสมุทรกส็งูข้ึนด้วย 

ผลกระทบทีเ่หน็ได้ชัด คอื เกดิปะการงัฟอกขาว  
ทัง้ฝ่ังทะเลอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนั รวมถงึในช่วง 
2-3 เดอืนทีผ่่านมา พบพะยนูตายไปกว่า 30 ตวั  
สาเหตุส่วนหนึ่งจากการสูญเสียแหล่งอาหาร  
คอืหญ้าทะเลทีไ่ด้ตายเป็นบรเิวณกว้างมากขึน้ด้วย 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทรัพยากร
ประมง และสัตว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะพะยูน 
ทีก่นิหญ้าทะเลเป็นอาหาร สิง่นีจ้งึเป็นเครือ่งสะท้อน 
ถงึความน่ากลวัจากภยัของโลกร้อนทีส่่งผลกระทบ
มาถงึความสญูเสียความหลากหลายชวีภาพ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อ�านวยการสถาบัน 
สิง่แวดล้อมไทย ได้ให้ข้อมลูเสรมิว่า ในสถานการณ์
โลกปัจจุบันที่หันมาให้ตระหนักและให้ความ 
ส�าคญัเรือ่งสิง่แวดล้อมมากย่ิงขึน้ โดยได้บรูณาการ
ประเดน็การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในเร่ืองการค้า
และการลงทุน โดยสิ่งที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
ประการส�าคญัคือ การผลติและการบรโิภคทีใ่ช้วสัดุ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานสะอาด 
ความตื่นตัวมากข้ึนในปัจจุบัน โดยพบแนวโน้ม
ในการใช้รถ EV และพลงังานแสงอาทติย์ รวมทัง้
พลงังานทางเลอืกอืน่ๆ ทีไ่ด้รบัความนิยม ในขณะ
เดยีวกนัเรือ่งการจดัเกบ็พลงังานเพือ่ให้เกดิความ
เสถยีรมากพอ 

ดงันัน้ สิง่ทีต้่องท�าควบคูก่นัไป คอื ความมัน่คง
ทางพลังงาน และการรักษาสมดุลด้านสิง่แวดล้อม 
โดยในปัจจุบันพลังงานทางเลือกที่ประเทศต่างๆ 
เห็นว่าจะเป็นทางออกจากโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ขนาด
เลก็ (SMR) หรอื Small Modular Reactor เตา
ปฏกิรณ์นวิเคลยีร์แบบโมดลูาร์ขนาดเล็ก ซึง่หลาย
ประเทศ เช่น องักฤษ และแถบยโุรป เริม่มกีาร
ศกึษาแล้ว ขณะทีป่ระเทศไทยกต้็องศกึษาเรือ่งนี้
เพิม่เตมิในหลายมติ ิ เพ่ือให้การวางแผนระยะยาว
และให้เกิดการสมดุลท้ังในเรื่องการลดพลังงาน
จากน�า้มัน แก๊สธรรมชาต ิ ขณะเดยีวกนัพลงังาน
ทดแทนกต้็องเข้ามาช่วยเสรมิในสิง่ทีถ่กูลดลงไป

“ในขณะเดยีวกัน ทัว่โลกกม็กีารพดูถงึ และ 
ตื่นตัวในเรื่องคาร์บอนเครดติ เพื่อให้การซื้อขาย
อย่างมกีฏระเบยีบทีช่ดัเจน เราจะมกีารด�าเนนิการ
ให้เหมาะสม ขณะทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ 

อยู่ในระหว่างการด�าเนินการออกระเบียบ เพื่อ 
ให้มีความชัดเจน รวมทั้งการซื้อ-ขาย มีการ 
แลกเปลีย่นอย่างไร ทัง้ในและต่างประเทศ ท�าอย่างไร 
ให้เกิดความเป็นธรรม และสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเพื่อลดความกังวลของฝ่ายท่ีเข้าใจว่าเป็น 
กระบวนการฟอกเขียวของผูป้ระกอบการ” ดร.วจิารย์  
กล่าวทิง้ท้าย 

ส�าหรับเป้าหมายของประเทศไทยในตอนนี ้มุง่
สูค่วามเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  
ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 
เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 แม้จะเป็น 
เวลาอีกราว 20-30 ปี แต่จ�าเป็นต้องมีการ 
ก�าหนดทศิทางทีช่ดัเจน เพือ่มเีป้าหมายและการ
ด�าเนนิงานความเป็นกลางไปสูเ่ป้าหมายโดยการมี
ส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

โดยส่วนหนึ่งต้องมีพื้นที่สีเขียวเพ่ือมาดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ ตามยทุธศาสตร์ชาตจิะมพืีน้ที่
สเีขยีวของประเทศไทยประมาณ 55% ของพ้ืนที่
ประเทศ ซึ่งหากสามารถสร้างได้ท้ัง ป่าอนุรักษ์ 
ป่าเศรษฐกิจ และป่าในเมือง จะสามารถดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ทีป่ล่อยออกมาได้กว่า 120 ล้าน 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมท้ังการ 
ด�าเนนิงานในการลดการปล่อย โดยน�าเทคโนโลยี
ต่างๆ มาช่วยในการลด และหากได้รบัความร่วมมือ 
กับภาคภาคเอกชนจะสามารถขับเคลื่อนให้ถึง 
เป้าหมายตามกรอบเวลาได้ เพ่ือให้ประเทศไทย 
มุง่สูถ่งึเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ได้ 

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน สิ่งแวดล้อม
ไม่ใช่เพือ่ทางเลอืก แต่คอืทางรอด ทกุคนสามารถ
ส�ารวจกจิกรรมทีส่ามารถท�าได้ ทัง้ในการลดการใช้
พลงังาน ลดของเสยีต่างๆ ปลกูต้นไม้ในบ้าน หรอื
หลายพืน้ทีเ่ปิดโอกาสให้ปลกูต้นไม้ สามารถท่ีจะ
ช่วยโลกและช่วยตัวเราเองได้

นางสาวปรญีาพร สวุรรณเกษ อธบิดีกรม
ควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพน�้ าในแหล ่งน�้ าส�า คัญ 
ท่ัวประเทศ จ�านวน 398 จดุตรวจวดั ใน 61 แหล่งน�า้ 
สายหลกั และ 9 แหล่งน�า้นิง่ ด�าเนนิการตรวจวดั  
4 ครัง้ต่อปี และประเมินโดยใช้ดชันคีณุภาพน�า้  
(Water Quality Index ; WQI) ปี 2567  
พบว่า มีแหล่งน�้าที่มีคุณภาพน�้าอยู่ในเกณฑ์ดี 
ร้อยละ 43 (30 แหล่งน�า้) เกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 
36 (25 แหล่งน�า้) และเกณฑ์เสือ่มโทรม ร้อยละ 
21 (15 แหล่งน�า้)

คพ.จัด 10 ล�ำดับ
แหล่งน�้ำสะอำด ปี 2567

ตอนบน แม่น�้าพอง แม่น�้าชุมพร และแม่น�้า
ปัตตานตีอนบน และ 10) แม่น�า้อูน และแม่น�า้
ล�าปาว รวมทัง้หมด 20 แหล่งน�า้

“น�้าเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มีความส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์ทั้งการ
อุปโภค บริโภค การท�าการเกษตรกรรม การ
อุตสาหกรรม การคมนาคม การผลิตพลังงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงมีความส�าคัญ 
ในเชงินิเวศวทิยาท่ีช่วยรกัษาความสมดลุของระบบ 
นเิวศต่างๆ ดังนัน้ เพ่ือยกระดบัและรกัษาแหล่งน�า้ 
ให้มีคุณภาพเหมาะส�าหรับการใช้ประโยชน์  
ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และ 
ภาคส่วนต่างๆ ในการไม่ทิง้หรอืระบายของเสยี 
ลงแหล่งน�า้สาธารณะ ท�าการบ�าบดัน�า้เสยีก่อน 
ระบายลงแหล่งน�า้ ลดปรมิาณการใช้น�า้ หลกีเลีย่ง 
การใช้สารเคมี ปุ ๋ย และสารก�าจัดศัตรูพืช 
ในกจิกรรมทางการเกษตร” นางสาวปรญีาพร กล่าว

กพช.ขยายรับซือ้ไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
หวงัเพิม่สัดส่วนพลงังานหมนุเวยีน 

(2) กรณโีรงไฟฟ้าทีไ่ม่ใช้เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า 
(2.1) ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบติดตั้ง
บนหลงัคา แบบตดิต้ังบนพืน้ดิน แบบทุน่ลอยน�า้)  
อัตรารับซื้อไฟฟ้า เท่ากับ 1.00 บาทต่อหน่วย  
(2.2) ประเภทพลงังานลม อตัรารบัซ้ือไฟฟ้า เท่ากบั 
0.50 บาทต่อหน่วย ทัง้นี ้อตัรารบัซือ้ไฟฟ้าส่วนเพิม่ 
จากสัญญาเดิมจะมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าไม่เกินกว่า
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในสัญญาเดิม และที่ประชุม
มอบหมายให้ กกพ. พจิารณาด�าเนนิการในส่วน
ทีเ่ก่ียวข้องต่อไป

โดยนายพรีะพนัธุฯ์ กล่าวด้วยว่า ประโยชน์จาก
การขยายกรอบเวลาการรบัซ้ือไฟฟ้าจากพลงังาน
ทดแทนส่วนเพิม่นี ้นอกจากจะช่วยเพิม่สดัส่วนการ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแล้ว ยังเป็นการ 
ช่วยเหลอืเกษตรกรให้มรีายได้ และช่วยลดการน�าเข้า  
Spot LNG ลดภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าอกีด้วย

2. เห็นชอบการขยายเวลามาตรการรับซื้อ
ไฟฟ้าจากโครงการเทินหินบุนเพิ่มเติม ระยะสั้น 
1 ปี จ�านวน 20 เมกะวัตต์ ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2568 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2568 ในอตัรารับซือ้
ไฟฟ้าตามโครงสร้างสญัญาปัจจบุนั และทีป่ระชมุ  
มอบหมายให้ กฟผ. ด�าเนนิการจดัท�าข้อตกลงเพิม่เตมิ 
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าโครงการ 
เทนิหินบนุเพิม่เตมิ 

ทัง้น้ี การรับซือ้ไฟฟ้าจากโครงการเทินหนิบนุ 
เพิ่มเติมระยะสั้นนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาต ิ(กพช.) ท่ีม ีนายพรีะพนัธุ ์สาลีรฐัวภิาค 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ได้รับมอบหมายจาก นายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เปิดเผยว่า ได้มกีารพจิารณาขยาย
มาตรการรบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า และการขยาย
อายุการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 
31 ธนัวาคม 2567 โดยทีป่ระชมุได้มมีตดิงัต่อไปนี้

1. เห็นชอบการขยายมาตรการรับซื้อไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนส่วนเพิม่ โดยรบัซือ้พลงังาน
ไฟฟ้าเพิม่เติมจากผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็ (SPP) และ/
หรอืผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก (VSPP) จากสญัญา
เดิม และนอกเหนือจากกลุ่มสัญญาเดิม รับซ้ือ
พลังงานไฟฟ้าเพิม่เตมิจากผู้ผลติไฟฟ้าทีม่โีรงไฟฟ้า 
อยู่แล้ว ไม่มีการลงทุนใหม่ และมีความพร้อม 
ในการจ�าหน่ายไฟฟ้า ซึง่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาค หรอืการไฟฟ้านครหลวง สามารถรองรับ 
ได้ โดยเป็นการรับซ้ือไม่เกิน 2 ปี (ส้ินสุดวันที ่ 
31 ธนัวาคม 2569) ในรปูแบบสัญญา Non-Firm 
ทัง้นี ้ ก�าหนดเงือ่นไขให้สทิธิแ์ก่การไฟฟ้าสามารถ
บอกเลิกสญัญาได้ หากพบข้อจ�ากัดด้านศักยภาพ
ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Capacity) โดยมี
อตัรารบัซือ้ไฟฟ้า ดงัน้ี 

(1) กรณีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า (ประเภทเชือ้เพลิงชวีมวล ก๊าซชวีภาพ และ
ขยะ) อตัรารบัซ้ือไฟฟ้า เท่ากบั 2.20 บาทต่อหน่วย 

ไฟฟ้า อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ และยงัจะช่วยลดปรมิาณการใช้ก๊าซ
ธรรมชาตทิีม่สีถานการณ์ราคาผนัผวนได้ อกีด้วย

3. เหน็ชอบการขยายอายกุารเดนิเครือ่งของ
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมน�า้พอง ชุดที ่1 และ 2 
ระยะเวลา 1 ปี (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2568 ถงึวนัที่  
31 ธนัวาคม 2568) ทัง้นี ้โรงไฟฟ้าน�า้พองถือเป็น
โรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้ามีราคาถูก การขยาย
อายกุารเดนิเครือ่งของโรงไฟฟ้ายงัเป็นการช่วยลด
การน�าเข้า Spot LNG ซึง่เป็นการลดต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ทัง้นีท้ีป่ระชุม
มอบหมายให้ กฟผ. และ กกพ. ด�าเนนิการในส่วน
ทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 

4. เห็นชอบแนวทาง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และ 
ล�าดับความส�าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน 
เพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2568 

นอกจากนี้ ตามที่ได้มีกระแสข่าว เม่ือวันท่ี  
16 ธนัวาคม 2567 ว่าส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
กิจการพลังงาน ได้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิต
ไฟฟ้าเพิ่มเติมท่ีได้รับการคัดเลือกตามระเบียบ
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานว่าด้วยการ
จัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ 
Feed-in-Tariff (FiT) ปี 2565-2573 ส�าหรบักลุม่
ไม่มต้ีนทนุเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเตมิ) พ.ศ. 
2567 นั้น ซ่ึงท�าให้เกิดข้อสงสัยกับประชาชน
เรื่องความถูกต้องของกระบวนการ และวิธีการ 
ด�าเนินงานรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ดงักล่าว และเพือ่ประโยชน์สงูสดุของประเทศชาติ
และราชการ ทีป่ระชมุจงึได้มมีตใิห้ชะลอการรบัซือ้
ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนเพิม่เติม ส�าหรบักลุม่
ทีไ่ม่มต้ีนทนุเชือ้เพลงิและขยะอตุสาหกรรม ตาม

พรีะพันธุ ์สาลรีฐัวภิาค

แผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 
ส�าหรับปี 2565-2573 ปริมาณรวม 3,668.5  
เมกะวตัต์ ที ่กพช. ได้ให้ความเหน็ชอบไว้ เมือ่วนัที ่ 
9 มนีาคม 2566 โดยเป็นการชะลอการลงนามสญัญา 
กบั 3 การไฟฟ้าไว้ก่อน เพือ่ด�าเนินการตรวจสอบ
ความถกูต้อง 

ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือ
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ในประเด็น 
ข้อกฎหมายและอ�านาจหน้าท่ีของ กพช. โดยมอบให้ 
นายกรัฐมนตร ี ในฐานะประธาน กพช. พจิารณา
แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ใน
เรือ่งดงักล่าวได้ ทัง้นี ้มอบให้ฝ่ายเลขานกุารฯ แจ้ง
ให้ กกพ. และ 3 การไฟฟ้า ทราบมติ กพช. ต่อไป

วจิารย์ สมิาฉายา

เข้ามาท่องเทีย่วเพิม่ขึน้มากกว่าร้อยละ 70 พบว่า
ปัญหาขยะเพิ่มขึ้นถึง 28-29 ล้านตันต่อปี หาก
การบริหารจัดการขยะบนฝ่ังไม่ถกูต้อง จะมขียะ
ไหลลงแหล่งน�า้ ทะเล และเป็นปัญหาสะสม โดย
เฉพาะปัญหาขยะพลาสติกทีส่ะสมในห่วงโซ่อาหาร 
และกลับเข้าสู่ร่างกายของมนษุย์ ในปีหน้ากจ็ะมี
กติกาโลกเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะพลาสติก
ออกมาควบคุมด้วยทีป่ระเทศไทย จะต้องเตรียม
ความพร้อม

ส�าหรบัปัญหาสิง่แวดล้อมโลกทีส่่งผลกระทบ 
อย่างต่อเนื่อง สามารถแยกได้เป็น 3 ประเด็น
ส�าคญั ในเรือ่ง การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
ความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และ 
ปัญหาภาวะมลพิษ

ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หรือ Climate Change โดยปัจจุบันพบว่า
อุณหภูมิสูงขึ้นเป ็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่ 
เดือนมกราคมเป็นต้นมา โดยตามความตกลงปารสี 

ปรญีาพร สวุรรณเกษ

นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า แหล่งน�้าท่ีมี
คณุภาพน�า้ดทีีสุ่ด 10 ล�าดบัแรก ได้แก่ 1) แม่น�า้
แควน้อย 2) แม่น�า้ตาปีตอนบน 3) แม่น�า้แควใหญ่  
4) แม่น�้ากก และโขงเหนือ 5) แม่น�้าสงคราม  
หนองหาร และแม่น�า้ล้ี 6) แม่น�า้หลงัสวนตอนบน  
7) แม่น�้ากุยบุรี แม่น�้าตรัง และแม่น�้าสายบุรี  
8) แม่น�า้แม่กลอง และทะเลหลวง 9) แม่น�า้เพชรบุร ี



ปีที่ 19 ฉบับที่ 444 วันที่ 16-31 มกราคม 256816 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

ทส.มอบรางวัลที ่1 สลากกาชาด ทส. ปี67 แก่ผูโ้ชคดจีากจังหวดันครสวรรค์
ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 

ผูแ้ทนกระทรวงฯ มอบรางวลัที ่ 1 สลากบ�ารงุสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2567 ของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รางวลั ทองค�าแท่งหนกั 10 บาท มลูค่า 404,500 บาท  
ให้แก่ผู้โชคดี ได้แก่ อานนท์ ถิระปรีดานันท์ ผู้อ�านวยการส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1  
จงัหวดันครสวรรค์ โดยมผีูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที ่ร่วมแสดงความยนิดแีละเป็นสกัขพียาน 
ในการมอบรางวัล ณ อาคารกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

TOP เคลยีร์แหล่งเงนิลงทนุเพ่ิม
“โครงการ CFP มาจากเงนิสด”

TOP เคลียร์เงินลงทุนเพ่ิมในโครงการ 
CFP มาจากเงินสด รวมทัง้การออกหุน้กู้และ
เงินกู้ยืม บรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่ามแีหล่งเงนิเพยีงพอ 
เดินหน้าโครงการฯ ยันไม ่ต ้องเพิ่มทุน 
พร้อมจ่ายปันผลตามผลประกอบการปกติ 
“บัณฑิต” ย�้า กระบวนการท�างานยึดหลัก
สากล โปร่งใส และเป็นธรรม

นายบัณฑิต ธรรมประจ�าจิต ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่บรษัิท  
ไทยออยล์ จ�ากดั (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า 
ส�าหรบังบประมาณลงทนุส่วนเพิม่ของโครงการ
พลงังานสะอาด (Clean Fuel Project หรอื 
CFP) ประมาณ 63,028 ล้านบาท ทีบ่รษิทัฯ
จะใช้ในการด�าเนนิการก่อสร้าง บรษัิทฯ มแีผน
จดัหาเงนิทนุประกอบด้วย

1) เงินสดคงเหลอืและกระแสเงนิสดจากการ 
ด�าเนนิงานของบริษทัฯ ในปี 2025-2027

2) การออกหุ้นกู ้หรอืการกู้ยมืจากธนาคาร 
พาณชิย์ รวมทัง้พิจารณาหาเครือ่งมอืทางการเงิน 
ใหม่ๆ เช่น การออกตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ

โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่า ไม่มีแผนการ 
เพิม่ทนุ จากการเพิม่งบประมาณในการก่อสร้าง
โครงการในคร้ังนีแ้ต่อย่างใด

“บริษทัฯ มัน่ใจว่างบประมาณทีข่อเพิม่เตมิ 
เพียงพอต่อการด�าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
โดยได้ศึกษาและประเมินร่วมกับที่ปรึกษา 
และผูเ้ชีย่วชาญด้วยความระมัดระวังว่าสามารถ 
ด�าเนินโครงการนี้ได้ตามงบประมาณที่วางไว้ 
บรษัิทฯ จะบรหิารจดัการงบประมาณให้ดีทีส่ดุ 
อกีทัง้จากการศกึษาและประเมนิของทีป่รึกษา
ทางการเงินอิสระ ถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทน
การลงทุนระดับโครงการในปัจจุบันจะลดลง 
จากการประเมินในช่วงการตัดสินใจลงทุน 
ขัน้สดุท้าย แต่ยงัอยูใ่นระดบัทีสู่งกว่าต้นทนุของ 
กิจการ เมื่อโครงการเสร็จจะท�าให้ไทยออยล ์
มผีลประกอบการทางการเงนิ ท้ังในส่วนรายได้  
ผลก�าไรและฐานะทางการเงินดีขึ้น อีกทั้ง 
ยงัช่วยเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั ซ่ึงจะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
ในระยะยาว” นายบัณฑติ กล่าว

นายบณัฑิต กล่าวต่อไปอกีว่า การก่อสร้าง
โครงการฯ ทีต้่องเลือ่นออกไปกว่า 3 ปี เป็นผล
มาจากการด�าเนนิงานขัน้ตอนทีเ่หลือเป็นส่วน
งานทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันาเช่ือมต่อระบบของ
โครงการฯ ทีม่คีวามยุง่ยากและซับซ้อน ดงันัน้

ก่อนเปิดด�าเนินการจงึต้องท�าการทดสอบระบบ
จนกว่าจะมัน่ใจว่าสามารถเปิดด�าเนนิการได้ตาม
มาตรฐานที่ก�าหนดไว้อย่างสมบูรณ์ นอกจาก
นี ้ การก่อสร้างหน่วยกลัน่ใหม่ ทีท่�าหน้าทีเ่พิม่
มูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเปลี่ยนน�้ามันเตาและ 
ยางมะตอยให้เป็นน�้ามันอากาศยานและดีเซล 
ไม่เป็นไปตามแผนทีก่�าหนด เนือ่งจากปัญหาการ 
หยุดงานของกลุม่บรษิทัรบัเหมาช่วง อนัเนือ่ง 
มาจากไม่ได้รบัค่าจ้างค้างจ่ายจากผูรั้บเหมาหลกั  
UJV ท�าให้การด�าเนนิโครงการต้องสะดดุจนต้อง
ปรบัระยะเวลาด�าเนนิโครงการออกไป

อย่างไรกต็าม สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดนี้  
บริษัทฯ ได้พยายามหาทางแก้ไขเพ่ือให้การ 
ด�าเนินงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 
เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปให้ 
แล้วเสรจ็ คาดว่าบรษิทัฯ จะสามารถสรุปเวลา
ให้แน่ชดัขึน้ในปี 2568

นายบัณฑิต กล่าวอีกว่า การเพิ่มเงิน 
งบประมาณก่อสร้างโครงการครั้งนี้ จะไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อแผนการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ  
อย่างมนียัส�าคญั เนือ่งจากแหล่งเงนิทนุเพิม่เตมิ 
ส่วนใหญ่มาจากเงนิสดคงเหลอื กระแสเงนิสดจาก 
การด�าเนินงาน และการกู้ยืม ดังนั้นบริษัทฯ 
ยังคงพิจารณาจ่ายเงินปันผล ตามนโยบาย 
จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของก�าไรสทุธิ 
ของงบการเงนิ ภายหลงัจากการหกัทนุส�ารองต่างๆ  
ทุกประเภทตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของ 
บรษัิทฯ และตามกฎหมายได้

นายบัณฑิต กล่าวอีกว่า โครงการนี้เป็น
โครงการขนาดใหญ่มีมูลค่าสูง บริษัทฯ ต้อง
พจิารณาด้วยความรอบคอบ ในการตรวจรับงาน 
และการจ่ายเงินโครงการฯ ต้องเป็นไปตาม 
หลักสากลและเงือ่นไขในสญัญา มกีารตรวจสอบ 
ความถูกต ้องทั้งในส ่วนปริมาณงานและ 
คุณภาพงานจากผู้ที่เก่ียวข้องทุกส่วน รวมทั้ง 
จ้างทีป่รกึษาบรหิารโครงการท่ีมคีวามเชีย่วชาญ
ในงานก่อสร้างเป็นผูป้ระเมนิและตรวจรบังาน 
และจัดตัง้คณะกรรมการก�ากบัดแูลโครงการฯ 
ให้การด�าเนินการเป็นไปตามหลกัสากลในการ
บรหิารโครงการขนาดใหญ่

“ขอยืนยันว่า ไทยออยล์ยึดมั่นในหลัก 
ธรรมาภบิาลส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิกบัผูม้ส่ีวน 
ได้เสยีอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้มหีน่วยตรวจสอบ
ภายในเพือ่ให้มัน่ใจว่ากระบวนการท�างานต่างๆ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม” นายบณัฑติ 
กล่าวทิง้ท้าย

เปิดความคบืหน้าศนูย์นวตักรรมแปรรปูวสัดรุไีซเคลิ
ทนุ บพข. สร้างเศรษฐกจิหมนุเวียน เพ่ิมรายได้ชุมชน

ความคืบหน้าผลส�าเร็จ “ศูนย์นวัตกรรม
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุ
รีไซเคิลครบวงจร” (MRF) แห่งแรกของไทย 
ทีด่�าเนนิการโดยชมุชน ที ่อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึง่ 
ได้รับทุนสนับสนุนการต่อตั้งจากหน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.) และกลุม่บรษิทั ดาว 
ประเทศไทย (Dow) ซึง่ภายหลังทีไ่ด้เปิดท�าการได้ 
1 ปี พบว่า สามารถช่วยสร้างงาน สร้างอาชพี เพ่ิม
รายได้เสริมให้คนในชมุชน อีกท้ังช่วยสร้างจิตส�านึก
ในการคัดแยกขยะในชุมชน และลดปริมาณขยะ 
ทีต้่องส่งไปก�าจดัลงได้อย่างมนียัส�าคญั

“ขยะ” ซึง่รวมถึงพลาสตกิใช้แล้วเป็นปัญหา
ทีย่งัไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างถูกต้อง ส�าหรบัหลาย
ชุมชน รวมถึงในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่ง 
เป็นเมืองลูกผสม คือ เป็นทั้งพื้นที่อุตสาหกรรม
และมีพ้ืนทีก่ารเกษตรรวมอยูด้่วยกัน ขณะทีเ่มอืง
กมี็ความเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง จงึเป็นทีม่าของการ 
จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร” 
(Material Recovery Facility-MRF) ที ่อ.บ้านฉาง 
จ.ระยอง โดย ศนูย์ MRF แห่งนี ้เป็นโมเดลต้นแบบ 
แห่งแรกของประเทศไทยที่ด�าเนินการโดย 
คนในชุมชน ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดปรมิาณขยะในพืน้ที ่
แล้ว ยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มให้แก่
คนในชุมชนอกีด้วย

ที่สุด ซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหา
การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ (Climate 
Change) ของโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้และ 
โอกาสทางธรุกจิของชมุชน ผ่านความร่วมมอืในห่วงโซ่ 
คณุค่า (Value Chain) แบบครบวงจรอีกด้วย”

นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอ�าเภอบ้านฉาง 
กล่าวว่า “ปัจจุบนันี ้ คนในชมุชนมีความตระหนกั
ว่าขยะมีมูลค่า สามารถขายได้ จึงมีการช่วยกัน
คดัแยกขยะอย่างถกูต้องตัง้แต่ในครวัเรอืนเพิม่ขึน้ 
เมือ่พฤตกิรรมการทิง้ขยะเปลีย่นไป ขยะในพืน้ท่ี 
กล็ดน้อยลง ท�าให้สามารถน�าวัสดเุหลอืใช้ไปรไีซเคลิ
ให้เกดิประโยชน์ได้อย่างไม่รูจ้บ ซึง่นอกจากรายได้ 

ในการก่อตั้งศูนย์ดังกล่าว หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.) ในฐานะองค์กรสนับสนุน 
ทุนวิจัยเพ่ือผลักดันให้เกิดการท�างานร่วมกันจาก 
ทุกภาคส่วนในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ภาคอตุสาหกรรมไทย ร่วมกบั กองทนุ Dow Business 
Impact Fund โดย กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย 
ให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการ
จัดตัง้ศนูย์ MRF ดงักล่าว รวม 20 ล้านบาท และได้
รบัการสนบัสนนุทางด้านเทคโนโลยี จากสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
ยิง่ไปกว่านัน้ยงัได้รบัความร่วมมอืจาก สถาบนัพลาสตกิ  
หน่วยงานท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้อง และสมาชกิในชุมชน 

ศนูย์ MRF แห่งนี ้ เปิดตวัอย่างเป็นทางการเมือ่
เดอืนกนัยายน 2566 และเร่ิมด�าเนนิงานเตม็รปูแบบ 
ในปี 2567 มีเป้าหมายส�าคัญ คือ การแก้ปัญหา
พลาสติกใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลเพื่อน�ากลับเข้าสู่
กระบวนการรไีซเคลิ โดยตัง้เป้าจัดการขยะทีจ่ะเป็น

ภาระในการก�าจัดสูห่ลมุฝังกลบ ปีละกว่า 1,000 ตนั 
ซึง่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้เทียบเท่า  
2,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และมีแผน 
ทีจ่ะเป็นศนูย์การเรยีนรูเ้พือ่ขยายผลไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ 
ทัว่ประเทศ โดยตัง้แต่เริม่ด�าเนนิงานจนถงึเดอืนตุลาคม  
2567 มีการจ้างงานคนในชุมชนแล้ว 6 อัตรา มี 
สมาชกิศนูย์แล้วกว่า 500 คน เกดิรายได้กบัชมุชน 
ทีเ่ป็นสมาชกิแล้วกว่า 100,000 บาท

ส�าหรบักระบวนการด�าเนนิงานของศูนย์ MRF น้ัน 

 วันหยุดยาวปีใหม่ปลัดฯ จตุพร 
ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาต ิ
แก่งกระจาน เน้นย�า้ ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว 
เป็นส�าคัญ จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ปกท.ทส.) 
พร้อมคณะ ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในช่วง 
วนัหยดุยาวของเทศกาลปีใหม่ พร้อมรบัฟังรายงาน
สถานการณ์ผลการปฏบิตังิาน การเตรยีมความพร้อม
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควนั รวมถงึ 
การเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน 
และนกัท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ห้องประชมุ 
ศนูย์บรกิารนกัท่องเท่ียว อุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน  
จงัหวัดเพชรบุรี 

 โดย ปลดั ทส. ได้เน้นย�า้ถึงการดแูล
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ
ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเป็นส�าคัญ รวมถึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเป็นหลัก 
นอกจากนี ้ปลดั ทส. ยงัได้มอบของขวญัปีใหม่พร้อม
ให้ขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเสียสละเวลามา
ปฏิบัติงานอ�านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 
และประชาชนท่ีเดินทางสญัจรผ่านมาแวะพัก ทัง้ยงั
ปกป้องดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเตม็ก�าลงั
ความสามารถ ไม่เว้นแม้ในช่วงวนัหยุดยาว

 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (รมว.
ทส.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการ
แก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยัง่ยนื และมาตรการเยยีวยา
ความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่า 
โดย ดร.เฉลิมชัย รมว.ทส. ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน 
ในประเทศไทยมปีรมิาณช้างกว่า 4,000 ตวั ซ่ึงมอัีตรา 

การเกิด 7-8 % ต่อปี หากไม่หยดุยัง้อตัราการเกิดของช้าง 
ต้ังแต่วันน้ีจะส่งผลให้อีก 4 ปี ข้างหน้า มีจ�านวน 
ช้างมากถึง 6,000 ตวั ในขณะทีม่พ้ืีนท่ีป่าเท่าเดมิ 
หรือน้อยกว่าเดมิ อันจะน�าไปสูปั่ญหาช้างป่าท่ีสร้าง
ความเสียหายต่อพชืผลทางเกษตรและประชาชนได้ 
ดังน้ัน จึงจ�าเป็นต้องหยุดยั้งอัตราการเกิดใหม่ของ 
ช้างป่า เพ่ือให้ธรรมชาติกับมนุษย์สามารถอยู ่ 
ร่วมกันได้อย่างยัง่ยนื 

 ส�าหรบักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม โดยกรมอทุยานแห่งชาต ิ สตัว์ป่า 
และพนัธ์ุพชื ได้ก�าหนดแผนด�าเนินการทดลองและ
ขยายผลการใช้วคัซนีกบัช้างป่า ตามโครงการทดลอง
ให้วคัซนีคมุก�าเนดิแก่ช้างป่าในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออก 
ในช่วงเดือนมกราคม 2568 ซ่ึงหากได้ผลเป็นท่ี 
น่าพอใจจะขยายผลการด�าเนนิการใช้วคัซีนในช้างป่า
กลุม่อ่ืนๆ และพืน้ทีเ่ป้าหมายอืน่ๆ ต่อไป

 ‘เฉลิมชัย’ ประชุมคณะกรรมการ
พฒันาโครงสร้างระบบราชการ เคาะ ปรับโครงสร้าง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ม ี 
อรรถพล เจริญชนัษา อธบิดกีรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า  
และพนัธุพ์ชื พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
อาท ิส�านกังาน ก.พ. ส�านกังาน ก.พ.ร. ส�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา ส�านกังบประมาณ เข้าร่วม
ประชมุ ทีป่ระชมุ ได้เห็นชอบค�าช้ีแจงประกอบการ
แบ่งส่วนราชการภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มหน้าท่ี
และอ�านาจ และเปล่ียนชื่อ อาทิ ปรับเพ่ิมหน้าท่ี 
และอ�านาจ จัดการที่ดินและราษฎรในพื้นที ่
ป่าอนุรักษ์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศและระบบอื่น
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่รองรับภารกจิใหม่ตาม 
พระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 มาตรา 64  
และพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
มาตรา 121 การปรับพื้นที่รับผิดชอบของส�านัก
บริหารพืน้ทีอ่นรัุกษ์ (จังหวดัสตูล และตรัง) รวมถงึ
การจัดตั้งหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
17 กรกฎาคม 2550 จ�านวน 2 หน่วยงาน เพือ่ก�าหนด
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการบริหารราชการ
ให้มปีระสทิธภิาพด้านการพัฒนาระบบราชการ ซึง่

2568” ดร.ชญานนัท์ ภกัดจีติต์ รองปลดักระทรวงฯ  
เป ็นประธานการประชุมเตรียมการเข ้าร ่วม 
จัดงานวันเด็กของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดล้อม (ทส.) ได้เสนอกจิกรรมผ่านโซนการ 
เรียนรู้ลดโลกเดือดด้านสิง่แวดล้อม ด้านทรัพยากรน�า้ 
ในแผ่นดนิ และด้านทรพัยากรธรรมชาต ิ เพ่ือปลกู
สร้างจิตส�านกึให้แก่เดก็และเยาวชนเป็นคนรุน่ใหม่ 
ทีห่นัมาใส่ใจและรกัในสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้  
ภายในงานเดก็ๆ จะได้พบกบัขบวนพาเหรดมาสคอต 
และร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัล พร้อมรับบริการ 
อาหาร เครื่องดื่ม ของแจก ของรางวัล และ 
ของทีร่ะลกึอกีมากมาย ทัง้นี ้ผูป้กครองสามารถพา
เดก็ๆ เข้าร่วมกจิกรรมได้ตลอดท้ังวนั ในวนัเสาร์ท่ี  
11 มกราคม 2568 ตัง้แต่เวลา 8.00-15.00 น. ณ บรเิวณ 
โซนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หน้าตกึสนัตไิมตรี  
ท�าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

การปรับปรุงดังกล่าวไม่มกีารเพ่ิมจ�านวนกอง อตัรา
ก�าลัง และงบประมาณด้านบุคลากรในภาพรวมของ
ส่วนราชการ แต่เป็นการปรับปรุงเพื่อปรับตัวต่อ
การบริหารงานด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆ 
ให้รองรบัภารกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป มคีวามคล่องตวั 
และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน

 ทส.ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิประจ�าปี 2568 ภายใต้แนวคดิ “เด็กไทย
รุน่ใหม่ ร่วมใจลดโลกเดอืด : CHILDREN’S DAY 

จะเริม่จากการน�าวัสดรุไีซเคลิมาเข้าสูก่ารคดัแยกโดย
ใช้นวัตกรรมทีท่นัสมยัตลอดกระบวนการ เช่น ระบบ
เซ็นเซอร์ในการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลแต่ละประเภท 
โดยเฉพาะพลาสติก เครื่องเรียงขวดกึ่งอัตโนมัต ิ
เพือ่คดัแยกวสัดรุไีซเคลิประเภทขวดและกระป๋องโลหะ  
ตูอ้จัฉรยิะรวบรวมวสัดเุพ่ือน�าไปรไีซเคลิ และเครือ่ง 
ซกัล้างถงุพลาสตกิรไีซเคลิ ซึง่เมือ่คดัแยกประเภทอย่าง 
มคีณุภาพเรยีบร้อยแล้ว กจ็ะท�าการส่งต่อให้กบัธุรกจิ
โรงงานรไีซเคิลต่อไป

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานอนกุรรมการ 
แผนงานกลุม่เศรษฐกจิหมนุเวยีน หน่วยบรหิารและ
จัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า “บพข. ร่วมสนบัสนนุ
การจัดตัง้ศนูย์ MRF โดยใช้หลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน 
(Circular Economy) ในการด�าเนินการ เพื่อน�า
ทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ให้ได้มากและนาน

จตพุร บรุษุพฒัน์ 

 ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน 

ดร.ชญานนัท์ ภักดจีติต์ อรรถพล เจรญิชนัษา

กติพิงศ์ อรุะวตัรพงษ์วภิา หล่อสมบรูณ์

จากการคัดแยกขยะ ในอนาคตศูนย์แห่งนี้จะมี
รายได้จากการเยีย่มชมศนูย์โดยคณะต่าง ๆ เช่น 
ค่าวทิยากรและค่าอาหาร เป็นต้น ซึง่จะสามารถ
เป็นแผนต้นแบบขยายสู่พ้ืนที่อื่นๆ หรือระดับ
ประเทศได้”

โดยสรุปแล้ว งบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุน บพข. ได้เป็นจุดเร่ิมต้นในการแก้ปัญหา
ขยะในชุมชนบ้านฉางอย่างเป็นรูปธรรม เกิด
ประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม คือ 
ส่งเสริมให้คนในชุมชนคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
ช่วยลดปรมิาณขยะ และเกดิการรวมกลุม่ของคน
ทีต้่องการดแูลส่ิงแวดล้อมในชมุชน ด้านเศรษฐกจิ 
คอื เกดิการจ้างงาน สร้างอาชพี และสร้างรายได้
ให้กบัสมาชกิชมุชนจากการซือ้ขายขยะทีส่ามารถ
รีไซเคิลได้ และเกิดการพัฒนาความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนอย่างย่ังยืน
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“นฤมล” ลยุมอบโฉนด ส.ป.ก. 22 ล้านไร่ 
เลง็จดัต้ังศูนย์ข้าวชมุชนเพ่ิม 2,500 แห่ง

โชว์ผลงาน “รมว.นฤมล”แถลงผลงาน
กระทรวงเกษตรฯ ตัง้เป้าปี 68 ลยุมอบโฉนด
ที่ดิน ส.ป.ก. ให้ครบ 22 ล้านไร่ เล็งจัดตั้ง
ศนูย์ข้าวชมุชนเพิม่ 2,500 แห่ง ครอบคลมุ
เกษตรกร 255,000 ครวัเรอืน พร้อมผลกัดนั 
“ชาวนาอาสา”ช ่วยยกระดับศักยภาพ 
ชาวนาไทย

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลง 
ผลการด�าเนนิงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปี 2567 และแผนงานส�าคญัปี 2568 พร้อมส่งมอบ 
ของขวญัปีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุง่
ให้เกษตรกรไทยมกีนิ มใีช้ มรีายได้พอเพียง ใน
งาน 1 ปีจุดพลงัเกษตรไทย 2568 ก้าวต่อไป
เพือ่เกษตรกร

ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ
ได้ด�าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง รวมถงึขบัเคล่ือน
ภาคเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วย
แนวคดิ “ตลาดน�า นวตักรรมเสรมิ เพ่ิมรายได้” 
ยกระดบัการท�าเกษตรแบบดัง้เดิมให้เป็นเกษตร
ทันสมยั มุง่เน้นเทคโนโลยีด้านการเกษตร เช่น 

เกษตรแม่นย�า หรอืเกษตรอจัฉริยะ มาใช้พฒันา
อาชพีด้านการเกษตร ประมง ปศสุตัว์ และอาชีพที่
เกีย่วเนือ่ง การจดัการทีด่นิท�าดนิให้เกษตรกร และ
การบรหิารจดัการน�า้ ดึงจุดเด่นของประเทศไทย
เพ่ือตอบสนองความต้องการของโลกด้านความ
ม่ันคงทางอาหาร เร่งเพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตรและ
ราคาพชืผลการเกษตร รวมทัง้ยกระดับรายได้ของ 
เกษตรกร ตามนโยบายของ น.ส.แพทองธาร ชนิวตัร  
นายกรัฐมนตรี

ศ.ดร.นฤมล ยังกล่าวต่อว่า การด�าเนนิการที่
ส�าคัญของกระทรวงเกษตรฯ ที่สานต่อจากอดีต
รฐัมนตร ีร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า คือ การจดัทีด่นิ
ท�ากนิแก่เกษตรกรให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตปฏริปู
ทีด่นิ หรอื ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพ่ือการเกษตร 
1,066,643 แปลง ให้เกษตรน�าไปต่อยอดให้เข้าถงึ 
แหล่งเงนิทนุเพือ่สร้างคณุภาพชวีติ ซึง่ในปีทีผ่่านมา 
ได้ออกหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 333,897 ฉบับ  
(95%) ครอบคลมุพืน้ท่ีประมาณ 3.5 ล้านไร่ โดย
ตัง้เป้าให้ครบ 22 ล้านไร่ในปี 68-69

ในส่วนของกรมการข้าวได้ท�างานร่วมกับพีน้่อง 
กับเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง โดยได้มีการจัดตั้ง 
ศนูย์ข้าวชมุชน เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรผูป้ลกูข้าว 
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การผลิตข้าวด้วยตนเองให้เกิดความเข้มแขง็ยัง่ยนื 

ปัจจุบันมีศูนย์ข้าวชุมชนแล้วทั้งส้ิน 4,985 แห่ง 
ครอบคลมุเกษตรกร 150,000 ครวัเรอืน ผลติเมลด็ 
พันธุ์ข้าวคุณภาพดี จ�านวน 200,000 ตัน ซึ่ง 
ในปี 68 จะมกีารเพิม่ศนูย์ข้าวชมุชนอกี 2,500 แห่ง  
จะสามารถครอบคลมุเกษตรกร 255,000 ครวัเรอืน  
ทัง้น้ี กระทรวงเกษตรฯ ยงัได้มกีารผลกัดนัให้เกดิ
ชาวนาอาสา ที่เปรียบเสมือนอาสาสมัครเกษตร
ที่ท�าหน้าที่ช่วยเหลือแนะน�าเกษตรกร เกี่ยวกับ
กจิกรรมการผลติข้าว และช่วยเหลอืงานของกรม
การข้าว โดยมหีน้าทีป่ระชาสมัพันธ์กจิกรรมหรอื
โครงการของกรมการข้าวให้ประชาชนในหมูบ้่าน
หรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งประสานงาน  
ช่วยเหลอื และให้ข้อเสนอแนะแก่กรมการข้าว รวมทัง้ 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ด้านข้าวของเกษตรกรในหมูบ้่านหรอืชมุชนน้ัน

นอกจากนี ้กระทรวงเกษตรฯ ยงัมคีวามส�าเร็จ 
ในการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ส ่งออกไปยัง 
ต่างประเทศ เช่น สนิค้าสตัว์ปีก เนือ้เป็ดปรงุสกุ  
และโคมีชีวิต เป็นต้น ส่งผลให้มีมูลค่าส่งออก
สินค้าปศุสัตว์เพ่ิมข้ึนประมาณ 1,230 ล้านบาท
ต่อปี การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร ให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง (ด้านพชื 
ปศสุตัว์ หม่อนไหม และบัญช)ี รวม 27,824 ราย  

 

ประมงคมุเลีย้งปลาบึกแก่งกระจาน 
สร้างรายได้ชมุชนกว่า 7.6 แสนบาท

จ�านวน 21 ราย รวม 21,000 บาท เป็นเงินทัง้สิน้  
72,000 บาท เพือ่น�าเงินไปซือ้ลกูพนัธุป์ลาบกึ
ส�าหรับปล่อยตามแนวคิด จับ 1 ตัว ปล่อย 
100 ตวั ช่วงเดอืนเมษายน 2568 ในกจิกรรม
ปล่อยพันธุ์ปลาบึกและการแข่งเรือเรารักแก่ง
กระจาน และรายได้ส่วนหนึง่น�าไปพฒันาชมุชน 
วดั โรงเรียน ทนุการศึกษาและสวสัดิการของ
สมาชกิในชมุชนต่อไป

ทั้ งนี้  จากการสอบถามชาวประมง 
รอบเขื่อนแก่งกระจานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ดังกล่าวได้ข้อมูล ดังนี้ นายมงคล แพรเนียม 
อาสาสมคัรดเีด่นแห่งชาตด้ิานเครอืข่ายเฝ้าระวงั
การท�าการประมง (ประมงอาสา) ประจ�าปี 2567 
ชาวประมงจากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท�าการ 
ประมงเพื่อการอนุรักษ์ตามวิถีเศรษฐกิจ 
พอเพยีงเขือ่นแก่งกระจาน ได้ให้สมัภาษณ์ว่า จาก 
การท�าการประมงปลาบกึช่วยให้มรีายได้จนุเจอื
ครอบครัว ซึง่การบริหารจดัการท�าการประมง
ปลาบึกในรูปแบบนี้เป็นการช่วยอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟธูรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในการท�าประมง
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน มีการพูดคุย
หารือแนวคิดวิธีการท�าประมงที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ ทรัพยากรและวิถีชีวิตของ
ชมุชน เสรมิสร้างเครอืข่ายการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู
ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ท�าให้เกิดความยัง่ยนืของ
ทรัพยากรสัตว์น�้า และเกิดความม่ันคงในการ
ประกอบอาชพี

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ชมุชนประมงท้องถิน่ ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรประมง เป็นนโยบายที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส�าคญั
อย่างมาก  โดยกรมประมงด�าเนนิงานการสร้าง
ความเข้มแขง็ให้กบัองค์กรชมุชนประมงท้องถิน่ 
และสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกรม
ประมงได้ขานรับน�านโยบายมาปฏิบัติและ 
ขบัเคลือ่นอย่างเป็นรปูธรรม โดยกจิกรรมการท�า 
ประมงปลาบึกแบบอนุรักษ์นี้เป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งภายใต้นโยบายดังกล่าว กรมประมงจึง
มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เกิดจิตส�านึกอนุรักษ์บ้านเกิดเช่นนี้ 
จะสามารถช่วยพฒันาชมุชนให้เป็นชมุชนต้นแบบ 
และน�าไปขยายผลด�าเนนิการสู่ชมุชนอืน่ๆ ได้

กรมประมงใช้แนวคดิ จบั 1 ปล่อย 100 
หลังส้ินสุดฤดูท�าประมงปลาบึกเขื่อนแก่ง
กระจาน ปี 67 จบัได้ 51 ตวั ใหญ่สุด 195 กก.  
สร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 763,000 บาท 
พร้อมวางแผนปล่อยลูกพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ
อกี 5,100 ตวั

นายบัญชา สุขแก้ว อธบิดกีรมประมง เปิดเผย 
ว่า งานบริหารจัดการการท�าประมง ปลาบึก 
เขือ่นแก่งกระจาน ประจ�าปี พ.ศ. 2567 เพือ่เปิด
โอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพท�าการประมง 
ได้ท�าการประมงปลาบกึได้อย่างยัง่ยนื ภายใต้การ 
มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการบริหารจัดการ 
การท�าประมงปลาบกึให้เหมาะสมต่อสภาวะการท�า 
ประมงและปรมิาณปลาบกึในเขือ่นแก่งกระจาน

โดยแต่ละปีจะก�าหนดจ�านวนปลาบึก 
ท่ีสามารถจบัขึน้ได้ เป็นการน�าปลาบกึขึน้มาใช้
ประโยชน์อย่างคุม้ค่า ตลอดจนเป็นแนวทางการ
อนุรกัษ์ตามวถีิเศรษฐกิจพอเพียง โดย 6 ชุมชน
ประมงรอบเขือ่นแก่งกระจาน จงัหวัดเพชรบรีุ 
ได้แก่ ชมุชนบ้านท่าเรอื ชมุชนบ้านวงัวน ชมุชน
บ้านท่าลิงลม ชุมชนบ้านพุเข็ม ชุมชนบ้าน 
พบุอน และชมุชนบ้านน�า้ทรพัย์ สามารถจบัปลาบกึ 
ได้อย่างถกูกฎหมายและกตกิาชมุชนทีร่่วมกนั 
ก�าหนดมีความสอดคล้องกับหลักวิชาการ 
และมาตรการที่กรมประมงด�าเนินการในการ
ดูแลรักษาทรพัยากรสตัว์น�า้

เนือ่งจากปลาบกึเป็นสตัว์น�า้ทีถ่กูจดัอยู่ใน
กลุม่เสีย่งต่อการสญูพนัธุแ์ละอยูใ่นบญัชี CITES 
กลุ่ม 1 เป็นชนดิสตัว์น�า้ทีใ่กล้สญูพนัธุ ์ ดงันัน้ 

การจบัข้ึนมาใช้ประโยชน์จงึต้องด�าเนนิการภายใต้
การบริหารจัดการการท�าประมงให้เกดิความยัง่ยนื
ของทรัพยากรสัตว์น�า้ ชุมชนชาวประมงรอบเข่ือน
แก่งกระจานจงึมแีนวคดิจับ 1 ตวั ปล่อย 100 ตวั 
ซึง่ตอบโจทย์ตามนโยบายความมัน่คงทางอาหาร
ของทางรฐับาล และนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ขณะนี ้ โควตาการอนญุาตให้จบัปลาบกึของ
ปีนี ้ จ�านวน 50 ตวั ครบตามมตทิีช่มุชนก�าหนด
เรยีบร้อยแล้ว จงึประกาศส้ินสดุฤดกูารท�าประมง
ปลาบึกเขือ่นแก่งกระจาน ประจ�าปี พ.ศ. 2567 โดย 
ตั้งแต่เปิดจับปลาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ถึง  
15 ธันวาคม 2567 รวม 38 วนั จบัปลาบกึได้ทัง้หมด  
51 ตัว (ปลาเป็น 10 ตัว และปลาสด 41 ตัว)  
ซึ่งตัวที่ใหญ่ที่สุดมีน�้าหนักถึง 195 กิโลกรัม  
ความยาว 2.36 เมตร และปลาตวัเลก็ทีส่ดุน�า้หนกั 
75 กโิลกรมั ความยาว 1.73 เมตร น�า้หนกัปลาบกึ
ทีจ่บัได้ทัง้หมดรวม 5,327 กโิลกรมั มลูค่ารวมกว่า 
763,240 บาท 

ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมง
ในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยหลังจากนี้ทางกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพท�าการประมงเพ่ือการอนุรักษ์
ตามวถิเีศรษฐกจิพอเพยีงเขือ่นแก่งกระจาน จะน�า 
เงนิรายได้จากการขายบัตรจับปลาบึก สมทบเข้า
กองทุนปลาบึกเพื่อการบริหารจัดการปลาบึก
ตามกตกิาของกลุม่ฯ ทีก่�าหนดไว้ว่าจบัปลาบกึได้  
1 ตัวต้องน�าเงินสมทบเข้ากองทุนปลาบกึ 1,000 บาท  
ซึ่งปีนี้จะมีเงินเข้ากองทุนฯ รวม 51,000 บาท 
และเงนิค่าสมคัรท�าการประมงปลาบกึของผูส้มคัร

ส่งเสริมการสร้างพลงัในชุมชน ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้ 33,022 ราย ส่งเสรมิองค์ความรู้และ
สนบัสนนุสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร ธรุกจิชมุชน 
และวสิาหกจิชุมชน รวม 14,368 แห่ง

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรยังได้ด�าเนินการ 
ในเรือ่งต่างๆ อกีมากมาย เช่น กรมประมง ได้ตัง้ 
ศูนย์ปฏิบัติการและด�าเนินคดีกับผู ้กระท�า 
ความผดิ รวมถงึการปราบปรามสนิค้าเกษตรเถือ่น 
ทัง้พืช ประมง ปศสุตัว์ ท�าให้ราคาสนิค้าเกษตร
หลายชนิดเพิ่มสูงขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มรวม 
18,498.66 ล้านบาท อาท ิยางพารา ข้าว และ
ทเุรยีน เป็นการเสริมสร้างโอกาสให้ประเทศไทย 
และพฒันาความร่วมมอืด้านเกษตรต่างประเทศ 
เพือ่ขยายตลาดสนิค้าเกษตรและเพิม่มลูค่าการ
ส่งออกสนิค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ

อย่างไรกต็าม แผนงานส�าคญัของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในปี 2568 จะยังคง 
สานต่อ 9 นโยบายส�าคญัของกระทรวงเกษตรฯ 
และพร้อมจับมือกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง 
ขบัเคลือ่นภาคเกษตรของประเทศอย่างต่อเนือ่ง 
ด้วยแนวคิด “ตลาดน�า นวัตกรรมเสริม เพิ่ม 
รายได้” ยกระดบัการท�าเกษตรแบบดัง้เดมิให้เป็น 
เกษตรทนัสมยั มุง่เน้นเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
เช่น เกษตรแม่นย�า หรอืเกษตรอจัฉรยิะ มาใช้
พัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ 
และอาชีพทีเ่กีย่วเนือ่ง การจดัการทีด่นิท�ากนิ 
ให้เกษตรกร และการบรหิารจดัการน�า้ ดงึจดุเด่น 
ของประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของโลกด้านความมั่นคงทางอาหาร เร่งเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรและราคาพืชผลการเกษตร 
รวมทัง้ยกระดบัรายได้ของเกษตรกร

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์

สศก.คาดผลไม้หน้าร้อนปี 68 
เพิม่จากปีก่อนแตะ 3.68 ล้านตนั

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบวุ่า จากข้อมลู
พยากรณ์ปรมิาณการผลิตไม้ผลท้ังประเทศ ในปี 
2568 ของศนูย์สารสนเทศการเกษตร คาดว่า  
ภาพรวมปี 2568 มีปริมาณผลผลิตไม้ผล 
ทัง้ 6 ชนิด 

(ทเุรียน เงาะ มงัคดุ ลองกอง ล�าไย และล้ินจี่ 
ข้อมลูพยากรณ์ ณ พฤศจิกายน 2567) รวมท้ังสิน้ 
3.68 ล้านตัน เพิม่ขึน้จากปี 2567 ทีม่จี�านวนรวม 
3.26 ล้านตนั (เพิม่ขึน้ 0.42 ล้านตนั หรือ 12.72%)

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการ 
สศก. กล่าวว่า เนือ่งจากปี 2567 มสีภาพอากาศ
ที่แปรปรวน อากาศร้อนแล้ง ท�าให้หลายพื้นที ่
มปีรมิาณน�า้ไม่เพยีงพอในช่วงออกดอก และสลบักบั 
มีฝนตกต่อเน่ืองในช่วงติดผล ท�าให้ดอกแห้งฝ่อ 
ฝนชะดอกร่วง บางส่วนแตกยอดอ่อนแทนการ
ออกดอก และส่วนทีต่ดิผลแล้ว สลัดผลอ่อนทิง้
เสยีหายจ�านวนมาก ส่งผลให้ผลผลติออกสูต่ลาด
น้อย ท�าให้ไม้ผลมีเวลาพักต้นเพื่อสะสมอาหาร 
ต้นจึงสมบูรณ์ ประกอบกับในปี 2568 คาดว่า
สภาพอากาศเอื้ออ�านวย มีช่วงแล้งเหมาะสม 
ในช่วงไม้ผลออกดอก ส่งผลให้การออกดอกตดิผล 
ดกีว่าปี 2567

“โดยภาพรวม เนื้อที่เพาะปลูกของไม้ผล 
ทกุชนดิลดลง ยกเว้น ทเุรยีน ทีม่เีนือ้ทีใ่ห้ผลเพ่ิมขึน้  
เน่ืองจากเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนือ่ง และทเุรียนทีป่ลกูในปี 2563 เร่ิมให้ผลผลติ 
ได้ในปีนี”้ รองเลขาธกิาร สศก. ระบุ

คาดการณ์ปรมิาณผลผลติรายสนิค้า
– ทุเรียน มีปริมาณผลผลิต 1.66 ล้านตัน  

เพิม่ขึน้จากเดิม ทีมี่จ�านวน 1.29 ล้านตนั (เพิม่ข้ึน  
370,251 ตนั หรือ 28.75%)

– เงาะ มปีริมาณผลผลิต 0.21 ล้านตัน เพิม่ขึน้
จากเดมิ ทีม่จี�านวน 0.20 ล้านตนั (เพิม่ข้ึน 9,670 ตนั  
หรือ 4.76%)

– มงัคดุ มปีรมิาณผลผลติ 0.28 ล้านตนั เพ่ิมขึน้ 
จากเดิม ที่มีจ�านวน 0.27 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น  
7,280 ตัน หรือ 2.67%)

– ลองกอง มปีริมาณผลผลติ 0.05 ล้านตนั 
เพิม่ขึน้จากเดมิ ทีม่จี�านวน 0.047 ล้านตนั (เพ่ิมขึน้  
2,413 ตัน หรือ 5.11%)

– ล�าไย มีปริมาณผลผลิต 1.46 ล้านตนั เพิม่ขึน้ 
จากเดิม ที่มีจ�านวน 1.44 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น  
16,388 ตนั หรือ 1.14%)

– ลิน้จี ่มปีรมิาณผลผลิต 0.02 ล้านตนั เพ่ิมขึน้
จากเดมิ ทีม่จี�านวน 0.01 ล้านตนั (เพิม่ข้ึน 9,138 ตนั  
หรือ 63.75%)

โดยจะเร่ิมต้นฤดูกาลผลไม้ไทย ปี 2568 ด้วย
ผลไม้ของภาคตะวนัออก ซ่ึงจะทยอยออกสูต่ลาด
ที่จะทยอยเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2568 เป็นต้นไป ขณะท่ีภาคเหนือ จะเริ่มออก
สูต่ลาดเดอืนมนีาคม และภาคใต้ เริม่ออกตลาด
เดอืนมถินุายน

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว ่า ข ้อมูล 
ผลพยากรณ์ผลผลติ ปี 2568 เป็นผลการคาดการณ์ 
จากในระยะทีไ่ม้ผลอยูร่ะหว่างการเตรียมต้น และ
ออกดอก ซึง่ สศก. จะตดิตามสถานการณ์การผลติ
อย่างต่อเนือ่งต่อไป และจะมกีารพยากรณ์ไม้ผล
รอบ 2 อกีคร้ังในเดอืน ม.ีค. 68

“เนื่องจากผลไม้ มีความอ่อนไหวต่อสภาพ 
ภมูอิากาศเป็นอย่างยิง่ เพือ่ให้ได้ปรมิาณการผลติ 
ไม้ผล น�าเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาและบรหิาร 
จดัการผลไม้ (Fruit Board) และให้ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง 
ทัง้ในระดบักระทรวง กรม และจงัหวดั ได้น�าข้อมลู
ผลพยากรณ์ผลผลิตไปใช้ประโยชน์ในการเตรยีม 
มาตรการนโยบายในการบริหารจัดการผลไม้ 
ต่อไป” นางธญัธิตา กล่าว

“อิทธิ” หารือเอกอัครราชทูตจีน
ผลักดันการส่งออกโคมีชีวิต

รมช.อิทธ ิหารือ เอกอคัรราชทตูจนี กระชับ 
ความสมัพนัธ์ด้านปศสุตัว์ พร้อมผลกัดนัการส่งออก 
โคมชีีวติจากไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอทิธ ิ ศริลิทัยากร รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นาย
สตัวแพทย์สมชวน รตันมงัคลานนท์ อธบิดกีรม
ปศสุตัว์ เข้าหารอืกบั นายหาน จือ้เฉยีง (H.E. Mr.  
Han Zhiqiang) เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี�านาจเต็ม 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการผลักดันการ

ของกรมปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มี
ประสบการณ์ในการจดัท�าพ้ืนทีป่ลอดโรคเพือ่การ
ส่งออกโคมชีวีติไปยงัประเทศเพือ่นบ้านมาก่อน
แล้ว จึงมีความยินดีที่จะอ�านวยความสะดวก
ให้การผลกัดนัการส่งออกโคมชีวีติจากไทยไปยงั
สาธารณรฐัประชาชนจนีให้ส�าเรจ็ อันจะเป็นการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างไทย 
และจนีให้เข้มแขง็ต่อไป พร้อมทัง้ได้แจ้งความคืบหน้า 
ในการด�าเนินงานของส�านักงานศุลกากรแห่ง 
สาธารณรฐัประชาชนจนี (General Administration  
of Customs of China หรือ GACC) ใน 
เรือ่งดังกล่าว และยนืยนัว่าจะสนบัสนนุและผลกัดนั 
เรือ่งนีใ้ห้ส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม

นอกจากนี้  กรมปศุสัตว์ยังได ้ขอความ
อนุเคราะห์เอกอัครราชทูตฯ ในการติดตาม
ความคืบหน้าเรื่องการขอต่ออายุสถานผลิต
และประกอบการเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง ปลาป่น
และอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเพื่อส่งออกไปยัง
สาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่อยูร่ะหว่างรอผลการ
อนมุตัใิห้ต่ออายจุาก GACC ซึง่จะเป็นการสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่คู่ค้าในการท�าการค้าสินค้า
ปศุสตัว์ทัง้สองฝ่ายต่อไป

ส่งออกโคมชีวีติจากไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจนี 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด�าเนนิการตาม
นโยบายของรฐับาล นางสาวแพทองธาร ชนิวตัร 
นายกรัฐมนตร ี ทีไ่ด้มอบหมายให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และกรมปศุสตัว์เร่งด�าเนินการผลกัดนั
การส่งออกโคมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่
ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้ให้มคีวามอยูดี่ กนิด ีเป็น
ไปตามนโยบายของรฐับาล 

โดยเอกอคัรราชทตูฯ ได้รบัทราบถงึความส�าคญั
ของนโยบายของรัฐบาลและเล็งเห็นถึงศักยภาพ

รมช.อทิธ ิหารอื เอกอคัรราชทตูจนี 

กระชบัความสมัพนัธ์ด้านปศสุตัว์

“อัครา” ดันปลูกถั่วเหลืองแบบ Low Carbon 
สร้างอาหารสัตว์คุณภาพสูง/อาหารคนปลอดภัย

รมช.อัครา ดันการใช้เทคโนโลยีปลูก 
ถัว่เหลอืงแบบ Low Carbon สร้างอาหารสตัว์ 
คุณภาพสูง อาหารคนปลอดภัย เกษตรกร
มรีายได้ สร้างเศรษฐกจิหมนุเวยีนในพะเยา

นายอคัรา พรหมเผ่า รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการ
ประชมุชีแ้จงและพธิส่ีงมอบเมลด็พนัธุถ์ัว่เหลอืง
ชัน้พนัธุจ์�าหน่าย ภายใต้โครงการต้นแบบในการ

มตีลาดรองรบั สามารถสร้างเศรษฐกจิหมุนเวยีน
ในจงัหวดั และสร้างรายได้เพ่ิมให้กับเกษตรกร 
ตามนโยบายตลาดน�า นวตักรรมเสริม เพิม่รายได้  
ของรัฐบาล

โอกาสนี ้ รมช.อคัรา ได้ส่งมอบเมลด็พันธุ์ 
ถัว่เหลอืงชัน้พนัธุจ์�าหน่าย จ�านวน 4,540 กโิลกรมั  
ปุย๋ชีวภาพไรโซเบยีมถัว่เหลอืง จ�านวน 300 ถงุ 
เพือ่น�าไปปลกูช่วงฤดแูล้ง ปี 2568 บนพืน้ท่ีปลกู  
300 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลติถัว่เหลอืงไม่น้อยกว่า  
80 ตัน นอกจากเกษตรกรจะได้อาหารสัตว์
คณุภาพดแีล้ว ยงัได้ปรบัโครงสร้างดนิให้พร้อม
ปลกูข้าวในฤดูกาลถดัไปอีกด้วย

ส่งเสรมิการปลกูถัว่เหลอืงของจงัหวดัพะเยา โดย
ม ีนางอญัชล ี สวุจิตตานนท์ รองปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัด และ
เกษตรกร เข้าร่วม ณ เทศบาลต�าบลบ้านใหม่ 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชส�าหรับอาหารสัตว์
คณุภาพสงู เป็นอาหารคนปลอดภยั พร้อมสร้าง
ความมัน่คงทางอาหารอย่างยัง่ยนื

รมช.อัครา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมวชิาการเกษตร ต้องการส่งเสรมิ
ทักษะอาชีพการปลูกถั่วเหลืองให้กับเกษตรกร
จงัหวดัพะเยา ซ่ึงพืน้ทีต่�าบลบ้านใหม่ และต�าบล
ดอกค�าใต้ มีพืน้ทีห่ลงัแปลงนาทีเ่หมาะสมกับการ
ปลูกถั่วเหลืองคุณภาพดี ตามโมเดลต้นแบบการ
ผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอนต�่า 
ที่น�าเทคโนโลยีการจัดการน�้า การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ไรโซเบียมร่วมกับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ทีเ่หมาะสมกบัเมลด็พนัธุด์ ีจนเกดิผลผลติคุณภาพสงู  

อคัรา พรหมเผ่า

ธญัธติา บญุญมณีกลุ
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“กรมการข้าว” คิกออฟ
เปล่ียนเมล็ดพันธุ์ข้าว

ราคาถูก กิโลกรัม ละ 3-5 บาท

ข่าวด ี“อธิบดกีรมการข้าว” ตป๊ีีบโครงการฯ 
เปลีย่นเมลด็พนัธ์ุ ปี 2568 ในราคาถกู 3-5 บาท/
กก. ให้กบัศนูย์ข้าวชมุชน แปลงใหญ่ ชาวนาอาสา  
สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร ครัวเรือนละไม่เกิน  
30 ไร่ อตัราไร่ละไม่เกิน 15 กิโลกรมั รายละไม่เกนิ  
450 กิโลกรัม สนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
จงัหวัด

นายณฏัฐกติติ ์ ของทพิย์ อธบิดกีรมการข้าว 
เผยถงึ “โครงการส่งเสรมิการเปลีย่นเมลด็พนัธุข้์าว 
ปี 2568” มุ่งเน้นให้ชาวนาเปล่ียนมาใช้เมลด็พนัธุดี์ 
ในการเพาะปลูก เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และได้ปริมาณที่มากขึ้น  
ชาวนาสามารถจ�าหน่ายข้าวเปลอืกได้ในราคาทีส่งูขึน้  
และสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได้ โดยกรมการข้าว
จะจ�าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุข้าวในราคาถูก อาท ิข้าวขาว
หอมมะล ิ105 กข15 จ�าหน่ายในราคากโิลกรมัละ  
5 บาท หรอื 125 บาทต่อกระสอบ ,ข้าวเจ้าไม่ไว 
ต่อช่วงแสง/ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง 3 บาทต่อกโิลกรมั 
(กก.) หรอื 75บาทต่อกระสอบ และข้าวหอมไทย  
4 บาทต่อกโิลกรัม หรอื 100 บาทต่อกระสอบ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 1. เกษตรกรต้องเป็นสมาชิก
ของศูนย์ข้าวชมุชน ธนาคารเมลด็พันธุข้์าว สมาชกิ
กลุม่นาแปลงใหญ่ (ด้านข้าว) ชาวนาอาสา สมาชกิ
สหกรณ์การเกษตรและสถาบันเกษตรกรอื่นๆ  
2. เป็นครวัเรอืนเกษตรกรทีข้ึ่นทะเบยีนการปลกูข้าว 

กบักรมส่งเสริมการเกษตร ฤดูนาปี 2567/68 โดย 
เกษตรกรรายน้ันไม่ได้รบัการสนบัสนนุเมลด็พันธ์ุข้าว 
จากโครงการของกรมการข้าวในปี 2568 ได้แก่ 
โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพการผลติเมลด็พนัธุข้์าว
ของศูนย์ข้าวชมุชน โครงการระบบส่งเสรมิเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และธนาคารเมลด็พันธุข้์าวชุมชนฯ

3. เกษตรกรแต่ละรายจะได้รับการช่วยเหลือ 
ตามพ้ืนท่ีปลกูจรงิทีข้ึ่นทะเบียนการปลูกข้าว ครัวเรอืนละ 
ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราไร่ละไม่เกิน 15 กิโลกรัม  
รายละไม่เกนิ 450 กโิลกรัม 4. ในกรณสีมาชิกกลุม่
เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 
เป้าหมายทีไ่ด้รบัแต่ละจงัหวดั โดยศนูย์เมลด็พนัธุข้์าว  
จะพจิารณาตามล�าดบั ดงัน้ี

4.1 เกษตรกรท่ีเกบ็เมล็ดพนัธุไ์ว้ใช้เอง (ไม่เคย
เปลีย่นพนัธุข้์าว) 4.2 เกษตรกรท่ีซือ้พันธ์ุข้าวจาก
เกษตรกรเพือ่นบ้านในชุมชน 4.3 เกษตรกรท่ีเคย
ใช้พันธุข้์าวคุณภาพด ีจากกรมการข้าว หรอื แหล่ง
ผลติเมลด็พนัธุท์ีม่คีณุภาพดอีืน่ๆ

นายณฏัฐกติติ ์กล่าวว่า ปีนีจ้ะเห็นว่าผูเ้ข้าร่วม
โครงการเปลีย่นเมลด็พันธ์ุข้าวไม่ใช่เกษตรกรผู้ปลกู
ข้าว แต่ต้องการผลกัดนัเข้าสูศ่นูย์ข้าวชมุชน เพือ่
ให้ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถผลิตและกระจายเมล็ด
พนัธุข้์าว ให้เพยีงพอต่อความต้องการของชาวนา
ในชมุชนและของประเทศ เสรมิสร้างความเข้มแขง็
ศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
ด ี โดยกรมจะให้การสนบัสนนุปัจจยัการผลติต่างๆ  
ได้แก่ เมลด็พนัธ์ุข้าวคณุภาพด ี เป็นหัวเชือ้ในการ 
ผลิตข้าว สารชีวภัณฑ์ ปุ ๋ยเคมีคุณภาพดีและ 

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร (กสก.) กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชน 
เป็นหน่วยเศรษฐกิจทีส่�าคัญของประเทศ สามารถ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตร 
และทรัพยากรในชุมชน ท�าให้ประชาชนมรีายได้ 
เพิ่มขึ้นจากการด�าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน 
ส�าหรับวิสาหกิจชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนและ 
ต่อทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับ 
สทิธิประโยชน์ ดงันี ้1) ได้รบัการรบัรองตามกฎหมาย  
2) ได้รับการประเมินศักยภาพและพัฒนาตาม
แผนความต้องการพัฒนากิจการ 3) ได้รับการ 
Upskill/Reskill ในการพัฒนาธุรกิจผ่านการ
อบรมหลกัสตูรต่างๆ 

4) ได้รับการสนบัสนนุการพฒันาผลติภัณฑ์ 
5) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าตาม
นโยบายของรัฐ 6) เข้าถึงช่องทางการจัดซ้ือ 
จดัจ้างภาครฐั 7) ได้รบัการลดค่าธรรมเนยีมการ
จดแจ้งเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์อาหารของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมท้ัง
ได้รบัการยกเว้นการเสยีภาษีเงนิได้บคุคลธรรมดา
ส�าหรับวิสาหกิจชุมชนที่มีรายได้ท้ังปี ไม่เกิน 
1,800,000 บาท 

โดยในปี 2568 กรมส่งเสริมการเกษตร 
ก�าหนดนโยบายมุ่งเน้นให้วิสาหกิจชุมชนและ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน พัฒนาสู ่การเป็น 
ผู ้ประกอบการที่ มีความสามารถในการ 
แข่งขนัและมกีารเพิม่มลูค่าของสนิค้าและบรกิาร 
ร้อยละ 4 ต่อปี และสามารถยกระดบัสูก่ารเป็น 
ผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพ เท่าทันต่อความท้าทาย  
การเปลี่ยนแปลงของตลาด และความต้องการ
ของลูกค้าในปัจจุบัน สามารถน�าเทคโนโลยี

กสก.ชวนต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายฯ ภายในมกราคม 2568

มาประยุกต์ใช้ในการผลิต แปรรูปสินค้าที ่
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อมตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน ภาพรวมรายได้ 
ของวสิาหกิจชมุชนปี 2566 ประมาณ 8,036 ล้าน 
บาท (ข้อมลูจากจ�านวนวิสาหกจิชุมชน 20,468 แห่ง  
ณ วนัท่ี 15 สงิหาคม 2567)

อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพิม่เตมิ 
ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้วิสาหกิจ 
ชมุชนและเครอืข่ายวสิาหกิจชมุชน ต่อทะเบยีน
ได้ตัง้แต่วนัที ่1-30 มกราคม 2568 โดยวสิาหกจิ
ชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสามารถย่ืน
แบบค�าขอด�าเนินกจิการต่อของวสิาหกจิชมุชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.03) ผ่าน  
2 ช่องทาง คอื 1) ณ ส�านกังานเกษตรอ�าเภอ 
ท่ีจดทะเบยีน หรอื 2) ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววนันี้  
ทาง https://smce.doae.go.th (เวบ็ไซต์เดยีว
เท่านัน้ และไม่มค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนินการ) โดย
ยืน่เอกสารประกอบการต่อทะเบยีนฯ ดงันี้ 

1) หนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียน 
(ท.ว.ช.2) 2) เอกสารส�าคัญแสดงการด�าเนิน
กจิการ (ท.ว.ช.3) 3) บตัรประชาชนของผูย้ืน่แบบ  
4) หนังสือมอบอ�านาจให้ท�าการแทน (ถ้ามี) 
5) บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2 /ท.ว.ช.3  
สูญหาย) 6) ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกัน 
ของสมาชิก 7) แผนประกอบการ และ 8) ผลการ 
ด�าเนินงาน ที่ส�าคัญคือวิสาหกิจชุมชนและ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มาต่อทะเบียน
เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน จะถูกเพิกถอน 
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ 
ชมุชน (ตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชน  
พ.ศ. 2548 มาตรา 8)

ทัง้น้ี กรมส่งเสรมิการเกษตรท�าหน้าทีส่�านัก
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสรมิวิสาหกจิชุมชน 
และเป็นหน่วยงานรบัจดทะเบยีนวิสาหกจิชุมชน
และเครอืข่ายวิสาหกจิชมุชน รวมทัง้ประสานงาน 
กับหน่วยงานภาคีต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมี
วสิาหกจิชมุชนได้รบัการพัฒนาและจดทะเบยีน
กบักรมส่งเสริมการเกษตร จ�านวน 74,169 แห่ง 
(ข้อมูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2567)

ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงให้การสนับสนุนเคร่ืองจักรกล
การเกษตร ในการลดต้นทนุและเพิม่ศักยภาพการ
ผลติเมลด็พนัธุ ์ท�าให้มีรายได้เพ่ิมขึน้ 

ตามแผนระยะ 3 ปี (2567-2569) เป็นการ
สนองนโยบาย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวฒัน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมเีป้าหมาย
ในการขบัเคลือ่นศนูย์ข้าวชมุชน ให้เป็นศนูย์กลาง 
ในการผลติเมลด็พันธ์ุข้าวพันธ์ุดใีห้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดได้ จากเดมิในปี 2567 ทีม่ี
ศนูย์ข้าวชมุชนอยู่จ�านวน 4,985 ศนูย์ ในปี 2569 
จะต้องเพิม่จ�านวนมากข้ึนเป็น 9,985 ศนูย์

ที่จะเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้กับ
ประเทศจากเดมิในปี 2567 ผลติได้ 200,000 ตันต่อปี  
ในปี 2569 จะสามารถผลิตเมลด็พนัธุข้์าวได้มากถงึ  
490,000 ตันต่อปี และจะมีข้าวคุณภาพดีออกสู่
ตลาดจากเดมิ 12 ล้านตนั จะสามารถผลติข้าวออกสู่
ตลาดได้มากถึง 16.64 ล้านตนั ครอบคลมุเกษตรกร
ได้มากกว่า 295,650 ครัวเรอืน ภายในปี 2569 เพือ่
ให้สอดคล้องกับพืน้ทีก่ารท�านาของประเทศไทย ม ี
พ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด 64.6 ล้านไร่ 4.84 ล้าน 
ครวัเรอืน (จ�านวน 6,504 ต�าบล แยกเป็นต�าบลพ้ืนที่
เกนิ 1,000 ไร่ จ�านวน 5,264 ต�าบล พืน้ท่ีต�า่กว่า 
1,000 ไร่ จ�านวน 1,240 ต�าบล)

“อะโวคาโดคุณภาพ” สร้างรายได้งาม 
กรมวิชาการเกษตรพัฒนาจัดการโรคแมลง

กรมวิชาการเกษตร หนุนปลูกอะโวคาโด
คณุภาพ สร้างรายได้เพ่ิมให้เกษตรกรกว่า 2 แสน 
บาท/ไร่ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้พิถีพิถัน
จดัการโรคแมลง

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วชิาการเกษตร เปิดเผยว่า ศนูย์วจัิยเกษตรทีส่งู
เพชรบูรณ์ กรมวิชาการเกษตร ได้จัดกิจกรรม 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ “การผลติอะโวคาโดคณุภาพ”  
ให้แก่เกษตรกร โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพการผลิตอะโวคาโดในพื้นที่  
อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์ ให้สามารถผลติอะโวคาโด 
คุณภาพสูง และส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
ในพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนื

เนือ่งจากการปลกูอะโวคาโดในประเทศไทย
นั้นมีการปลูกมานานเกือบ 80 ปีโดยเร่ิมปลูก
จากเมล็ด ท�าให้เกิดการกลายพันธุ์ ไม่สามารถ
จัดการผลผลิตท่ีมีคุณภาพได้ รวมถึงเกษตรกร 
ยังขาดองค์ความรู้ในการจัดการโรค และแมลง
ศัตรูพืช การเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
เร่ืองการขยายพนัธุ ์การจดัการพนัธุด์ ีการดแูลรกัษา  
และการเกบ็เก่ียว

นางสาวเมรินทร์ บุญอินทร์ นักวิชาการ
เกษตรช�านาญการ ศนูย์วจิยัเกษตรทีส่งูเพชรบูรณ์ 
กล่าวว่า ศูนย์วจิยัเกษตรทีส่งูเพชรบรูณ์ ได้ร่วมเป็น 
วิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมการปลูก 
อะโวคาโด ณ อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ ์
โดยมเีกษตรกรจากต�าบลหนองแม่นา ต�าบลสะเดาะพง  
และต�าบลเขาค้อ เข้าร่วมการอบรม โดยเนือ้หา
การอบรมครอบคลมุตัง้แต่ ประวัตขิองอะโวคาโด 
สายพนัธ์ุทีเ่หมาะสม การปลกูและการดแูลรักษา 

ผสมมาเนป เพ่ือป้องกนัการระบาดของโรค หรอื
ใช้สารเคม ีเบนเลท ในอตัรา 30-50 กรมั ผสมน�า้  
20 ลิตร (หรือ 2-3 ช้อนแกงต่อน�า้ 10 ลติร) ฉดีพ่น 
ทุกๆ 10-14 วัน เพือ่ลดการแพร่ระบาดของเชือ้รา 
และควบคมุการเกดิโรคได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

การปฏิบัติตามแนวทางการจัดการโรคและ
แมลงอย่างเหมาะสม จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตอะโวคาโดท่ีมีคุณภาพสูง ลดความเสียหาย
จากโรคและแมลง และเพิม่ผลผลติให้สงูขึน้ ซ่ึง 
จากการเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิต 
อะโวคาโดคณุภาพของกรมวิชาการเกษตรกับวธีิ
ของเกษตรกร พบว่า การผลติอะโวคาโดคณุภาพ
ของกรมวิชาการเกษตร มต้ีนทนุด้านเทคโนโลยี
ทีน่�ามาใช้ในแปลง 6,690 บาท/ไร่ แต่ได้ปรมิาณ
ผลผลติท่ีมคีณุภาพมากกว่า 2 เท่า

เมื่อเปรียบเทียบราคาจ�าหน่ายผลแก่ การ
ผลิตอะโวคาโดคุณภาพของกรมวิชาการเกษตร
สามารถจ�าหน่ายได้ในราคา 50 บาท/กิโลกรัม 
เกษตรกรจะมีรายได้ 274,560 บาท/ไร่ ส่วน 
ผลผลิตอะโวคาโดตามวิธีของของเกษตรกร
จ�าหน่ายได้ในราคา 35 บาท/ไร่ เกษตรกรมรีายได้  
92,550 บาท/ไร่ 

ส�าหรับเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีการ 
ผลิตอะโวคาโดคณุภาพตามกรรมวธิขีองกรมวชิาการ 
เกษตร สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่  
ศูนย ์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ โทรศัพท ์ 
08 9272 0061” นางสาวเมรินทร์ กล่าว

การเตรียมพืน้ท่ีดนิเปร้ียวจัด ส�าหรับปลูกปาล์มน�า้มัน

การเตรยีมพืน้ทีแ่ละเตรียมดนิ

ข้ันตอนการยกร่องสูง

ไปจนถงึการเกบ็เกีย่วและการขยายพนัธุท์ีเ่หมาะสม
โดยเฉพาะการจัดการโรคและแมลงศตัรูอะโวคาโด  

แนวทางป้องกันและก�าจัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนือ่งจากอะโวคาโดเป็นพชืทีต้่องการการดแูลอย่าง
พิถีพิถัน หากการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช 
ไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมจะส่งผลต่อการ 
เจริญเตบิโตและผลผลติ

ส�าหรับโรคที่พบได้บ่อยในอะโวคาโดซึ่งเป็น
ปัญหาทีเ่กษตรกรควรให้ความส�าคญัคอื โรครากเน่า 
เกดิจากเชือ้ราท่ีมกัพบในแหล่งปลกูทีม่กีารระบายน�า้

ไม่ดี พืน้ท่ีมนี�า้ท่วมขงัหรือมีความชืน้สะสมเป็นเวลา 
นาน ท�าให้เชื้อราสามารถเข้าสู ่ระบบรากของ 
ต้นอะโวคาโดผ่านทางบาดแผลท่ีเกิดจากการท�าลาย
ของแมลง อาการของโรครากเน่า ใบเล็กลงกว่าปกต ิ
ใบมสีเีขยีวอมเหลอืงและเหีย่วเฉา ผลมขีนาดเลก็กว่าปกติ  
ผลผลติลดลงอย่างเหน็ได้ชัด

วธิป้ีองกนัและก�าจดัโรครากเน่า ให้เลอืกแหล่งปลกู 
ที่มีการระบายน�้าดี หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่น�้าท่วมขัง 
หรือน�้าซึมยาก ใช้ต้นตอท่ีทนทานต่อโรครากเน่า 
เพือ่เพิม่ความแขง็แรงของต้น ควบคมุการเกิดโรคด้วย 
เชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยใช้ในอัตรา 50-100 กรัม 
ผสมน�า้ 20 ลิตร ราดดนิบรเิวณโคนต้นและฉดีพ่น 
ให้ท่ัวต้น พ่นทุก 10-15 วนั เพือ่ป้องกันการเกิดเชือ้รา 
ในระยะยาว

ส่วนโรคใบจดุด�าหรือโรคแอนแทรคโนส เกดิจาก 
เชื้อรา ซึ่งส ่งผลกับใบ กิ่ง และผลอ่อนของ 
อะโวคาโด โดยเฉพาะในช่วงที่ผลเริ่มสุก โรคนี้
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศท่ีมีความชื้นสูง 
เกษตรกรอาจพบจุดสีน�้าตาลท่ีผลดิบ และถ้า 
เชือ้ราลามเข้าสูเ่นือ้ผล จะท�าให้ผลร่วงหล่นก่อนถงึ
ระยะเกบ็เกีย่ว วธิป้ีองกนัและก�าจดั ในช่วงฤดฝูน
ควรฉีดพ่นยาป้องกันและก�าจัดเชื้อรา เช่น ไซเนป

ณฏัฐกิตติ ์ของทิพย์  

การท�าถนน เป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีใช้ในการ 

เดินทางขนส่ง เพือ่เข้าปฏบิติัการดูแลรกัษาและการ 

เกบ็เกีย่ว

การท�าร่องระบายน�า้ เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรบั

ในพืน้ทีป่ลกู ซึง่สภาพเป็นทีลุ่ม่ มปัีญหาน�า้ท่วม 

เกดิความเสยีหายได้ ท่อระบายน�า้ควรท�าพร้อม

กบัการตดัถนนในแปลง

าล์มน�า้มนัเป็นพชืทีใ่ห้พลงังานชนิดหน่ึงทีผ่ลติจากธรรมชาติ 

ทางด้านการเกษตรเป็นพชืยนืต้นท่ีมอีายกุารเก็บเกีย่วผลผลติ

ทะลายสดนานมากกว่า 25 ปี และปัจจุบันความต้องการใช้น�้ามัน

ปาล์มภายในประเทศมมีากขึน้ จงึมกีารขยายพ้ืนท่ีปลกูปาล์มน�า้มนั

ไปในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาดินเปรี้ยวจัด หรือพื้นที่

ดนิเปรีย้วจดัทีเ่ป็นสวนส้มเก่าทิง้ร้างกส็ามารถปลกูปาล์มน�า้มนัได้ แต่

ต้องมกีารจดัการดนิจดัการน�า้เป็นพเิศษ และเลอืกพันธุป์าล์มน�า้มนั 

ทีม่คีณุภาพสงู ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ด ีการผสมผสานวธิกีาร

ต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน�้ามันของ

ประเทศให้สงูข้ึนได้

 การท�าคนัดนิล้อมรอบพืน้ทีป่ลูก

 ป้องกนัน�า้ท่วม

การยกร ่องสู ง  คือ ขุดยกร ่อง 

ให้คันดินปลูกพืชอยู่สูงจากหน้าดินเดิม 

50-80 เซนตเิมตร

- ก�าหนดแนวขดุยกร่อง วัดขนาดพืน้ท่ี
ส่วนท่ีจะปลกูปาล์ม กว้าง 6 เมตร และวัด
ขนาดพืน้ทีส่่วนทีเ่ป็นร่องน�า้กว้างประมาณ  
2 เมตร หรือมากกว่านี ้เพือ่ให้ได้ดนิบนร่องปลูก 
สงูตามทีต้่องการ ปักหลกัท�าแนวไว้

- ขุดดินบนในส่วนที่เป็นร่องน�้า ลึก
ประมาณ 30 เซนตเิมตร น�าดนิไปกองไว้บน
พืน้ท่ีส่วนทีจ่ะปลกูปาล์มน�า้มนั ส่วนดนิล่าง
กองไว้ด้านล่างกองไว้ด้านข้างคนัดิน

-ร่องน�า้ทีข่ดุ ไม่ควรลกึมากกว่า 1 เมตร หรอืไม่ลกึถึงชัน้ดนิเลนทีม่สีารประกอบไพไรท์อยู ่
เพราะจะท�าให้ดนิจะเป็นกรดเพิม่ขึน้

การปรับรปูแปลงนาดนิเปรีย้วจดั (ขดุคูและยกระดบัคนัดนิเพ่ือปลกูพชื)

ปรบัพ้ืนทีข่ดุดนิเป็นคนู�า้ลกึ 1.0-1.2 เมตร ปากบ่อกว้าง 2.0 เมตร ก้นบ่อกว้าง 1.5 เมตร 
สร้างคนัดนิได้ขนาดสงู 0.3-0.5 เมตร ฐานดนิบนกว้าง 6.0 เมตร ฐานล่างกว้าง 7.0 เมตร

เตรยีมหลุมปลูกปาล์มน�า้มัน ย่อยดนิบนหลงัร่องให้ร่วนซยุ ขดุหลมุส�าหรบัปลกูปาล์มน�า้มัน ขนาด
กว้าง 45 เซนตเิมตร ยาว 45 เซนตเิมตร และลกึ 35 เซนตเิมตร

ปรบัปรงุแก้ไขความเป็นกรดจดัของดนิ โดยใส่โดโลไมท์อตัรา 3-5 กโิลกรมัต่อหลมุ คลกุเคล้ากับ
ดนิทีข่ดุจากหลมุ รดน�า้ให้ชุม่ หมกัทิง้ไว้ 20 วนั

ใส่ปุย๋หมกัอตัรา 25 กโิลกรมัต่อหลุม คลกุเคล้ากบัดนิทีห่มกัปนูไว้แล้วลงในหลมุปลกูประมาณ 
2 ใน 3

สอบถามเพิม่เติม
กลุม่วจิยัและพฒันาการจดัการดนิเปร้ียว 
กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ 
กรมพัฒนาทีด่นิ 0 2579 7562
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“สรุยิะ” เปิดโปรเจกต์ลงทุน “คมนาคม” ทัง้
รถไฟ -ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ดนัชง ครม.ต้นปี 68 
มูลค่ารวม 6 แสนล้านบาท พร้อมสดุ “สายสแีดง 
มธ.รังสิต” ลุ้นสภาพฒัน์ฯ เร่งเคาะรถไฟทางคู่
เฟส 2 อีก 6 เส้นทาง และไฮสปีดเทรนไทย-จนี 
“โคราช-หนองคาย”

นายสุริยะ จงึรุง่เรอืงกจิ รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผย
ว่า ในปี 2568 กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อม
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่คาดว่า 
จะน�าเสนอคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ได้ในช่วงต้นปี ได้แก่  
โครงการลงทนุระบบราง โดยทีม่คีวามพร้อมท่ีสดุ
คือ โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม 
ช่วง รงัสิต-มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รงัสติ 
ระยะทาง 8.84 กม. วงเงินลงทนุ 6,473.98 ล้าน
บาท เสนอ ครม.เพือ่ขอทบทวนมต ิครม. และปรบั
กรอบวงเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาความเห็นจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องครบแล้ว และอยู่ระหว่างรอ
บรรจวุาระการประชมุ ครม. มาต้ังแต่เดือน ธ.ค. 
2567

การขอทบทวนมติคณะรฐัมนตรีและขออนุมัติ
รวมโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

คมนาคมเปิดโปรเจกต์ 6 แสนล. ชง ครม.ปี 68 
ลงทุน ‘รถไฟสแีดง-ทางคู-่ไฮสปีด-มอเตอร์เวย์’

ช่วงตลิง่ชนั-ศาลายา และสถานเีพิม่เตมิ 3 สถานี 
(สถานีสะพานพระราม 6 สถานบีางกรวย-กฟผ. 
และสถานีบ้านฉิมพลี) และโครงการระบบรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช 
เข้าด้วยกัน เพื่อด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็น
สัญญาเดียว ระยะทางรวม 20.5 กม. วงเงิน 
โครงการ 15,176.21 ล้านบาท

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพจิารณาของหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น ส�านกังบประมาณ และส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ หรอื
สภาพัฒน์ (สศช.)

นอกจากน้ี ยังมโีครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ระยะ 2 จ�านวน 6 เส้นทาง ซึง่ผ่านขัน้ตอนสอบถาม
ความเห็นหน่วยงาน ทางส�านักงบประมาณ 

ให้ความเห็นชอบมาแล้ว ส่วนกระทรวงการคลัง 
ได้มีการประสานภายใน เบ้ืองต้นรบัทราบว่าได้ให้ 
ความเหน็ชอบแล้ว เหลอืสภาพฒัน์ ทีร่อกระบวนการ 
การน�าเสนอบอร์ดสภาพัฒน์พิจารณา โดย 
จากการหารอืเบือ้งต้น ทางเลขาฯ สภาพฒัน์ ได้รบั
ทราบแผนงานและเหตุผลในการด�าเนนิโครงการ
รถไฟทางคูร่ะยะที ่2 แล้ว

การท่าเรอืฯ ลงนามสญัญา
จ้างเหมาต่อเรอืขดุล�าใหม่

“มนพร” เร่งรัด “การท่าเรือฯ” ลงนาม 
ในสัญญาจ้างเหมาต่อเรือขุดล�าใหม่ ทดแทน 
เรอืสันดอน 7 ท่ีเสือ่มสภาพ หวงัเพิม่ศกัยภาพ 
ด้านการขดุลอก สนองนโยบายกระทรวงคมนาคม  
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ-ลดต้นทุนด้าน 
โลจสิติกส์

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า พธิลีงนามในสญัญา
การจ้างเหมาต่อเรือขุดแบบยุ้งดินขนาดความจุ 
ไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร จ�านวน 1 ล�า 
เพือ่ทดแทนเรอืสนัดอน 7 ระหว่างการท่าเรอืแห่ง
ประเทศไทย (กทท.) และบริษทั อูก่รุงเทพ จ�ากัด 
เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายกระทรวงคมนาคม ในการ
ก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลางการขนส่งในภมูภิาคเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ เพิม่ประสทิธภิาพ ลดต้นทนุ
โลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
อย่างยัง่ยนื 

โดยเรือขุดล�าใหม่นี้จะช ่วยเสริมสร ้าง
สมรรถนะงานขุดลอกบ�ารุงรักษาร่องน�้าของ 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ทั้งร่องน�้า 
สันดอนเจ ้าพระยาที่ท ่ า เรือกรุ ง เทพและ 
ร่องน�้าท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภยั พร้อมรองรบัการสญัจรของเรอืสนิค้า  
ได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพ ซึ่งภารกิจ 
ดังกล่าวเป็นการพัฒนาการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ�านวยความสะดวกของ กทท. 
ให้มีมาตรฐานสากล อีกท้ังยังเป็นความร่วมมือ
และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกนั เนือ่งจากบริษทั อูก่รงุเทพ จ�ากัด เป็น
รฐัวสิาหกจิในความควบคมุของกองทพัเรอื อนั
เป็นการตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลที่มุ ่ง 
ส่งเสรมิสนับสนนุอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดย 
เฉพาะอุตสาหกรรมต่อเรอื รวมทัง้เป็นการส่งเสรมิ
และพฒันาทกัษะแรงงานไทยอีกด้วย

นายเกรยีงไกร ไชยศริวิงศ์สขุ ผู้อ�านวยการ  
กทท. กล่าวว่า กทท. ได้จ้างเหมาบริษัท อู ่
กรงุเทพ จ�ากดั ต่อเรอืขุดจ�านวน 1 ล�า มูลค่า 
2,493 ล้านบาท ทดแทนเรือสันดอน 7 ที ่

M81 ปชช.แห่ใช้เกนิคาด! 
ทล.เร่งเปิดใช้เตม็รูปแบบ

กรมทางหลวง โชว์ความส�าเร็จการเปิด
ทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 สาย
บางใหญ่-กาญจนบุรี ฟรีช่วงปีใหม่ 2568  
เกนิความคาดหมาย โดยหลงัปีใหม่นี ้ยงัเปิดให้
ใช้ฟรี ช่วงด่านนครปฐมตะวนัตก-กาญจนบรุี 
ทุกสุดสัปดาห์ เหมือนเดิม พร้อมเร่งรัดเปิด 
ให้บริการเตม็รปูแบบภายในปี 2568

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น ้อย อธิบดีกรม
ทางหลวง เปิดเผยว่า การเปิดทดลองให้บรกิาร
ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข 81 สาย
บางใหญ่-กาญจนบรุ ีหรือมอเตอร์เวย์ M81 ได้
รบัการตอบรบัอย่างดเีย่ียมจากประชาชน โดย
ในช่วงเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอดเทศกาลปีใหม่ 
2568 (26 ธ.ค. 67-2 ม.ค. 68) มปีริมาณรถยนต์ 
ใช้เส้นทาง M81 ช่วงบางใหญ่-นครปฐม รวมทัง้สิน้  
276,316 คนั สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
ช่วง อ.นครชัยศร ี จ.นครปฐม ได้ 23% ส่วน 
เส้นทาง M81 ช่วงนครปฐม-กาญจนบุรี มี 
ปรมิาณรถยนต์ใช้เส้นทาง รวมทัง้สิน้ 219,181 คนั  
สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวง
หมายเลข 323 ช่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
ได้ถงึ 43% 

สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการ 
M81 ในการอ�านวยความสะดวก ร่นระยะ
เวลาเดินทาง และช่วยระบายการจราจร 
บนเส้นทางหลกัจากกรงุเทพฯ และปรมิณฑล  
สูภ่าคตะวนัตกและภาคใต้ ผ่านจงัหวดันครปฐม 
และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว
ส�าคญั ไปสูจ่งัหวดัต่างๆ เช่น ราชบุร ี เพชรบุรี 
ประจวบครีขีนัธ์ ได้อย่างรวดเรว็

นายอภรัิฐ กล่าวว่า ความส�าเรจ็ของ M81 
ในช่วงปีใหม่ทีผ่่านมา แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพ
ของโครงการฯ ในการรองรบัปรมิาณการจราจร
ทีห่นาแน่น และช่วยลดปัญหาการจราจรตดิขดั
บนเส้นทางเดิม เช่น ถนนเพชรเกษม ซึ่งเป็น 
เส้นทางหลกัในการเดนิทางสูภ่าคตะวนัตกและ 
ภาคใต้ สอดคล้องกบันโยบาย “คมนาคมเพือ่โอกาส 
ประเทศไทย” ของท่านรองนายกรฐัมนตร ีนาย
สรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาโครงข่าย
คมนาคมขนส่ง เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของ
ประชาชน เช่ือมโยงเศรษฐกจิ และขบัเคลือ่น
ประเทศไทยสูค่วามเจรญิรุ่งเรอืงอย่างยัง่ยนื

ทัง้นี ้กรมทางหลวงยงัคงเปิดให้บริการ M81 ฟร ี
ในช่วงสดุสปัดาห์ ระหว่างด่านนครปฐมตะวนัตก  
-ด่านกาญจนบรีุ ระยะทาง 51 กโิลเมตร ทกุวนั
ศกุร์ เวลา 15.00 น. ถงึวนัจันทร์ เวลา 12.00 น.  
โดยจะเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งในวันศุกร์ที่  
3 มกราคม 2568 เป็นต้นไป เพือ่ให้ประชาชน 
ได้ทดลองใช้เส้นทาง และสมัผสัประสบการณ์การ 
เดนิทางทีส่ะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั

ส่วนความคืบหน้าของโครงการฯ ปัจจบุนั
งานโยธาแล้วเสรจ็ 99.8% และงานตดิตัง้ระบบ
ต่างๆ มคีวามคบืหน้า 72.83% รวมถงึระบบ 
จดัเกบ็ค่าผ่านทาง ระบบควบคมุการจราจร และ
ระบบความปลอดภัย คาดว่า จะสามารถเปิด 
ให้บรกิารเต็มรปูแบบได้ภายในปี 2568

“มอเตอร์เวย์ M81” นับเป็นเส้นทาง
แห่งโอกาส เชื่อมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยช่วยร่นระยะเวลาการเดินทาง
จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ถึงกาญจนบุรี 
เหลอืเพยีงประมาณ 1 ชัว่โมง ซึง่จะช่วยกระตุน้
เศรษฐกจิ และการท่องเทีย่วในพืน้ที ่ทัง้นี ้หาก 
พี่น ้องประชาชนต้องการสอบถามข้อมูล 
เพิม่เตมิ สามารถตดิต่อได้ที ่สายด่วนกรมทางหลวง  
1586 (โทรฟรทีกุเครอืข่ายตลอด 24 ชัว่โมง)

ทอท.ลยุขยายสนามบนิเชยีงใหม่ 
หลงันักท่องเทีย่วพุ่งกว่า 3 หมืน่คน/วัน
“กีรติ” ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมท่าอากาศยาน

เชยีงใหม่ เผยวนัหยดุเทศกาลปีใหม่ท่ีผ่านมา มี
ผูโ้ดยสารเฉลีย่ 34,000 คนต่อวนั เดนิหน้าขยาย
สนามบนิ หวงัรบั นทท.ได้สงูถงึ 18 ล้านคนต่อปี

นายกรีต ิกจิมานะวฒัน์ กรรมการผูอ้�านวยการ 
ใหญ่ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) 
(ทอท.) เปิดเผยว่า การให้บรกิารของท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ปริมาณ 
ผูโ้ดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ (2567) นบัว่าสูงทีส่ดุ
กว่าทุกปีทีผ่่านมา และถอืว่ามาตรการวซ่ีาฟรขีอง
รฐับาลได้ผลดเีป็นอย่างยิง่ โดยปรมิาณผูโ้ดยสาร
เมือ่เทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2566 พบว่า
ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเพิม่ขึน้ 37% โดยเฉพาะ
ผูโ้ดยสารชาวจนีท่ีเริม่กลับเข้ามา

นอกจากนี ้ ยงัมผีูโ้ดยสารจากประเทศอนิเดยี 
รวมถึงประเทศเกาหลีใต้ที่เพ่ิมมากขึ้น ส�าหรับ
ปริมาณผู้โดยสารในภาพรวมทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศเฉลีย่ต่อวันอยูท่ีร่าว 34,000 คน
ต่อวนั เป็นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศราว 11,000 คน

ทัง้นี ้ ในช่วง 7 วนัของเทศกาลปีใหม่ 2567 
ปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน
เชียงใหม่มีจ�านวนราว 240,000 คน แบ่งเป็น
ผู้โดยสารระหว่างประเทศราว 80,000 คน ซึ่ง
จากตัวเลขปริมาณผู้โดยสารในภาพรวม คาดว่า
สามารถท�ารายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่ได้ค่อนข้าง
มาก เกดิการกระตุน้เศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว
ให้เติบโตได้เป็นอย่างดี ซึ่ง ทอท.ในฐานะที่เป็น 
ผูใ้ห้บริการและต้อนรับนกัท่องเท่ียวและเช่ือมต่อ

นกัท่องเทีย่วไปยงัจงัหวัดอืน่ๆ และสามารถท�าให้
นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจ รวมถึงยืนยัน 
มาตรฐานรันเวย์ของสนามบนิเชยีงใหม่ทีม่กีายภาพ 
ทีไ่ด้มาตรฐานเช่นเดยีวกบัสนามบนินานาชาต ิถอืเป็น 
เรือ่งทีส่�าคญัท่ีสดุ

นายกีรติ กล่าวว่า การรองรับผู ้โดยสาร 
ในเทศกาลถดัไปคอื การเตรยีมน�าเอาเทคโนโลยี  
Automatic Channel เข้ามาตดิตัง้ระบบและอปุกรณ์ 
ตรวจหนงัสอืเดนิทางอตัโนมตัเิข้ามาใช้ส�าหรบั ตม. 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่จ�านวน 15 เกท ซ่ึงปัจจบุนั
การเข้าแถวในส่วนของ ตม.จะต้องคอยประมาณ 
20-30 นาท ีซึง่เมือ่น�าระบบ Automatic Channel 
เข้ามาใช้ จะท�าให้ผูโ้ดยสารคนไทยทัง้เข้าและออก

ไม่ต้องต่อแถว โดยสามารถตรวจพาสปอร์ตและ
สแกนใบหน้าได้ทันที

ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ก็
สามารถใช้บริการได้ด้วยเช่นกัน คาดว่าจะช่วย
เพิ่มความรวดเร็วของกระบวนการทั้งขาเข้าและ 
ขาออกประเทศ ขณะเดยีวกนั ทอท.อยู่ระหว่างการ
ปรบัปรงุกระบวนการเชก็อนิและการดรอ็ปกระเป๋า
ทีจ่ะท�าให้เกิดความรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ได้พยายาม
ปรบัปรงุทกุจดุบรกิารเพ่ือลดความแออดั และเพิม่
ประสทิธภิาพการให้บรกิารให้ดท่ีีสดุ

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเดินทางของ 
ผูโ้ดยสารผ่านท่าอากาศยานเชยีงใหม่ ณ ปัจจุบนั 
ถอืว่าเทยีบเท่ากบัช่วงก่อนเกดิโควดิแล้ว ปัจจบุนั

ระบบรถไฟความเรว็สงูเพ่ือเชือ่มโยงภมูภิาค ช่วง
กรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วง
นครราชสมีา-หนองคาย) ระยะทาง 357.12 กม. 
มลูค่า 341,351.42 ล้านบาท ซ่ึงสถานะปัจจบัุน 
อยู่ขัน้ตอนเสนอต่อกระทรวงการคลงัและ สภาพฒัน์ 
ให้ความเหน็ชอบคาดเสนอ ครม.อนมุตัไิด้ภายใน
ต้นปี 2568 เช่นกัน

และยังมีโครงการทางด่วนและมอเตอร์เวย์
ที่อยู ่ในขั้นตอนสอบถามความเห็นหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องทัง้กระทรวงการคลงั สภาพฒัน์ ก่อน
น�าเสนอ ครม. คอื โครงการทางพเิศษสายฉลองรชั 
-วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานครด้านตะวนัออก 

เสือ่มสภาพจากการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ปี  
ส่งผลให้เรอืไม่สามารถออกปฏิบัตงิานได้ตามเกณฑ์ 
ทีก่�าหนด การด�าเนนิโครงการจ้างเหมาฯ ครัง้นี้  
เพือ่ให้คงความพร้อมในการออกปฏบิตังิานของ
เรือสันดอน สอดรับกับภารกิจและกลยุทธ์ของ 
กทท. ที่เก่ียวกับงานด้านขุดลอกบ�ารุงรักษา
ร่องน�้า โดยคุณสมบัติเฉพาะของเรือล�านี้ มี 
ความยาวตลอดล�าเรือ 90.0 เมตร ความกว้าง
สงูสุดของเรอื 16.0 เมตร ระยะกนิน�า้ลกึตวัเรอื 
(Full load) 6.0 เมตร ระยะกินน�้าลึกตัวเรือ 
(Light load) 4.5 เมตร ความจยุุง้ดนิไม่น้อยกว่า 
2,500 ลูกบาศก์ ความเร็วสูงสุด (Full load)  
ไม่น้อยกว่า 10.5 นอต ความเรว็สงูสดุ (Fight load)  
ไม่น้อยกว่า 11.5 นอต 

สามารถขุดลอกได้ทีค่วามลกึสงูสดุ 25 เมตร 
มีหน้าท่ีขุดลอกบ�ารุงรักษาร่องน�้าทางเดินเรือ 
บริเวณท่าเทียบเรือและแอ่งจอดเรือภายใน 
อาณาบริเวณของท่าเรือกรุงเทพ รวมถึงท่าเรือ
แหลมฉบงัเพือ่ให้ได้ความลกึตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีไ่ด้ก�าหนดไวด้้วยเครือ่งมือและอปุกรณ์ส�ารวจ 
ที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งจะท�าให้การ 
ปฏบิตังิานมคีวามถกูต้อง แม่นย�า และประหยดัเวลา 
มากข้ึน โดยเรอืล�าน้ีหรอืเรือสนัดอน 10 มีระยะ 
เวลาในด�าเนนิการตามสญัญา 900 วนั นบัถดัจาก 
วันลงนามในสัญญา โดยตัวเรือจะมีราคาทั้งสิ้น 
2,493 ล้านบาท

นาวาเอก ปรศิฎางค์ กาศขุนทด กรรมการ
ผู้จดัการ บรษิทั อูก่รงุเทพ จ�ากดั กล่าวเพ่ิมเตมิ
ว่า งานต่อเรือไม่ใช่เพียงแค่การสร้างพาหนะ
ทางทะเลเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเสริม
ศักยภาพ ความมั่นคง และความก้าวหน้าของ
ประเทศ บรษัิทฯ จะน�าความรู ้ ความเชีย่วชาญ 
ประสบการณ์อันยาวนาน รวมถึงเทคโนโลย ี
ทีท่นัสมัยมาใช้ในการด�าเนนิงานครัง้น้ี เพือ่ส่งมอบ 
เรอืขุดให้ กทท. อย่างสมบูรณ์แบบและตรงตาม
มาตรฐานระดบัสากล

หลงัใหม่ จะน�าสถาปัตยกรรมล้านนาเข้ามาใช้กบั
ตวัอาคาร เพ่ือคงอตัลกัษณ์ความเป็นเชยีงใหม่

ซึง่คาดว่าไม่เกนิปลายปี 2568 การก่อสร้าง
จะเริม่ขึน้ และเมือ่โครงการด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
คาดว่าจะเพิ่มขีดความสามารถและการรองรับ 
ผูโ้ดยสารได้มากขึน้ นอกจากนัน้ ยงัช่วยลดความ
แออดัของผูโ้ดยสารเนือ่งจากมพีืน้ทีใ่นการพกัคอย 
มากขึน้ รวมถงึเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการในท้องถิน่ 
ได้เข้ามาขายสนิค้าด้วย กจ็ะท�าให้เศรษฐกจิโดยรวม 
ของจังหวดัเชยีงใหม่ดีขึน้

“ในปี 2568 กระทรวงคมนาคมจะขบัเคล่ือน
การพฒันาโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานให้เป็น
ไปตามแผนงาน ทัง้ส่วนของโครงการทีอ่ยูร่ะหว่าง
ศึกษาออกแบบและโครงการที่ก�าลังก่อสร้าง 
จะต้องเร่งรดัให้แล้วเสรจ็ตามก�าหนด” นายสรุยิะ 
กล่าว

ส�าหรับโครงการรถไฟทางคู่ ระยะ 2 ทางคู่  
จ�านวน 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,310.84 กม.  
วงเงินลงทุน รวมทั้งสิ้น 297,926 ล้านบาท 
ประกอบด้วย เส้นทางปากน�า้โพ-เด่นชยั ระยะทาง  
280.54 กม. วงเงนิลงทนุ 81,143.24 ล้านบาท, 
เส้นทาง ชมุทางถนนจิระ-อบุลราชธาน ีระยะทาง  
307.60 กม. วงเงนิลงทนุ 44,095.36 ล้านบาท, 
เส้นทางชมุทางหาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ ระยะทาง 
44.50 กม. วงเงินลงทุน 7,772.90 ล้านบาท,  
เส้นทางชมุพร-สรุาษฎร์ธาน ีระยะทาง 168.20 กม.  
วงเงินลงทุน 30,422.53 ล้านบาท, เส้นทาง 
สรุาษฎร์ธาน-ีชมุทางหาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 
321.00 กม. วงเงนิลงทนุ 66,270.51 ล้านบาท, 
เส้นทางเด่นชยั-เชยีงใหม่ ระยะทาง 189.00 กม. 
วงเงินลงทนุ 68,222.14 ล้านบาท

นอกจากน้ี ยังมีโครงการความร ่วมมือ 
ระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนา

หรอื ทางด่วนตอน N2 เดมิ ระยะทาง 11.3 กม.  
มูลค่าลงทุน 16,960 ล้านบาท สถานะล่าสุด 
ส�านกังบประมาณเสนอความเหน็แล้ว รอความเห็น
จากกระทรวงการคลงั และสภาพฒันาฯ

โครงการทางพเิศษ จ.ภเูกต็ ระยะที ่ 1 ช่วง
กะทู้–ป่าตอง ของ กทพ.ภูเก็ต หรือโครงการ
อโุมงค์ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กม. มลูค่าประมาณ 
16,190 ล้านบาท และทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมอืง (มอเตอร์เวย์) สายวงแหวนรอบนอก กทม.  
ช่วงบางบวัทอง-บางปะอนิ (M9) ระยะทาง 35 กม. 
มลูค่า 16,986 ล้านบาท

 กรีติ กจิมานะวัฒน์  

ผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 34,000 คน 
ถอืว่าเตม็ความจขุองท่าอากาศยานเชยีงใหม่แล้ว
ในขณะนี้

ในส่วนแผนระยะกลาง ทอท.ก�าลงัด�าเนนิการ
ขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจะมกีารก่อสร้าง
อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศหลงัใหม่ทีจ่ะช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการเดินทางจากปัจจุบัน 
ทีร่องรบัผูโ้ดยสารอยูท่ี ่ 12 ล้านคนต่อปี ให้สงูถงึ  
18 ล้านคนต่อปี ขณะทีก่ารรบัฟังความคดิเหน็ครัง้ที ่2  
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา พบว่า
ประชาชนชาวเชียงใหม่เห็นด้วยกับการขยาย 
ท่าอากาศยาน เป็นการเพ่ิมเสน่ห์ของการเดนิทางมา 
ท่องเที่ยว จากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

นายกรีต ิกล่าวต่อว่า ในแผนระยะยาว ทอท.
จ�าเป็นต้องย้ายไฟลต์อนิเตอร์ไปอยูท่ี่ท่าอากาศยาน
ใหม่ (ท่าอากาศยานล้านนา) ให้อยู่ไกลจากเขต
ชุมชน จะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างทั้งหมดราว 
6,000 ไร่ ซึง่ได้ดพูืน้ท่ีเรยีบร้อยแล้ว คาดว่าจะอยู่
บริเวณบ้านธ ิ(ล�าพนู) และพ้ืนทีเ่ชือ่มต่อกับอ�าเภอ
สนัก�าแพง (เชยีงใหม่) จะรองรบัผู้โดยสารอนิเตอร์
ได้ตัง้แต่เวลา 22.00-03.00 น. ปัจจบัุนก�าลงัศกึษา
ในเรือ่งการปโูฉนดและวางโฉนด เพือ่ท่ีจะศกึษา
พื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างอาคารสนามบิน  
โดยอยู ่ระหว่างการมองพื้นที่ที่เหมาะสมและ 
รายละเอยีดของโครงการ คาดว่าภายในปี 2568 
จะได้ความชัดเจนของพื้นที่และเริ่มกระบวนการ
ของ พ.ร.ฎ.เวนคนืทีดิ่น เพือ่ท่ีจะก่อสร้างต่อไป

แม้ว่าปัจจบัุนท่าอากาศยานเชยีงใหม่ก�าลงัจะ
มโีครงการการขยายท่าอากาศยานแล้วก็ตาม แต่
ไม่สามารถเพิม่ไฟลต์ระหว่างประเทศได้มากกว่าน้ี
แล้ว จงึมองว่าท่าอากาศยานแห่งใหม่นีจ้ะสามารถ
รองรับผู้โดยสารอินเตอร์ได้มากขึ้น รวมถึงช่วย
ลดผลกระทบจากมลพษิทางเสยีงจากอากาศยาน 
ท�าให้สนามบนิอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างราบรืน่

“ในปี 2568 กระทรวงคมนาคมจะขับเคล่ือนการพัฒนา
โครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานให้เป็นไปตามแผนงาน ท้ังส่วนของ
โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างศกึษาออกแบบและโครงการท่ีก�าลงัก่อสร้าง 
จะต้องเร่งรัดให้แล้วเสรจ็ตามก�าหนด”

“ในส่วนแผนระยะกลาง ทอท.ก�าลังด�าเนินการขยาย 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจะมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 
ระหว่างประเทศหลังใหม่ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ 
เดินทางจากปัจจุบัน” ท่ีรองรับผู้โดยสารอยู่ท่ี 12 ล้านคนต่อปี  
ให้สูงถึง 18 ล้านคนต่อปี
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ดีอี พร้อมหน่วยงานในสังกัดตบเท้ามอบ  
9 ของขวัญปีใหม่ 2568 ครอบคลมุแพลตฟอร์ม 
DE-fence สกัดมิจฉาชีพ, แพลตฟอร์มป้องกัน
ข้อมูลส่วนบุคคล หลักสูตรอบรมอัปสกิลดิจิทัล
ทักษะอาชพียคุใหม่

ทัง้น้ี เมือ่ช่วงเริม่ต้นปีใหม่ 2568 นายประเสรฐิ 
จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม (ดอีี) 
เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี โดยหน่วยงานในสังกัด 
ได้จดัเตรียมของขวญั เพือ่มอบให้กบัประชาชนในช่วง 
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ 2568 เพือ่เป็นการ
ส่งเสรมิสร้างความตระหนกัรู้การใช้งานดจิทิลั ส่งเสรมิ 
การพัฒนาทักษะ สร้างความเช่ือมั่น และความ
ปลอดภัยในการใช้งานดจิทัิลให้กบัประชาชน ตาม
ภารกิจหลักของกระทรวงดีอี โดยประกอบด้วย 
ของขวัญจากหน่วยงานในสังกดัจ�านวน 9 โครงการ

1. ส�านักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (ดีอี) ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
ดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(BDE) จดัท�า 
โครงการ DE-fence แพลตฟอร์มป้องกันการโทร 
และส่ง SMS หลอกลวง จาก “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” 
โดยจดุเด่นของ DE-fence platform คือ การเชือ่มต่อ 
ฐานข้อมูลระหว่างผู ้ประกอบการโทรคมนาคม  
เพ่ือให้ได้ข้อมลูเลขหมายทีเ่ป็นปัจจบุนัมากทีส่ดุ

รวมถงึการเช่ือมต่อกับฐานข้อมลูของส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาต ิ ส�านกังานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงนิ (ปปง.) ศนูย์ AOC 1441 และกระทรวง
ดอีี เพ่ือใช้ในการเตอืนประชาชน ท�าให้ประชาชน
ทราบข้อมูลของผู้โทรเข้าว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ 
ความเสี่ยงของเบอร์โทร อยู่ระดับใด ก่อนรับสาย 
หรอือ่านข้อความ SMS รวมถงึสามารถตรวจหาความ
ผดิปกตขิอง Link ทีแ่นบมากบั SMS ได้ นอกจากน้ี 
ยงัมรีะบบการแจ้งความออนไลน์ และการแจ้งอายดั
บญัชคีนร้าย ผ่านโทรสายด่วน AOC 1441 พร้อม
ระบบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน เพื่อส่งข้อมูล 
ให้กับ ตร.ด�าเนินการปราบปรามการกระท�าผิด 
ของมจิฉาชพีได้ทนัที

2. ส�านกังานคณะกรรมการดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต ิ (BDE) และส�านกังานสถิตแิห่ง
ชาต ิ (สสช.) จดัโครงการ สร้างทักษะ เสรมิรายได้ 

ทกุกลุม่ ผ่านหลกัสตูร Online กว่า 86 หลกัสตูร 
บน HackaThailand Learning Platform เพ่ือ
พฒันาความรู ้ส่งเสรมิอาชพีด้านดจิิทลัให้คนไทย โดย 
แบ่งออกเป็นหัวข้อหลกัท่ีน่าสนใจ เช่น ทักษะดิจิทลั
ส�าหรบัเยาวชน (Youth), ทักษะดจิทิลัส�าหรบัอนาคต 
(Future Career),

ทักษะดิจิทัลเพื่อเป็นผู ้ประกอบการ (Digi- 
Preneur), ทกัษะดจิทิลัส�าหรบัประกอบธรุกจิ, ทกัษะ 
ดิจิทัลเพ่ือเกษตรวิถีใหม่, ทักษะดิจิทัลเพ่ือเป็น 
อนิฟลเูอนเซอร์ (Digital Social Media Influencer), 
Digital Transformation, ทกัษะดจิิทลัคอนเทนต์  
(Digital-Content Creator), Digital Visual Graphic,  
Startup Crash Course, Program Development 
Logistic and Mobility และ 1 Tambon 1 Digital 
เป็นต้น

BDI : เปิดหลกัสตูรสอนการใช้งาน AI (Prompt 
Engineering) ฟรีจ�านวน 10,000 สิทธิ เปิด 
ลงทะเบยีนวนัที ่ 1-31 ม.ค. 68 เร่ิมเรียน 1 ก.พ.- 
1 มิ.ย. 68 โดยจะมีหลักสูตรการสอน Prompt 
Engineering ส�าหรับ AI ต่างๆ เช่น ChatGPT  
และ Claude เป็นต้น

ETDA : พัฒนาทักษะด ้านดิจิทัล เ พ่ือ
ให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการท�างาน และการใช้
ชีวิตมากข้ึน รวมถึงเป็นทักษะพ้ืนฐานที่ส�าคัญ
ในการน�าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางด้านดิจิทัลได้ในระยะยาว ช่วยสร้างโอกาส
ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในเชิงสร้างสรรค์ ลดปัญหาจากภัยคุกคามทาง
ออนไลน์ ที่เกิดข้ึนตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
และพฤติกรรมของคนในปัจจุบัน และได้ รับ 
วฒุบิตัรเมือ่ผ่านการสอบฟรใีห้กบัประชาชน ผ่านการ 
สร้างความตระหนกัรูใ้นการใช้อนิเทอร์เนต็ EDC Plus  
ปลอดภัย รู้เท่าทนัภยัออนไลน์

รวมทั้งการเพิ่มทักษะการขายออนไลน์แบบ 
ครบวงจร “คอร์สพชิติธรุกจิออนไลน์ กบั 11 Checklist”  
ส�าหรบัประชาชนทีต้่องการ Upskill หรอื Reskill 
พร้อมกับการขยายตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ 
รายใหม่ ผ่านรูปแบบการเรียนผ่านออนไลน์ และรับ 
ใบประกาศนยีบัตรเมือ่สอบผ่านในระบบ DSD Online  
Training ได้ฟรี

“นอกจากน้ี กระทรวงดีอีมีความห่วงใย
ประชาชน พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ออนไลน์อย่างเร่งด่วนและเข้มข้น ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหา
ภยัออนไลน์ ลดความสญูเสยีและผลกระทบทีมี่ต่อ
ประชาชนอย่างต่อเนือ่ง” รองนายกฯ ประเสรฐิ กล่าว

ดีอี พร้อมหน่วยงานในสังกัดเปิด 9 โครงการ
สกัดแก๊งโจรออนไลน์/อัปสกิลทักษะดิจิทัล 

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง

ETDA ชวนแพลตฟอรม์ดิจทิลั
โชวเ์ครือ่งหมาย “ETDA DPS NOTIFIED”

ETDA ชวนแพลตฟอร์มดิจิทัล โชว์
เครือ่งหมาย “ETDA DPS NOTIFIED” บน
แพลตฟอร์ม เร่งยกระดบัมาตรฐานบรกิาร ที่
ผูใ้ช้ทุกคนมัน่ใจ

ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ 
(สพธอ.) หรอื ETDA (เอต็ด้า) กระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญชวนผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ที่แจ้งข้อมูลการ
ประกอบธุรกิจและผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
เรยีบร้อยแล้ว เร่งดาวน์โหลดและใช้เครือ่งหมาย
รับแจ้ง “ETDA DPS NOTIFIED” ยกระดับ
มาตรฐานบริการที่ผู ้ใช้ทุกคนมั่นใจ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนได้ ตามที่
กฎหมาย DPS ก�าหนด หลังพบแพลตฟอร์ม
ดาวน์โหลดและน�าเครือ่งหมายรบัแจ้งไปแสดง
บนบริการแล้ว 55 แพลตฟอร์ม โดยบริการ
ตลาดออนไลน์ (Online Marketplace) ใช้
มากท่ีสดุ

ดร.ชยัชนะ มติรพนัธ์ ผูอ้�านวยการ ETDA 
เปิดเผยว่า หลงัจากที ่ETDA ในฐานะหน่วยงาน  
Co-Creation Regulator ที่มีบทบาทในการ
ก�ากับดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล 
ภายใต้กฎหมาย DPS หรอื Digital Platform 
Service (พระราชกฤษฎกีา การประกอบธรุกจิ
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ 
พ.ศ. 2565) ได้เปิดระบบให้ธุรกิจผู้ให้บริการ

“ดีป้า” จัดเต็ม! ปีใหม่ 2568 
ยกระดับทักษะดิจิทัลคนไทย

- ใช้งานเทคโนโลย ีAI หรอื IoT ในผูป้ระกอบการ  
SMEs ภาคการผลิต การค้า และบริการ วงเงิน
สนบัสนนุไม่เกนิ 200,000 บาท จ�านวน 120 ราย

- เริม่ต้นใช้งานเทคโนโลยี AI ในผูป้ระกอบการ  
SMEs วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท  
จ�านวน 1,500 ราย

นอกจากนี ้ดป้ีา ยังมุง่ยกระดับเกษตรกรและ
กลุม่ชมุชน โดยการส่งเสรมิให้เกดิการประยกุต์ใช้
ดจิิทลัในระดบัเศรษฐกจิฐานราก ปรบัเปลีย่นการ
ท�างานรปูแบบเดมิ พร้อมเตบิโตสูก่ารจดัตัง้กจิการ 
รวม 315 ทนุ วงเงินสนับสนุน 49 ล้านบาท แบ่งเป็น

– ส่งเสรมิเกษตรกรไทยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
เพือ่การเกษตรใน 3 กลุม่ ได้แก่ โดรนเพือ่การเกษตร 
แทรกเตอร์ และเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม วงเงิน
สนบัสนนุไม่เกนิ 150,000 บาท จ�านวน 250 ราย

– ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนใช้เทคโนโลยีโดรน 
เพือ่การเกษตร วงเงนิสนบัสนนุไม่เกนิ 150,000 บาท  
จ�านวน 15 ราย

– ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดต้ังกิจการ
เทคโนโลยีการเกษตรได้ใน 3 กลุม่ ได้แก่ โดรน IoT  
และแทรกเตอร์ เติบโตสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
ในระดบัชุมชน เพือ่ให้บรกิารในพืน้ท่ี วงเงินสนบัสนนุ 
ไม่เกิน 200,000 บาท จ�านวน 50 ราย

และของขวัญเพ่ือคนไทยทุกคนท่ีต้องการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อน�ามาประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจ�าวัน เพื่อประกอบอาชีพยุคใหม่ หรือ
เพ่ือประกอบอาชีพด้านดิจิทัลในสาขาอาชีพที่
ประเทศไทยขาดแคลน โดย ดป้ีา ได้ร่วมกบักรม
สรรพากร ช่วยแบ่งเบาภาระภาษ ี โดยประชาชน
สามารถน�าใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับดิจิทัลตาม
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลส�าหรับ 
คนไทย (Digital Skill Roadmap) วงเงนิรวมไม่เกนิ  
50,000 บาท มาหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษี 
เงินได้บคุคลธรรมดาปี 2568 เป็นต้นไป 

โดยรายละเอยีดและเง่ือนไขต่างๆ เป็นตามท่ี
กรมสรรพากรก�าหนด ซึง่มาตรการดังกล่าว ถือเป็น
ครั้งแรกของประเทศไทย และขณะนี้อยู่ระหว่าง
น�าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ
พิจารณาเหน็ชอบต่อไป

ดป้ีา มอบของขวญัปีใหม่ 2568 แก่พีน้่อง
ชาวไทย ครอบคลมุกลุม่ผู้ประกอบการด้านดิจทิลั
รุ่นใหม่ SMEs เกษตรกร ชุมชน และประชาชน
ทัว่ไปท่ีต้องการยกระดับทกัษะด้านดิจทิลั

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ�านวยการ
ใหญ่ ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)  
เปิดเผยว่า กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม  
(ดอี)ี โดย ดป้ีา ขอมอบของขวัญปีใหม่ 2568 แก่
พี่น้องชาวไทย ประกอบด้วย ของขวัญส�าหรับ
ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็น
ดิจิทัลสตาร์ทอัป แต่ยังขาดเงินทุน รวมทั้งสิ้น  
211 ทุน ภายใต้วงเงินสนบัสนนุรวมกว่า 130 ล้าน
บาท แบ่งเป็น

– ดจิิทลัสตาร์ทอปั ระดบั Idea Stage วงเงิน
สนบัสนนุไม่เกนิ 200,000 บาท จ�านวน 165 ทนุ

– ดจิิทลัสตาร์ทอปั ระดบั Early Stage วงเงิน
สนบัสนนุไม่เกนิ 800,000 บาท จ�านวน 30 ทนุ

– ดิจิทัลสตาร์ทอัป ระดับ Growth Stage 
วงเงินสนบัสนนุไม่เกนิ 5 ล้านบาท จ�านวน 16 ทนุ

และของขวัญส�าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ท่ี
ต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลด้วยการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนบญัชีบรกิารดจิิทลัทีไ่ด้
รบัมาตรฐาน dSURE มาประยุกต์ใช้เสรมิศักยภาพ
ธุรกิจ รวมกว่า 1,600 ทนุ ภายใต้วงเงินสนับสนนุ
รวมกว่า 40 ล้านบาท แบ่งเป็น

– ใช้งานเทคโนโลยี AI หรือ IoT ในโรงงาน-
SMEs ภาคการผลิต วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 
500,000 บาท จ�านวน 4 ราย

พัฒนาทนุมนษุย์ บคุลากรด้านดจิทิลั โดยการอบรมผ่าน 
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจ�านวน 250,000 คน ซึ่งเป็นการ 
ขับเคลื่อนขยายองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลเพื่อลด 
ความเหลือ่มล�า้ด้านดจิทิลั (Digital Divide) ให้ประชาชน 
ในพืน้ทีต่่างจงัหวดั

3. ส�านักปลัดกระทรวงดีอี เร่งรัดด�าเนินการ 

ขยายการใช้งานระบบ Paper Less การจดัการเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) โดยด�าเนินการ 
การจดัท�าและพฒันาระบบคลาวด์กลางภาครฐั (GDCC) 
อย่างต่อเนือ่ง ควบคู่ไปกับการพฒันาระบบงานต่างๆ 
ภายใต้งานบริการคลาวด์กลางภาครัฐ ได้แก่ ระบบ 
e-Office ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถบูรณาการและ
เพ่ิมประสทิธิภาพการท�างาน การให้บรกิารประชาชน 
ของหน่วยงานภาครัฐจ�านวน 1 ล้าน Users ภายใต้
แผนการพฒันารฐับาลดจิทิลั (Digital Government) 
ทีเ่ป็นนโยบายส�าคัญของกระทรวงดอีี

4. บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาต ิ (NT) จดัโปรโมชัน่ 
พเิศษส�าหรบัลูกค้า NT ประกอบด้วย

- บรกิาร NT Voice (Fixed Line/IP Phone) ยกเว้น
ค่าโทรที่โทรไปยังเลขหมายปลายทางทุกหมายเลข 
ในโครงข่าย NT, สิทธิยกเว้นค่าโทรต่างประเทศ 
ทกุเครอืข่าย (30 ธ.ค. 67-2 ม.ค. 68)

- บริการ NT Broadband (FTTx) ส่วนลด 30%  
จ�านวน 3 รอบบลิแรก (เงือ่นไขการใช้บริการ NT Broadband  
(FTTx)) ส�าหรับลูกค้าใหม่ เป็นไปตามรายการ  
(เฉพาะผูส้มคัรใช้บรกิารตัง้แต่ 16 ธ.ค. 67-16 ม.ค. 68)

- บรกิาร NT Mobile โทร ส่ง SMS ฟรทีกุโครงข่าย 
และใช้งานอินเทอร์เนต็ทีค่วามเรว็สงูสดุไม่จ�ากดัปรมิาณ 
(31 ธ.ค. 67-1 ม.ค. 68)

- บรกิาร my โทร ส่ง SMS ฟรใีนเครือข่าย NT  
ตลอด 24 ชม. และใช้งาน Application LINE ฟร ีตลอด 
24 ชม. (31 ธ.ค. 67-1 ม.ค. 68)

5. ไปรษณย์ีไทย มอบ 3 สทิธพิเิศษ ได้แก่
- “ส่งไกล…ใจถึง” ส่งพัสดุต่างประเทศ ผ่าน  

3 บริการ Courier Post, EMS World, ePacket  
ลุ ้นต๋ัวเครื่องบินไปต่างประเทศจ�านวน 4 รางวัล  
รางวัลละ 2 ทีน่ั่ง

- ส่วนลดค่าบรกิารส่ง EMS ในประเทศ (ไม่เกนิ  
5 กก.) ไม่จ�ากดั ช่วงเทศกาลปีใหม่

- โค้ดส่วนลด HAPPY25 : ซื้อ 500 ลด 10%  
บน ThailandPostMart.com ระหว่าง 1 ธ.ค. 67- 
31 ม.ค. 68

6.ส�านกัปลดักระทรวงดอีี ร่วมกบั BDE เร่งพัฒนา
ยกระดับบุคลากรดิจิทัลระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ 
ในโครงการ “1 อ�าเภอ 1 คนไอที”

7. ส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบคุคล (สคส.) หรอื PDPC ส่งมอบแอปพลเิคชัน่ “Smart  
PDPA” ปกป้องข้อมูลส่วนบคุคลของประชาชน ด้วย
ระบบยนืยนัตวัตนผ่าน ThaID ส�าหรับการเข้าอาคาร 
โดยไม่ต้องแลกบตัรประชาชน Cookie Checker ส�าหรบั 
ตรวจสอบการใช้งานคุกก้ีในเวบ็ไซต์ต่างๆ ระบบเข้ารหสั 
PDF และแปลงข้อมูลบน Windows เช่น การปกปิด
เลขบัตรประชาชนบางส่วน รวมทัง้ PDPA Book แหล่ง
รวมความรูเ้ก่ียวกบักฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล

8. กรมอตุนุยิมวทิยา เปิดตัวแอปพลเิคชัน่ TMD 
แอปแสดงข้อมูลพยากรณ์อากาศ ณ ต�าแหน่งที่อยู่
ปัจจบุนั พร้อมความสามารถในการค้นหาข้อมลูสภาพ
อากาศในระดบัต�าบล อ�าเภอ และจงัหวดัได้ นอกจากนี้  
ยงัสามารถค้นหาพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 126 วนั โดย 
เลือกต�าแหน่งและช่วงเวลา พร้อมเปิดการแจ้ง 
เตือนสภาพอากาศ บันทึกสถานที่ที่ต้องการทราบ 
ได้ทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ

9. โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพด้านดจิิทลั 
จากส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั (DEPA), สถาบัน
ข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI และ
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
หรอื ETDA ได้แก่

DEPA : เปิดหลกัสูตรการเรยีนรูแ้ละพัฒนาทกัษะ
ฟรีให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

แพลตฟอร์มดจิทิลัทัว่ไป มาตรา 8 วรรคหนึง่ มี
รายได้เกนิ 1.8 ล้านบาท/ปี (กรณบุีคคลธรรมดา) 
หรอืมรีายได้เกิน 50 ล้านบาท/ปี (กรณนีติบุิคคล)  
หรอืมผีูใ้ช้งานเกิน 5,000 ราย/เดอืน ทีไ่ด้ด�าเนนิการ 
แจ้งข ้อมูลการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย  

การประกอบธรุกจิกบั ETDA ตามทีก่ฎหมาย 
DPS ก�าหนดเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ซึง่มีผูใ้ช้บรกิาร
ที่ใช้บริการแพลตฟอร์มและเห็นเครื่องหมาย 
ดงักล่าว คลกิเข้ามาตรวจสอบข้อมูลผูใ้ห้บรกิาร
แพลตฟอร์มอย่างต่อเนือ่ง รวมกว่า 2,350 ครัง้ 
(ข้อมูล ณ วนัท่ี 13 ธ.ค. 2567) 

“ETDA DPS NOTIFIED ไม่เพียงช่วยยนืยนั
ว่า แพลตฟอร์มดจิทิลัทีม่เีครือ่งหมายนีแ้สดงอยู ่
ได้ผ่านการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจกับ 
ETDA ตามที่กฎหมายก�าหนดเป็นที่เรียบร้อย
แล้วเท่านัน้ แต่ยงัเป็นช่องทางส�าคญัท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบแหล่งทีต่ัง้ของผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์ม 
เพราะเมือ่ผูใ้ช้บรกิารคลกิเข้าไปท่ีเครือ่งหมายน้ี 
กจ็ะทราบถงึรายละเอยีดของผูใ้ห้บรกิาร อาทิ 
ชื่อและประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ สถานท่ี 
ตดิต่อได้ เลขที/่ประเภทธรุกจิแพลตฟอร์ม รวมถงึ 
สถานะของเครื่องหมาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้
บรกิารได้มัน่ใจว่า บรกิารแพลตฟอร์มท่ีตนเลอืก
ใช้งานอยูน่ัน้ มตีวัตน หากเกิดปัญหาการใช้งาน 
สามารถตดิต่อได้ และมัน่ใจได้ว่า แพลตฟอร์มท่ี
เลอืกใช้จะมมีาตรฐานในการดแูล ช่วยเหลอืและ
เยยีวยา สอดคล้องกบัทีก่ฎหมาย DPS ก�าหนด”

ดังนั้น เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ของ
บรกิารแพลตฟอร์มดิจทิลัทีค่นไทยทุกคนมัน่ใจ 
ตรวจสอบได้ โปร่งใสและเป็นธรรม ETDA จงึขอ
เชญิชวนผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มดจิทัิลประเภท
ทั่วไป เร่งด�าเนินการยื่นความประสงค์ขอใช้
เครือ่งหมายรบัแจ้ง ETDA DPS NOTIFIED และ
น�าเคร่ืองหมายไปแสดงบนบริการของตนเอง 
ยงัจดุทีผู่ใ้ช้บริการสงัเกตเหน็ได้ชดั 

โดยสามารถด�าเนินการได้ผ ่านระบบ 
รบัแจ้งของ ETDA ที ่https://eservice.etda.
or.th/dps/th/login และโดยสามารถศึกษา
วิธีขั้นตอนของการดาวน์โหลดและติดตั้งใช้
เครือ่งหมายน้ีได้ที ่https://www.etda.or.th/
th/regulator/Digitalplatform/manual.
aspx หรอืสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิท่ี sv-dps@
etda.or.th ไม่พลาดทกุความเคลือ่นไหวตดิตาม
เลย ท่ีเพจเฟซบุก๊ ETDA Thailand

 ดร.ณัฐพล นมิมานพชัรนิทร์ 

DPS เรยีบร้อยแล้ว ยืน่ความประสงค์ดาวน์โหลดใช้
เครือ่งหมายรบัแจ้ง “ETDA DPS NOTIFIED” ผ่าน
ระบบของ ETDA ตัง้แต่วันท่ี 6 มนีาคม 2567 พบว่า 

มี แพลตฟอร ์ มดิ จิ ทั ล เข ้ าดาวน ์ โหลด
เครื่องหมายรับแจ้งแล้วทั้งสิ้น 55 แพลตฟอร์ม 
โดยเป็นแพลตฟอร์มประเภทบริการตลาดออนไลน์ 
(Online Marketplace) มากที่สุด จ�านวน  
18 แพลตฟอร์ม รองลงมาคอื บรกิารการสือ่สาร
ออนไลน์ (Online Communication) จ�านวน  
10 แพลตฟอร์ม และ บริการคลาวด์ (Cloud service)  
จ�านวน 7 แพลตฟอร์ม บรกิารสือ่สงัคมออนไลน์ 
(Social Media) จ�านวน 3 แพลตฟอร์ม เป็นต้น ซึง่
แต่ละแพลตฟอร์มกไ็ด้น�าเคร่ืองหมายไปแสดงบน
บรกิารของตนเอง เพือ่ยนืยนัตวัตนและสร้างความ
มัน่ใจว่า แพลตฟอร์มดงักล่าวได้ผ่านการแจ้งข้อมลู

ดร.ชยัชนะ มติรพนัธ์ 

เอน็ที ชวนหน่วยงานรฐั
ย้ายระบบขึน้ ‘คลาวด์’

สร้างจดุเปล่ียนรฐับาลดจิทิลั
เอน็ท ีตอกย�า้บทบาทน�าเทคโนโลยหีนนุภาครฐั 

เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ด้วยกาโอเพ่น ดาต้า  
ชี้บูรณาการข้อมูลบนคลาวด์เทรนด์ที่เ ล่ียง 
ไม่ได้ ชวนทุกหน่วยงานรฐัร่วมกนัเดนิหน้า Go 
Cloud First

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โทรคมนาคมจ�ากัด (มหาชน)  
หรอื เอน็ที ในฐานะผูใ้ห้บริการคลาวด์ภาครฐัรายใหญ่ 
รวมถงึระบบคลาวด์กลางภาครฐั GDCC กล่าวถงึ  
ภาพรวมการยกระดับศักยภาพคลาวด์กลาง 
ภาครฐัของประเทศไทยว่า เอน็ทไีด้เปิดให้บรกิาร
ระบบคลาวด์กลางภาครฐั GDCC มาแล้วกว่า 5 ปี  
โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการใช้งานและ 
บ�ารงุรกัษาไม่น้อยกว่า 40% รวมถงึการตอบโจทย์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
ภายในประเทศ

ล่าสุด เพ่ือขับเคล่ือนการเปลี่ยนผ่านสู ่ยุค
ดิจิทัลของประเทศด้วยเทคโนโลยีบนคลาวด์เต็ม 
ประสทิธภิาพ เอน็ทไีด้เตรยีมขยายการรองรบัหน่วยงาน 
ภาครฐัโอนย้ายระบบงานข้ึนคลาวด์ในระยะต่อไป
ด้วยคลาวด์ที่ทันสมัยย่ิงข้ึนภายใต้ Cloud First 
Policy ของกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
หรือ ดีอี ที่มุ่งน�าระบบงานรัฐขึ้นคลาวด์ทั้งหมด 
ในปีหน้าเอ็นที กล่อมหน่วยงานรัฐย้ายระบบข้ึน 
\’คลาวด์\’ สร้างจดุเปลีย่นรฐับาลดจิทิลั

ทัง้นี ้ ปัจจบุนัระบบคลาวด์ GDCC ให้บรกิาร

โครงสร้างพื้นฐาน (IaaS) ด้วยระบบเซิร์ฟเวอร์
เสมือน (Virtual Machine) กว่า 40,000 VM  
รองรบัหน่วยงานภาครฐัใช้บรกิารกว่า 800 หน่วยงาน  
รวมกว่า 3,000 ระบบงาน ซึง่เป็นการเกบ็ข้อมลู
แบบแยกหน่วยงานและใช้งานแบบไซโล ข้อมูล 
บางส่วนสามารถเข้าถงึได้เฉพาะกลุม่ หรอืหลายฝ่าย
ไม่สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลเดยีวกนัได้ เป็นสาเหตุให้
การบรูณาการต่อยอดเทคโนโลยด้ีานข้อมลูภาครฐั 
ยงัไม่เต็มทีเ่ท่าทีค่วร ส่วนนีจ้ะยกระดบัด้วยการพฒันา 
คลาวด์กลางภาครฐัระยะต่อไป

โดยคลาวด์เฟิร์สเป็นการผสมผสานไพรเวท
และพบัลกิคลาวด์ทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยัไร้ขีดจ�ากดั 
ครอบคลมุบรกิารท้ังด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (IaaS) 
แพลตฟอร์ม (PaaS) และซอฟต์แวร์ (SaaS) เพ่ือ
รองรับสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในการ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมปีระสทิธภิาพ

พันเอก สรรพชัยย์ กล่าวว่า ภาครัฐยุคใหม่
ทั่วโลกเปลี่ยนวิธีการท�างานในการพัฒนาบริการ
ประชาชนที่สะดวกแบบวันสต็อป โดยใช้คลาวด์
เต็มรูปแบบ เป็นเทรนด์ที่ภาครัฐไทยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ โดยหัวใจส�าคัญคือความร่วมมือ 
บรูณาการข้อมลูภาครฐัแบบ Open Data บนคลาวด์ 
ทีจ่ะเชือ่มไปสู่การใช้เทคโนโลย ีAI

“เงือ่นไขแรกและเป็นปัจจัยส�าคญัคือบรูณาการ 
ข้อมูลภาครฐัให้เป็น Open Data จะต้องเกดิขึน้
ก่อนเพื่อรันสู่สเต็ปของ Gen AI เพ่ือให้เกิดการ 

เทรน AI ของภาครฐัด้วยข้อมลูของประเทศไทย การ 
ต่อยอดเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น เอไอ บลอ็กเชน สมาร์ตซต้ีิ 
แพลตฟอร์มต่างๆ จะเกดิตามมาได้เมือ่ทุกหน่วยงาน 
ภาครัฐพร้อมกันน�าข้อมูลขึ้นมาบนคลาวด์และ 
ร่วมบูรณาการข้อมลูด้วยกัน”

นอกจากนี้ ในการยกระดับความสามารถ 
ครบวงจรของระบบคลาวด์กลางภาครฐัดงักล่าว เอน็ท ี
ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Cloud Management 
Platform ระบบบริหารกลางท�าหน้าที่เชื่อมการ
ท�างานร่วมกนัระหว่างคลาวด์ GDCC และคลาวด์
ระบบใหม่ทีร่องรบั Open Data โดยความร่วมมอื
กบักลุม่ผูใ้ห้บรกิารคลาวด์ระดบัโลก ในการอ�านวย
ความสะดวกหน่วยงานภาครฐัในการเลือกใช้บริการ
บนคลาวด์ที่เหมาะสมตามความต้องการในแต่ละ
งาน พร้อมกบัช่วยบรหิารการจัดช้ันข้อมลู

โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานในปี 2568 รองรบัการ
บริหารคลังข้อมูลภาครัฐในระยะต่อไปที่จะมุ่งน�า
ข้อมลูย้ายขึน้คลาวด์มากขึน้เพ่ือเพ่ิมการใช้บรกิาร 
PaaS และ SaaS ขณะทีบ่ริการ IaaS หรอื GDCC  
จะเน้นส�าหรับข้อมูลที่จ�าเป็นต้องเก็บในประเทศ
เป็นหลกั ส่งผลให้ภาพรวมการพฒันาคลาวด์กลาง 
ยกระดบัความพร้อมเพือ่รองรบัการพฒันานวตักรรม 
ด้าน AI และสร้างสรรค์นวตักรรมบรกิารต่างๆ ให้ 
เข้าถึงประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว 

พนัเอก สรรพชัยย์ กล่าวย�า้ว่า การบรูณาการ
ข้อมูลเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่เป็นความเร่งด่วนและ 
ท้าทายของทกุหน่วยงานภาครฐัทีจ่ะเดนิหน้าร่วมกัน 
เพ่ือสร้างจุดเปลี่ยนสู่อนาคตรัฐบาลดิจิทัล ต้ังแต่
การปรับกระบวนการภายใน วัฒนธรรมองค์กร 
การสื่อสารท�าความเข้าใจภายในองค์กร และการ
ประสานงานของระบบต่างๆ ปรับตวัจากระบบเดิม

ดงันัน้ เพือ่เปลีย่นสูร่ะบบใหม่บนคลาวด์ซึง่อาจ 
เป็นโจทย์ใหญ่ช่วงแรก หลงัจากนัน้เช่ือม่ันว่า หน่วยงาน 
ภาครัฐจะเกิดศักยภาพขับเคลื่อนการพัฒนา 
บนเทคโนโลยทีีต่่อเนือ่งอย่างรวดเรว็ เพิม่ขดีความ
สามารถรองรับการขยายศักยภาพประเทศไทย
ในอนาคตระยะยาว และเมื่อหน่วยงานภาครัฐ 
น�าข้อมลูขึน้มาอยู่บนคลาวด์ครบถ้วน ประเทศไทย
จะยกระดบัเทคโนโลยใีนการบรหิารประเทศ โดย
ทกุจงัหวัดสามารถมรีะบบงานบนคลาวด์และม ีAPI 
ทีต่่อเชือ่มกนั หน่วยงานอืน่ๆ สามารถดึงข้อมูลจาก 
Open Data ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึง่ช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเพิม่ความสามารถด้านการแข่งขนั
ของประเทศทีย่ัง่ยนื

พนัเอก สรรพชยัย์ หวุะนนัทน์


